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|

ชป.จับตา20อางเก็บน้ํา

กทม.เตรียมรับฝนถลม!

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ลงพื้นที่อุบลฯ ยันจะ

ดูแลปญหาน้ําทวมและการเยียวยา ปาก

หวานฝากหัวใจไวกับทุกคน ขอเวลาทําสัญ 

ญาใหสําเร็จ วอนคนไทยรักสามัคคีไมแบง

แยก ปลุกชาวอีสานรักกันไวเถิดพรอมสูไป

ดวยกัน “บิ๊กปอม” อางแยกลงพื้นที่กับนา

ยกฯ ดีกวา ไดแยกกันทํางาน ยัน “บิ๊กตู” 

แคนดิเดตนายกฯ ไมตองสมัครเปนสมาชิก

พรรค “ธรรมนัส” ไมติดใจตั้ง “พีระพันธุ” 

นั่งที่ปรึกษาฯ “จุรินทร” เปดตัว “เมธี ลา

บานูน-เจะอามิง” ผูสมัคร ส.ส.ชายแดนใต                                                          

“พิธา” นําทีมปกธงขอนแกน ลั่นจะเปน

นายกฯ คนไทยตองชนะใจชาวอีสาน “นิกร”                                                                   

เห็นแยง “วิษณุ” ชี้  จําเปนแก พ.ร.ป.พรรค 

การเมืองดวยเพราะขัดรางแกไข รธน.

เม� อวันศุกร ฝายการเมืองลงพื้นที่

กันอยางคึกคัก โดยชวงเชา พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลา                                  

โหม พรอมคณะ ออกเดินทางไปยังทาอากาศ 

ยานทหารกองบิน 21 ต.ในเมือง อ.เมือง

อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เพ� อตรวจ

ราชการ โดยมีนายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว 

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน, นาย

อนุชา นาคาศัย รมต.ประจําสํานักนายก

รัฐมนตรี, พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รมว.

มหาดไทย, นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ รมว.

ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม, น.ส.ตรีนุช 

เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ, นางกนกวรรณ 

วิลาวัลย รมช.ศึกษาธิการ, นายอธิรัฐ รัตน

เศรษฐ รมช.คมนาคม และหน�วยงานที่

เกี่ยวของ 

โดยเวลา 10.40 น. นายกฯ เดินทาง

ดวยรถตู โตโยตา อัลพารด สีขาว เลข

ทะเบียน กฉ 1111 ศรีสะเกษ มายังวัดปา                                                   

ศรีแสงธรรม ต.หวยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบล 

ราชธานี เพ� อตรวจเยี่ยมแหลงเรียนรูพลัง                                                            

งานทดแทน “โคกอีโดยวัลเลย” ณ โรงเรียน

ศรีแสงธรรม และศูนยการเรียนรูตนแบบ

โคกหนองนา โดยมีพระครูวิมลปญญาคุณ                                                             

เจาอาวาสวัดปาศรีแสงธรรมตอนรับ พรอม 

นําชมแหลงเรียนรู “โคกอีโดยวัลเลย”

พล.อ.ประยุทธกลาววา ดีใจเปนอยาง

ย่ิงท่ีไดเห็นการสืบสาน รักษา ตอยอด ตาม 

พระราโชบายของในหลวงรัชกาลท่ี 10 ตาม                

พระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ยืน                                                

ยันวารัฐบาลจะทําใหดี ทําใหตอเน� องและ                    

ทันสมัย ใหสอดคลองกับสถานการณ สวน                                  

ความเดือดรอนปญหาตางๆ จะมอบหมาย                                                     

ให รมว.มหาดไทย และหน�วยงานที่เกี่ยว 

ของดูแล โดยตนจะประสานใหทั้งหมด ขอ

ช่ืนชมเด็กนักเรียนท่ีได้ทุนการศึกษาไปเรียน

ตอที่เกาหลีใต ซึ่งมีหลายคนไปเกาหลี อยาง 

“ลิซา” รัฐบาลจะดูแลและขับเคล� อนใหฐาน

การเรียนรูนี้ขยายตอ 

จากนั้น พล.อ.ประยุทธพบปะและ

มอบทุนการศึกษาใหนักเรียนโรงเรียนศรี

แสงธรรม โดยมีตัวแทนนักเรียนอานกลอน

ตอนรับ จากน้ันนายกฯ กลาวขอบคุณพรอม

กลาววา วันนี้ทุกเร� องที่เปนปญหาตนรับไป

แลว ยืนยันจะดูแลใหดีที่สุด เพราะเราเปน

รัฐบาล แตตองทําใหถูกตอง เพราะมีกฎ

ระเบียบกฎหมายตางๆ ย้ําวารัฐบาลมีจุดมุง

หมายทําอยางไรใหประเทศชาติ

ไทยโพสต • “กรมอุตุฯ” หวง 16 ต.ค. 

“กทม.-ปริมณฑล” เจอฝนตกหนักเย็นยัน

ค่ํา หวั่นเกิน 100 มิลลิเมตร เหตุรองมรสุม

มีกําลังแรง “อธิบดีกรมชลฯ” สั่งโครงการ

ชลประทานทั่ว ปท.เฝาระวัง 20 อางขนาด

ใหญเสี่ยงน้ําลน แถมอีก 16 จว.เผชิญน้ํา

ลนตลิ่ง “ขอนแกน” เรงระบายน้ําเข� อน

อุบลรัตน หลังปริมาณนํ้าอยูระดับ 95% ของ

ความจุ “แบงกรัฐ” ลุยเข็นมาตรการชวย

เหลือลูกคาประสบอุทกภัย 

เม� อวันที่ 15 ต.ค. นายณัฐพล ณัฏฐ

สมบูรณ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กลาวถึง

อิทธิพลของคอมปาซุวา เม� อเชาที่ผานมา

ไดกลายเปนหยอมความกดอากาศต่ํา แลว

อิทธิพลที่มีผลตอประเทศไทยนอยมาก

รัฐสภา • “ศรัณยวุฒิ” จอซบ “หมอระวี”                                          

เผยจาก “เพ� อไทย” ดวยความเจ็บปวด แฉ                                          

พรรคโดนปศาจหองแอร “พ.”-“กลุมข้ีรังแค” 

ครอบงํา ตีหนาเศรายังเคารพรัก “ทักษิณ-

พจมาน” ตลอดไป เตือน ส.ส.เขตสอบตก

ระนาวเพราะบัตรเลือกตั้งสองใบแน� มีพวก

ปศาจชุบมือเปบ 

เม� อวันที่ 15 ตุลาคม นายศรัณยวุฒิ 

ศรัณยเกตุ ส.ส.อุตรดิตถ ที่พรรคเพ� อไทยขับ

ออกจากสมาชิกพรรคแถลงวา การทําหนาที่

ตลอดเวลาท่ีผานมา เปนเร� องเอกสิทธ์ิ ส.ส.                                                               

วันนี้อัญเชิญเทพเจากวนอูมาดวย เน� องจาก

เปนเทพเจาแหงความซ� อสัตย กลาหาญ 

ไทยโพสต • ไทยยังติดเชื้อหลักหม� น ดับ 

94 ราย ชายแดนใตน�าหวง! ยอดเสียชีวิต

แซง กทม.-ปริมณฑล ศบค.ชู 5 กลยุทธ 4 

เปาหมายเปดประเทศ บัวแกวชงใช “ไทย

แลนดพลัส” อํานวยความสะดวกลดข้ันตอน

เขาราชอาณาจักร “บิ๊กตู” ปลื้ม “รัสเซล 

โครว” ดาราฮอลลีวูดช� อดังช� นชมไทย-ภูเก็ต

แซนดบ็อกซ เล็งปลดล็อกถายหนังตางชาติ 

ขอบคุณญี่ปุนมอบวัคซีนใหอีกเกือบ 4 แสน

โดส 

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 15 ตุลาคม 

เวลา 12.30 น. พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค ผู

ชวยโฆษกศูนยบริหารสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ

การแพรระบาดในประเทศไทยวา พบผูติด

เชื้อรายใหม 10,486 ราย เปนการติดเชื้อ

ในประเทศ 10,277 ราย มาจากระบบเฝา

ระวังและระบบบริการ 9,410 ราย, มาจาก

การคนหาเชิงรุก 867 ราย, มาจากเรือนจํา 

167 ราย, เปนผูเดินทางมาจากตางประเทศ 

42 ราย ทําใหมียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยัน

ตั้งแตป 2563 จํานวน 1,762,190 ราย หาย

ปวยเพิ่มขึ้น 10,711 ราย ทําใหมียอดหาย

ปวยสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 1,636,461 

ราย อยูระหวางรักษา 107,606 ราย อาการ

หนัก 2,897 ราย ใสทอชวยหายใจ 684 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 94 ราย เปนชาย 56 ราย 

หญิง 38 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 ป

ขึ้นไป 72 ราย มีโรคเรื้อรัง 16 ราย หญิงตั้ง

ครรภ 1 ราย ที่ จ.ปตตานี พบผูเสียชีวิตมาก

ที่สุดใน กทม. 10 ราย แตเปนที่น�าสังเกต

วา ยอดรวมผูเสียชีวิตในพื้นที่ภาคใตรวมกัน

สูงถึง 36 ราย มากกวา กทม.และปริมณฑล

รวมกัน ทําใหมียอดผูเสียชีวิตสะสม

ประเทศไทยเปดแลว

‘คนละครึ่ง’

สะพัด 9.4 หม� นล.

เกาหลีใตผอนกฎ

เล็งอยูกับโควิด

ไทยโพสต • ตร.ดึงมวลชนแฟลตดินแดง

สลายแกงทะลุแกส บช.น.เผยวีรกรรมม็อบ

มีแลว 680 คดี การดสามนิ้วขอนแกนอวม 

ปวน “บิ๊กปอม” ทําราย จนท. เจอแลว 2 

คดี สอโดนอีก 3 กระทง

เม� อวันที่ 15 ต.ค. พล.ต.ต.จิรสันต                                                                 

แกวแสงเอก รองผูบัญชาการตํารวจนคร 

บาล (รอง ผบช.น.) กลาวถึงการชุมนุมของ

กลุมทะลุแกสที่อนุสาวรียประชาธิปไตยเม� อ

วันที่ 14 ต.ค.วา มีการกอเหตุความไมสงบ

โดยการขวางปาวัตถุคลายระเบิด มีรถยนต

เจาหนาที่ไดรับความเสียหาย เม� อตํารวจ

ตรึงพ้ืนท่ี กลุมทะลุแกสไดกระจายไปกอเหตุ

ความวุนวายอีก 4 จุด โดยมีการดําเนินคดี 

6 คดี ผูตองหา 16 คน 

พล.ต.ต.จิรสันตกลาววา ในกรณีนี้

เปนการจับกุมผูรวมชุมนุมท่ีเปนเด็กและ

เยาวชนเขามารวมชุมนุม จับกุมไดที่ถนน

ราชดําเนินกลาง พรอมดวยของกลาง ระเบิด

แสวงเคร� อง อาวุธมีด ปนแกป ขอย้ําเตือน

ผูที่จะออกมากอความวุนวาย ถึงแมวันที่                                             

กําลังกอเหตุจะไมถูกจับกุมในทันที

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันเสารที่  16  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  ขึ้น  10  ค่ํา  เดือน  11  ปฉลู

อานตอหนา 14

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

อานตอหนา 14

อานตอหนา 16

ปที่ 25 ฉบับที่ 9104

อิสรภาพแหงความคิด

ชาวบานเขามาจับมือ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เพ� อใหกําลังใจ         

นายกฯ ในระหวางลงตรวจเยี่ยมแหลงเรียนรูพลังงานทดแทนโคกอีโดยวัลเลย ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม ต.หวยยาง อ.โขงเจียม 

จ.อุบลราชธานี

ตร.ดึงมวลชน

รวมสลายม็อบ

พื้นที่‘ดินแดง’

ลุงตูออนชาวอุบลฯ/‘ปชป.-ก.ก.’แหเปดวาที่ส.ส.

5

8

14หนา...

หนา...

หนา...

หนา...2หนา...2
จับตาอนาคตการเมือง
ศรัณยวุฒิ-พรพิมล
จับตาอนาคตการเมือง
ศรัณยวุฒิ-พรพิมล

ศรัณยวุฒิยังก๊ักสังกัดใหม

สาวไสเละสารพัดแกงพท.

ทําตามสัญญาใหจบ
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2 ในประเทศ

รัฐบริการในโลกที่เปลี่ยนไป

ยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกช่วง 

10 ปีหลังรุนแรงและหนักหน่วง สร้างความเสีย

หายให้กับบ้านเรือน เรือกสวนไร่นา และชีวิตผู้คน

จำานวนมาก จนทำาให้แต่ละปีรัฐต้องสูญเสียงบประ                                                                               

มาณเพื่อชดเชย เยียวยา ฟื้นฟู มากขึ้น พร้อมทุ่มเทงบประ 

มาณในการพัฒนาเทคโนโลยีในการแจ้งเตือน ป้องกัน เพื่อ

ลดความสูญเสีย นอกจากนั้นยังต้องพัฒนาหน่วย หรือองค์กร

ที่รับผิดชอบ เพื่อเตรียมพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัย 

ฝึกบุคลากรสำาหรับงานช่วยเหลือกู้ภัย จัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัย

จำานวนมาก

ขณะที่หน่วยงานด้านการศึกษาวิจัยมีความตื่นตัวใน                                                                     

องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา 

การศึกษาเรื่องน้ำา หลังจากภาวะโลกร้อนเริ่มออกฤทธิ์สร้าง

ความแปรปรวนทางด้านอากาศ จนส่งผลกระทบมากขึ้นทุก

ปี หลายประเทศออกอาการว่า ในปีข้างหน้าอาจรับมือไม่

ไหวกับภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้น จนมีการวิเคราะห์

ว่าหากรัฐบาลทั่วโลกไม่ร่วมมือกันแก้ปัญหานับแต่บัดนี้ ก็

จะไม่สามารถรอดพ้นจากหายนะที่กำาลังคืบคลานเข้าหามวล

มนุษยชาติอย่างน่าสะพรึงกลัว

สำาหรับประเทศไทยเป็นที่คุ้นเคยกับมรสุมที่พัดผ่าน

ทุกปี แต่โชคดีตรงที่ไม่ต้องเป็นด่านหน้าปะทะกับพายุที่หนัก

หน่วงเหมือนประเทศเพื่อนบ้าน เพียงแต่ภาพรวมของสภาพ

อากาศของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปประกอบกับการก่อสร้างท่ีอยู่

อาศัย อาคาร ขวางทางเดินของน้ำา ทำาให้ปริมาณน้ำาเพิ่มมาก

ขึ้น พื้นที่รับน้ำาไม่เพียงพอ เกิดน้ำาหลาก น้ำาท่วมขัง สร้าง

ความเดือดร้อนให้กับประชาชนท่ีพักอาศัยอยู่ริมน้ำา เลยไปถึงพื้นที่

เกษตรกรรมต่างๆ ที่ไม่ได้มีการเตรียมตัวรับมือ เนื่องจากรัฐ

ได้ประเมินสถานการณ์น้ำาในช่วงต้นไว้ผิดพลาดด้วยการใช้

สถิติจากปี 2554 เป็นตัวชี้วัด

กว่าจะมีการวิเคราะห์และเห็นถึงปัญหาที่งอกออกมา

เพิ่มเติม ประชาชนบางส่วนก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางมวล

น้ำาที่ยังระบายออกไปไหนได้ ต้องเจอกับพายุลูกใหม่ๆ เข้า

มาเติมและน้ำาทะเลหนุนสูง หน่วยงานภาครัฐ และทุกภาค

ส่วนจึงทำาได้แค่เร่งระบายน้ำา สร้างแนวป้องกัน นำาสิ่งของ 

อาหาร น้ำาดื่มเข้าไปแจกให้กับประชาชนที่ไม่สามารถออกมา

จากบ้านพักในชุมชนต่างๆ ได้ พร้อมหามาตรการเยียวยาอื่น

เพื่อบรรเทาทุกข์หลังจากน้ำาลดลงแล้ว แต่ไม่นานก็ต้องรับมือ

กับปัญหาเก่าวนซ้ำามาอีก เช่น ไฟป่า ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่

บั่นทอนคุณภาพชีวิต 

ย้อนกลับมาดูหน่วยงานท่ีรับผิดชอบท่ีสังกัดกระทรวง 

ทบวง กรม จะเห็นได้ว่ามีอยู่เป็นจำานวนมาก มีท้ังหน่วย

วิเคราะห์ พยากรณ์ และหน่วยบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงส่วน

อำานวยการท่ีบูรณาการงานของหน่วยงานเหล่าน้ันเพื่อไม่ได้เกิด

ความสับสน ซ้ำาซ้อน เรียกได้ว่ารัฐไทยมีคณะกรรมการ หน่วย

งาน มากท่ีสุดในการแก้ไขปัญหายามเกิดวิกฤต แถมมีการ

ประชุมเป็นกิจวัตร แต่ดูเหมือนว่าการแก้ไขยังยึดติดการส่ังการ

แบบราชการ ผ่านข้ันตอนกระบวนการท่ีเย่ินเย้อ ไม่สนองตอบ

ต่อความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที

เมื่อประเมินจากสถานการณ์ในวันข้างหน้า ภัยธรรม 

ชาติที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนน่าจะหนัก

ขึ้น ข้อเสนอและการแก้ไขแผนบริหารจัดการน้ำาแบบภาพ

รวมเงียบหายไป การเตรียมพร้อมยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ ประ                                                                            

ชาชนจะได้รับรู้แนวทางแก้ไขปัญหาเมื่อมีการหาเสียงเลือก

ต้ังเท่าน้ัน ท้ังท่ีรัฐสมัยใหม่ควรต้องปรับตัวให้สอดรับกับปัญหา

อย่างรวดเร็ว โดยใช้บทเรียนในต่างประเทศเป็นตัวแบบ อีก

ทั้งต้องวางบทบาทของตัวเองใหม่เข้าใจภารกิจของรัฐบริการ 

ซึ่งมีหน้าที่อำานวยความสะดวกให้กับประชากรในประเทศที่

ได้เสียภาษีอากร และวางแผนรับมือได้เท่าทันกับวิกฤตที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ.

วันนี้มีดาราระดับโลกเข้ามาถ่ายทำาภาพยนตร์ และได้

ชื่นชมประเทศไทยในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ

อาหาร ที่พัก บรรยากาศต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงเช้า รวมทั้ง

แสงอาทิตย์ที่สวยงาม ซึ่งเท่าที่ดูจากข่าวเขาชื่นชมมาก ซึ่ง

เป็นสิ่งที่เราควรต้องภูมิใจไปด้วยกัน อะไรที่เรามีปัญหาก็ต้อง

แก้ไขให้ได้ เราต้องอยู่กันให้ได้ และผมก็ทราบว่าธุรกิจใน

เรื่องการถ่ายทำาภาพยนตร์ในประเทศไทย เป็นแหล่งสำาคัญ

ที่เขาอยากเข้ามาถ่ายทำาภาพยนตร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้อง

ดำาเนินการกันต่อไปให้สามารถที่จะปลดล็อกเพื่อดำาเนินการ

ได้ในอนาคตอันใกล้นี้ให้เร็วที่สุด.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม

ภั

ลังจากกรรมการบริหารพรรคและ ส.ส.เพื่อไทย มีมติขับ

ไล่ นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ และ น.ส.พร

พิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี ออกจากการเป็นสมาชิก

พรรคไปเมื่อวันที่ 12 ต.ค.  

ตามข้อกฎหมาย ผู้ที่ถูกขับออกต้องเข้าสังกัดพรรคการเมือง

ใหม่ภายใน 30 วัน แม้ที่ผ่านมาจะมีกระแสข่าวเป็นระยะๆ ว่าจะ

ไปอยู่พรรคโน้นพรรคนี้ หลังจากเก็บตัวอยู่นาน เพิ่งออกมาแย้มถึง

เส้นทางทางการเมืองในอนาคต

‘ได้พูดคุยกับบางพรรคไว้บ้างแล้วอย่างไม่เป็นทางการ 

เพราะเป็นคนมีพวกเยอะ’

พรพิมลถูกเชื่อมโยงไปถึง 2 พรรคการเมืองใหญ่ พลังประชา

รัฐ ที่หวังจะขยายฐานเสียงในกลุ่มภาคกลาง ในเขตพื้นที่อิทธิพล

เดิมของเพื่อไทย อย่างปทุมธานี ที่ยังเจาะไม่เข้า ประกอบกับบิ๊กๆ 

ในพลังประชารัฐหลายคนที่ไปจากเพื่อไทย ต่างสนิทสนมคุ้นเคยกับ

พรพิมลเป็นอย่างดี

พรรคภูมิใจไทย เป็นอีกหนึ่งพรรคที่ถูกพูดถึง ที่อยากจะหัน

มาเก็บแต้มในพื้นที่ภาคกลาง หลังจากทุ่มสรรพกำาลังไปทางภาคใต้ 

อีสาน ได้เป็นที่น่าพอใจแล้ว

กรณีศรัณย์วุฒิ ในสายสัมพันธ์ เขาออกตัวตั้งแต่เริ่มแถลง

ข่าวแล้วว่า ไม่ได้มีปัญหากับนายใหญ่-ทักษิณ ชินวัตร นายหญิง-

คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร ที่เจ้าตัวให้ความเคารพนับถือมา

นาน ไม่เท่านั้นในระดับสายตรงนายใหญ่บางคน เขายังมีสาย

สัมพันธ์ที่ดีแนบแน่น

เพียงแต่สิ่งที่ทำาให้อยู่เพื่อไทยไม่ได้ ตามคำาบอกเล่าของ

ศรัณย์วุฒิว่า  

‘มีปัญหาจากการถูกกดดันของอสุรกายร้ายปีศาจในห้องแอร์

ของพรรคเพื่อไทย’

พร้อมกับทิ้งปริศนาอักษรย่อ ‘พ.’ ที่เป็นตัวการสำาคัญ

‘ข้อมูลอภิปราย มาทราบภายหลังว่ามีการนำาข้อมูลไปหาผล

ประโยชน์ทางการเมือง เพื่อหวังร่วมรัฐบาล’

อย่างไรก็ดี การเดินเกมของศรัณย์วุฒิดูเหมือนจะเข้าใจ

บริบททางการเมืองเป็นอย่าง

ดี ไม่ใช่เพียงแค่ว่าถูกขับออก

จากพรรคการเมืองเดิมแล้วไปหา

พรรคการเมืองใหม่เพียงเท่านั้น

แต่เลือกหนทางที่จะไปเจรจา

กับกลุ่มพรรคการเมืองขนาดเล็ก 

อย่างที่เจ้าตัวเอ่ยระหว่างแถลงข่าว  

‘ตอนนี้พรรคที่อยู่ในการเจรจา

กับผมคือ พรรคเสรีรวมไทย พรรคพลังธรรมใหม่ และพรรคพลัง

ปวงชนไทย ซึ่งภายใน 2 สัปดาห์นี้ จะมีการประกาศชัดว่าจะไป

ร่วมงานกับพรรคไหน การเลือกตั้งครั้งหน้าเป็นบัตรเลือกตั้งแบบ 

2 ใบ พรรคเล็กจะสูญพันธุ์ เราจึงจะรวมตัวกันเหนียวแน่น ทั้ง

พรรคขนาดเล็กถึงกลาง และพรรคขนาดเล็กถึงใหญ่ หากเราเป็น

แม่เหล็กดึงดูดได้คนจะมาร่วมกันเยอะ เพราะวันนี้ประชาธิปไตย

สายกลางยังไม่มี ซึ่งต้องเป็น

ประชาธิปไตยสร้างสรรค์ ไม่

เอียงซ้าย ไม่เอียงขวา’

แม้หลังการแถลงข่าว 

นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหน้า

พรรคพลังธรรมใหม่ ได้เดิน

เข้าไปจับมือ โอบกอด พร้อม

หยอดคำาหวาน ส่งสัญญาณ

ไมตรีจิตอยากได้ ศรัณย์วุฒิมาร่วมงานทางการเมืองด้วย

และด้วยเงื่อนไขทางรัฐธรรมนูญ ระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบ 

ระบบเขต ระบบบัญชีรายชื่อ บีบให้พรรคเล็กขยับเขยื้อนทางการ

เมืองลำาบาก ไม่เหมือนสมัยบัตรใบเดียว การคำานวณคะแนนไม่ทิ้ง

น้ำา

ที่งานนี้การรวมกลุ่ม ผนึกกำาลังร่วมกัน ยกระดับจาก

พรรคเบี้ยหัวแตก ที่ต่างคนต่างอยู่ ให้หันมาจับมือรวมกลุ่มทำา

พรรคการเมือง ที่ต่างฝ่ายต่างจะวินทั้งคู่

เส้นทางอนาคตการเมือง ศรัณย์วุฒิ และพรพิมล อีกไม่กี่วัน

คงจะมีความชัดเจนทางการเมือง แต่ขณะเดียวกันการเข้าสังกัด

พรรคการเมืองใหม่ครั้งนี้

ยังมีปมให้น่าติดตามต่อไปว่า 

การทิ้งจากบ้านเก่าไปครั้งนี้ หมุดหมายศรัณย์วุฒิดูเหมือน

จะเอนเอียงไปทางพรรคพลังธรรมใหม่ จะเป็นเพียงแค่การสังกัด

พรรคชั่วคราวหรือไม่ และจะเป็นเพียงการฝากเลี้ยงไว้ชั่วคราวหรือ

ไม่ เพราะหมุดหมายในทางการเมืองข้างหน้า

ด้วยความสลับซับซ้อนทางการเมือง กลเกมทางการเมืองที่

ต่างฝ่ายต่างชิงไหวชิงพริบ ที่นับจากวันหาสังกัดพรรคอยู่ ในวันยุบ

สภาฯ ไปแล้ว ไปจนถึงช่วงก่อนเลือกตั้ง ยังพอมีเวลาให้ได้คิด ได้

ตัดสินใจทางการเมืองอีกรอบ.

ารปิดล้อมกองกำาลังติดอาวุธ สมาชิกขบวนการแบ่งแยก

ดินแดนบีอาร์เอ็น ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ในป่า

พรุบ้าน ฮูแตยือลอ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 

โดยให้เวลาถึง ครึ่งเดือน และ วิสามัญแนวร่วม หรือกองกำาลัง

ติดอาวุธได ้6 ศพ จนเป็นที่มาของ ยุทธการฮูแตยือลอ ที่โด่ง

ดัง และน่าจะเป็น ยุทธการ ที่ยาวนานที่สุดในปี 2564 และ 

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ต้องจ่ายค่าตอบแทนที่มากสุด  

เพราะต้องสูญเสียเจ้าหน้าท่ีตำารวจยศ ร.ต.อ. 1 ราย และ

ทหารบกยศ ร.ท. 1 ราย อาสาสมัครทหารพราน 1 ราย และ

เจ้าหน้าท่ีตำารวจตระเวนชายแดน และตำารวจภูธร บาดเจ็บไปอีก

หลายนาย เป็นความสำาเร็จในการ ปิดล้อม เพื่อการ กวาดล้าง 

กองกำาลังติดอาวุธท่ีเคลื่อนไหวอยู่ในพ้ืนท่ี จ.นราธิวาส ของ 

กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ภายใต้การดำาเนินการของ พล.ท.เกรียง

ไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคท่ี 4 / ผอ.กอ.รมน.ภาค 4  

ถ้าติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้มาอย่าง เกาะติด ก็จะพบว่า กอ.รมน.ภาค 4 ส่วน

หน้า ที่มี พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ กุม บังเหียน ของการเป็น 

ผู้นำา หรือ แม่ทัพภาคที่ 4 และ ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 นั้น ใน

รอบ 1 ปีที่ผ่านมา มีการปิดล้อมตรวจค้นที่ได้ผล สามารถปิด

ล้อมพื้นที่หลบซ่อนของกองกำาลังติดอาวุธได้หลายแห่ง ทั้งใน 

จ.ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส และที่สำาคัญการปิดล้อมทุกครั้ง

จบลงที่มีการปะทะ และกองกำาลังติดอาวุธถูก วิสามัญ ทั้งสิ้น  

เปล่า ไม่ได้หมายความว่า กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า มี 

นโยบายใช้ความรุนแรงในการดับ ไฟใต้ ด้วยการ วิสามัญ กลุ่ม 

แนวร่วม ขบวนการแบ่งแยกดินแดน แต่ที่ทุกเหตุการณ์ของการ 

ปิดล้อม ต้องจบลงด้วยการ วิสามัญ เป็นเพราะใน 2-3 ปีที่ผ่าน

มา มีปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นคือ กองกำาลังติดอาวุธ หรือ แนว

ร่วม ที่ถูกปิดล้อม ตรวจค้น เพื่อจับกุม ไม่มีใครยอมให้ จับเป็น 

แต่ยินยอมที่จะ สู้ตาย ซึ่งไม่ต่างกับเป็นการ พลีชีพ ในสนามรบ  

และท่ีสำาคัญ ก่อนท่ีจะต่อสู้จนเสียชีวิต แนวร่วม เหล่าน้ี 

จะมีการ ไลฟ์สด แสดงเจตนารมณ์ของการต่อสู้ และกล่าวอำาลา

คนในขบวนการ ญาติพ่ีน้อง เพื่อนฝูง เป็นคร้ังสุดท้าย ซ่ึงขณะน้ี 

คลิป ดังกล่าวมีการนำามาเผยแพร่ใน โชเซียล โดยเฉพาะหมู่ของ 

มุสลิม ไม่เฉพาะแต่ประเทศไทย และไปในทุกท่ีท่ี โชเซียล เข้าถึง  

หลังจากที่ญาติรับศพผู้ที่ถูก วิสามัญ กลับไปเพื่อทำาพิธีการ

ทางศาสนา สิ่งที่จะเหมือนๆ กันทุกศพคือ ศพเหล่านั้นไม่มีการ

อาบน้ำาศพตามลักษณะของผู้เสียชีวิตทั่วไป โดยมีการทำาศพของ

ผู้ตายแบบ ผู้พลีชีพ หรือเป็น นักรบ ที่ พลีชีพ เพื่อการปกป้อง 

มาตุภูม ิและ ศาสนา ที่เรียกว่า ชาฮีด มีการเคารพศพและ

แห่แหนศพผู้ตายไปสุสาน (กุโบร์) พร้อมตะโกนปลุกเร้าให้เห็น

ว่าผู้ตายเป็นผู้ พลีชีพ ตามอุดมการณ์ โดยมีผู้คนจำานวนมาก

ร่วมในพิธี และที่น่าสังเกต เยาวชน คนหนุ่มสาว จะเข้าร่วมเป็น

จำานวนมาก และมากขึ้นเรื่อยๆ ในการฝังศพของ แนวร่วม ที่ถูก

เจ้าหน้าที่ วิสามัญ ในการต่อสู้ และไม่ยอมให้จับเป็น  

ดังน้ันจึงกล่าวได้ว่า เหตุการณ์ปิดล้อมตรวจค้น และจบ

ลงท่ีการปะทะและ สู้ตาย แต่ละคร้ัง แม้ กอ.รมน.จะสามารถลด

จำานวน แนวร่วม ลงได้ แต่กลับต้องจ่าย ค่าตอบแทน ท่ีสูงมาก 

โดยเฉพาะค่าตอบแทนในอนาคต เพราะเราไม่สามารถคาดการณ์

ได้ว่า ในการแห่แหนศพแต่ละคร้ัง จะมีญาติ พ่ีน้อง เพื่อนฝูง ของ

คนตาย ถูกชักจูงเข้าสู่ขบวนการแบ่งแยกดินแดนมากน้อยเท่าไหร่  

สีหน้า แววตา คำาพูด ของผู้เข้าร่วมพิธีศพ และการกระ

ทำา เป็นสิ่งที่ บ่งบอก ได้ชัดเจนว่า พวกเขาเจ็บแค้น ไม่พอใจ 

และเป็น ปรปักษ์ กับเจ้าหน้าที่รัฐ พวกเขาไม่ได้มีความรู้สึกหรือ

ความคิดว่า ผู้ที่ถูก วิสามัญ เป็น คนร้าย เป็นผู้มีคดีฆ่าคน วาง

ระเบิด วางเพลิง เป็นขบถ อั้งยี่ ซ่องโจร ตามที่กฎหมายระบุ

ไว้ ซึ่งผิดกับคน ไทยพุทธ ที่คนในครอบครัวทำาผิด และต่อสู้กับ

เจ้าหน้าที่รัฐจนถูก วิสามัญ ด้วยการยอมรับว่าคนตายเป็นคนผิด 

และไม่กล่าวโทษ หรือเป็น ปรปักษ์ กับเจ้าหน้าที่รัฐ  

น่ีคือความแตกต่างในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้กับภูมิภาค 

อื่นๆ ของประเทศไทย น่ีคือสาเหตุของการท่ี ไฟใต้ สามารถดำารง

อยู่ได้เป็น 100 ปี โดยไม่มอดดับ และน่ีคือการ จุดไฟแค้น ในใจ

คนส่วนหน่ึงให้ ลุกโชน และกลายเป็น ไฟใต้ ท่ีสถานสถานการณ์

ยังเป็นเช่นปัจจุบัน ยังมองไม่เห็นอนาคตว่า ไฟใต้ จะดับอย่างไร  

หลังการเปิด ยุทธการฮูแตยือลอ มีการก่อเหตุเกิดขึ้นใน

หลายๆ พื้นที่ ทั้งการวางระเบิดรถยนต์ตำารวจ การวางระเบิด

เสาไฟฟ้า มีทั้งระเบิดที่ กู้ ได้ทัน และที่ตรวจพบ ขณะที่ถูกนำามา 

ซุกซ่อน ไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แนวร่วม ในพื้นที่มีการวางแผน

ก่อเหตุร้ายในหลายๆ พื้นที ่ 

และที่สำาคัญ ในวันที่ 25 ตุลาคม เป็นวันครบรอบ 18 

ปี ของเหตุการณ์ ตายหมู่ ในพื้นที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่ง

เกิดจากการก่อความไม่สงบและถูกควบคุมตัวไปยังค่ายอิงคยุทธ

บริหารและเกิดการ ตายหมู่ ขึ้น จากการควบคุมตัวที่ไม่ถูกตาม

ยุทธวิธี จนวันที่ 25 ตุลาคม กลายเป็นวัน สัญลักษณ์ แห่งความ

โหดร้าย ที่บีอาร์เอ็นต้องออกมา ตอกย้ำา ด้วยการก่อเหตุความ

รุนแรง  

ซึ่งเมื่อบวกกับความสูญเสียของ แนวร่วม ในยุทธการ 

ฮูแตลือยอ ที่ แนวร่วม มีการสูญเสียถึง 6 คน การก่อเหตุของ 

แนวร่วม ในเดือน ตุลาคม ปีนี้อาจจะรุนแรงกว่าเดิม เพราะ

นอกจากเป็นการ ตอกย้ำา แล้วยังเป็นการ เอาคืน กับเจ้าหน้าที่

รัฐด้วย  

วันนี้สิ่งที่หลายฝ่ายวิตกกังวลคือ บีอาร์เอ็นจะ กลับลำา 

ด้วยการ เอาคืน กับประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกับใน

อดีตหรือไม่ ซึ่งในอดีตตั้งแต่ปี 2547 จนถึง 2561 นั้น ครู, พระ 

และประชาชนทั่วไป กลายเป็นเป้าหมายในการถูก เอาคืน มา

โดยตลอด เพิ่งจะปี 2562 เป็นต้นมาเท่านั้น ที่เป้าหมายของบี

อาร์เอ็นเน้นที่เจ้าหน้าที่รัฐ และเลิกปฏิบัติการในพื้นที่สาธารณะ 

เช่น ตลาด ศูนย์การค้า โรงเรียน ซึ่งเป็นไปตามคำาแนะนำาของ

องค์กรสากลอย่าง เจนีวาคอล ที่เข้ามามีบทบาท เพื่อให้บีอาร์

เอ็นยกระดับเป็นองค์กรแบ่งแยกดินแดนที่เป็นสากล โดยการ

เน้นการใช้เวทีในการเจรจาสันติภาพให้มากกว่าการก่อเหตุร้าย  

แน่นอนการที่จะ พึ่งพา การเจรจา สันติสุข ระหว่างคณะ

กรรมการพูดคุยสันติสุขของรัฐบาล กับขบวนการแบ่งแยกดิน

แดนบีอาร์เอ็น ที่มีรัฐบาลมาเลเซียเป็นผู้อำานวยความสะดวก ณ 

วันนี้ กลไก ของการ พูดคุย ยังไม่มีผลสำาเร็จอันใดที่จะมั่นใจว่า

จะทำาให้สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ลดลง ทั้ง

ที่มีการ สับเปลี่ยน หมุนเวียนผู้ที่เข้ามาทำาหน้าที่

หัวหน้าคณะพูดคุย ตั้งแต่ พล.ท.ภราดร พัฒนถา

บุตร เลขาธิการ สมช. สมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ 

ชินวัตร จนมาถึงสมัยของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา ถึง 4-5 คน ซึ่งล่าสุดก็คือ พล.อ.สุพจน์ มาลา

นิยม เลขาธิการ สมช.คนปัจจุบัน สิ่งที่ทำาได้ในเวลา 

9-10 ปี คือการพูดคุยเพื่อการสร้างความไว้วางใจ

ระหว่างกันเท่านั้น  

ในขณะที่การ พูดคุย กับกลุ่มผู้ที่ เห็นต่าง 

ภายในพื้นที่ ก็ทำาได้แค่การเปิดเวทีของคนหน้าเดิม 

หน้าเก่า แจกข้าวของ แจกฟักทอง ข้าวสาร อาหาร

แห้ง ในยามที่ โควิดระบาด ซึ่งกลุ่มผู้ได้รับการดูแล 

ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่ เห็นต่าง เป็นงานของการ

สร้าง สีสัน บรรยากาศเพื่อ ร่วมด้วยช่วยกัน ในยาม

ที่ทุกคนทุกข์ร้อนจากเรื่องของ โรคระบาด ซึ่งไม่ได้ส่งผลอันใด

กับ แนวร่วม ขบวนการแบ่งแยกดินแดนในพื้นที ่ 

เชื่อเถอะ ถ้าการดับ ไฟใต้ ยังจบลงที่การ สู้ตาย ของ

กลุ่มติดอาวุธ และ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ก็ไม่มีนโยบาย

อื่นๆ นอกจาก ปิดล้อม และ จับตาย และหลังการตายยัง

ปล่อยให้มีการใช้ ศพ ของผู้ตายให้เป็นประโยชน์ด้วยการ

บิดเบือนหลักการศาสนา ทำาให้คนตายที่เป็นคนร้ายมีหมายจับ

ติดตัวคนละหลายหมาย เป็นถึง นักรบ และเป็น ชาฮีด ตาม

หลักศาสนา ถ้าเรื่องทั้ง 2 เรื่องยังไม่ได้รับการแก้ไข และ

ปล่อยให้เป็นอย่างนี้ อีก 10 ปี ข้างหน้า สถานการณ์ของ

จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเปลี่ยนโฉม  

เปลี่ยนอย่างไรก็ให้ติดตามองค์กรจากต่างประเทศที่เข้ามา 

ปักหลัก ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งล่าสุดองค์กรกาชาด

สากล ไอซีอาร์ซี ก็สามารถ มุด เข้าไปอยู่ภายใต้ ร่มเงา ของ 

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าได้สำาเร็จ นี่คือบันไดขั้นแรกของการ

เปลี่ยนแปลงที่ต้องจับตามอง.

เมือง ไม้ขม รายงาน

‘องค์กรฝรั่ง’ ปักหลักจังหวัดชายแดนภาคใต้

จับตาอีก 10 ปี ‘ไฟใต้’ อาจเปลี่ยนโฉม

ห

จับตาอนาคตการเมือง

ศรัณย์วุฒิ-พรพิมล
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3บทความ-ในประเทศ

ป็นสัญญาณดีประเดิมเทอม 2 บนเก้าอ้ี “ผบ.ตร.” ของ 

“ผบ.ป๊ัด” พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ท่ีต้องบอกยกแรก

สอบผ่าน!!!

หลังจาก “ผบ.ป๊ัด” มีหนังสือส่งไปถึง ผบช. หรือ

ตำาแหน่งเทียบเท่า ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.หรือตำาแหน่งเทียบ

เท่า แจ้งการแต่งต้ังข้าราชการตำารวจระดับ สว.ถึงรอง ผบก. 

วาระประจำาปี 2564

เหมือนเป็นการเคาะระฆังเข้าสู่โหมดแต่งต้ัง “นายพัน” 

ประจำาปีอย่างเป็นทางการ

กฎเกณฑ์ต่างๆ ท้ัง 10-11 ข้อ ท่ี “ผบ.ป๊ัด” กำาหนดเอา

ไว้ในหนังสือแจ้งเวียนไปถึง ผบช.และ ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.

ตร. เก่ียวกับการแต่งต้ัง สว.-รอง ผบก.คร้ังน้ี ไม่มีอะไรตื่นเต้น 

หรือแหวกแนวไปจากธรรมเนียมปฏิบัติของการแต่งต้ังระดับ 

“นายพัน” ทุกๆ คร้ัง

ไม่ว่าจะเป็นข้อกำาหนดตำารวจท่ีอยู่ในกลุ่มอาวุโสร้อยละ 

33 ให้เสนอหรือดำาเนินการแต่งต้ังเลื่อนตำาแหน่งสูงข้ึนทุกราย 

เว้นแต่รายใดถูกต้ังกรรมการวินัยร้ายแรง

ผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าสถานีตำารวจระดับ ผกก. เมื่อ

ดำารงตำาแหน่งเดียวติดต่อกันครบ 4 ปี ให้เสนอแต่งต้ังไปดำารง

ตำาแหน่งอื่นทุกราย

หรือตำารวจท่ีได้รับการแต่งต้ังในวาระประจำาปี 2563 ให้

ดำาเนินการได้เฉพาะเท่าท่ีจำาเป็น 

แต่ส่ิงท่ีไม่เหมือนหนังสือแจ้งเวียนแต่งต้ัง สว.-รอง 

ผบก.คร้ังก่อน วาระปี 2563 ซ่ึง “ผบ.ป๊ัด” เป็นผู้กำาหนดเอง 

และต้องชื่นชมให้คะแนน “สอบผ่าน” ประเดิมงานแรกในการ

น่ังเก้าอ้ี “ผบ.ตร.” เทอม 2 

น่ันคือระยะเวลาการแต่งต้ังท่ีเร็วข้ึนกว่าเดิม!!!

บ่งบอกให้เห็นว่า “ผบ.ป๊ัด” เข้าไปน่ังในหัวใจลูกน้อง 

เข้าไปน่ังในหัวใจผู้ใต้บังคับบัญชา ท่ีทุกคนต่างจดจ่อกับการ

แต่งต้ังจนบางคร้ังประสิทธิภาพการทำางานไม่เต็ม 100 เพราะ

ต่างพะวงกับความม่ันคงของตัวเอง จนงานบริการประชาชน

ด้อยลง เมื่อแต่งต้ังเสร็จเร็ว ไม่ยืดเย้ือ ไม่อืดอาด ต่อไปก็จะได้

ต้ังหน้าต้ังตาทำางานอย่างเดียว

ปีน้ี “ผบ.ป๊ัด” กำาหนดการจัดทำาบัญชี บช.และ บก. 

หน่วยข้ึนตรงในสังกัด สง.ผบ.ตร. ระดับ ผกก.และรอง ผบก. 

ให้ดำาเนินการจัดส่งบัญชีข้อมูลเสนอแต่งต้ังใน 26 ต.ค.64 เร็ว

กว่าวาระปี 63 กำาหนด 13 พ.ย.63 ระดับ สว.และรอง ผกก.

ให้ดำาเนินการจัดส่งบัญชีข้อมูลเสนอแต่งต้ังใน 10 พ.ย.64 เร็ว

กว่าวาระปี 63 กำาหนด 20 พ.ย.63

บช.ท่ีมิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. ระดับ ผกก.และรอง ผบก. 

ให้ดำาเนินการจัดส่งบัญชีข้อมูลเสนอแต่งต้ังใน 26 ต.ค.64 เร็ว

กว่าวาระปี 63 กำาหนด 13 พ.ย.63 ระดับ สว.และรอง ผกก. 

ซ่ึงเป็นอำานาจของ ผบช.ให้ดำาเนินการจัดทำาบัญชีการแต่งต้ังให้

เสร็จส้ินใน 12 พ.ย.64 เร็วกว่าวาระปี 63 กำาหนด 15 พ.ย.

ส่วนวันท่ีมีคำาส่ังแต่งต้ังและวันมีผลบังคับใช้มอบหมาย

ให้ สกพ.แจ้งหน่วยให้ทราบเพื่อดำาเนินการต่อไป ขณะท่ีวาระปี 

63 กำาหนดให้มีคำาส่ังแต่งต้ังพร้อมกันทุกหน่วย 30 พ.ย.63 คำา

ส่ังมีผล 16 ธ.ค.63

เมื่อประเดิมยกแรกสอบผ่านแล้วก็ต้องดูยกสอง การทำา

บัญชีแต่งต้ังจะให้ความเป็นธรรม “ลูกน้อง” ได้มากน้อยแค่

ไหน

ก็หวังเอาไว้ข้ึนต้นเป็นลำาไม้ไผ่แล้ว พอเหลาลงไปก็อย่า

ให้กลายเป็นบ้องกัญชาแล้วกัน.

ตั้ง‘นายพัน’ยกแรกผ่าน!

เ

หนุนพหุวัฒนธรรมแก้ ไฟใต้ 

ไทย ‘เหนือคาดหมาย’ เสมอ

สาร์-อาทิตย์”

ทุกคนก็อยากสบายๆ อะไรท่ีหนักกระบาล ถ้าไม่จำาเป็น ไม่มี

ใครอยากนำามายัดหัว

ฉะน้ัน วันน้ี เราคุยกันสบายๆ ซักวัน 

การ “เปิดประเทศ” ต้ังแต่ ๑ พฤศจิกา.ของนายกฯ บวก                  

“ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” นำาร่อง และบวก “ดวงประเทศ”

ยามมันจะรุ่งน่ะนะ.........

ต่อให้ร้อยหมา-พันแม้วมาฉุด ก็ฉุดไม่อยู่!

เรื่องมันเป็นยังไง ผมจาระไนเองไม่ค่อยประสา ขอลอกจาก

คนท่ีเขาเป็นประสามาให้อ่านดีกว่า 

ก็ขออนุญาตเจ้าของผลงาน “ทุกท่าน” ท่ีผมลอกวันน้ี ด้วย

เห็นคุณค่างานท่านว่า “มีคุณต่อประเทศ”
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รัสเซลล์ โครว์ (Russell Crowe) ดาราฮอลลีวูดชื่อดัง 

ทวีตภาพและวิดีโอสถานท่ีต่างๆ ในภูเก็ตและกรุงเทพฯ 

ในการบินมาถ่ายภาพยนตร์เรื่องใหม่ ‘The Greatest Beer 

Run Ever’ ท่ีถ่ายทำาในประเทศไทย และนิวเจอร์ซีย์ 

กำากับโดย ปีเตอร์ เฟอร์เรลลีย์ (Peter Ferrelly) ประกบกับนัก

แสดงรุ่นน้อง แซก เอฟรอน (Zac Efron) ซ่ึงอยู่ท่ีกรุงเทพฯ ด้วยเช่น

กัน (ฉากหลังในเรื่องคือเวียดนาม)

วันน้ี (14 ตุลาคม) โครว์โพสต์ภาพตัวเขา เซลฟีกับทิวทัศน์ใน

กรุงเทพฯ บนทวิตเตอร์ส่วนตัว พร้อมเขียนข้อความว่า 

“Lost in Bangkok”

รวมท้ังโพสต์ภาพเสาไฟฟ้าจำานวนนับไม่ถ้วนท่ีระโยงระยาง

อยู่บนถนนแห่งหน่ึงในกรุงเทพฯ และเขียนแคปชันแบบติดตลกว่า 

“Bangkok dreaming…”

ก่อนหน้าน้ี โครว์บินมาลงท่ีจังหวัดภูเก็ตและกักตัว 14 วันตาม

มาตรการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ซ่ึงโครว์ทวีตกล่าวชื่นชม “ขอผมอธิบาย

มาตรการกักตัว “แซนด์บ็อกซ์” ในไทย ให้ชัดเจน ถ้าคุณฉีดวัคซีน

สองเข็ม คุณสามารถบินมาลงท่ีภูเก็ตและกักตัวเป็นเวลา 14 วัน 

และเข้ารับการตรวจเช้ือโควิด 4 คร้ัง บนเกาะภูเก็ต 

ไม่ใช่ในห้องพักนะ แต่บนเกาะเลย 

หลังจาก 14 วัน คุณจะไปเท่ียวท่ีไหนในไทยก็ได้” โครว์                     

ทวีต เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม

โครว์ยังกล่าวว่า .........

“ตอนน้ี ผมมาถ่ายหนังในไทย การข้ึนเครื่องบินคร้ังแรกใน

รอบสองปี ก็รู้สึกแปลกชอบกล แปลกแต่ก็รู้สึกดีมาก 

ขอผมพูดถึงประเทศไทยหน่อย .........

น่ีเป็นสถานท่ีโปรดสำาหรับหลายคน แต่ผมไม่เคยมาสักคร้ัง 

an Aussie legend, is in Bangkok to shoot his new movie. For anyone 

in Thailand, do you guys have any suggestion for where he should 

take his next selfie? New Zealand Embassy - Bangkok, Thailand

เพื่อให้รู้จัก รัสเซลล์ โครว์” มากข้ึน ผมอ่านท่ี “วศิน ดำารงรัตน์” 

โพสต์ ขออนุญาตยกมาเลยนะ 

“วศิน ดำารงรัตน์ อยู่กับ คนหล่อ คนดีด้วย”

เพื่อนๆ ท่ีชอบดูหนังฮอลลีวู้ด...คงจำา รัสเซลล์ โครว์ พระเอก

ฮอลลีวู้ดได้นะคะ...

คุณรัสเซลล์ ทวีตว่ามาถ่ายหนังท่ีภูเก็ตของไทย..ค่ะ

motorwars...“รัสเซลล์ โครว์” (Russell Crowe) ซูเปอร์สตาร์ 

เจ้าของรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำาฝ่ายชายยอดเย่ียมจากเรื่อง 

Gladiator ...

ทวีตว่า มาถ่ายหนังท่ีภูเก็ต บอกชอบเมืองไทยและคนไทย และ

ชื่นชมรัฐบาลไทย ท่ีมีนโยบายยอดเย่ียม คือ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket 

Sandbox) ท่ีสุดวิเศษ เหมาะกับนักเดินทางและนักท่องเท่ียวมาก....!!

เห็นม้ัย จู่ๆ ไม่คิด-ไม่ฝัน .......

Russell Crowe ดาราฮอลลีวู้ดรางวัลออสการ์ ก็ปลุกไทยท่ีคอพับ-

คออ่อนทางท่องเท่ียวให้ต้ังแข็งได้ถูกท่ี-ถูกเวลาดีเหลือเกิน

จากปลายปีน้ีไป ท่องเท่ียวไทยตลาดไม่แตกด้วยนักท่องเท่ียว ก็

ให้มันรู้ไป!

“The Greatest Beer Run Ever”

มาจากหนังสือสะท้อนความระห่ำาหักเพราะรักเพ่ือนของ

ทหารผ่านศึกคนหน่ึง

สงครามน้ันบัดซบ ท่ีสวยงามในความบัดซบ คือเพื่อน 

ผมเคยอ่านท่ีเขาแปลย่อๆ ในเว็บหน่ึงนานแล้ว แต่เป็นนานท่ี

ฝังจำา

เห็นข่าวมาถ่ายทำาเป็นหนัง ค้นอ่านซ้ำาอีกที จากเว็บ

https://www.unlockmen.com   john-chickie-donohue-v...

ก็ขออนุญาตคัดลอกด้วยเคารพ ดังน้ี.....

John “Chickie” Donohue ตำ�น�นทห�รผ่�นศึก ผู้เส่ียงชีวิตส่ง

เบียร์ให้เพื่อนท่�มกล�งกระสุนสงคร�มเวียดน�ม

By: Chaipohn march 25, 2021

ไม่มีอะไรท่ีเพื่อนทหารทำาให้กันไม่ได้ โดยเฉพาะทหารผ่านศึกท่ี

ปลดประจำาการก่อนเพื่อนร่วมรบ ย่อมรู้ดีท่ีสุด ว่า 

เพื่อนในสมรภูมิ ต้องการอะไรมากท่ีสุด และน่ันก็คือ “เบียร์”

ในปี ๑๙๖๗ สงครามเวียดนามกำาลังเข้าจุดเดือดสุด มีทหาร U.S. 

มากถึง ๑๑,๐๐๐๐ ชีวิตท่ีเสียไปในการรบคร้ังน้ัน แต่สำาหรับทหารในสังกัด 

Marine Corps นามว่า John “Chickie” Donohue ทหารผ่านศึกจาก

สงครามเวียดนามท่ีประจำาการครบ ๔ ปี ได้รับอนุญาตให้ปลดประจำา

การ กลับมาใช้ชีวิตท่ีบ้านเกิดในอเมริกาก่อนเพื่อนร่วมรบ ซ่ึงเป็นการ

หมุนเวียนปกติของกองทัพ

ในขณะท่ี Donohue อยู่ท่ีบ้านในเมือง Inwood เขาต้องเจอ

กับศพทหารเพื่อนบ้านมากมายท่ีถูกส่งกลับมาฝังในบ้านเกิดของตน

วันหน่ึง Donohue น่ังดื่มอยู่ท่ีบาร์ และได้พูดคุยกับ Bartender 

ท้ังสองเห็นตรงกันว่า 

ทหารท่ีกำาลังรบอยู่ในเวียดนามตอนน้ี เป็นฮีโร่ท่ีน่ายกย่อง 

พวกเขาควรจะได้รับคำาชม พร้อมกับเบียร์เย็นๆ สักกระป๋อง

ระหว่างท่ีน่ังฟัง Donohue เข้าใจความรู้สึกน้ันได้ดีกว่าใคร 

พร้อมกับคิดถึงเพื่อนร่วมกองทัพท่ีกำาลังรบอยู่ในตอนน้ีข้ึนว่า 

“คิดว่าพวกเขาน่าจะต้องการเบียร์เย็นๆ สักกระป๋องจริงๆ”

ว่าแล้วก็ตัดสินใจเก็บกระเป๋า พร้อมห้ิวเบียร์เย็นๆ เพื่อไปฝาก

สหายในกองทัพ กลาง War Zone ในเวียดนาม

“I came to bring you a beer”

การเดินทางใช้เวลามากถึง ๒ เดือน แน่นอนว่าเบียร์ท่ีนำาไป

ด้วย ถูกดื่มไปจนหมดเกล่้ียงระหว่างการเดินทาง 

แต่เขาก็ไม่ลืมแวะซ้ือเบียร์ข้างทางเท่าท่ีจะหาได้ไปแทน 

และเดินทางเข้าไปในพ้ืนท่ีรบ 

เพียงเพื่อนำาเบียร์ท่ีแม้จะไม่เย็นแต่รับรองว่าจะสดชื่นเข้าไป

ให้เพื่อนร่วมรบได้ดื่ม 

พร้อมพูดคุยกันอย่างคุ้นเคย ท่ามกลางห่ากระสุน ซ่ึงไม่ใช่

เพียงจุดเดียว แต่ Donohue เดินทางไปท่ัวเวียดนาม เพื่อหาเพื่อนที

ละคน พร้อมเบียร์คนละแพ็ก

วีรกรรมของ Donohue ยังคงเป็นตำานานในหมู่กองทัพอเมริกา 

ท่ียกย่องความระห่ำาเพราะรักพวกพ้อง 

ทำาให้ทุกคนท่ีได้เจอ Donohue ในสมรภูมิมีกำาลังใจ  มีความ

หวัง เชื่อว่า จะต้องรอดชีวิตกลับบ้านได้แน่

เป็นการส่งเบียร์ท่ีสร้างกำาลังใจให้ทหารท่ีสูญเสียเพื่อนร่วมรบ

ในสงครามท่ียาวนาน

และแม้จะไม่ค่อยมีคนเชื่อในวีรกรรม Beer Run ระดับโลก

ของเขามาเป็นเวลาหลายสิบปี 

ในท่ีสุด ปี ๒๐๑๗ Chickie ก็ตัดสินใจออกหนังสือ เล่าเรื่อง

ราวพร้อมภาพถ่ายท่ีบันทึกไว้ตลอดในชื่อ

“The Greatest Beer Run Ever: A true story of Friendship 

Stronger Than War”

เพื่อยืนยันวีรกรรมสุดยอดของตัวเอง

ไม่มีอะไรท่ีเพื่อนทหารจะทำาให้กันไม่ได้ เป็นตำานานท่ีส่วนหน่ึง

เร่ิมมาจาก John “Chickie” Donohue คนน้ีน่ีแหละครับ.

ท้ังหมดน้ี สอนให้รู้ว่า.......

เหนืออิจฉา เหนือแช่ง เหนือด่า คือปาฏิหาริย์บวก “ปัญญา

ประยุทธ์” ฉุดประเทศฟ้ืนก่อนกาลเวลา!

เอ้า...

ยกมือไหว้กลางจอซะอีกทีซิไอ้ทิดแม้ว รีรออะไรอีกล่ะ?

ผมเคยมาแค่เปล่ียนเครื่องท่ีสนามบินในกรุงเทพฯ ประมาณ 6 หนได้ม้ัง”

นักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์ จาก ‘Gladiator’ ยังกล่าวชม

โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ว่า 

“รัฐบาลไทยมีส่ิงท่ีเจ๋ง ชื่อว่า “การกักตัวแซนด์บ็อกซ์” ถ้าคุณฉีด

วัคซีนครบสองเข็ม คุณสามารถบินมาลงท่ีภูเก็ต และไปไหนมาไหนท่ีน่ี

ได้อย่างอิสระ” 

นอกจากน้ัน เขายังกล่าวชมคนไทยว่า 

“คนไทยเป็นมิตรมาก ต้อนรับเป็นอย่างดี และแน่นอนว่า อาหาร

ไทยก็อร่อยสุดๆ 

ดังน้ัน ถ้าคุณผ่านการล็อกดาวน์และรู้สึกอยากออกไปเท่ียวเมื่อ

ประเทศคุณเปิด ขอให้ลองมาภูเก็ต 

ผมม่ันใจว่า ท่ีอื่นๆ ในประเทศไทย ก็น่าจะมีเรื่องราวดีๆ ให้แบ่ง

ปันเช่นกัน 

แต่ตอนน้ี ผมคิดว่า การกักตัวแซนด์บ็อกซ์จัดข้ึนสำาหรับนักท่อง

เท่ียวท่ีฉีดวัคซีนครบแล้ว ยังมีแค่ท่ีภูเก็ตเท่าน้ัน”

ครับ...

เท่าน้ีโครว์ก็ทำาให้อิจฉากันตาแตกอยู่แล้ว ยังเพ่ิมอุณหภูมิโดย 

Australian Embassy, Thailand โพสต์ ข้อความน้ี

Australian Embassy, Thailand 

[Scroll down for English] คุณรัสเซล โครว์ นักแสดงและผู้กำ�กับ

ท่ีเกิดในนิวซีแลนด์ และเป็นหน่ึงในตำ�น�นของคน #ออสเตรเลีย เดิน

ท�งพำ�นักท่ีกรุงเทพฯ เพื่อถ่�ยทำ�ภ�พยนตร์เรื่องใหม่ 

สำ�หรับเพื่อนๆ คนไหนท่ีอยู่ในไทย มีสถ�นท่ีไหนในกรุงเทพฯ 

และประเทศไทยท่ีอย�กให้นักแสดงชื่อดังคนน้ีไปถ่�ยเซลฟีด้วยอีก

ไหมครับ 

เขียนม�แนะนำ�กันได้ท่ีช่องคอมเมนต์ด้�นล่�งเลยครับ

------------------------

Actor and director Russell Crowe, born in New Zealand and 

“เ

ปัตตานี • แม่ทัพภาค 4 เปิดแผนสร้างสันติสุขใต้ วางนโยบายเร่ง

ด่วน 5 กรอบงานสำาคัญ เพราะเดินหน้าชูพหุวัฒนธรรม บวกการมี

ส่วนร่วมสางไฟใต้

สุดอาลัย‘พีระพงศ์’ 

ขงเบ้งการเงินไทย
กรุงเทพฯ • เมื่อวันศุกร์ นาย

พีระพงศ์ ถนอมพงษ์พันธ์ ซ่ึง

ถึงแก่กรรมเมื่อวันพุธท่ี  13 

ตุลาคม 2564 ท่ีผ่านมา โดย

ครอบครัวถนอมพงษ์พันธ์ได้

กำาหนดจัดสวดพระอภิธรรม

ท่ีวัดทรงธรรมบวรวิหาร 

ศาลาใหญ่ อ.พระประแดง 

จ.สมุทรปราการ โดยกำาหนด

สวดพระอภิธรรมเวลา 18.00 

น.ถึงวันเสาร์ท่ี 16 ตุลาคม 

จากน้ันจะมีพิธีพระราชทาน

เพลิงศพในวันอาทิตย์ 17 

ตุลาคม เวลา 16.00 น.  

ท้ังน้ี นายพีระพงศ์เคย

ดำารงตำาแหน่ง รมช.คมนาคม 

เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ.                                                 

2538 ช่วงรัฐบาลบรรหาร 

ศิลปอาชา เข้า สู่วงการ

การเมืองด้วยการเป็น ส.ส. 

กรุงเทพฯ เขต 8 พรรคพลัง

ธรรม ต้ังแต่ปี พ.ศ.2531 

หลังจากลาออกจากตำาแหน่ง 

รมช.คมนาคมเม่ือวันท่ี 1 

กรกฎาคม 2539 จนกระท่ัง

ปี 2547 นายพีระพงศ์ได้ลง

สมัครรับเลือกต้ังผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ได้เบอร์ 8 

ในกลุ่ม ฅ.คนรักกรุงเทพ โดย

ไม่สังกัดพรรคการเมืองใด แต่

ไม่ได้รับการเลือกต้ัง

นายพีระพงศ์เกิดเมื่อ

วันท่ี 2 กันยายน พ.ศ.2491 

สำาเร็จการศึกษาระดับประถม

ศึกษาจากโรงเรียนเทศบาล

วัดจักรวรรดิ, มัธยมศึกษาจาก

โรงเรียนปทุมคงคา, ปริญญา

ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาเคมีฟิสิกส์ทางทะเล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

ปริญญาโท วิศวอุตสาหกรรม 

(I IT) สถาบันเทคโนโลยี

ของอิลลินอยส์ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา สมรสกับนาง

อุษา ถนอมพงษ์พันธ์ มีบุตร-

ธิดา 2 คน 

เคยเป็นอาจารย์ที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี 1 ปี, 

ธนาคารหวั่งหลี 2 ปี ออก

มาทำากิจการค้าเงินตราต่าง

ประเทศ 1 ปี  และเข้าทำางาน

ที่ธนาคารกรุงเทพ จำากัด, ผู้

จัดการสำานักค้าเงินตราต่าง

ประเทศ ธนาคารกรุงเทพ ถือ

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน

จนได้รับฉายาจากสื่อมวลชน

ว่า “ขงเบ้งการเงิน” 

บ้ันปลายชีวิต นาย                    

พีระพงศ์ได้ทำากิจกรรมส่วน

ตัวท่ีช่ืนชอบคือ การก่อต้ัง

และดูแลพิพิธภัณฑ์ปลากัด 

ซ่ึงเก็บรวบรวมปลากัดไว้เป็น

จำานวนมากเพื่อการศึกษาและ

อนุรักษ์ รวมท้ังเป็นแหล่งให้

ข้อมูลความรู้เก่ียวกับปลากัด

ด้วย ณ ท่ีดินของตัวเองกว่า 

40 ไร่ ท่ีอำาเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ.

‘ณัฐพล’มั่งคั่ง4.73พันล้าน
นนทบุรี • เมื่อวันศุกร์ สำานักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

เปิดเผยบัญชีแสดงรายการ

ทรัพย์สินและหน้ีสินของนายณัฐ

พล รังสิตพล กรณีดำารงตำาแหน่ง

ครบ 3 ปี ในตำาแหน่ง ผอ.สำานักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม อธิบดีกรม

ส่งเสริมอุตสาหกรรม

โดยนายณัฐพลแจ้งมี

ทรัพย์สิน 1,769,204,982 บาท 

ได้แก่ เงินฝาก 36,694,100 

บาท ซ่ึงในจำานวนน้ีมีเงินฝาก

ใน Bank of America วงเงิน 

11,547,348 บาทอยู่ด้วย เงิน

ลงทุน 107,764,262 บาท เงิน

ให้กู้ยืม 424,000 บาท ท่ีดิน 

1,497,528,500 บาท นอกจาก

น้ียังมีโรงเรือนและส่ิงปลูกสร้าง 

116,940,333 บาท ยานพาหนะ 10 

คัน 8 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 

853,787 บาท ทรัพย์สินอื่น 1 ล้าน

บาท ไม่มีหน้ีสิน มีรายได้รวมต่อ

ปีโดยประมาณ 4,705,000 บาท 

ส่วนนางไรรัตน์ รังสิตพล คู่

สมรส มีทรัพย์สิน 2,969,085,682 

บาท รวมท้ังคู่มีทรัพย์สินท้ังส้ิน 

4,738,290,665 บาท (ราว 4.7 

พันล้านบาท) ไม่มีหน้ีสิน อย่างไร

ก็ตาม ท้ังผู้ยื่นและคู่สมรสครอบ

ครองท่ีดินรวม 25 แปลง มูลค่า

รวม 3,527,710,500 บาท

ท้ังน้ี ในปี 2559-2561 นาย

ณัฐพลดำารงตำาแหน่งเป็นผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 

ปี 2560-2561 เป็นเลขาธิการ

สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม ปี 2561-2562 

เป็นผู้อำานวยการสำานักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม และปี 

2562-ปัจจุบัน เป็นอธิบดีกรมส่ง

เสริมอุตสาหกรรม.

เมื่อวันศุกร์ เวลา 13.30 น.                                                  

ท่ีห้องประชุม 1 กองอำานวยการ

รักษาความม่ันคงภายในภาค 4 

ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำาบลเขา

ตูม อำาเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 

พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพ

ภาคท่ี 4 ผู้อำานวยการรักษาความ

ม่ันคงภายในภาค 4 ประชุม

แถลงแผนเสริมสร้างสันติสุข

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำา

ปี 2565 ท่ียังคงปฏิบัติงานภาย

ใต้กรอบแนวทางยุทธศาสตร์

พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง 

พัฒนา ร่วมใจชาวประชา นำาพา

สู่สันติสุข ต่อยอดความสำาเร็จท่ี

เป็นรูปธรรมของปีท่ีผ่านมา

พล.ท.เกรียงไกรกล่าว

ว่า โดยยังคงดำาเนินการตาม

นโยบายสำาคัญเร่งด่วน 5 งาน 

แต่จะปรับเปล่ียนรูปแบบในการ

ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ผลเป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึน โดย

มีผู้บัญชาการกองกำาลังตำารวจ

จังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้ว่า

ราชการจังหวัดสงขลา, รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดปัตตานี, ยะลา, 

นราธิวาส ผู้แทนศูนย์อำานวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, 

หน่วยเฉพาะกิจจังหวัด, หน่วยข้ึน

ตรงกองอำานวยการรักษาความ

ม่ันคงภายในภาย 4 ส่วนหน้า 

ตลอดจนส่วนท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วม

ประชุม ภายใต้มาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 

covid-19 อย่างเคร่งครัด 

พล.ท.เกรียงไกรกล่าว

ว่า แผนเสริมสร้างสันติสุข

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำา

ปี 2565 ยังคงปฏิบัติงานดำาเนิน

นโยบายสำาคัญเร่งด่วน 5 งาน

อย่างต่อเนื่อง ท้ังการรักษาความ

ปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของ

พ่ีน้องประชาชน ซ่ึงได้มีการ                             

บูรณาการกำาลังทุกภาคส่วน โดย

ให้ชุดคุ้มครองตำาบลเป็นผู้รับผิด

ชอบ ส่วนหน่ึงมอบหมายให้กอง

กำาลังตำารวจจังหวัดชายแดนภาค

ใต้รับผิดชอบ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี

ทหารได้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือ

พ่ีน้องประชาชนในด้านอื่นๆ ด้วย

กรอบแนวทางการดำาเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์ชาติท่ีได้ดำาเนิน

การในเรื่องการแก้ปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ในปี 2565 

พล.ท.เกรียงไกรระบุต่อว่า 

ในเร่ืองยาเสพติดยังคงยึดม่ัน

ในแนวทางเดิมคือ การยึดม่ัน

และป้องกัน บำาบัด รักษา ซ่ึง

ได้เปิดโอกาสให้พ่ีน้องประชาชน

นำาบุตรหลานท่ีใช้ยาเสพติดเข้าสู่

กระบวนการบำาบัดตามโครงการ 

CBTx ชุมชนบำาบัด, Camp 35 

และการปราบปรามรายใหญ่ท่ีมี

การดำาเนินการกันอย่างต่อเนื่อง 

“ในด้านสังคมพหุวัฒน 

ธรรม ก็จะดำาเนินการต่อเนื่อง

ในโครงการต่างๆ ต่อไป ซ่ึงจะ

มีการบูรณาการกับศูนย์อำานวย

การบริหารจังหวัดชายแดนภาค

ใต้ ท่ีเป็นหน่วยงานหลักด้านการ

พัฒนาเพ่ิมมากข้ึน ส่วนการมี

ส่วนร่วมของพ่ีน้องประชาชนก็

นับเป็นเรื่องท่ีสำาคัญ จะเห็นว่า

ทุกองค์กรมีส่วนท่ีจะร่วมแสดง

ความคิดเห็นในการสร้างสันติสุข

ให้แก่พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาค

ใต้ สถานการณ์ความรุนแรงในปี

ท่ีผ่านมามีตัวเลขท่ีลดลง ทุกภาค

ส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาค

ใต้ และร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจ

เพ่ิมมากข้ึน หากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 

คล่ีคลาย พ่ีน้องประชาชนก็จะมี

การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีมาก

ย่ิงข้ึนตามนโยบายท่ีกำาหนดไว้” 

พล.ท.เกรียงไกรระบุ

พล.ท.เกรียงไกรระบุด้วย

ว่า สำาหรับการพูดคุยสันติสุขใน

ช่วงของสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ได้

มีการนำาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามา

ช่วยในการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 

หากสถานการณ์คล่ีคลายก็จะมี

โอกาสพูดคุยกันได้มากย่ิงข้ึน เพื่อ

เปิดโอกาสให้พ่ีน้องประชาชน

แสดงความคิดเห็นและร่วม

สร้างสันติสุขอย่างย่ังยืนในพ้ืนท่ี 

นอกจากน้ี การบังคับใช้กฎหมาย

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงท่ี

มีหมาย ป.วิอาญา เข้ามามอบตัว 

ต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรม.

นายชูวิทย์ จันทรส ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ พร้อมด้วยเครือข่าย

เยาวชน เข้าร้องเรียนนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอให้ตรวจสอบสถานบริการ

ใน จ.สระบุรี ที่ละเมิดคำาสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และกฎหมายหลายฉบับ.
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4 บทความ

วิกฤตเศรษฐกิจเกิดจากอะไร

ใหด� มนํ้าเยอะๆ 

บุคลากรทางการแพทย พยาบาล เจาหนาท่ีสาธารณสุข ถือ

เปนกลไกสําคัญท่ีทําใหประเทศไทยสามารถควบคุมสถานการณ โค

วิดของไทยไดดี

มีโอกาส “หมอหนู”-อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ 

รมว.สาธารณสุข ก็มักจะกลาวยกยองใน

ทุกโอกาส พรอมสนับสนุน อุดหนุนการ

ทํางาน และสรางขวัญกําลังใจใหนักรบชุด

ขาวอยูเสมอ 

อยางเชนลาสุด ในการลงพ้ืน

ท่ี จ.สงขลา จ.ปตตานี จ.ยะลา และ 

จ.นราธิวาส ระหวางวันท่ี 14-15 ต.ค. เพ� อ

นําวัคซีนมามอบให เน� องจากพ้ืนท่ีดังกลาวมี

ผูติดเช้ือสูง และยังถือโอกาสตรวจเย่ียมการ

ฉีดวัคซีนตามศูนยและโรงพยาบาลตางๆ   

ในชวงหน่ึงของการตรวจเย่ียมการฉีดวัคซีนใหประชาชน 

“อนุทิน” ถึงกับยกมือไหวและกลาวขอบคุณบุคลากรทางการแพทย

ท่ีกําลังฉีดวัคซีนใหชาวบาน ในการทุมเททํางานอยางไมเหน็ดเหน� อย   

ขณะเดียวกันยังถือนํ้าทักทายชาวบานท่ีกําลังฉีดวัคซีนวา “ให

ด� มนํ้าเยอะๆ อยาออกแรงเยอะๆ หรือออกกําลังกายหักโหม!@”  

แหม! ลงพ้ืนท่ีภาคใตคร้ังน้ี นอกจาก “หมอหนู” จะไดใจคน

ทํางาน ยังไดแตมจากชาวบานอีกดวย (อิ อิ)

สวยเกินไป

อีกหน่ึงสาวสวยของทีมโฆษกรัฐบาลอยาง “รองฯ กวาง”-ไตร

ศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี นองสาวคนสุด

ทองของทีม ท่ีเจาตัวดูสวยสะดุดตาในชุดผาไทยรวมสมัยอยูเปนประจํา 

เรียกวาไปไหนใครๆ ก็ทัก 

แตทวาอีกเร� องท่ีทุกคนสงสัย ท้ัง

สวยครบรสและเพียบพรอมแบบน้ี ทําไม

ยังไมเห็นมีคนรูใจสักที

คร้ันนักขาวเจอเจาตัวซ่ึงปกติก็จะ

คุยกันสนุกสนานเปนกันเองอยูแลว เลย

ถามหยอกๆ วา “รองฯ กวาง” สวยแบบ

น้ีทําไมถึงไมมีแฟนสักที? เจาตัวถึงกับ

หัวเราะพรอมเลนมุกกลับวา “หนูสวยเกิน

ไป!@” ทําทุกคนหัวเราะล่ัน  ฮาๆๆๆ

กอนกระเซาถามอีกวาตกลงมีคนมาจีบไหม? ก็ไดรับคําตอบวา 

“ทําไมกวางอาภัพจังเลย!@” 

แหะๆ..ตอบมาแบบน้ี หนุมๆ คนไหนท่ีแอบมองอยู ก็คงมีความ

หวังกันบางละ อิอิ

พรรคเล็กรวมตัว

หลังเพ� อไทยมีมติให ส.ส.เครางาม -“ศรัณยวุฒิ ศรัณยเกตุ” 

ส.ส.อุตรดิตถ ออกจากพรรค คําถามตาม

มาวาจะไปอยูคายไหนตอ ปรากฏวาเม� อ

วานน้ี เจาตัวแถลงมีแนวโนมสูงวาจะสวม

เส้ือสังกัด “พลังธรรมใหม” ท่ีมี หมอระวี 

มาศฉมาดล เปนหัวหนาพรรคอยู

การแถลงเม� อวันท่ี 15 ต.ค. จับใจ

ความไดวา “ศรัณยวุฒิ” จากเพ� อไทยดวย

ความเจ็บปวด แตยังรักพ่ีแมวกับหญิงออ

ตลอดไป และมีปญหากับ ปศาจหองแอร 

แลว 

นอกจากน้ี เจาตัวพยายามส� อสารกับ

สังคมอีกประเด็นหน่ึงวา การเลือกต้ังคร้ังหนาพรรคเล็กจะรวมตัวเปน

พรรคเดียวเพ� อสูศึก “ส.ส.เครางาม” บอกวา การเลือกต้ังคร้ังหนาพรรค

เล็กจะรวมตัวกันเหนียวแน�น ท้ังพรรคขนาดเล็กถึงกลาง และพรรคขนาด

เล็กถึงใหญ หากเราเปนแมเหล็กดึงดูดไดคนจะมารวมกันเยอะ      

หลังไมคกระจอกขาวแอบถามวารวมตัวต้ังพรรคใหมมีแค 3 

พรรคหรือ “ศรัณยวุฒิ” บอกวา “เบ้ืองตน 3 พรรค แตยืนยันมีเพ่ิม

แน�นอน อยูระหวางพูดคุย”

แหม! วาแตพรรคเล็กๆ จะไมยุบรวมกับพรรคขนาดใหญกอน

ใชม้ัย 555

มาไดครับ

หลังพรรคเพ� อไทยมีมติขับ ศรัณยวุฒิ ศรัณยเกตุ ส.ส.อุตรดิตถ 

พรรคเพ� อไทย พนจากความเปนสมาชิกพรรค ทําใหตองเรงหาสังกัด

พรรคการเมืองใหมสังกัด ดูเหมือนคนท่ีถูกขับออกเน้ือหอมไมนอย ไมใช

มีเพียงแค นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหนา

พรรคพลังธรรมใหม อาแขนพรอมตอนรับ

ใหมาทํางานการเมืองดวยกัน

ลาสุด เดอะเต-นายมงคลกิตต์ิ สุข

สินธารานนท ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคไทย

ศรีวิไลย ออกมาโพสตเฟซบุกหยอดคําหวาน 

‘พ่ีศรัณยวุฒิคนพิชัย ผมคนพิษณุโลกเมือง

สองแคว ถาจะมาอยูพรรคไทยศรีวิไลย 

มาไดครับ ยินดี แตตองมีจุดยืนชัดๆ อยู

ฝงประชาธิปไตย ไมรวมกับ พปชร.และ

ประยุทธ ในปจจุบันและอนาคต’

งานน้ี เดอะเต ถือโอกาสชวนในฐานะจังหวัดใกลเคียงกัน ใหมา

รวมทํางานดวยกันเลยทีเดียว 

วาแต เฮียหนวด สนใจอยากไปรวมงานเดอะเตหรือเปลาหนอ 

(คริ คริ)

อนุทิน ชาญวีรกูล

ศรัณยวุฒิ 

ศรัณยเกตุ

ไตรศุลี ไตรสรณกุล

มงคลกิตติ์

สุขสินธารานนท 

นยุคกอนวิกฤตเศรษฐกิจจะเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน 

น้ําทวม ฝนแลง ภัยสงคราม หรือจากโรคระบาด แตเม� อเขาสู

เศรษฐกิจระบอบทุนนิยม ที่ทําการผลิตแบบอุตสาหกรรม ที่

ผลิตไดมาก แตบกพรองในเร� องการแบงปน คือนายทุนไดมาก

แตคนงานไดนอย สุดทายผลผลิตที่ผลิตไดไมมีแรงซื้อพอ ทําใหลนตลาด 

โรงงานหยุดผลิต คนงานตกงาน เกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่มาจากการผลิต

มากเกิน (Over Production) มันเปนความบกพรองของระบอบ เห็นได

จากตัวอยางวิกฤตที่เกิดมาแลวในอดีต

วิกฤตครั้งใหญ (The Great Depression) ที่เกิดขึ้นในสหรัฐ 

(1929-1933) หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 จบลงในป 1918 เศรษฐกิจสหรัฐ

ไดรับการฟนฟูอยางรวดเร็ว และเจริญตอเน� องเปนเวลา 10 ป (1920-

1929) ที่เรียกวา The Roaring Twenties ทุกอยางในสหรัฐบูมหมดรวม

ทั้งตลาดหุนดวย แลวจูๆ ในวันพฤหัสฯ ที่ 24 ตุลาคม 1929 (Black 

Thursday) เกิดมีคนรูสึกวาราคาหุนสูงเกินไปแลวจะตองตก เลยเทขาย 

และมีคนเทขายตามๆ กัน ราคาหุนเลยตกแบบเอาไมอยูอยางตอเน� อง 

ภายในเวลาสองเดือน ดัชนีดาวโจนสจาก 381 ลงเหลือ 198    เกิดเปน

วิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญในสหรัฐ และลามไปทั่วโลก   โดยเฉพาะคือ

ประเทศในทวีปยุโรป และยืดเยื้ออยูเปนเวลาหลายป

ดูผิวเผินจะเห็นวาวิกฤตเกิดจากตลาดหุน แตนักเศรษฐศาสตร

ประวัติศาสตรไดสรุปวา ความจริงเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มมีปญหาในชวง

ปลาย 1920s แลว ที่มีผลผลิตลนทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร 

คนตกงานเพิ่มขึ้น คนจนอยูลําบาก มีความไมเสมอภาคในการแบงปน

รายได รวมทั้งการเก็บภาษีสูงเพ� อชดเชยหนี้สงคราม ซึ่งเปนสาเหตุพื้น

ฐานที่แทจริง และเหตุสุดทายก็คือการแตกของตลาดหุน

ขอสรุปนี้แสดงวาสาเหตุวิกฤตที่แทจริงเกิดจากการผลิตมากเกิน

และการแบงปนที่ไมเสมอภาค แตก็ไดเห็นถึงการเกี่ยวของของตลาดหุน

ที่เปนเศรษฐกิจฟองสบู ฟองสบูแบบนี้แหละที่ชวยปกปดชะลอการระเบิด

ของวิกฤติ แตการชะลอนี้กลับจะทําใหวิกฤตรุนแรงยิ่งขึ้นเม� อระเบิด    

การพัฒนาของระบอบทุนนิยมจากทุนอุตสาหกรรมท่ีเนนการผลิต

ท่ีเกิดการผลิตมากเกิน ไปสูทุนการเงินท่ีเปนตนตอกอเกิดเศรษฐกิจฟองสบู 

ทําใหวิกฤตท่ีเกิดคร้ังตอๆ มา มีสาเหตุมาจากเศรษฐกิจฟองสบูมากกวาเร� อง

การผลิตมากเกิน เพราะเศรษฐกิจเขาสูระบอบทุนการเงินแลว

วิกฤตการเงินเอเชียป 1997 (พ.ศ.2540) วิกฤตคร้ังน้ีเรามักเรียก

ช� อวิกฤตตมยํากุง เพราะเกิดข้ึนในประเทศไทยกอน และลามไปท่ัวภาค

พ้ืนเอเชีย คนไทยสวนใหญจะโทษ George Soros ท่ีโจมตีตลาดการ

เงินของไทย วาเปนตนเหตุท่ีทําใหเกิดวิกฤต หรือโทษผูบริหารธนาคาร

แหงประเทศไทยวาไปปลอยใหมี BIBF หรือไปตอสูปองกันเงินบาทอยาง

ผิดพลาด โดยละเลยประเด็นท่ีนักวิชาการไทยเราเองท่ีเช� อแตทฤษฎี

เศรษฐศาสตรทุนนิยม ไมเคยสนใจการปองกันหรือขัดขวางเศรษฐกิจ

มายาท่ีสรางแตฟองสบู และย่ิงกวาน้ัน   คือไมต� นตัวคอยระวังวาประเทศ

ทุนนิยมเชนสหรัฐจะคิดวางแผนเก็บเก่ียวประเทศท่ีดอยกวา ออนแอกวา

ดวยเทคนิคทางการเงิน ท่ีผูคนชอบยกยองใหเปนนวัตกรรม  (Innovation) 

ตัวประชาชนเราเองก็ชอบเศรษฐกิจฟองสบู เพราะมันหาเงินไดงายดี

 คงจํากันไดวาในยุคนั้นอัตราดอกเบี้ยเงินกูสูงถึง 19% ตอปใน

ประเทศไทย ผูบริหารประเทศไมเคยคิดวามันคือปญหา ทั้งๆ ที่ทุกคนรูวา

ไมมีธุรกิจที่เปนเศรษฐกิจที่แทจริงอยูไดในอัตราดอกเบี้ยเชนนี้ นอกจาก

มีปญญาไปกูเงินตางประเทศที่ดอกเบี้ยถูก ที่สุดทายกลายเปนกับดัก หรือ

ไปลงทุนในธุรกิจฟองสบู คือตลาดหุนและธุรกิจอสังหาริมทรัพยเทานั้น 

แตสุดทายก็ติดกับดักทางการเงินที่ผูอ� นวางไวเชนกัน

มันเกิดจากการวางแผนของกลุมทุนขามชาติสหรัฐ ที่ตองใชเวลา

สรางสถานการณหลายปกวาจะถึงจุดลงมือเก็บเกี่ยว    George Soros 

ก็เปนกลุมทุนกลุมหนึ่งในขบวนการนี้   โดยออยเหย� อดวยการปลอยกู

เงินดอลลารในอัตราดอกเบี้ยต่ํา  แตจะปลอยกูแบบระยะสั้น และขอ

สําคัญที่แฝงไวคือการปลอยกูเปนเงินดอลลาร เพราะเม� อกูเปนดอลลาร

ก็ตองคืนดวยเงินดอลลาร เปดทางสะดวกในการเก็บเกี่ยว ที่เราตองขาย

สินทรัพยคุณภาพใหแกฝรั่งเทานั้น ก็เพ� อจะไดดอลลารมาใชหนี้ 

ดวยอํานาจการเงินที่มีไมจํากัดจากการพิมพดอลลารไดอยางเสรี 

ไมมีประเทศกําลังพัฒนาในเอเชียประเทศไหนที่เดินเขาสูกับดักแลวจะ

ตอตานได คงมีแตประเทศจีนประเทศเดียวที่ George Soros ไมกลา

ไปแตะตอง เพราะประเทศจีนปองกันเศรษฐกิจฟองสบูตลอดเวลา มุง

ทําแตเศรษฐกิจภาคแทจริงโดยการผลิตสินคาและขายไปทั่วโลก ทําให

ประเทศจีนมีทุนสํารองตางประเทศเหลือเฟอ เปนทุนของตัวเองที่ไมไดกู

เขามา จนสามารถชวยปองกันฮองกงไดอีกดวย George Soros ตองพาย

แพและขาดทุนไปในการโจมตีฮองกงและรัสเซีย

มันคือการวางแผนปลนประเทศอ� นที่ออนแอกวาของสหรัฐ   มัน

เกิดจากการสรางเศรษฐกิจฟองสบูของเราเอง

วิกฤตการเงินสหรัฐในป 2007-2010 ทุกคนรูจักวิกฤตนี้ในช� อ 

Subprime Crisis วิกฤตสินทรัพยดอยคุณภาพ    

สหรัฐก็เลนเศรษฐกิจฟองสบูเหมือนกัน คือการปนราคา

อสังหาริมทรัพยดวยการปลอยกูรับจํานอง ยิ่งมีนวัตกรรมการเงินแบบ

ใหมที่ใหเอาหนี้ที่ปลอยไป ถือเปนหลักทรัพยไปกูยืมเงินใหมมาปลอยเพิ่ม 

ทําใหเศรษฐกิจฟองสบูขยายโตไปเร� อยๆ ไมรูจบ ราคาอสังหาริมทรัพยใน

สหรัฐขึ้นไปเร� อยๆ จนถึงจุดระเบิด เม� อบริษัทเงินทุน Lehman Brothers 

ขาดทุนมากจากการเกิดหนี้เน�า ตองประกาศลมละลาย ทําใหเกิดผลกระ

ทบเปนลูกโซ ลมตอๆ กัน เกิดเปนวิกฤต

รัฐบาลสหรัฐแกไขโดยตั้งกองทุนขึ้นมารับซื้อหนี้เน�า     เพ� อ

ประคองไมใหสถาบันการเงินลมเปนโดมิโน เทานั้นยังไมพอ ธนาคาร

กลางยังปลอยเงินสวนเกินใหสถาบันการเงินเอาไปปนหุนในตลาดหุน

ทั่วโลก ก็รวมทั้งประเทศไทยและภาคพื้นเอเชียนี่แหละ รอใหหุนขึ้นถึง

ระดับหนึ่ง ก็ขายหุนทํากําไรและเอาเงินไปคืนรัฐบาล สหรัฐทําสําเร็จที่

เอาวิกฤตของตนเองผลักไปใหประเทศทั่วโลกชวยกันรับเคราะหแทน

ประเทศจีนก็หลงกลติดกับดักสหรัฐเหมือนกัน เพราะมัวแตเรง

ผลิตสินคาสงขายสหรัฐไปบรรเทาภาวะเงินเฟอของเขา   สุดทายจบที่ได

พันธบัตรสหรัฐมาถือเพิ่มขึ้นอีก 4 ลานลานเหรียญสหรัฐ แตเงินดอลลาร

ที่ไดมารัฐบาลจีนก็ตองปลอยเงินหยวนมูลคาเทากันใหแกผูสงออก เงิน

หยวนที่เพิ่มขึ้นในตลาดก็ทําใหจีนเกิดภาวะเงินเฟอที่ตองตามแกอยูอีก

หลายป เทากับจีนก็ชวยเฉลี่ยแบกรับภาวะเงินเฟอของสหรัฐ มันเปนบท

เรียนที่จีนตองจํา

วิกฤตครั้งใหมที่กําลังตั้งเคา ทุกวันนี้ผูคนกําลังพูดถึงวิกฤตครั้ง

ใหมที่อาจเกิดขึ้นในไมชา สาเหตุครั้งนี้ตองยอมรับวาเกิดจากการระบาด

ของโรคโควิด-19 เปนตนเหตุ ที่กระทบถึงการผลิตตามปกติ ชีวิตประจํา

วัน และการตองเสียคาใชจายมากมายไปในการปองกันและรักษา ซึ่งยัง

มองไมเห็นวาการระบาดนี้จะหยุดลงหรือควบคุมไดเม� อไร

ประเทศที่ถูกเฝาระวังมากที่สุดคงหนีไมพนสหรัฐ เพราะไดรับ

ความเสียหายมากที่สุดในโลก รัฐบาลตองกูเงินเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก

จนถึงระดับสูงสุดที่กําหนด ธนาคารกลางตองพิมพดอลลารแบบไม

หยุด FED ก็ทํา QE อัดสภาพคลองเขาสูตลาดแบบไมจํากัด เพ� อทําให

เศรษฐกิจดูดี ในภาวะวิกฤตเชนนี้ ดัชนีตลาดหุนสหรัฐกลับขึ้นเอาๆ แถม 

GDP ก็เพิ่มในอัตราสูงอีก แตทุกอยางอาจเปนของเทียม สหรัฐกําลัง

สรางฟองสบูอยู ดัชนีตลาดหุนขึ้นไดเพราะแรงอัดฉีด 

สวน GDP เพิ่มไดเม� อเอาคาใชจายในเร� องตอสูกับโรคโควิดมาคิด 

รวมทั้งคาใชจายทางทหารที่เพิ่มขึ้นมา มันคิดรวมไดไมผิดกฎ แตลวน

เปนการใชจายที่ไมไดยกระดับการครองชีพของประชาชนเลย ขอเท็จ

จริงก็คือภาวะเงินเฟอกําลังเกิดขึ้นในสหรัฐ ตอนนี้สหรัฐกําลังเขาตาจน 

ถาไมหยุด QE และขึ้นดอกเบี้ยเงินกู ก็จะเกิดภาวะเงินเฟอแบบเอาไมอยู 

แตถาหยุด QE และขึ้นดอกเบี้ย ฟองสบูตลาดหุนก็ตองแตก

สหรัฐคงพยายามมองหาทางที่จะผลักภาระภาวะเงินเฟอไปที่

ประเทศอ� น แตคราวนี้คงลําบาก ประเทศจีนคงไมชวยอีกแลว สวน

ประเทศอ� นตัวเองก็ย่ําแยอยู เฟออยูแลวเหมือนกัน    ถาหาทางออกไม

ได สหรัฐคงเกิดวิกฤต

ประเทศจีนแมดูแลวปญหาจะนอยกวา เพราะควบคุมโรคโค

วิด-19 ได และเปดดําเนินธุรกรรมทางเศรษฐกิจไดคอนขางปกติแลว แต

สายตาชาวโลกกลับจองมาที่จีนเพราะกําลังเกิดปญหาฟองสบูในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย โดยเฉพาะกรณี Ever Grande ที่มีภาระหนี้มากถึงราว 

2 ลานลานหยวน วาจะกลายเปนวิกฤต Subprime แบบสหรัฐหรือไม

ประเทศจีนถือหลักเศรษฐศาสตรที่แบงแยกเศรษฐกิจที่แทจริงกับ

เศรษฐกิจฟองสบูอยางเดนชัด เขาจะสงเสริมธุรกิจที่เปนเศรษฐกิจที่แท

จริง และทําลายปองกันไมใหเกิดเศรษฐกิจฟองสบู กอนหนานี้เราไดเห็น

ถึงการทําลาย Ant Group  ที่นําเอานวัตกรรมแบบ subprime มาใช คือ

การนําเอาหนี้ที่ปลอยไปมาอางเปนหลักทรัพยกูเงินมาปลอยตอ ทําไป

เร� อยๆ ขยายไปเร� อยๆ สุดทายถาผิดพลาดก็จะเกิดวิกฤตแบบ subprime 

จึงตองทําลายกอนสาย ในขณะเดียวกันก็ตรวจสอบบริษัท IT อีกหลาย

ราย ใหปรับปรุงแกไข จีนทําลายฟองสบู แตส� อนอกมองวาจีนกําลัง

ทําลายนวัตกรรม IT

มาถึงกรณี Ever Grande มันเทียบไมไดกับ Lehman Brothers 

เพราะวงเงินตางกัน และไมไดใชนวัตกรรมสรางพีระมิด Ever Grande 

ไมใชบริษัทการเงิน แตเปนบริษัทธุรกิจอสังหาริมทรัพย อยางนอยก็มี

ทรัพยสินที่เปนตัวเปนตนอยู ไมวาที่ดินหรือตึกรามบานชองที่สรางคาๆ 

ไว กลาวกันวากอนเกิดวิกฤต เขามีทรัพยสินคุมหนี้ เพียงแตทําเกินตัว

หมุนเงินไมทัน กรณีนี้จึงเปนกรณีเฉพาะตัว ถึงแมจะมีอีกหลายบริษัท

ที่อยูในสภาพคลายกัน แตมันไมใชปญหาเชิงระบบ ที่จะทําใหธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยของจีนพังไปทั้งภาค

ความจริงรัฐบาลจับตา Ever Grande มานานเปนปแลว และ

ขณะนี้ก็ไดสงเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบและควบคุมการจัดการ เช� อกัน

วารัฐบาลจีนคงไมออกหนาชวยอุมโดยตรง    และก็จะยังไมปลอยใหลม

ละลายทันที เพราะจะตัดอํานาจรัฐที่จะเขาไปยุงเกี่ยว จะแกปญหาไป

เร� อยๆ ถึงขั้นหนึ่งกอน    รัฐบาลจีนมีประสบการณมากในการจัดการ

กับธุรกิจที่ลมเหลว    ตัวอยางเชน บริษัท การบินไหนาน (HNA) ที่เพิ่ง

จัดการเสร็จสิ้นไป ปญหา Ever Grande ก็คงจัดการไดเหมือนกัน

โดยสรุปแลว วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดในยุคทุนการเงินนี้ สวนใหญก็

มาจากเศรษฐกิจฟองสบู ฟองสบูเปนการสรางโอกาสใหกลุมทุนกอบโกย

ผลประโยชน แตเปนอันตรายตอสังคมโดยรวม     

การจะหลีกหนีวิกฤต ดานหนึ่งก็ตองมุงพัฒนาเศรษฐกิจภาค

แทจริง ปองกันและทําลายการเกิดเศรษฐกิจฟองสบู   สวนอีกดานหนึ่งก็

ตองสนใจการกระจายรายได ใหมีการแบงปนที่เปนธรรม ไมใหเกิดวิกฤต

ที่มาจากผลผลิตมากเกิน 

คงเปนสิ่งที่พูดงายทํายาก เพราะเรายังนิยมการแขงขันเสรีที่ไร

ขอบเขต ไมอยากใหรัฐมาควบคุม.

ทําไมตอง ‘ปฏิวัติประชาชน ถวายคืนพระราชอํานาจ สู 2474’?

สมาน ประชามิตร    

1.ผมปรมาจารย โบบิ ขอใหสัญญาดวยเลือดทุกหยด ดวยทุกลม

หายใจ ดวยส้ินสุดจิต ส้ินสุดใจ ส้ินสุดปญญา ส้ินสุดกําลัง ส้ินสุดความคิด 

วาจะพัฒนามหานครคลองไทยใหสําเร็จใน 10 ป นับจากวันน้ี โดยรัฐบาล

แหงชาติพระราชทาน จากทุกสาขาวิชาชีพ

2.“ปฏิวัติประชาชน ถวายคืนพระราชอํานาจ สู 2474”

2.1 เราใหเวลานักการเมือง และเผด็จการทหาร ปกครองประเทศ 

ดวยการแยงชิงอํานาจบริหารเพ� อประโยชนสวนตน และพวกพองมา

ตลอดระยะเวลา 89 ป ต้ังแตคณะโจร ปลนพระราชอํานาจ จากสถาบัน

พระมหากษัตริย โดยความชวยเหลือของชาติมหาอํานาจ ในป 2475 บัดน้ี 

เวลาสําหรับโจรปลนแผนดินเหลาน้ี ไดหมดลงแลว

3.วันพุธท่ี 1 ธันวาคม 2564 จะเปนวันปฏิวัติประชาชน เพ� อถวาย

คืนพระราชอํานาจ กลับสูป 2474

3.1 ถวายฎีกาขอพระราชทานรัฐธรรมนูญช่ัวคราว 2564 และต้ัง

รัฐบาลแหงชาติจากสภาวิชาชีพ

3.2 คนไทยทุกคนท่ีมีบัตรประชาชน ตองเปนสมาชิกสภาวิชาชีพ

ใด วิชาชีพหน่ึง เชน สภานักเรียน สภานักศึกษา แพทยสภา สภาขนสง

มวลชน สภาขนสงสินคา

4.ปรมาจารย โบบิจะสรางประชาธิปไตยแท จากการพัฒนาฝมือ

ผูประกอบการและลูกจาง ใหรวยและรูลึก รูจริง ใน 75,032 หมูบานท่ัว

ประเทศ จนชนะเลือกต้ังใน 250 เขต เพ� อจัดต้ังรัฐบาลเสียงขางมาก แลว

จัดต้ังสภาวิชาชีพทุกสาขา เพ� อรางรัฐธรรมนูญ โดยคนทํามาหากิน เพ� อ

คนทํามาหากิน จนคนทํามาหากินทุกระดับช้ัน เปนใหญในแผนดินอยาง

แทจริง

5.ในอนาคตโบบิจะแกรัฐธรรมนูญใหมีสภาวิชาชีพเปนฝายบริหาร 

ส.ส.เปนฝายคาน มี ส.ว.ทําหนาท่ีนิติบัญญัติ และมีตุลาการ วินิจฉัยตัดสิน

คดีความตางๆ หรือตัดสินลงโทษผูกระทําความผิด เพ� อรักษาสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน และใหความยุติธรรมแกทุกฝาย

6.ทําไมพรรคนายทุนจึงมีอํานาจเหนือพรรคคนจนมาตลอด ต้ังแต

ป 2476

6.1 ต้ังแตป 2476 พรรคการเมืองทุนนิยม ผูกขาด ท่ีมีเงิน

มหาศาล สามารถชนะการเลือกต้ัง จนพรรคคนจนหมดสิทธ์ิแจงเกิด 

ทุนนิยมการเมืองผูกขาดผลการเลือกต้ัง มีมา 87 ปแลวครับ

6.2 นักศึกษาตองแกกฎหมายใหพรรคการเมืองของคนจน ท่ีมีนโย

บายท่ีดีกวามีโอกาสชนะพรรคการเมืองทุนนิยมเผด็จการผูกขาด ท่ีมีเงิน

มหาศาล

6.3 เราไมเคยมีประชาธิปไตยแท ที่ประชาชนเปนใหญอยาง

แทจริงเลย

6.4 พรรคการเมืองของคนจน ไมเคยมีโอกาสชนะ พรรคการเมือง

ทุนนิยมเผด็จการเงินหนาแมแตคร้ังเดียว

6.5 ประชาธิปไตยท่ีแทจริง ตองพัฒนาศักยภาพในการทํามาหากิน

ของคนท้ังประเทศ ใหมีรายได และความรูใกลเคียงกัน ลดความเหล� อมลํ้า 

เพ่ิมความเทาเทียม

6.6 พรรคการเมืองทุนนิยมเผด็จการตองการใหคนสวนใหญของ

ประเทศ ฉลาดนอย ชักจูงงาย ยากจนอยางถาวร เพราะปกครองงาย 

คาใชจายตอหัวในการไดคะแนนเสียงตอนเลือกต้ังตํ่า

6.7 การเพ่ิมสวัสดิการแบบสังคมนิยม เหมาะสําหรับผูท่ีไมสามารถ

ทํามาหากินไดเอง หรือข้ีเกียจ หรือสุขภาพแย

6.8 การพัฒนาศักยภาพในการทํามาหากินของคนไทย ท่ีขยัน

และใฝรูทุกคน แลวใหแหลงทุนดอกเบ้ียตํ่า พรอมสนับสนุนความรู การ

ตลาด อยางตอเน� อง เปนวาระเรงดวนท่ีตองทําทันที โดยเปดใหสมัครสอบท่ัว

ประเทศ แลวจัดสรรลําดับคิวตามคะแนนสอบ

6.9 เศรษฐกิจพอเพียงของเสด็จพอ ร.9 คือ ใชเงินนอยกวาท่ีหาได 

ตางจากเศรษฐกิจไมพอเพียงอยางไร?

6.9.1 คนท่ีมีพรอม ก็ไมพอเพียง ถาจายมากกวาหา ในอัตรากาวหนา

อยูตลอดเวลา จึงสรางหน้ีสินเพ่ิมข้ึนเร� อยๆ ในอัตราทวีคูณ เม� อไมสามารถกู

เงินเพ่ิม เพ� อใชจายเกินตัวไดอีก ก็จะรูสึกวา เศรษฐกิจไมดี = เศรษฐกิจไมพอ

เพียง

6.9.2 เศรษฐกิจไมพอเพียง คือจายมากกวาหาอยูตลอดเวลา จึงสราง

หน้ีสินเพ่ิมข้ึนเร� อยๆ ในอัตรากาวหนา เม� อไมสามารถกูเงินเพ่ิมไดอีกแลว ก็

รูสึกวาเศรษฐกิจไมดี

6.9.3 เศรษฐกิจพอเพียง คือจายนอยกวาหา จึงมีเงินเหลือเก็บมากข้ึน

ทุกเดือน สามารถลงทุนเพ� อเพ่ิมรายไดจากการทํามาหากินตามกําลัง จนมีราย

ไดเพ่ิมข้ึนแบบกาวหนา

6.9.4 น�าเสียดายท่ี “เศรษฐกิจพอเพียง” ถูกบิดเบือนโดยนักการเมือง

จอมโฉด หัวใจเจาเลหบางคน ใหเปน “ศาสตรแหงความยากจน”

6.9.5 “เศรษฐกิจพอเพียง” คือศาสตรแหงการอยูดี กินดี โดยไมเปนหน้ี 

และมีเงินเหลือเก็บเพ่ิมข้ึนทุกวัน คุณภาพชีวิตจึงมีแตดีข้ึน ยามแกชราก็สุข

สบาย มีมรดกเอาไวใหลูกหลาน

6.9.6 ป 2544 พ่ีทักษิณสอนใหคนจนท่ีกลัวเปนหน้ี ไมกลาจายมากกวา

หา เปล่ียนเปน กลาเปนหน้ี กลาจายมากกวาหา แลวนําเงินกูไปซ้ือสินคาเพ� อ

ความสะดวกสบาย

6.9.6.1 พวกเขาถูกทําใหเช� อวาเปนการกระตุนเศรษฐกิจ จึงเคยชินกับ

การจายมากกวาหา

6.9.6.2 เม� อคนจนเหลาน้ีใชเงินท่ีกูมาหมดแลว พอถึงเวลาท่ีตองชําระ

คืนดอกเบ้ียและเงินตน ก็ด้ินรนกูเงินดอกเบ้ียสูงล่ิวในอัตรากาวหนา เพ� อจาย

หน้ีเกา และใชจายเกินตัวอยางไมรูส้ินสุด

6.9.6.3 จนลงทาย ดวยการไมมีใคร ใหกูยืมเงินอีก ตองยายบานหนีเจา

หน้ีไมรูจบ จึงยากจนกวาเดิม มาจนถึงทุกวันน้ี และยังเฝาคอยพ่ีทักษิณกลับมา

เปนนายกฯ เพ� อจะไดเงินกูกอนใหม ไปจายหน้ีเกา และมีเงินกูใหมเหลือพอจะ

จับจายใชสอยคลองมือกันท้ังครอบครัวเหมือนเดิม

6.9.6.4 เหลาน้ีคือตัวอยางของส่ิงท่ีตรงกันขามกับ “เศรษฐกิจพอเพียง”

6.10 ไทยมีทรัพยากรเพียบพรอม ทวานับจากคณะโจร ปลนพระ

ราชอํานาจ ในป 2475 เราไมเคยมีประชาธิปไตยแท แตถูกจํากัดไวดวย 

รัฐบาลเผด็จการ 3 แบบ : รัฐบาลประชาธิปไตยเผด็จการรัฐสภา : รัฐบาล

ประชาธิปไตยเผด็จการทุนนิยมผูกขาด : รัฐบาลเผด็จการทหาร

6.11 ท้ัง 3 แบบน้ี เปนระบอบการปกครองของคนรวย โดยคนรวย 

เพ� อคนรวย กฎหมายจึงออกเพ� อใหคนรวย รวยข้ึน โดยออกแบบใหคนสวน

ใหญ เปนคนยากจนอยางถาวร จะไดปกครองงาย เลือกต้ังก็ไมตองจายเงินซ้ือ

เสียงตอหัวมาก

7.ถาอํานาจนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ เปนของประชาชน ท่ีอยูภาย

ใตการควบคุมของนายทุนอยางแทจริง จะกลายเปนประชาธิปไตยเผด็จการ

เบ็ดเสร็จใน 3 โลก ท่ีเลวรายท่ีสุด ย่ิงกวาฮิตเลอร

8.ระบอบประชาชนท่ีประชาชนเปนใหญในแผนดินอยางแทจริง

8.1 ระบอบท่ีประชาชนท่ียากจนทุกคนสามารถต้ังพรรคการเมือง และ

ทํางานตามอุดมการณทางการเมือง จนชนะการเลือกต้ัง จัดต้ังรัฐบาลของ

คนจนได แมไมมีเงินครับ

8.2 ถา ส.ส.สวนใหญ มาจากประชาชนระดับรากหญา ท่ีทํามาหากิน 

สรางเน้ือสรางตัว ดวยปากกัดตีนถีบอยางแทจริง เราจะไดตัวแทน ท่ีเขาอก

เขาใจปญหาของคนยากคนจนอยางแทจริง และสามารถแกปญหาได

อยางตรงจุด อยางท่ีไมเคยมีมากอน

8.3 “คนไทยทุกคนตองมีโอกาสในการทํามาหากินอยางเทาเทียม

กัน” ครับ

9.แกรัฐธรรมนูญ ยกเลิกพรรคการเมือง และนักการเมือง เปล่ียน

เปน สภาวิชาชีพ กับ ส.ว. และฝายตรวจสอบ ท่ีมาจากการเลือกต้ังแทน

10.อํานาจยุบสภาเปนของประชาชนปละคร้ัง

11.รัฐบาลแหงชาติ จากสภาวิชาชีพ จะเปนผูสรางมหานครคลอง

ไทย

11.1 พัฒนาพ้ืนท่ีภาคใต 40,000 ตารางกิโลเมตร ใหเปนมหานคร

หลวงทางการคา ท่ีสําคัญท่ีสุดของโลก

11.2 สามารถทํากําไรไดมากกวาปละ 400 ลานลานบาท จากการ

ซ้ือขายสินคามากกวา 11 ลานลานชนิด กับ 193 ประเทศท่ัวโลก เพ� อพลิก

ฟนเศรษฐกิจ สูภัยโควิดไดตลอดกาล

12.ต้ังสภารางรัฐธรรมนูญ จากสภาวิชาชีพทุกสาขา เพ� อราง

รัฐธรรมนูญรวมกับประชาชนอยางใกลชิด

13.คนไทยทุกคน ท้ัง 70 ลานคน จะไดรับสวัสดิการ เบ้ียยังชีพข้ัน

ตํ่าคนละ 4 หม� นบาท ตอเดือน ตอคน ต้ังแตแรกเกิด จนเสียชีวิต  

14.พลเรือตรีคนท่ีเปนแกนนํากลุมตอตานมหานครคลองไทย และ

พวก ไดขูฆาปรมาจารย โบบิ รวม 8 คร้ัง วาถาไมยอมหยุดดําเนินการสราง

มหานครคลองไทย เปนมหานครหลวงทางการคาของโลกท้ัง 193 ประเทศ 

เช� อมมหาสมุทรแปซิฟก กับมหาสมุทรอินเดียน้ัน ขอเรียนใหทราบวา 

การขมขูของพลเรือตรีคนน้ี หาไดมีผลใดๆ ท้ังส้ิน ตอความคืบหนาของ 

โครงการมหานครคลองไทย

15.ตลอด 40 ป ท่ีกลุมธุรกิจเดินเรือไทยเห็นแกได กับขาราชการ 

และนักการเมืองคอรรัปชัน สมคบคิดกับกลุมทุน และรัฐบาลตางชาติ รวม

ความสรางความระยํา ชวยกันดองเค็ม การขนสงทางทะเลของไทย ท้ังเตะ

ถวงการพัฒนาทาเรือนํ้าลึกของไทย คลองกระ คลองไทย แลวหลอกตัว

เอง และคนท้ังโลก ใหหลงเขาใจวา ตัวเองเปนผูรักชาติ จนจากท่ี 1 ของ

อาเซียน ไทยกลายเปนท่ีโหล ดานการขนสงทางทะเลของอาเซียน 

16.แนวคิดของพวกตอตานคลองไทย ในทุกรูปแบบ มุงคุกคามผู

สนับสนุนมหานครคลองไทย โดยอางวาเปนการทําเพ� อผลประโยชนของ

ชาติ แตกลับไมสามารถพิสูจนไดทางวิทยาศาสตรดวยเทคโนโลยีลาสุด

17.เปลือกนอกเหมือนเปนลัทธิตอตานคลองไทย เพ� ออนุรักษดาม

ขวานใหเหมือนเดิมทุกประการ ช่ัวฟาดินสลาย แตกลับสนับสนุนโครงการ

แลนดบริดจท่ีไมกอใหเกิดรายได ขาดทุนมหาศาล และเบิกงบศึกษาจาก

รัฐบาลไปแลวถึง 10 เทา ของคลองไทย

18.แตเน้ือในของกลุมตอตานคลองไทย เปนเพียงกลุมผลประโยชน 

ที่เดินเรือขนสงสินคาขนาดเล็กในระยะใกลจากอาวไทยไปขึ้นเรือแมที่

สิงคโปร และจากทาเรือกันตังไปข้ึนเรือแมท่ีปนัง

19.กองเรือไดโนเสารมักคาขายฝงอาวไทย แตตอไปกองเรือ

สินคาจากยุโรป อาหรับ แอฟริกา อินเดีย จะแหกันมาคาขายลวงหนา

กับมหานครคลองไทย ดวยสินคามากวา 11 ลานลานชนิด เพราะกําไร

งามเพ่ิมข้ึนถึง 10 เทา ประหยัดเวลาการแวะตามทาเรือตางๆ ถึง 14 

วัน แลวกองเรือไดโนเสารไทยก็จะสูญพันธุ

20.โครงการมหานครคลองไทยจะเพ่ิมรายไดใหคนไทยทุกคนท่ี

ทํามาหากิน ท่ีใฝรู และขยัน 10 เทา ใน 10 ป “ถาเช� อ ก็ทําไดทุกส่ิง”.

ใ
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ประกอบดวยที่มา 3 คือ ‘บ’ คือ บาน บานที่มีชาวบาน มี

คนอาศัยอยูผูที่จะสืบสานวัฒนธรรม ศาสนา และซึมซับคําสอน

จากพระสงฆ เปนผูสงเสริม สนับสนุนใหพระพุทธศาสนาไดยั่งยืน

ยาวนานอยางถึงแกนแท  ‘ว’ คือ วัด วัดที่มีพระสงฆ ผูที่อาสาจะ

ละกิเลสทางโลกมาศึกษาพระธรรม เพ� อเผยแผหลักพุทธศาสนา

ใหชาวบานไดเขาใจถึงการดํารงชีวิตอยางสงบ เปนสุข ‘ร’ คือ 

โรงเรียน เดิมทีแหลงที่ประสิทธิประสาทวิชาความรูนั้นคือวัด ตอ

มาไดแยกออกมาเปนโรงเรียนที่เปนสถานใหการศึกษาโดยตรงตอ

ทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งปจจุบันยังมีโรงเรียนอีกหลายแหงที่ยังมีช� อวัด

เปนช� อโรงเรียนอยู ทั้งนี้ บวร ไมใชเพียงคําประกอบใชเรียกสถาน

ที่ตางๆ เทานั้น แตหมายถึงสังคมที่เกื้อกูลกัน ชวยเหลือซึ่งกันและ

กันในวงเวียนสังคมนั้นๆ.

‘บวร’



กจับตาว่าจะย้ายไปสังกัดพรรคไหน หลังพรรคเพื่อ

ไทยมีมติขับให้พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค พร้อม

นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ สำาหรับ 

นางพรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี

ขณะน้ีนางพรพิมลยังรอเอกสารไล่ออกจากพรรคเพื่อ

ไทยอย่างเป็นทางการ จากนั้นค่อยไปสังกัดพรรคใหม่ แต่

เจ้าตัวยอมรับว่าได้มีการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับพรรค

อื่นเอาไว้บ้างแล้ว เพราะเป็นคนมีพรรคพวก

ก่อนหน้านี้ ช่วงที่มีกระแสข่าวว่าพรรคเพื่อไทยจะขับ

ไล่ออกจากพรรค นางพรพิมลเคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับ

พรรคภูมิใจไทย หลังมีคนเห็นไปทำากิจกรรมกับพรรคภูมิใจ

ไทยบ่อยครั้งในระยะหลังๆ แม้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรค

ภูมิใจไทย จะปฏิเสธว่ายังไม่มี

การย้ายมาก็ตาม

ความชัดเจนเรื่องพรรค

ใหม่ของนางพรพิมลและนาย

ศรัณย์วุฒิน่าจะรู้กันในไม่ช้า 

เพราะตามกฎหมายต้องหา

พรรคใหม่ภายใน 30 วันเพื่อ

รักษาสมาชิกภาพ ส.ส.

สำาหรับนางพรพิมล ถือ                 

เป็น 1 ใน ส.ส.ของพรรคเพื่อ              

ไทย ที่ลงมติสวนทางกับพรรค                                               

มาตั้งแต่ช่วงแรกๆ คู่กับนาย

พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส. 

กทม. จนถูกพรรคคาดโทษมาแล้วหลายครั้ง 

กระทั่งในการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมา แม้

นางพรพิมลจะลงมติไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รวม

ถึงรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐและพรรคประชาธิปัตย์ 

แต่กลับไม่แสดงตนในส่วนของรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยคือ 

นายอนุทิน และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงคมนาคม

นางพรพิมลยังมีความสนิทสนมกับร้อยเอกธรรมนัส  

พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ และนายสันติ  

พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งเคยมี

ข่าวว่าสองคนน้ีเป็นคนพานางพรพิมลมาขอความช่วยเหลือ

จากพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ

หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จนเป็นหนี้บุญคุณกันครั้งใหญ่

มีการมองกันว่า หากนางพรพิมลตัดสินใจย้ายมาพรรค

ภูมิใจไทยแทนที่จะเป็นพรรคพลังประชารัฐ ส่วนหนึ่งน่าจะ

เป็นเพราะกระแสพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลในพื้นที่

จังหวัดปทุมธานียังค่อนข้างแรง การย้ายมาอยู่ขั้วตรงข้าม

อาจสร้างผลกระทบต่อการเลือกตั้งครั้งหน้า ในขณะที่พรรค

ภูมิใจไทยเป็นพรรคกลางๆ ตลอดจนมี ส.ส.ปทุมธานีใน

พรรคด้วย

สำาหรับนางพรพิมล หรือก้อย เป็นอดีตนักร้องนำาของ

วงโอเวชั่นช่วง พ.ศ.2530-2532 ตัดสินใจลงเล่นการเมือง

ตามสามี โดยเริ่มจากการเป็นสมาชิกสภาจังหวัดปทุมธานี 

ขณะที่สามีเธอเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสน่ันรักษ์ 

กระทั่งตัดสินใจลงสนามการเมืองใหญ่ใน พ.ศ.2550 และได้

รับเลือกตั้งเป็น  ส.ส.ปทุมธานี พรรคพลังประชาชน.

ชื่อหัวหน้าพรรคเป็นแคนดิเดต จะใช้นโยบาย “ยืมดาบฆ่าคน ยืม

ดอกไม้ถวายพระ” เหมือนคร้ังท่ีแล้วท่ีโหวตให้สัสทอน 

สำาหรับพรรคพลังแป้ง ถึงแม้ว่าลุงป้อมยืนยันว่าจะเสนอ                                                                                 

ชื่อลุงตู่เป็นนายกฯ เพื่อสานต่อนโยบายยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี  แต่

ลุงป้อมก็ล้มละลายแล้วเช่นกัน เพราะกรณีเนติบริกรให้ความเห็น

ว่ามี “กบฏ” เกิดขึ้นในพรรคพลังแป้งก่อนการลงมติไว้วางใจ 

ตามมาด้วยกล้วย ๒,๐๐๐ ล้านและลุงตู่ปลดแป้ง แสดงว่าเรื่อง

นี้ (กบฏในพรรคต้องการล้มลุงตู่) มีมูลความจริง นอกจากนั้น

การเสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯ ก็ต้องเป็นมติของกรรมการบริหาร

พรรค ที่ไม่รู้ว่าวันนี้ใครควบคุมมติพรรคพลังแป้ง

ข่าวตั้งพรรค “เศรษฐกิจใหม่” ของอดีตปลัดฉิ่ง ที่มี

ข่าวว่า ส.ส.ใต้พรรคพลังแป้งจะย้ายสังกัด เรื่องนี้ก็ยังอีกไกล 

จนกว่าข่าวการยุบสภาจะเป็นข่าวจริง เพราะการย้ายสังกัดต้องมี

เวลาเพียงพอสำาหรับการลงสมัครรับเลือกตั้ง

ดังนั้นเร่ืองการย้ายพรรคของนักการเมืองตอนนี้ก็เป็น 

การคาดเดาทั้งสิ้น ต้องรอจนใกล้ไคลแมกซ์จึงจะเป็นของจริง                                                                                 

ผมจะเลือกพรรคเศรษฐกิจใหม่ ถ้าพรรคนี้ใช้ชื่อ “พรรคเศรษฐ 

กิจพอเพียง” พร้อมกับเสนอนโยบายดังต่อไปนี้

๑.ลดเงินตำาแหน่งทุกประเภทลง ๕๐% ทั้งข้าราชการประ 

จำา ศาสตราจารย์, รศ., ผศ. ลงครึ่งหมด เช่นเดียวกับรัฐมนตรี

และ ส.ส., ส.ว. ฯ 

๒.ตัดเบี้ยต่างๆ ตั้งแต่ค่าน้ำามันรถ ตั๋วเครื่องบินสำาหรับ  

ส.ส.และ ส.ว. เพราะการเมืองเป็นเรื่องของกิจอาสา ถ้าไม่

พร้อมก็ไม่ต้องอาสา

๓.ตัดประชานิยมทุกประเภท 

๔.เพิ่มภาษีท่องเที่ยวต่างประเทศ และสินค้าฟุ่มเฟือยที่

ซื้อติดตัวมา 

๕.เก็บภาษีรถยนต์หรูให้มากขึ้น เก็บภาษีบ้านหรูหราให้

มากขึ้น 

๖.เก็บภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยต้ังแต่ขนมกรอบ น้ำาอัดลม  เบียร์ 

สุรา ไวน์ บรั่นดี ฯ ให้มากขึ้น 

๗.ปรับค่านิยมการแต่งกายของข้าราชการและนักการ

เมือง ยกเลิกสูทสากล ใช้ผ้าไทยธรรมดา ตัดเย็บไม่หรูหรา

๘.ส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบไทย ไม่สนับสนุนการใช้ชีวิต

แบบฝรั่งมังค่า 

ทั้งหมดก็เป็นเพียงแนวคิดของราษฎรเต็มขั้นคนหนึ่ง ที่

ต้องการลดความฟุ่มเฟือย นโยบายเลิกถุงก๊อบแก๊บก็ยังถูก

เก็บขึ้นหิ้งเพราะโควิดแพร่ระบาด ผู้คนเคยชินกับอาหารกล่อง 

5บทความ

านน้ี (๑๕ ตุลาคม) แฟนหนังฮอลลีวูดกร๊ีดกร๊าดกันใหญ่

“รัสเซลล์ โครว์” ดาราเจ้าบทบาท เจ้าของรางวัล

ออสการ์ จากภาพยนตร์เรื่อง Gladiator ทวีตภาพบรรยา 

กาศการเดินเล่นในกรุงเทพมหานครและภูเก็ตโชว์ให้แฟน

คลับทั่วโลกเห็น 

ตามข่าวบอกว่า...

รัสเซลล์ โครว์ อยู่ระหว่างการถ่ายทำาภาพยนตร์เรื่อง  The 

Greatest Beer Run Ever ซึ่งใช้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในโลเกชันของ

ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวนอกเหนือจากสหรัฐอเมริกา

หนังเรื่องนี้ดัดแปลงจากเรื่องจริงที่เขียนโดยโจแอนนา  มอล

ลอย กับ จอห์น โดโนฮิว

เป็นเรื่องราวของมิตรภาพที่อยู่เหนือสงคราม ซึ่งอิงจากชีวิต

ของโดโนฮิวนั่นเอง

ในปี ๒๕๑๐ เขาได้ล่องเรือจากนิวยอร์กมาเวียดนาม เพื่อตาม

หาเพื่อนในวัยเด็ก ที่รับใช้ชาติมาเป็นทหารในสงครามเวียดนาม

แผนการเดินทางอันน่าทึ่งคือ มาเพื่อมอบเบียร์และกำาลังใจ

แก่เพื่อนๆ

บางฉากของสงครามอยู่ในดินแดนของประเทศไทย

นั่นคือเรื่องราวคร่าวๆ ของภาพยนตร์เรื่อง The  Greatest 

Beer Run Ever 

ประเด็นที่น่าสนใจคือ “รัสเซลล์ โครว์” ขี่เครื่องบินมาลงที่

ภูเก็ต กักตัวตามแผนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ก่อนจะได้รับอนุญาตให้เดิน

ทางไปยังพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทย

เห็นตัวตนที่แท้จริงภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์หรือยังครับ 

เกี่ยวกับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ทีแรกก็มองภาพแค่ว่า เป็นแผน

ดึงนักท่องเที่ยวมาภูเก็ต

เป็นโครงการใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่อนุญาตให้นัก

ท่องเท่ียวท่ีได้รับวัคซีนครบโดสแล้วสามารถเข้าประเทศไทยได้ โดย

ไม่ต้องกักตัว

เริ่มมาตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคมที่ผ่านมา

ก่อนท่ีประเทศไทยจะกลับมาเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้า

มาอย่างเต็มรูปแบบในวันท่ี ๑ พฤศจิกายนตามท่ีนายกฯ ประกาศไปวัน

ก่อน พร้อมมีเสียงกระแนะกระแหน ดูถูกดูแคลนตามมามากมาย

สิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมวันนี้คือ กองถ่ายภาพยนตร์ฮอลลีวูด ใช้

ช่องทางภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เดินทางเข้าประเทศไทย

ต้องเข้าใจนะครับว่า “กองถ่าย” ไม่ได้มาคนเดียว

แต่เป็นหลักร้อยชีวิต

ประเทศไทยเปิดแล้ว

และภูเก็ตกลายเป็นประตูสู่ประเทศไทย

ถามว่าฝรั่งหัวแดงทั่วโลกเห็น “รัสเซลล์ โครว์” เดินดุ่มๆ ใน

ประเทศไทย แล้วจะคิดยังไง 

ประเทศไทยเปิดแล้วนี่หว่า! 

ฉะนั้นสิ่งที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ดำาเนินมา ในมุมกระตุ้นเศรษฐกิจ

ถือว่าประสบความสำาเร็จพอควร

ในมุมป้องกันการระบาดโควิด-๑๙ ก็ไม่ขี้เหร่ นักท่องเที่ยวใน

โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ติดเชื้อต่ำามากและควบคุมได้

ก่อนนี้ “น้องเทนนิส-พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ” นักกีฬาเทควันโด 

เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก ๒๐๒๐ พร้อมโค้ชเช  คณะนักกีฬา ก็เดิน

ทางกลับไทยผ่าน “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”

น่ีคือการตะโกนบอกโลกว่า ประเทศไทยพร้อมต้อนรับทุกคนแล้ว

ก็สอดรับกับที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ

เอกชน ดึง “ลิซ่า แบล็กพิงก์” หรือ “ลลิษา มโนบาล”  ศิลปินเคป๊อป

ชาวไทย และ “แอนเดรีย โบเซลลี” นักร้องโอเปราชื่อดังของโลกชาว

อิตาลี มาร่วมกิจกรรมเคาต์ดาวน์ ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

๒๕๖๕ ที่ประเทศไทย

“พิพัฒน์ รัชกิจประการ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงที่ใช้งบ ๒๐๐ ล้านบาท

“เอาจริงครับ มีการติดต่อประสานงานกับทางเอเยนซีของลิซ่า

เรียบร้อยแล้วจะมาเคาต์ดาวน์ที่ภูเก็ต อีกท่านคือคุณแอนเดรีย น่าจะ

มาจัดที่กรุงเทพฯ นะ ดูดีที่สุดอาจจะขออนุญาตจาก กทม.ขอจัดที่สนาม

หลวงได้ไหม โดยมีฉากหลังเป็นวัดพระแก้ว”

ก็ธรรมดาครับที่จะมีคนคัดค้านว่า นำาเงิน ๒๐๐ ล้านบาทเอาไป

แจกชาวบ้านที่เดือดร้อนจะเป็นประโยชน์กว่า

จ้างดารานักร้อง ๒๐๐ ล้านเงินละลายหายในพริบตา

มีบางคนบอกว่าเอา ๒๐๐ ล้านไปปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวดีกว่า 

ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่ง แต่หากเราไม่ปรุงแต่งการเปิดประเทศให้ โลกได้

รับรู้ ก็เท่ากับว่าเสียโอกาส

มันเป็นเรื่องวิธีคิด

ถ้าคิดว่านี่คือหนึ่งในวิธีติดเครื่องยนต์ฟ้ืนการท่องเท่ียวของประ 

เทศ และทำาสำาเร็จก็ถือว่าคุ้มค่า ๒๐๐ ล้านไม่ใช่เงินท่ีมากมายเลย เพราะ

เรากำาลังพูดถึงผลลัพธ์ที่มีเม็ดเงิน หมื่นล้านแสนล้าน 

อย่าลืมนะครับโลกยุคใหม่ เราต้องสื่อสารในภาษาที่โลกเขาสื่อ 

สารกัน

และ “ลิซ่า” คือสิ่งนั้น

มีดารา คนเคลื่อนไหวทางการเมือง หลายคนมองเจตนาภาพ

รวมที่รัฐบาลกำาลังทำาอยู่ในแง่มุมที่หลากหลาย บางคนราวกับพวกชัง

ชาติ บางคนอยากให้ประเทศดีขึ้น 

ดูสักสองสามตัวอย่างครับ

ตัวอย่างแรก

เพชร-กรุณพล เทียนสุวรรณ ทวีตในทวิตเตอร์  Petchkaroonpon@

petchy66

“....ถ้าต้องไปเที่ยวประเทศที่มีผู้ติดเชื้อหลักหมื่นต่อวัน คนตาย

หลักร้อย ฉีดวัคซีนครบไม่ถึง ๕๐% แถมมีเคอร์ฟิวและ พรก.ฉุกเฉินที่

บริษัทประกันไม่ครอบคลุมหากเกิดอะไรข้ึน ผับบาร์สถานท่ีช็อปป้ิงปิดไป

เกินคร่ึงและยังมีน้ำาท่วมเกือบทุกภาค คุณยังอยากไปเท่ียวกันอยู่ม้ัยครับ”

“จะจ้างศิลปินระดับโลกอีกกี่คนมันก็ไม่ได้ทำาให้ประเทศไทยน่า                                                                                          

มาท่องเที่ยวถ้ายังไม่มีวัคซีนดีๆ ฉีดให้ประชาชนอย่างทั่วถึงรวมถึงยก 

เลิก พรก.ฉุกเฉิน จะให้นักท่องเที่ยวมาเสี่ยงติดโรคและโดนจับเพราะ

ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวเหรอครับ #ผนงรจตกม”

อีกตัวอย่าง โบว์-ณัฏฐา มหัทธนา-Nuttaa Mahattana

“ไอเดียนำาลิซ่ามาเมืองไทยเพื่อโปรโมตการท่องเที่ยว ถ้าคิดเป็น

มูลค่าโฆษณา คุ้มมากค่ะ

ปกติหน่วยงานการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ จะมีงบประชา 

สัมพันธ์ แล้วก็เอาไปถ่ายทำาซื้อพื้นที่โฆษณาออกช่องโทรทัศน์ต่างประ 

เทศบ้างอยู่แล้ว

เงินจำานวนเท่ากันเทียบกับการจ้างลิซ่าแล้วเกิด PR  values จาก

สื่อที่ติดตามลิซ่าและแฟนคลับที่จะต่อยอดไปอีกมหาศาล ย่อมคุ้มกว่า

โฆษณารูปแบบอื่นมากอยู่แล้ว

แต่จะปั่นขึ้นไปได้ระดับไหนอยู่ที่การออกแบบโปรแกรม  เช่นถ้า

ดีลให้ลิซ่าทำา vlog ไปลงใน YouTube channel ของตัวเองได้ด้วย จะ

ยิ่งได้ผลไปอีกไกล ซึ่งตรงนี้น่าจะเจรจาได้

ปกติบางทีไปเที่ยวไหนนานๆ ที่เขาก็ทำาอยู่แล้ว และมันจะได้

ผลระยะยาว ไม่ใช่แค่ฤดูท่องเที่ยวปีนี้

หัวใจจึงอยู่ที่จะดีลมาได้ไหมในเวลาที่เหลือแค่นี้ และการดีล

กับ YG ก็ยากมากๆ ด้วย

ถ้าได้มาจริงๆ ก็อยู่ที่การออกแบบแคมเปญทั้งหมดจะเก็บได้

แค่ไหน

(ในแง่ branding ประเทศ จะมีอีกหลายส่วนได้อานิสงส์ไป                                                               

ด้วยนอกจากการท่องเท่ียว อย่างตอนน้ีแม้ยังไม่ได้จ้าง ตัว MV Lalisa 

เองก็ทำาให้แฟชั่นแบรนด์ไทยได้รับความสนใจลงสกู๊ปสื่อระดับท็อป

ทั่วโลกไปมากแล้ว)

งานนี้ถ้าทำาได้จริงๆ ไม่มีเสีย มีแต่จะคุ้มเฉยๆ หรือคุ้มสุดๆ 

เท่านั้น ปกติลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์ โฆษณามือถือ เสื้อผ้า  เครื่องเขียน 

คนจ้างยังคิดว่าคุ้ม

ดังนั้น ‘Devil is in the details.’ หมายความว่าจะปังหรือจะ

พังอยู่ที่การออกแบบรายละเอียดจริงๆ และถ้าไม่ทันคราวนี้อย่าฝืน 

ยังมีโอกาสในอนาคต

ต้องมองว่านี่เป็นแผนประชาสัมพันธ์แบรนด์ไทยแลนด์  ไม่ 

ใช่แค่การท่องเที่ยวไทย และเป็นเรื่องเพื่อผลระยะยาว ไม่ใช่แค่งาน

เคาต์ดาวน์ค่ะ”

เห็นมั้ยครับว่าการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์สามารถเกิดขึ้นได้ 

ท่ีน่าชื่นชมคือ “โบว์ ณัฏฐา” มีข้อเสนอแนะท่ีน่ารับฟัง เพราะ 

มีประโยชน์กับประเทศโดยรวม

ผมเห็นด้วยว่าแผนประชาสัมพันธ์ต้องทำาในระยะยาว ไม่ใช่

จบงานนี้ก็จบกัน

สำาหรับคนที่เอาแต่ค้านทุกเรื่อง เช่นกรณีของ เพชร-กรุณพล                                                                                   

น้ัน ก็น่าเห็นใจครับ เพราะน่าจะมีปัญหาเรื่องสติปัญญาอยู่พอสมควร

เวลามีข้อมูลข่าวสารออกมาจากรัฐบาลนั้นก็ควรจะฟังบ้าง 

เขาบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าจะยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินเต็มรูปแบบในวันที่ 

๑ พฤศจิกายน 

โดยสามัญสำานึกเปิดประเทศไม่มีใครเปิดภายใต้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

อยู่แล้ว เพราะตอนประกาศมันไม่ได้เกี่ยวกับการเมือง  แต่เป็นเรื่อง

ของการบริหารจัดการการระบาดของโควิด-๑๙ 

เมื่อยกเลิกก็เพราะเหตุผลจากโควิด-๑๙ ไม่ใช่ทุกเรื่องเหมา

เป็นการเมืองหมด

เขาถึงได้ด่าว่าพวกชังชาติไง.

ชนะสิ้นเปลือง

กูเกิล ถูกฟ้อง ลิขสิทธิ์

คู่ความคิด 5 ล้านเหรียญ

แต่กูเกิล ต่อสู้คดี มีบทเรียน

จ่าย25ล้านเปลี่ยนเป็นชนะ

ถ้าจ่ายแค่5ล้านตั้งแต่แรก

ดูเป็นเรื่องแปลกยากพบปะ

จ่ายแพงแรงอัตตาเป็นภาระ

แพ้ไม่เป็น พบปะ ชนะเปลือง

ข่าวจริง-ข่าวปลอม

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่รักและนับถือ

ด้วยผมไม่ได้อยู่ในโลก online แต่อยู่ในโลกของ Thai 

post รู้ข่าวจริงช้าไป ๑ วัน ดีกว่ารู้ข่าวปลอมเร็ว ๑ วัน วันนี้  

(๘ ก.ย.) ไปซื้อไทยโพสต์มาอ่าน ไทยโพสต์กลัวไม่ทันสมัยพิมพ์

มีสีสันมากขึ้น จั่วหัววันนี้ยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน-ยุบ ศบค.  ลง

ภาพ mob ชูมือประกาศชัยชนะ จะขับไล่ลุงตู่ออกไปโดยการ

ถอดเสื้อชูสามนิ้ว สัปดาห์หน้าถ้าประกาศชัยชนะชูสามนิ้ว  ขอ

ให้ถอดกางเกงด้วยนะครับ ห้าห้าห้า.

พันธุ์ ไดโนเสาร์

 

โลกของคนสมัยใหม่ต้องเร็วครับ จนบางคร้ังมีปัญหาเรื่อง

ความถูกต้อง สิ่งที่สื่อออนไลน์สู้หนังสือพิมพ์ไม่ได้ก็เรื่องความ

ถูกต้องนี่แหละครับ ผมชอบมากที่คุณพันธุ์บอกว่า อยู่ในโลก

ของ Thaipost รู้ข่าวจริงช้าไป ๑ วัน ดีกว่ารู้ข่าวปลอมเร็ว  ๑ 

วัน เพราะในชีวิตจริงการรู้ข่าวปลอมเร็วคือหายนะ โดยเฉพาะ

ข่าวการบ้านการเมือง มีแต่ข่าวปลอมเต็มสื่อออนไลน์ไปหมด 

เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์คือแหล่งของการปล่อยข่าวปลอม  ที่สำาคัญ

คือทำากันเป็นขบวนการ ใช้ความอดทนต่ำาของคนรุ่นใหม่เพื่อ

ผลประโยชน์ทางการเมือง 

ช่วงนี้ข่าวปลอมเยอะที่สุดคือข่าวที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน

พระมหากษัตริย์ คนปล่อยข่าวอยู่ต่างประเทศ พวกสามนิ้วตก 

เป็นเหยื่อ บางคนก็ต้ังใจจะเป็นเหยื่อเพราะถูกล้างสมองมาด้วย

ข้อมูลที่ผิดๆ เป็นทอดๆ ศึกนี้คงจะยาวนานกว่าที่คิดครับ.

ลุงตู่ครับ! ลุงมีหลักประกันอะไรให้เชื่อมั่นว่า 

‘อีก ๕ ปีประเทศไทยจะดีขึ้น’        

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ผมไม่สามารถเชื่อ “วจีกรรม” ของลุงได้อีกต่อไป  เพราะ 

๗ ปีที่ผ่านมา กายกรรมของลุงไม่ได้ทำาตามวจีกรรมสักเรื่อง                                                                                

วจีกรรมสัญญาว่าจะปราบโกง แต่กายกรรมกลายเป็นสนับ 

สนุนโกง วจีกรรมสัญญาว่าจะนำาหน้าประเทศด้วยระบบเศรษฐ                                                                                        

กิจพอเพียง แต่กายกรรมสนับสนุนประชานิยม เอาแค่สองเรื่อง

น้ีก็ต้องบอกว่าลุงล้มละลายแล้วครับ ดังน้ันวจีกรรมท่ีมากับน้ำา

ท่วมของลุง ลุงบอกว่าขอเวลาอีก ๕ ปีประเทศไทยจะดีข้ึน ถ้าลุง

ไม่สามารถแสดงว่า ๕ ปีข้างหน้าลุงจะทำาอะไรบ้าง  เอาแต่พูดว่า 

“เชื่อผมเต๊อะ” น้ัน ผมคงไม่สามารถให้โอกาสลุงได้ครับ

ถ้าลุงจะยอมให้พรรคการเมืองใดเสนอชื่อลุงเป็นแคน

ดิเดตนายกฯ พรรคน้ันจะต้องเสนอนโยบายตามท่ีผมเสนอเท่า 

น้ัน ผมจึงจะเลือกพรรคน้ัน ตอนน้ีข่าวปล่อยการเมืองมีมากมาย  

แต่เรื่องหน่ึงท่ียังมุ้งม้ิงก็คือ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเผาไทย 

(วันน้ีเผาไทยประกาศชื่อมิสเตอร์ไร้เครดิตการเมืองออกมาแล้ว 

แต่เชื่อว่าเป็นตัวหลอกเพราะยังหาตัวจริงไม่ได้ หรือไม่คิดจะเสนอ

ส่อซบภูมิใจไทย

อาหารเดลิเวอรี เพิ่มถุงพลาสติกสร้างขยะมูลฝอยมากมายทำา 

ลายโลก ถ้าไม่เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ก็ไม่มีทางทำาให้ประเทศไทยดี

ขึ้น เศรษฐกิจใหม่เป็นอย่างไรครับท่านอดีตปลัดฉิ่ง เพราะดู

เหมือนอดีตปลัดจะคุ้นเคยกับการใช้อำานาจปกครอง มากกว่า

เศรษฐกิจ เหมือนสามลุงที่คุ้นเคยกับเรื่องทหาร 

ผลของซิงเกิลคอมมานด์และวันเวย์ติ๊กเก๊ตก็เห็นกันอยู่  

จนลุงตู่ต้องขอโอกาสอีก ๕ ปี ซึ่งก็คงทำาเหมือนเดิมเพราะไร้

ไอเดียใหม่ๆ สำาหรับพรรคเศรษฐกิจใหม่ถ้าเปิดตัวจริงก็คอยดู

นโยบายว่าจะมีอะไรใหม่บ้าง หรือจะเหมือนกับบทบัญญัติเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นเพียงบทบัญญัติที่ยกระดับรัฐธรรมนูญ

ให้มีภาพลักษณ์สวยงาม แต่ไม่เคยคิดจะนำาไปปฏิบัติจริงเลย.

หนูไข่เจียวพันธมิตรฯ

 

พันธมิตรฯ เขาไม่ให้ “ลุงตู่” อยู่ต่ออีก ๕ ปีนะครับ ไม่รู้

ว่า กปปส.คิดยังไง ฮ่าๆๆๆ

เรื่อง “ลุงตู่” บอกว่าขออยู่ต่ออีก ๕ ปี ผมมองเป็นกลอน

พาไปตอนลงพื้นที่ดูน้ำาท่วมมากกว่า เพราะข้อเท็จจริงต้องฝ่า

อีกหลายด่าน ล้วนไม่ง่ายสักด่าน ก็เกรงว่า “ลุงตู่” จะถอดใจ

ซะก่อน ฮ่าๆๆๆ

ด่านแรกก็โควิดนี่แหละครับ “ลุงตู่” บอกว่าเปิดประเทศ 

๑  พฤศจิกายน ถ้าลุงสามารถเปิดประเทศแล้วเศรษฐกิจพุ่ง  

พร้อมๆ กับคุมโควิดอยู่หมัด ผมว่ามีคนเชียร์ให้ “ลุงตู่” อยู่อีก  

๒๐ ปีด้วยซ้ำา

ด่านที่สองถ้าอยู่ถึงสิงหาคมปีหน้า ฝ่ายค้านลับมีดรอ

แล้ว  เตรียมส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า “ลุงตู่” เป็นนายกฯ 

ครบโควตา ๘ ปี ตามที่รัฐธรรมนูญกำาหนดแล้วหรือไม่ จะนับ

วันแรกของการดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีวันไหน กฎหมาย

ย้อนหลังหรือไม่ คงได้ลุ้นกันขี้แตกขี้แตนอีก

ด่านสุดท้าย เลือกต้ังคร้ังต่อไป พรรคพลังประชารัฐจะเสนอ

ชื่อ “ลุงตู่” เป็นแคนดิเดตนายกฯ หรือไม่ คิดแล้วเวียนหัวแทน 

แต่ถ้า “ลุงตู่” ผ่านด่านแรกแบบฮีโรผู้กู้ชาติ ผมว่าด่าน

ที่เหลือคงไม่มีใครกล้าขวาง ยกเว้นว่ามีข้อจำากัดด้านกฎหมาย

จริงๆ อันนั้นคงต้องสุมหัวคุยกันอีกรอบ.

เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ

 * สักวาสภาไทยสภาทาส    

 วิปลาสได้มาแต่หนไหน

 ถูกเงินง้างถูกเจ้าพ่อเข้าล่อใจ 

 กาบัตรให้ใส่ลงถังมิชั่งดู

 กลายเป็นผีโม่แป้งท่าแข็งขัน   

 เข้าฟาดฟันลุงตู่ให้อดสู

 กล้วยเครือใหญ่หลุดร่วงลงพรั่งพรู            

 สิเชิดชูคนโกงชาติอนาถเอยฯ

    ป.ปฏัก
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6 ภูมิภาค-อาชญากรรม

อุทยานฯเขื่อนศรีฯรื้อบ้านพักหรู

กาญจนบุรี • ยื้อมา 20 ปีก็ไม่รอด หัวหน้า

อุทยานฯ  เขื่อนศรีนครินทร์ป้ายแดงเพิ่งย้าย

มา เริ่มงานทันที ไล่บี้กลุ่มนายทุนรุกป่า ที่สุด

ยอมยกธงหลังยื้อมายาวนาน 20  ปี ยอมรื้อ

บ้านพักสุดหรูริมอ่างเก็บน้ำาเขื่อนศรีนครินทร์ 

มูลค่ากว่า 5 ล้าน 

เมื่อเวลา 11.50 น. วันที่ 15 ตุลาคม 

2564 นายนิพนธ์  จำานงสิริศักดิ์ ผู้อำานวย

การสำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3  (บ้านโป่ง) 

เปิดเผยว่า ตามนโยบาย “ทส.ยกกำาลัง

เอ็กซ์”  ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม (ทส.), นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด

รกุป่าริมอ่างเก็บน้ำายื้อมา20ปี
ขาว

ดีเอสไอยึดบุหรี่นอกหนีภาษี 19 ล้าน

ปัตตานี • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 15 ต.ค.64 นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ สั่งการให้นายชยพล สายทวี ผู้อำานวยการศูนย์ปฏิบัติ

การคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสำานักงานสรรพสามิตภาคที่ 9 และ 

จ.ปัตตานี ตำารวจชุดสืบสวนสอบสวน จ.ปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้น

ที่สืบสวนจับกุมสินค้าผิดกฎหมาย  หลังได้รับแจ้งจากสายสืบว่าขบวนการค้าบุหรี่

หลีกเลี่ยงภาษีด้านฝั่งอ่าวไทย จะสั่งบุหรี่จากต่างประเทศเข้ามาจำาหน่ายภายใน

ประเทศโดยหลีกเลี่ยงภาษี และนำาส่งให้ร้านค้าจำาหน่ายบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีในพื้นที่

จังหวัดปัตตานี จึงได้ขอหมายค้นต่อศาลจังหวัดปัตตานีเข้าทำาการตรวจค้นร้าน

จำาหน่ายบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีจำานวน 4 ร้านค้า ในพื้นที่เขต อ.เมืองปัตตานี ซึ่งจาก

การตรวจค้นยึดของกลางเป็นบุหรี่ต่างประเทศหลีกเลี่ยงภาษีรวม 26,224 ซอง คิด

เป็นเงินค่าปรับประมาณ 19 ล้านบาท เบื้องต้นได้นำาส่งพนักงานสอบสวน สถานี

ตำารวจภูธรเมืองปัตตานีเพื่อดำาเนินคดีต่อไป โดยศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัด

ชายแดนภาคใต้จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำาการกดดัน สกัดกั้น ยับยั้ง ตัด

วงจรเครือข่ายการค้าของสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไป

รวบแก๊งหลอกหนุ่มโอนเงินสูญ 7 แสน

หนองคาย • เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 15 ต.ค.64 ที่ห้องสืบสวน สภ.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ 

จ.หนองคาย พ.ต.ท.สมเกียรติ บัวนิล รอง ผกก.สืบสวน สภ.ท่าบ่อ, พ.ต.ท.วิริยภาพ 

วิริยะวังพรม รอง.ผกก.(ป.) สภ.ท่าบ่อ, พ.ต.ต.พนมกร ปุญญะโสภณ  สว.สืบสวน 

สภ.ท่าบ่อ, พ.ต.ต.เนติพงษ์ จำานงค์นิตย์ สารวัตร (สอบสวน) สภ.ท่าบ่อ สอบสวน 3 

ผู้ต้องหา คดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่น ประกอบด้วย 

นายคทาวุธ สมบูรณ์ อายุ 30 ปี เลขที่ 227 ม.2 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย, 

นายรุจิภาส หวนคำา อายุ 27 ปี เลขที่ 305  ม.5 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย และ

นายนพดล ขันเมือง อายุ 42 ปี เลขที่ 165 ม.8 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 

หลังจากถูกนายสรชัย คนดี อายุ 46 ปี เข้าแจ้งความดำาเนินคดี จากการหลอก

ให้ โอนเงินไปลงทุนสูญเสียเงินกว่า 7 แสนบาท เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา โดยทั้งสาม

คนให้การว่ามีคนมาว่าจ้างให้เปิดบัญชีธนาคาร ก่อนจะได้ค่าจ้างบัญชีละ 5,000 

บาท  โดยอ้างว่าจะเอาไปเป็นบัญชีไว้ซื้อขายสินค้าออนไลน์ ยืนยันว่าพวกตนไม่รู้

เรื่องเกี่ยวกับการฉ้อโกงเงินแต่อย่างใด ด้าน  พ.ต.ท.วิริยภาพ วิริยะวังพรม รอง

ผกก.(ป.) สภ.ท่าบ่อ ได้กล่าวฝากเตือนพี่น้องประชาชนว่าอย่าได้ไปหลงเชื่อกลุ่ม

มิจฉาชีพ และอย่าเห็นแก่เงินจำานวนไม่กี่บาทที่จะมาจ้างให้ไปเปิดบัญชีธนาคาร

ให้ การกระทำาแบบนี้ผิดกฎหมาย จึงอยากฝากเตือนประชาชนคิดให้ดี จากนั้นเจ้า

หน้าที่จึงควบคุมตัวไปทำาการสอบสวนโดยละเอียด และสืบสวนหาผู้กระทำาผิดและ

ร่วมขบวนการมาลงโทษตามกฎหมายต่อไป

ฉีดวัคซีน 4,000 โดสผู้ค้าตลาดเมืองใหม่

เชียงใหม ่ • วันที่ 15  ต.ค.64 คณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนจังหวัด

เชียงใหม่ ประชุมพร้อมจัดสรรวัคซีนเพิ่มอีก 4,000 โดสให้เทศบาลนครเชียงใหม่ 

นำาไปฉีดให้ผู้ค้าขายในตลาดเมืองใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง รับมือการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 จากคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ที่เป็นกลุ่มใหญ ่เวลานี้ พร้อมสั่งการ

ทุกหน่วยฯ ขยายศักยภาพการฉีดวัคซีนรองรับวัคซีนซิโนแวคที่ ได้รับเพิ่มอีก                                                                                     

86,800 โดส นายรัฐพล  นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวหลัง

เป็นประธานการประชุมร่วมกันระหว่างศูนย์บริหารการจัดการวัคซีนฯ กับคณะ

กรรมการบริหารการจัดการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางการ

จัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ว่า ในที่ประชุมได้รายงานถึง

สถานการณ์การฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่ม 608 ในจังหวัดเชียงใหม่ว่า ขณะนี้มีอำาเภอแม่

วางและอำาเภอสันทรายที่สามารถฉีดวัคซีนให้กลุ่ม 608 ได้ใกล้ถึงร้อยละ 70 ของ

ประชากรในพื้นที่แล้ว และจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนแวคเพิ่ม

จากส่วนกลางมาอีก 86,800 โดส ซึ่งคาดว่าจะมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ในวันจันทร์

ที่ 18 ตุลาคมนี้ โดยคณะกรรมการมีมติให้ทุกศูนย์ฉีดเตรียมพร้อมขยายศักยภาพ

ในการฉีดวัคซีนให้สามารถฉีดวัคซีนตามที่ ได้รับการจัดสรรไปให้แก่ประชาชน

ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้

จัดสรรวัคซีนซิโนแวคเพิ่มอีก 4,000 โดสให้เทศบาลนครเชียงใหม่ จากเดิมที่ได้

จัดสรรไปวานนี้ (14 ต.ค. 64) แล้ว 3,000 โดส สำาหรับนำาไปฉีดให้กลุ่ม 608 ใน

ชุมชน และกลุ่มตลาดที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับตลาดเมืองใหม่เพื่อรับมือคลัสเตอร์ตลาด

เมืองใหม่.

กรุงเทพฯ • ศาลอาญาธนบุรีให้ประกัน 

“บาส” มือมีดคู่แทงคนตาย วงเงิน 5 แสน

บาท หลัง “หมอปลา-เสี่ยเปีย” นักธุรกิจอดีต

เจ้าของค่ายมวย ช่วยออกเงินให้ประกันตัว

ออกมาสู้คดี  โดยท้ังคู่ยืนยันช่วยเหลือเพราะ

ไม่ได้รับความเป็นธรรม ม่ันใจหลักฐานปรากฏ

ชัดเจนว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นฝั่งคนตายหาเรื่อง 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ศาลอาญา

ธนบุรี นายไพศาล  เรืองฤทธิ์ ทนายความ, 

นายจีรพันธ์ เพชรขาว หรือหมอปลา  พร้อม

นางอริษา อ่วมประเสริฐ มารดานายณัฐวุฒิ 

พึ่งฤกษ์ดี  เดินทางมาที่ศาลเพื่อยื่นคำาร้อง

ขอปล่อยชั่วคราวนายณัฐวุฒิ  อายุ 21 ปี 

ผู้ต้องหาคดีฆ่าผู้อื่นฯ และทำาร้ายร่างกายฯ 

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 

295, 371 ภายหลังจากเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 

พนักงานสอบสวน สน.เพชรเกษม ได้ยื่น

คำาร้องฝากขังครั้งที่ 1 นายณัฐวุฒิ ซึ่งศาล

มีคำาสั่งอนุญาตฝากขังไปแล้วในคดีหมายเลข

ดำา ฝ.515/2564

โดยก่อนยื่นประกันตัว นางอริษาได้

ยกมือไหว้ขอบคุณนายไพศาล และนายสา

ริต แสงจันทร์ หรือเสี่ยเปีย ซึ่งเป็นผู้ออก

หลักทรัพย์เป็นเงินสด 5 แสนบาทยื่นประกัน

ตัวช่วยเหลือ  เพราะตนเองเป็นเพียงคน

ธรรมดาไม่มีเงินยื่นประกันลูกชาย ตอนนี้จึง

รู้สึกสบายใจมากขึ้น  

ด้านนายจีรพันธ์ หรือหมอปลา กล่าว

ว่า ตนและเสี่ยเปียยืนยันว่าที่ยื่นมือเข้ามา

ช่วยเหลือเพราะรู้สึกว่าครอบครัวน้ีไม่ได้รับ                                                           

ความเป็นธรรม และหลักฐานก็ปรากฏชัดเจน

ว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นฝั่งคนตายหาเรื่อง จึงตัดสิน

ใจยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือจนกว่าคดีจะสิ้นสุด   

ส่วนในทางคดี นายไพศาลบอกว่าขอ

เก็บไว้ในสำานวน ไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่

ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับฝั่งนายณัฐ 

วุฒิแน่นอน เพราะคลิปล่าสุดจากเหตุการณ์

ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นการสมัครใจทะเลาะ

วิวาท และทีมกฎหมายจะติดตามการทำา

สำานวนคดีของตำารวจ ว่าจะมีการสอบสวน

กลุ่มคู่กรณีเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร เพราะ

จากพฤติกรรมของกลุ่มคู่กรณีเข้าข่ายความ

ผิดหลายข้อหา ทั้งทำาให้เสียทรัพย์ ข่มขู่

คุกคาม 

โดยศาลอาญาธนบุรีพิเคราะห์แล้ว ผู้

ร้องขอปล่อยชั่วคราวเป็นผู้ที่มารดาของผู้                                                           

ต้องหาไว้วางใจและไม่ได้เรียกรับผลประ 

โยชน์ ในการนำาหลักประกันมาวางต่อศาล 

จึงอนุโลมให้ผู้ร้องเป็นผู้ร้องขอประกันตัวผู้

ต้องหารายนี้ ได้ จึงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว

ผู้ต้องหา ตีราคาประกัน 500,000 บาท โดย

ให้ผู้ร้องเสนอหลักประกันเข้ามาพิจารณา

ภายใน 7 วันนับแต่วันนี้ มิฉะนั้นถือว่าไม่

ติดใจขอปล่อยชั่วคราว

ทั้งนี้ ผู้ร้องจึงได้นำาเงินสดจำานวน 

500,000 บาทมาวางเป็นหลักประกัน ศาล

พิจารณาแล้วอนุญาตให้ใช้เป็นหลักประกัน

ในการปล่อยชั่วคราวได้ ให้ทำาสัญญาประกัน

สำาหรับคดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อเวลา 

17.50 น. วันที่ 12  ต.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่

ศูนย์วิทยุผ่านฟ้า 191 ได้แจ้งให้ตำารวจ สน. 

เพชรเกษมระดมกำาลังรุดไปตรวจสอบ เหตุ

ทะเลาะวิวาทระหว่างกลุ่มวัยรุ่นประมาณ 

7-8 คน ซึ่งมีอาวุธมีด โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ

สาหัสจากคมอาวุธมีดทั้งสิ้น 3 ราย ประกอบ

ด้วย 1.นายสมเดช หรือต้น ดุลยพัฒน์ อายุ 25 

ปี เสียชีวิตที่  รพ.บางปะกอก 8 2.นายธิติวุฒิ 

หรือแซม กลิ่นโพธิ์ อายุ 19 ปี  เสียชีวิตที่ 

รพ.เกษมราษฎร์บางแค และ 3.นายพันกร อึ่ง

โต  อายุ 20 ปี ถูกนำาส่ง รพ.ราชพิพัฒน์ ให้

แพทย์รักษาอาการอย่างเร่งด่วน

ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายณัฐวุฒิ ไม่ได้

หลบหนี จึงถูกควบคุมตัวได้ที่บ้านพัก จาก

การสอบสวนเบื้องต้นให้การว่า ก่อนเกิด

เหตุได้ขับขี่รถจักรยานยนต์จาก จ.นครปฐม

มาหาแฟนที่บ้านหลังดังกล่าว แต่ระหว่าง

ทางมีปัญหากับกลุ่มคู่อริที่เป็นแก๊งเจ้าถิ่น 

เนื่องจากขับขี่รถปาดกันบนถนน จากนั้นฝ่าย

ผู้ตายและผู้บาดเจ็บได้ยกพวกมาหาเรื่องถึง

หน้าบ้านและเข้ามารุมทำาร้าย.

ศาลธนบุรีให้ประกัน‘บาส’มือมีดคู่

กระทรวง, นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดี

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ให้ดำาเนินการปราบ

ปรามขั้นเด็ดขาดกับนายทุนผู้บุกรุกป่า แล้ว

ยึดคืนเพื่อเร่งฟื้นฟูให้เป็นป่าธรรมชาติดังเดิม 

ทั้งนี้ นายยุทธพงค์ ดำาศรีสุข หัวหน้า

อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์คนใหม่ป้าย

แดง พร้อมว่าที่ ร.ต.สิทธิศักดิ์  ฉันสิมา ผู้ช่วย

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ นำา

กำาลังเจ้าหน้าที่ 8 นายเดินทางไปยังบริเวณ

ป่าบ้านแม่กว้า  หมู่ที่ 1 ตำาบลแม่กระบุง 

อำาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งอยู่ใน

เขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อ

เข้าตรวจสอบการรื้อถอนบ้านพักหรูจำานวน 

2 หลัง พบว่านายเชิดชู  ทองชีวงศ์ ได้นำาคน

งานเข้าดำาเนินการรื้อประตู หน้าต่าง อาคาร 

ผนัง และหลังคาเป็นบางส่วนไปได้ราว 30% 

ซึ่ง นายเชิดชูแจ้งว่าต้องใช้เวลาในการรื้อถอน

ราว 1 เดือน และขออนุญาตนำาเครื่องจักรเข้า

รื้อสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากเดิม

เพื่อให้คืนสู่สภาพเดิม และนำาออกจากพื้นที่

อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์  

นายนิพนธ์เผยต่อว่า สำาหรับคดีนี้สืบ

เนื่องจากเมื่อวันที่  29 ส.ค.45 อุทยานแห่ง

ชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ได้ดำาเนินการตรวจ

จับกุมผู้กระทำาผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้                           

โดยจับกุมนายเชิดชู กับพวกรวม 10 คน 

12

พร้อมอุปกรณ์การกระทำาความผิด ฐานร่วม

กันยึดถือครอบครอง ก่อสร้าง แผ้วถาง ใน

เขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ เนื้อที่ 

14 ไร่ ซึ่งผู้ถูกจับเป็นนอมินีให้นายทุนจาก

กรุงเทพฯ บุกรุกสร้างบ้านพักตากอากาศริม

อ่างเก็บน้ำาเขื่อนศรีนครินทร์ โดยสร้างบ้าน

พักตากอากาศคู่แฝดคร่อมลำาธารธรรมชาติ

จำานวน 2 หลัง  บริเวณป่าบ้านแม่กว้า ม.1 

ต.แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ซึ่งอยู่

ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์  

ต่อมาพนักงานอัยการมีคำาสั่งไม่ฟ้อง

นายเชิดชู ทองชีวงศ์ กับพวกรวม 10 คน 

เพราะขาดเจตนาการกระทำาผิด  หัวหน้าอุทยานฯ                                            

เห็นว่าถึงแม้คดีนี้จะผ่านมานานถึง 20 ปี  

และแม้พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรีจะ

มีคำาสั่งไม่ฟ้องเพราะขาดเจตนาก็ตาม แต่สิ่ง

ปลูกสร้าง บ้านพักตากอากาศหรูก็ยังอยู่ใน

เขตอุทยานฯ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณสมบัติของ

แผ่นดิน สามารถสั่งให้ผู้ครอบครองรื้อถอนสิ่ง

ปลูกสร้าง พืชผล อาสิน หรือสิ่งอื่นใด ไปให้

พ้นจากเขตอุทยานแห่งชาติได้ตลอดเวลา ไม่

ว่าจะผ่านมากี่ปี โดยไม่มีอายุความ    

นายยุทธพงค์ ดำาศรีสุข หัวหน้าอุทยาน

แห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จึงได้ออกคำาสั่งรื้อ

ถอนบ้านพักตากอากาศหรู  ให้นายเชิดชู กับ

พวกรวม 10 คน รื้อถอนบ้านพักตากอากาศ

ดังกล่าวไปให้พ้นในเขตอุทยานแห่งชาติฯ หาก

ไม่ยอมรื้อถอนจะต้องเสียค่ารื้อถอนเป็นเงิน 

379,924 บาท  พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 25 ต่อปี 

หลังนายเชิดชู กับพวกรวม 10 คนรับทราบคำา

สั่งให้รื้อถอน จึงได้ทำาหนังสือมายังอุทยานแห่ง

ชาติเขื่อนศรีนครินทร์เพื่อขอรื้อถอนบ้านพัก                                                           

ตากอากาศหรูทั้ง 2 หลังด้วยตนเอง และเมื่อ

รื้อถอนเสร็จสิ้นแล้ว อุทยานแห่งชาติฯ จะเร่ง

ดำาเนินการฟ้ืนฟูสภาพป่าในบริเวณดังกล่าวเพื่อ

ให้เป็นป่าต้นน้ำาของประชาชนชาวไทยต่อไป. 

ไทยโพสต์ • สถานการณ์ โควิด-19 ส่ง

ผลกระทบต่อการค้าการลงทุนแก่ผู้คน

ทั่วโลก รวมทั้งคนตัวเล็กตัวน้อย การ

หยุดการเดินทางทำาให้ชีพจรหยุดนิ่ง

ในหลายธุรกิจ ซึ่งการปรับตัวของมวล

มนุษยชาติมีหลากหลายทางเลือก อาทิ 

การเดินทางทิพย์ การประชุม/สัมมนา

ออนไลน์ รวมทั้งการใช้บริการขนส่ง

สินค้าถึงหน้าประตูบ้าน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ขอน 

แก่น โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์  จำากัด 

ในฐานะผู้บริหารศูนย์ส่ ง เสริมและ

พัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น จึงได้มี 

นโยบายช่วยเพ่ิมอีกช่องทางการตลาดให้ 

ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อ

ช่วยประคับประคอง การผลิต การขาย

สินค้า ให้มีรายได้จุนเจือกันในยามนี้

คุณสิริพร จังตระกุล ภริยาผู้ว่า

ราชการจังหวัดขอนแก่น  ในฐานะที่

ปรึกษาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า 

OTOP  ขอนแก่น กล่าวว่า “เพื่อเป็นการ

ช่วยประคับประคองผู้ประกอบการ และ

ขับเคลื่อนแรงหมุนตัวเชิงเศรษฐกิจ 

ศูนย์ฯ  จึงช่วยทำาการตลาดออนไลน์เพิ่ม

เติมอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งผู้ประกอบการ

อาจทำาได้เองอยู่เดิมแล้ว” 

โครงการได้เลือกเฟ้นสินค้า OTOP 

เพื่อจัดลงกระเช้าปีใหม่ 2565 เป็นการ

ส่งความสุขถึงมือผู้รับ มิตรสหาย ผู้ใหญ่

ที่เคารพนับถือ ลูกค้า ผู้มีอุปการคุณ 

และเป็นการกระจายความสุขกลับไปสู่

ชุมชน จากรายได้ที่พวกเขาได้รับ จาก

การผลิตสินค้าได้ในเวลาเดียวกัน “ผู้ให้-

ผู้รับ-ชุมชน”

ทั้งนี้ มีสินค้าที่ได้รับการคัดเลือก

มาจาก 5 หน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น 

คือ พาณิชย์จังหวัด, อุตสาหกรรมจังหวัด, 

พัฒนาการชุมชนจังหวัด, เทศบาลนคร

ขอนแก่น และเครือข่ายโอทอปจังหวัด 

ทั้งหมดจากสินค้า 92 รายการ คัดมา 20  

รายการ (จาก 11 อำาเภอ-478 ครอบครัว) 

ภายใต้แนวคิด  “KHON KAEN Select” 

ที่เข้ากรอบของการมีเอกลักษณ์แห่งเมือง 

เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น มีนวัตกรรม

โดยกระเช้าส่งความสุขปีใหม่ 2565 

สินค้า OTOP จากจังหวัดขอนแก่น มี 

2 แบบ คือ VIP ราคา 1,000 บาท และ  

VVIP 2,000 บาทต่อกระเช้า (จัดส่งทั่วไทย

ฟรี) ออเดอร์ล่วงหน้าเพื่อเติมกำาลังใจให้

คนไทยด้วยกัน ได้ที่สายด่วน 08-5853-

6169 และที่ไลน์ OA ของศูนย์ฯ คือ @

OTOPKKC จ่ายโอนที่บัญชีธนาคารกรุง

ไทย สาขาศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  

เลขที่ 674-4-94324-3 (ตั้งแต่วันที่ 15 

ตุลาคม 2564 ถึง 15  มกราคม 2565).

อุดหนุนสินค้า‘OTOP’ขอนแก่น

ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

จับเรือบรรทุกน้ำามันเถื่อน

มาจากเพื่อนบ้าน1ล้านลิตร
สมุทรปราการ • เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 

15 ตุลาคม 2564  พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอด

สุข ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ, พล.ต.ต.                                                             

สมควร พึ่งทรัพย์ ผู้บังคับการตำารวจน้ำา, 

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร, 

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต, 

พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ รองผู้

บัญชาการตำารวจสอบสวนกลาง ได้ร่วมกัน                                                              

เดินทางมาตรวจสอบผลการจับกุมเรือ

บรรทุกน้ำามันดีเซลเถื่อนจำานวนกว่าหนึ่ง                                                             

ล้านสองแสนลิตร ที่จอดลอยลำาอยู่บริเวณ                                                          

ปากอ่าวแม่น้ำาเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปรา 

การ ชื่อเรือ MITA 1 โดยจับกุมได้พร้อมลูก

เรืออีกจำานวน 8 คน มีนายนิมิตร์ เพชรรัตน์ 

เป็นกัปตันเรือลำาดังกล่าว โดยจับกุมเรือได้

ในขณะแล่นอยู่ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน ใกล้

กับเกาะกูด จังหวัดตราด  

จากการตรวจสอบในระวางเรือพบ

น้ำามันดีเซลบรรจุอยู่กว่า 1,200,000 ลิตร 

จึงขอตรวจสอบเอกสารการได้มาของน้ำามัน

เชื้อเพลิงดังกล่าว และเอกสารทะเบียน

เรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ซึ่งกัปตันไม่สามารถ

นำามาแสดงได้ จึงเชื่อว่าน้ำามันที่ตรวจพบ

เป็นน้ำามันเถื่อนที่ลักลอบนำาเข้ามาจาก

ประเทศเพื่อนบ้าน จากนั้นได้ควบคุมเรือ

เข้ามาจอดทอดสมอที่บริเวณปากแม่น้ำา

เจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ และจาก

การสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหายอมรับว่าได้

ไปรับน้ำามันมาจากประเทศกัมพูชา ผ่านเข้า

มาทางด้านเกาะกูด จังหวัดตราด เพื่อนำามา

จำาหน่ายในประเทศไทย  

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า 

เป็นน้ำามันดีเซลซึ่งมีค่าสารมาร์กเกอร์ที่มี

ความเข้มข้น 31 ซึ่งสารมาร์กเกอร์ดังกล่าว

ใช้สำาหรับเติมน้ำามันส่งออกไปต่างประเทศ 

และได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต เมื่อ

นำาออกไปแล้วจะไม่สามารถนำากลับเข้ามา

ในราชอาณาจักรได้อีก หากนำาเข้ามาในราช

อาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร 

จะถือว่าเป็นการลักลอบนำาน้ำามันเชื้อเพลิง

เข้ามาในราชอาณาจักร อันเป็นการกระทำา

ผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 มาตรา 

242 ข้อหาผู้ใดนำาเข้ามาในหรือส่งออกไป

นอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังมิได้ผ่านพิธี

การทางศุลกากร ต้องระหว่างโทษจำาคุก

ไม่เกิน 10 ปี หรือปรับเป็นเงิน 4 เท่าของ

ราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว  

หรือทั้งจำาทั้งปรับและให้ริบของนั้นไม่ว่าจะ

มีผู้ถูกลงโทษตามคำาพิพากษาหรือไม่ และ

มีความผิดตาม พ.ร.บ.สรรพสามิต  พ.ศ.

2560 มาตรา 204 (1)  ข้อหามีไว้ในครอบ

ครองซึ่งสินค้าที่ ไม่เสียภาษีเพื่อจำาหน่าย 

หรือจำาหน่าย มีโทษจำาคุกไม่เกิน 1  เดือน 

หรือปรับเป็นเงิน 5-15 เท่าของภาษีต้อง

เสียหรือทั้งจำาทั้งปรับ สำาหรับความผิดตาม 

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560  มาตรา 242 ถือ

เป็นความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ.ป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542. 
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7บทความ

วิกฤตปรับ ‘เพดานหนี้’

ของมะกันมันเป็นเช่นไร?
งที่เรียกว่า “วิกฤตเพดานหนี้” ของมหาอำานาจอย่าง

สหรัฐฯ นั้นยังต้องลุ้นกันต่อ

แม้ว่าพรรคเดโมแครตของประธานาธิบดีโจ ไบเดน 

กับพรรครีพับลิกันฝ่ายค้านจะบรรลุ “การประนีประนอม” 

ยอมเลื่อน “เส้นตาย” จากตุลาคมนี้ ไปเป็นต้นธันวาคม แต่การต่อ

รองทางการเมืองระหว่างสองพรรคใหญ่ยังไม่จบ

เดิมคนทั่วโลกกำาลังรอคอย “วิกฤตเพดานหนี้” ของสหรัฐฯ 

ที่กำาหนดเส้นตายไว้ว่าจะต้องออกหัวออกก้อยวันที่ 18 ตุลาคมนี้

จะถึงขั้นที่ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งของโลกไม่มี

เงินจ่ายเงินเดือนพนักงานรัฐบางส่วนหรือไม่

เพราะทั้งสองพรรคทะเลาะกันว่าการยกเพดานเงินกู้ หรือ 

debt ceiling นั้นเป็นความรับผิดชอบของใคร

ฝั่งเดโมแครตยืนยันว่าเป็นเรื่องที่ทั้งสองพรรคต้องร่วมกัน

หาทางออก ไม่ควรให้ประเทศเข้าสู่วิกฤตหนี้เพียงเพราะฝ่ายค้าน

จะเล่นการเมือง

เพราะทั้งสองพรรคขณะที่เป็นรัฐบาลก็กู้เงินมาชดเชยการ

ขาดดุลงบประมาณกันทั้งนั้นแหละ

สมัยที่โดนัลด์ ทรัมป์ เป็นประธานาธิบดีนั้น พรรครีพับลิ

กันเคยลงมติด้วยเสียงข้างมากในสภาให้ระงับการใช้เพดานหนี้

ชั่วคราว เพื่อรัฐบาลจะได้กู้เงินเพิ่มมาบริหารประเทศได้

รีพับลิกันอ้างว่าพรรคเดโมแครตก็กุมอำานาจทั้งด้านบริหาร

และนิติบัญญัติในวอชิงตันอยู่แล้ว 

มีปัญหาก็แก้เองซิ, อะไรทำานองนั้น

ทำาให้เกิดคำาถามพื้นฐานว่า คำาว่า debt limit หรือเพดาน

หนี้ของสหรัฐฯ มันคืออะไร มีมากมายเท่าไหร่ กฎหมายเขียนไว้

อย่างไร

เพดานหนี้ก็คือตัวเลขหนี้ที่รัฐบาลกลางได้รับอนุญาตให้ก่อ

ได้ด้วยการกู้มาใช้สำาหรับการบริหารประเทศ

งบประมาณของสหรัฐฯ นั้นขาดดุลมายาวนาน ต้องกู้เงิน

จำานวนมหาศาลเพื่อจ่ายหนี้และเงินเดือนของพนักงานส่วนกลาง

เงินกู้นั้นต้องใช้สำาหรับโครงการสวัสดิการสังคมทั้งหลาย 

รวมถึงดอกเบี้ยและเงินเดือนกองทัพ

ทุกครั้งที่มีการถกแถลงเรื่องเพดานหนี้ นักการเมืองก็มักจะ

เรียกร้องให้รัฐบาลกลางลดค่าใช้จ่ายแทนที่จะกู้เพิ่ม

แต่การยกเพดานสร้างหนี้โดยตัวมันเองไม่ได้เปิดทางให้รัฐบาล

กลางใช้จ่ายเพิ่มจากรายการเดิมในงบประมาณ เพียงให้ใช้เงินนั้นเพื่อ

จ่ายหนี้ที่มีอยู่เท่านั้น

เส้นตายของการต้องตัดสินว่าจะยกเพดานหนี้ของสหรัฐฯ คือ

เมื่อไหร่?

ว่าตามทฤษฎี เส้นตายนั้นถึงกำาหนดเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม

ที่ผ่านมาแล้ว หลังจากที่รัฐสภาได้ผ่านมติให้ต่ออายุเพดานหนี้ ไปอีก

สองปีเมื่อ 2019

แต่ที่ยังไม่เกิดวิกฤตก็เพราะรัฐมนตรีคลัง Janet Yellen ได้

ใช้อำานาจ “มาตรการพิเศษชั่วคราว” เพื่อขยายเส้นตายออกมาเพื่อ

ป้องกันไม่ให้เกิดกรณี “ผิดนัดชำาระหนี้” ของรัฐบาลกลาง

เดิมข้อมูลทางการของสหรัฐฯ บอกว่ากระทรวงการคลังจะไม่มี

เงินสดที่จะใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายระหว่างวันที่ 15 ตุลาคมถึง 

4 พฤศจิกายนนี้

แต่การคำานวณเส้นตายจริงๆ เป็นเรื่องซับซ้อนพอสมควร 

เพราะช่วงนี้มีการใช้งบพิเศษสำาหรับเยียวยาเรื่องโควิด-19 

และยังมีความไม่แน่นอนเรื่องยอดรายได้จากการเก็บภาษีที่จะ

ได้มาในภาวะโควิด

กาแฟดำ

นกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกวันนี้ ถึงเวลาที่

ประเทศเล็กๆ ที่มีจุดตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ที่ศูนย์กลาง

อาเซียนอย่างประเทศไทย ต้องปรับสร้างทิศทาง

ภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ ที่มุ่งเน้นเร่งปรับตัวพัฒนาสร้างความ

ก้าวหน้ายุคใหม่ เปิดประตูสร้างมิตรภาพกับทุกค่าย โดย

เฉพาะแกนมหาอำานาจโลกทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออก ที่วัน

นี้ดูเหมือนกำาลังผลักโลกให้เข้าสู่สงครามเย็นอีกครั้ง! จากภาพ

ปรากฏความเคลื่อนไหวฝั่งอเมริกาและพันธมิตรตะวันตกที่มี

ท่าทีไม่เป็นมิตรกับจีนเอาเลย! 

ความเคลื่อนไหวขัดแย้งที่ปรากฏเด่นชัดขึ้นทุกขณะ

มีหลากรูปแบบ ทั้งการใช้ฉันทามติ กฎบัตร กติกาทางการ

ค้า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการสร้างเครือข่าย

ในมิติต่างๆ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และมิติความ

มั่นคง ฯลฯ ล้วนมีเป้าหมายที่จะปรับสร้างความได้เปรียบและ

มุ่งแสวงประโยชน์เหนือฝ่ายตรงข้ามแบบเอาเป็นเอาตาย! ใน

กระแสเชี่ยวกรากนี้จะมีก็แต่ความปรองดองเป็นมิตรของเรา

ต่อสองฟากฝั่งเท่านั้น ที่นำาไปสู่การพัฒนาปรับสร้างความ

ก้าวหน้ายั่งยืนได้! 

บทบาทความเคลื่อนไหวของภูมิรัฐศาสตร์ประเทศเล็กๆ 

อย่างไทยเรา คงต้องจัด ปรับ สร้างความอยู่รอดและการ

พัฒนายกระดับประเทศในมิติใหม่ ที่ต้องไม่เสียเวลาร่วมวงผล

ประโยชน์และความขัดแย้งที่อาจได้ผลลัพธ์เพียงแค่ “กินน้ำาใต้

ศอกคนอื่น” เท่านั้น โดยเฉพาะในกระแสร้อนเสมือนสงคราม

เย็นขณะนี้ ปฏิสัมพันธ์ในระบบอำานาจโลกของประเทศไทย

คงต้องมุ่งเน้นการปรับสร้างความก้าวหน้าภายในของเรา 

แสวงหาดุลยภาพความสัมพันธ์กับ 2 ฝั่งความขัดแย้ง! เพื่อ

เปิดตัว พาตัวเองสร้างระบบการลงทุนที่เราเข้าถึงนวัตกรรม 

เทคโนโลยี ความก้าวหน้าใหม่ในมิติของการสร้างสัมพันธภาพ

ใหม่ทางเศรษฐกิจ เพื่อปรับสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่าน ต่อ                                                                 

ยอด พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าให้ได้ นี่คือเป้าหมายสำาคัญ                                                           

ที่เราต้องปรับสร้างขึ้นเป็นภารกิจยุคใหม่ ในบทบาทภูมิรัฐ 

ศาสตร์ของไทยวันนี้!  

หากประเมินพื้นฐานศักยภาพที่มีอยู่ เป็นอยู่ ย่อม

ชัดเจนว่าเราคงไม่สามารถขัดแย้ง รบรากับใครได้! ด้วยว่ามี

ภาระและปัญหามากมายในการจัดการผลประโยชน์ภายใน

ประเทศ ขณะเดียวกันก็ต้องปรับสร้างความก้าวหน้าใหม่ให้

ทันโลกที่เปลี่ยนไปรวดเร็ว สู่อนาคตแบบไม่หยุดรอใคร! รวม

ทั้งไทยเรายังมีสถานภาพที่ผูกโยงสัมพันธ์กับความร่วมมือใน

อาเซียน มีความร่วมมือที่ต้องเสริมสร้างความสมานฉันท์ใน

ภูมิภาคเอเชีย และมีบทบาทที่เป็นส่วนหนึ่งของประชาคม

โลกที่ต้องเร่งสร้างความก้าวหน้าด้วยกันในความเคลื่อนไหว

ทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตในโลกยุคดิจิทัล 
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สังคมไทยช่วงที่ผ่านมามีสภาวะการดำารงอยู่แบบชะงัก

งัน มากความขัดแย้ง ขาดช่วงการพัฒนา ปรับสร้างความ

ก้าวหน้าของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจมานาน มีแต่ความ

เคลื่อนไหวขัดแย้งทางการเมืองที่มีแต่จะนำาพาทำาลายตัวเอง

มาจนบอบช้ำา! ขณะที่โลกวันนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก-ขนาดใหญ่ 

ความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีกลายเป็นแก่น

แกนความเคลื่อนไหวก้าวหน้า สร้างคุณภาพเศรษฐกิจและ

คุณภาพชีวิตยุคใหม่ ปล่อยทิ้งส่วนที่ปรับตัวไม่ได้ อ่อนแอ ถูก

เบียนขับออกไปจากพื้นที่ความเคลื่อนไหวยุคใหม่! โลกวันนี้

จึงเป็นโลกที่ผันผวน แต่มากด้วยโอกาสและวิกฤต หากการ

ปรับตัวทางภูมิเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ ขาดความเข้าใจ 

ตามไม่ทันโลก ปรับตัวไม่ได้ในโลกใบใหม่ ก็ต้องอยู่อย่างยาก

ลำาบาก! 

การเปลี่ยนแปลงในโลกวันนี้ หากพิจารณาด้านขนาด 

ความเร็ว ช่วงเวลา และอิทธิพลจากความเปลี่ยนแปลง จะ

พบว่ามันไม่เหมือนกับคลื่นความเปลี่ยนแปลงในอดีตอีกต่อ

ไป! ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่สั่งสมบ่มเพาะผ่านกาลเวลาค่อยๆ 

สร้างเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบที่เป็นมาในอดีต! แต่ในโลก

ใหม่วันนี้จะเกิดคลื่นการเปลี่ยนแปลงเป็นริ้วระลอกขนาดเล็ก-

กลาง ระลอกแล้วระลอกเล่า เป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลง

บ่อยครั้งที่เกิดจากความก้าวหน้าของนวัตกรรม-เทคโนโลยี ซึ่ง

เกิดบ่อยครั้ง แต่ทรงพลัง! นี่คือสภาพที่โลกวันนี้เผชิญอยู่และ

ต้องตระหนักรับรู้!

ศักยภาพความรู้เท่าทันและสมรรถนะในการปรับตัวของ

ผู้คน ระบบ ระเบียบโดยรวม ในกระแสความเปลี่ยนแปลง

วันนี้ คือศักยภาพที่จะฉายบอกปัจจัยภายในว่า เรามั่นคง

แข็งแกร่ง เก่งเพียงใดในกระแสความเคลื่อนไหวของโลกยุคนี้! 

ซึ่งเรายังต้องจัดปรับตัวตน ความรู้ ทักษะ ระบบ ระเบียบใน

สังคมและกลไกภายในอีกมาก จนไม่อาจหันไปเลือกยืนกับใคร

หรือกับความขัดแย้งข้างหนึ่งข้างใดได้เลย! 

บ้านเมืองวันนี้กระหายความก้าวหน้า การปรับตัวให้ทัน

โลกใบใหม่ โลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงแข่งขันที่เข้มข้น 

ซับซ้อน โกลาหล!

การสร้างดุลยภาพในมิติภูมิรัฐศาสตร์ในแบบที่

สร้างสรรค์ สมานฉันท์ จึงเป็นทางเลือกสำาคัญที่จะเสริมพลัง

ให้กับบ้านเมืองยามนี้ มากกว่าที่จะเป็นภูมิรัฐศาสตร์การเลือก

ข้างแบบเดิมๆ หรือต้องก้มหัวให้มหาอำานาจ คบหากับความ

แตกแยก ที่พาตัวเองไปอยู่ใต้บงการทางการเมืองระหว่าง

ประเทศฝั่งฟากใด! หรือรีบลน บุ่มบ่าม ไม่ดูตาม้าตาเรือ 

เคลื่อนไหวกระโจนเข้าสู่เศรษฐกิจแบบฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

จนไม่เป็นตัวของตัวเอง! เพราะสภาพพพพ! ทั้งหลายทั้งปวง

ที่กล่าวข้างต้น ได้สร้างบทเรียนให้กับประเทศเล็กๆ อย่างเรา

มามากมาย-หลากหลายผลลัพธ์ ที่ได้รับจากความเคลื่อนไหว

ในกระแสโลกช่วงที่ผ่านมา แม้เราอาจสูญเสียไม่มากมายเช่น

หลายๆ ประเทศก็ตาม! 

แต่จุดยืนที่เป็นตัวของตัวเองในการปรับทิศทาง

บทบาทภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ที่สร้างสรรค์ สมานฉันท์ ไม่เลือก

ข้าง น่าจะเป็นเส้นทางที่เข้าถึงและเสริมสร้างการพัฒนา

อย่างยั่งยืนของสังคมเศรษฐกิจไทยยุคใหม่ ในกระแสเปลี่ยน

ผ่านที่เชี่ยวกรากของความขัดแย้ง และสถานการณ์การ

พัฒนาที่ก้าวหน้า-รวดเร็วของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
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ตัวเลขรายได้และรายจ่ายของรัฐบาลกลางจึงยังอยู่ในช่วง

ของการรวบรวมข้อมูล

สหรัฐฯ มีหนี้เท่าไหร่?

มโหฬารเหลือเชื่อ

ผลผลิตมวลรวม หรือ GDP ของสหรัฐฯ อยู่ที่ประมาณ 

20.93 ล้านล้านเหรียญฯ

แต่ยอดหนี้ของรัฐบาลกลางที่กู้มาจากแหล่งต่างๆ อยู่ที่ 

28.43 ล้านล้านเหรียญฯ

และเพดานหนี้ที่จะกู้ได้สำาหรับรัฐบาลกลางอยู่ที่ 28.4 ล้าน

ล้านเหรียญฯ

นั่นแปลว่ารัฐบาลสหรัฐฯ มีหนี้เท่ากับ 135% ของจีดีพี

และจะกู้เกินกว่าหนี้ปัจจุบันไม่ได้แล้ว เพราะจะทะลุเพดาน

ที่ตั้งไว้

หากจะกู้เพิ่มเพื่อไม่ให้การบริหารประเทศของทำาเนียบขาว

หยุดชะงัก ก็ต้องให้รัฐสภาลงมติยกเพดานสร้างหนี้เพิ่มขึ้น

รัฐธรรมนูญสหรัฐฯ ระบุไว้ว่าสภาคองเกรสมีอำานาจในการ

อนุมัติให้รัฐบาลกลางกู้เงิน

เพดานหนี้ถูกกำาหนดครั้งแรกในศตวรรษที่ 20 เพื่อว่า

กระทรวงการคลังไม่ต้องขออนุญาตสภาทุกครั้งที่ออกพันธบัตรเพื่อ

กู้เงินประชาชนมาใช้

ปี 1939 เป็นครั้งแรกที่สภากำาหนดเพดานหนี้อย่างเป็น

ทางการ

ทำาไมการปรับเพดานหนี้ในสหรัฐฯ ตอนนี้จึงกลายเป็นเรื่อง

ร้อนแรงมากขนาดนี้?

หลายปีที่ผ่านมา การยกเพดานหนี้ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ 

เกือบจะเป็นเรื่องปกติ เพราะทั้งสองพรรคใหญ่ก็หมุนเวียนกันเข้า

มาบริหารประเทศ ต่างฝ่ายต่างเข้าใจปัญหาของงบประมาณขาด

ดุล และต่างฝ่ายต่างก็ต้องสร้างหนี้เพิ่มตลอดเวลา

แต่ในช่วงหลังนี้ประเด็นเพดานหนี้กลายเป็นเรื่องการเมือง

ผู้เชี่ยวชาญบางคนอ้างบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ 14  

ที่บางฝ่ายตีความว่าประธานาธิบดีมีอำานาจที่จะปรับเพดานหนี้ ได้

โดยไม่ต้องผ่านสภา

หากสภามีประเด็นโต้แย้งก็อาจจะไปตัดสินกันที่ศาล

แต่เรื่องนี้ยังไม่เคยไปถึงขั้นนั้น ทุกครั้งก็จะมีการต่อรองและ

โต้เถียงระหว่างทำาเนียบขาวกับสมาชิกคองเกรสฝ่ายตรงกันข้าม

ครั้งนี้รัฐมนตรีคลังยืนยันว่าสภาคองเกรสควรลงมติให้ปรับ

เพดานหนี้หรือไม่ ก็กำาหนดให้ละเว้นการใช้เพดานหนี้ชั่วคราวเพื่อ

การบริหารประเทศจะได้เดินหน้าต่อไป

เธออ้างว่าในเมื่อคองเกรสเป็นผู้อนุมัติงบประมาณรายจ่าย

และนโยบายการเก็บภาษีรายได้ ดังนั้นจึงไม่ควรจะมีเพดานสำาหรับ

เงินกู้ที่จะเอามาใช้จ่ายตามงบประมาณที่รัฐสภาเป็นผู้อนุมัติเอง

เป็นหัวข้อร้อนๆ ที่ยังรอให้มีการเล่นเกมการเมืองที่วอชิงตัน

ให้ทั้งโลกใจหายใจคว่ำาได้ตลอดเวลา.

ภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ของไทย : ศตวรรษ 21 

ภารกิจที่ต้องมุ่งความก้าวหน้าเป็นมิตรกับทุกฝ่าย



ไม่ตรงสเปก!แจกเงินผ่านแอป

ผุดโกง‘เราชนะ-คนละครึ่ง’ชี้ ไม่ตอบโจทย์

‘อีอีซี’ลุยอัปเกรดแรงงานรับยุคดิจิทัล5จี
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8 เศรษฐกิจ

‘คนละครึ่ง’สะพัด9.4หมื่นล.
คลังเป็นปลื้มฟู้ดเดลิเวอรีปัง/อ้อนลงทะเบียน

พรชัย ฐีระเวช

เอ็กโก กรุ๊ป ปลื้มทริสจัดเรตติ้งที่ระดับ AA+

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.

ผลิตไฟฟ้า หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า ทริสเรทติ้ง สถาบันจัด

อันดับเครดิตชั้นนำาในประเทศไทย ได้ประกาศผลการจัดอันดับ

เครดิตองค์กรของเอ็กโก กรุ๊ป ที่ระดับ “AA+” และแนวโน้ม

อันดับเครดิต “คงที่ (Stable)” เนื่องจากบริษัทมีสถานะเป็นผู้นำา

ในธุรกิจผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย โดยมีผลการดำาเนินงานที่ดี

เยี่ยม มีการลงทุนที่มีความหลากหลายทั้งในด้านของประเภท

การผลิต ชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าทั้ง conventional 

และพลังงานหมุนเวียน

‘บีซีพีจี’ ตั้งเป้า Net Zero ในปี 2030

นายบัณฑิต สะเพียรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

บีซีพีจี เปิดเผยว่า ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นหนึ่งองค์กร

ชั้นนำาของไทยสู้ภัยโลกร้อน ในงานสัมมนาออนไลน์ ‘GCNT 

Forum 2021: Thailand’s Climate Leadership Summit 2021’ 

พร้อมแชร์มุมมอง ความท้าทายในการแก้วิกฤตโลกร้อน ไม่ใช่

เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า แต่เป็น Mindset หรือวิธีคิดของพวกเรา

ทุกคน ตั้งเป้า Net Zero ภายในปี 2030 

สนค.หนุนแก้จุดอ่อนสินค้าชุมชน

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบาย

และยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค.ได้ดำาเนินโครง 

การศึกษาการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อ

สังคม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยพบชุมชนมีจุดแข็งด้าน

ปัจจัยการผลิต มีแหล่งทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์และเอกลักษณ์

เฉพาะถ่ิน ทำาให้ชุมชนสามารถสร้างสินค้าและบริการได้ด้วยตน                                                                           

เอง แต่ชุมชนยังขาดการสร้างจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ีรู้จัก                                                                                

ทำาให้สินค้าและบริการของชุมชนไม่มีความแตกต่างและเอก 

ลักษณ์ของตนเอง รวมไปถึงขาดการรับรองมาตรฐานสินค้า

EKH เผยเปิดประเทศหนุนตลาดคึก

นายแพทย์อำานาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำานวย

การโรงพยาบาล บมจ.เอกชัยการแพทย์ หรือ EKH เปิดเผย

ว่า สัญญาณบวกรับประกาศเปิดประเทศดึงนักท่องเที่ยว  หนึ่ง

ในนั้นคือประเทศจีน ทำาให้มั่นใจจะทำาให้ลูกค้าจีนกลับมาใช้

บริการศูนย์ผู้มีบุตรยาก (IVF) โดยเฉพาะลูกค้าจีน คาดจะสามารถ

เดินทางเข้ามาประเทศไทยได้ในช่วงไตรมาส 4/2564 จะช่วยสร้าง

รายได้เพ่ิมต่อเนื่อง โดยในช่วง 9 เดือนท่ีผ่านมาภาพรวมธุรกิจยัง

เติบโตโดดเด่น ม่ันใจรายได้ท้ังปีเติบโตตามเป้าไม่ต่ำากว่า 40%

ออกแคมเปญกระตุ้นขายบ้านมือสอง

รายงานข่าวจากธนาคารกสิกรไทยแจ้งว่า ได้จัดเต็มแคม 

เปญ ‘ร่วมด้วยช่วยลด’ เอาใจคนอยากมีบ้าน ลดราคาบ้านมือ

สองราคาเดียว 2.99 ล้านบาท และอสังหาริมทรัพย์มือสองอีก

มากมายที่ให้ส่วนลดสูงสุด 60% พร้อมโปรสุดพิเศษ ฟรีค่าโอน

สูงสุด 3 แสนบาท สำาหรับลูกค้าที่ต้องการสินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน

มือสองกสิกรไทย ธนาคารมอบอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 6 

เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม-30 ธันวาคม 2564  

รฟท.แจ้งความเอาผิดผู้บุกรุก

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำานวยการศูนย์ประชา 

สัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า รฟท.ได้

แจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำารวจเพื่อให้ดำาเนินคดีเอาผิด

กับกลุ่มบุคคลเข้ามาบุกรุก ทำาลายรั้ว แผงกั้นในพื้นที่โครงการ

รถไฟชานเมืองสายสีแดง บริเวณนิคมรถไฟ กม.11 เพื่อทำาเป็น

ทางลักผ่าน พร้อมเตือนให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวหยุดพฤติกรรมน้ี

อย่างเด็ดขาด เพราะการกระทำาเช่นน้ีถือเป็นการทำาลายทรัพย์สิน

ทางราชการ มีความผิดตามกฎหมาย ท้ังทางแพ่งและอาญา 

ตลอดจนอาจทำาให้เกิดอันตรายต่อประชาชนผู้สัญจรไปมาอีก

ด้วย.

  

ไทยโพสต์ • “คลัง” โวยอดใช้จ่ายสะสมคนละครึ่งเฟส 3 พุ่ง 9.44 

หมื่นล้านบาท ยิ่งใช้ยิ่งได้ยอดขยับแตะ 2.6 พันล้านบาท สุดปลื้ม

ประชาชนแห่ช็อปผ่านฟู้ดเดลิเวอรีแพลตฟอร์ม พร้อมอ้อนลงทะเบียน 

หลัง 2 โครงการยังเหลือสิทธิตกค้างอีกเพียบ!

งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีการออก

มาตรการเพื่อสนับสนุนการจับจ่ายใช้สอยของ

ประชาชนในประเทศ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุด

ชะงัก โดยมาตรการที่รัฐบาลดำาเนินการเพื่อกระตุ้นการใช้

จ่าย ได้แก่ “โครงการคนละครึ่ง” ที่เริ่มดำาเนินการมาตั้งแต่

ปลายปี 2563 จนปัจจุบันเป็นการดำาเนินการในระยะที่ 3 แล้ว 

นอกจากนี้ยังมีโครงการเราชนะ, โครงการม33เรารักกัน และ

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่ดูเหมือนว่าจะได้รับความสนใจเป็น                            

อย่างดี

ประเด็นที่น่าสนใจของโครงการดังกล่าวคือ แนวทาง

ปฏิบัติของโครงการกระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐบาลนั้นเป็นเรื่อง

แปลกใหม่ในสังคมไทยอยู่พอสมควร เพราะแม้ว่ารัฐบาลจะมี

การอัดฉีดเม็ดเงินให้ประชาชนสำาหรับใช้จ่าย อุปโภค บริโภค 

แต่!!! กลับไม่ได้รับเป็นตัวเงิน โดยรัฐบาลเลือกวิธีการจ่าย

เป็น “วงเงิน” ผ่านระบบการชำาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์

แทน ซึ่งการใช้จ่ายทั้งหมดนั้นประชาชนจะสามารถดำาเนินการ

ผ่าน แอปพลิเคชันเป๋าตัง ได้เท่านั้น ไม่มีสิทธิ์ได้รับเป็นเงินสด

แต่อย่างใด

เรื่องนี้ สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ 

รมว.พลังงาน ได้เคยชี้แจงถึงเหตุผลที่รัฐบาลยืนยันจะไม่แจกเป็น

เงินสดให้กับประชาชนว่า เพื่อเป็นการลดการสัมผัส ซึ่งอาจนำา

ไปสู่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ โดยประชาชนจะได้รับสิทธิ์

เป็นวงเงินสำาหรับใช้จ่ายกับร้านค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการ 

ไม่ได้รับเป็นเงินสด เนื่องจากไม่ต้องการให้ประชาชนสัมผัสตัว

เงิน เพราะอาจจะมีเชื้อโควิด-19 ปะปนมาได้ อีกทั้งรัฐบาล

เองอยากให้ประชาชนมีประสบการณ์กับสังคมไร้เงินสด และ                                                                            

สามารถใช้สิทธิ์ผ่านวงเงินได้เสมือนเป็นเงินสด และยัง

สามารถจำากัดการใช้จ่ายไม่ให้เงินหายไปกับสิ่งที่ควบคุมได้

ยาก เช่น แอลกอฮอล์ หรือใช้จ่ายกับห้างร้านขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่

วัตถุประสงค์ของรัฐบาล

ขณะที่เสียงสะท้อนจากประชาชนส่วนใหญ่ยังยืนยัน

ว่า “อยากได้เป็นเงินสดมากกว่า” เพราะเวลาจะใช้เงินก็ไปกด

เงินหรือเบิกเงิน และนำาเงินไปซื้ออะไรที่ไหนก็ได้ เพราะบางร้าน

ค้าที่ต้องการจะซื้อของก็ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ จึงอาจมีตัวเลือก

ไม่เยอะในการใช้จ่าย โดยส่วนใหญ่มองว่า การให้เป็นเงินสดนั้น

น่าจะเป็นการช่วยเหลือแบบไม่ต้องมีเงื่อนไข และสะดวกสบาย 

ตอบโจทย์ความเดือดร้อนของประชาชนแต่ละคนที่อาจจะไม่

เหมือนกัน

โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ส่วนใหญ่คาดหวังให้รัฐบาล

เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการให้เงินสดมากกว่า เนื่องจากส่วน                             

ใหญ่ไม่คุ้นชินกับการต้องใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ท                                                                           

โฟน

กลายเป็น “ความไม่ปลื้ม” ของประชาชนอยู่พอสมควร 

สำาหรับมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐบาล เพราะประชาชน

ส่วนใหญ่ต่างคาดหวังจะได้หยิบจับเงินสด เพื่อนำาไปใช้จ่ายตาม

ความเดือดร้อนของแต่ละคน โดยส่วนใหญ่มองว่า การให้เป็น

เงินสดถือเป็นการช่วยเหลือแบบไม่มีเงื่อนไข ง่าย และสะดวก

มากกว่า ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้มีการถูกหยิบยกมาเป็นประเด็น

โจมตีรัฐบาลอยู่พักหนึ่ง ส่งผลกับความเชื่อมั่นของรัฐบาลอยู่ไม่

น้อย

แม้ว่าภาพรวมของโครงการกระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐบาล

จะสามารถพิสูจน์ได้ว่า “ประสบความสำาเร็จ” เป็นอย่างดี เพราะ

ท้ายที่สุดประชาชนส่วนใหญ่ก็ยอมรับเงื่อนไขการใช้จ่ายวงเงิน

ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง หลายต่อหลายคนมีการปรับตัว และ

พร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลในด้านการเงิน ด้วยเพราะโลกและ

ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป รวมถึงไทยเองก็ปักธงแล้วว่าจะเดินหน้าสู่การ

เป็น สังคมไร้เงินสด Cashless Society

แต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มที่ไม่พร้อมทำาตามเงื่อนไข หรือ

วัตถุประสงค์ของโครงการกระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐบาล อย่าง

โครงการเราชนะ-โครงการม33เรารักกัน ที่มีกลุ่มคนที่พยายาม

บิดเบือนวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยการ “นำาสิทธิ์มาแลกเป็น

เงินสด”

โดยขบวนการทุจริตโครงการกระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐนี้

เริ่มจากผู้ได้สิทธิ์ยินยอมนำาสิทธิ์มาแลกเป็นเงินสด โดยยอมให้หัก

ค่าบริการตั้งแต่ 5-10% จากวงเงินสิทธิ์ เรียกว่ามีการกระทำาผิด

แบบเปิดเผย โจ่งแจ้ง เพราะมีการโพสต์ข้อความเชิญชวนให้นำา

สิทธิ์มาแลกเป็นเงินสดบนโลกออนไลน์ ซึ่งก็มีประชาชนให้ความ

สนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว

ขณะที่โครงการคนละครึ่งเอง ที่ผ่านมาก็พบว่ามีการทำา

ผิดเงื่อนไขของโครงการด้วยเช่นกัน โดยพบมีร้านค้าที่ทำาผิด

เงื่อนไขในลักษณะไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงให้กับประชาชนที่เข้า

โครงการ ซึ่งธนาคารกรุงไทย สามารถตรวจสอบความผิดปกติ

ของการซื้อสินค้าทุกรายการได้ และได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบ

ความผิดปกติของร้านค้าทั่วประเทศอยู่แล้ว

ล่าสุด พบผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข

ในโครงการเราชนะ และได้ระงับสิทธิ์ถาวรสำาหรับผู้ประกอบ

การที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการแล้ว 2,099 ราย 

พร้อมทั้งได้ออกหนังสือประทับตราแจ้งผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืน

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำาหรับผู้ประกอบการที่เข้า

ร่วมโครงการเราชนะเพื่อคืนเงินที่ได้รับ โดยขณะนี้อยู่ระหว่าง

การเปิดให้ผู้ประกอบการขออุทธรณ์ได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่

ได้รับหนังสือประทับตรา

และแน่นอนว่า เรื่องนี้ ได้ถูกพูดถึงอย่างมากในโลก

ออนไลน์ โดยมีการติดแฮชแท็ก #เรียกเงินคืนโครงการรัฐ ตาม

มา โดยฝั่งร้านค้าส่วนใหญ่ต่างแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

กระบวนการเรียกเงินคืนดังกล่าว

ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พยายามแจ้งเตือน และขอความร่วมมืออย่าทำาผิดเงื่อนไข

โครงการ หากพบพฤติกรรมหรือธุรกรรมที่ผิดปกติ หรือมีการใช้

จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโครงการ ภาครัฐจะดำาเนินการระงับ

การจ่ายเงินทั้งฝั่งร้านค้าและประชาชนทันที

เช่น โครงการเราชนะนั้น พรชัย ฐีระเวช ผู้อำานวยการ

สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ระบุว่า “สศค.ได้จัดตั้ง

คณะทำางานพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและเรื่องร้องเรียนสำาหรับ

โครงการเราชนะ เพื่อติดตามตรวจสอบการกระทำาที่เข้าข่าย

ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการอย่างใกล้ชิด โดยใน

กรณีที่พบการกระทำาที่ฝ่าฝืน เช่น การรับแลกวงเงินสิทธิ์เป็น

เงินสด จะดำาเนินการระงับสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ และร่วมมือ

กับหน่วยงานต่างๆ เช่น สำานักงานตำารวจแห่งชาติ กรมการค้า

ภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

และขยายผลการสืบสวนสอบสวนต่อไป”

อย่างไรก็ดี รัฐบาลยืนยันมาตลอดว่าวัตถุประสงค์ของ

โครงการกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน เพื่อช่วยเพิ่มกำาลังซื้อ 

บรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ

โควิด-19 ผ่านการดำาเนินการในรูปแบบการจ่ายเป็นวงเงิน ไม่ได้

มีการจ่ายเป็นเงินสด 

และย้ำาเตือนถึงแนวทางการเอาผิดกรณีที่มีการทำาผิด

เงื่อนไขมาโดยตลอด แต่ก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยที่ถูกตรวจพบว่า

กระทำาผิดเงื่อนไข หรือตรงนี้อาจเป็นจุดที่รัฐบาลต้องทบทวนให้

ชัดเจนว่า แนวทางการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว ตอบโจทย์

สถานการณ์ได้อย่างแท้จริง ตรงจุดมากหรือน้อยเพียงใด และจะ

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร!.

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้

อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษก

กระทรวงการคลัง เปิดเผยถึง

ความคืบหน้าโครงการคนละ

ครึ่ง ระยะที่ 2 ว่า จากข้อมูล   

ณ วันท่ี 14 ต.ค.2564 มีผู้ใช้สิทธิ

สะสมจำานวน 25.08 ล้านราย 

จากผู้ได้รับสิทธิรวม 27.64 ล้าน

ราย โดยมียอดการใช้จ่ายสะสม

รวม 94,458.2 ล้านบาท แบ่ง

เป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 

48,005.4 ล้านบาท และรัฐร่วม

จ่ายสะสม 46,452.7 ล้านบาท 

ส่วนข้อมูลการใช้จ่ายสะสมผ่าน

ฟู้ดเดลิเวอรีแพลตฟอร์ม ล่าสุด 

(ณ วันที่ 15 ต.ค.2564 เวลา 

08.00 น.) โครงการคนละครึ่ง                                                       

ระยะท่ี 3 มีการใช้จ่ายสะสมประ 

มาณ 361.9 ล้านบาท แบ่งเป็นเงิน

ท่ีประชาชนจ่าย 186.4 ล้านบาท 

และรัฐร่วมจ่าย 175.5 ล้านบาท

สำาหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่ง

ได้ มีประชาชนผู้ใช้สิทธิจำานวน 

81,929 คน จากจำานวนผู้ได้

รับสิทธิกว่า 4.7 แสนราย โดย

มียอดใช้จ่ายในส่วนประชาชน

สะสมทั้งหมด 2,603.8 ล้านบาท                                    

มูลค่าการใช้จ่ายสะสมที่นำามา

คำานวณสิทธิ e-Voucher 2,054 

ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าสะสม 

e-Voucher ทั้งสิ้นกว่า 224 ล้าน                                 

บาท และมูลค่าการใช้จ่ายส่วน 

e-Voucher สะสมกว่า 130.5 ล้าน                                          

บาท สำาหรับข้อมูลการใช้จ่าย                                               

สะสมผ่านฟู้ดเดลิเวอรีแพลต 

ฟอร์ม ล่าสุด (ณ วันที่ 15 ต.ค.

2564 เวลา 08.00 น.) มีการใช้

จ่ายสะสมกว่า 285,000 บาท

“ประชาชนสามารถใช้

สิทธิซื้ออาหารและเครื่องดื่ม

จากร้านอาหารและเครื่องดื่มที่                                               

เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการ                             

ฟู้ดเดลิเวอรีแพลตฟอร์มทั้ง 2 

รายในขณะนี้ ได้แก่ Grab และ 

LINEMAN โดยรัฐจะสนับสนุน

เงินในส่วนค่าอาหารและ/หรือ

เครื่องดื่มเท่านั้น ไม่รวมถึงค่า

จัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด โดย

สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 

06.00-20.00 น.ของทุกวัน” 

นายพรชัยกล่าว

ขณะที่ ผู้ ประกอบการ

ร้านอาหารและเครื่องด่ืมใน

โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 

และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่ขาย

อาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ ให้

บริการฟู้ดเดลิเวอรีแพลตฟอร์ม 

ขณะนี้มีจำานวนกว่า 60,000 

ราย โดยผู้ประกอบการในโครง 

การท่ีประสงค์จะขายอาหาร

และเครื่องดื่มผ่านฟู้ดเดลิเวอรี                                   

แพลตฟอร์ม สามารถสมัคร

ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้อย่าง 

ต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี ประชาชน

สามารถใช้จ่ายในโครงการดัง

กล่าวได้จนถึงวันท่ี 31 ธ.ค.2564 

และประชาชนท่ีสนใจเข้าร่วม

โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 

ยังสามารถลงทะเบียนอย่าง

ต่อเนื่องได้ตั้งแต่เวลา 06.00-

22.00 น.ของทุกวัน จนกว่าจะ

ครบ 28 ล้านสิทธิ ซึ่งยังมีสิทธิ

เหลือกว่า 2.6 แสนสิทธิ สำาหรับ

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ยังมีสิทธิคง

เหลือกว่า 5.2 แสนสิทธิ.

อ่วมพิษโควิด

‘SENA’ลดเป้า

เหลือ7พันล้าน

ROJNAรุกธุรกิจกัญชงฟุ้งโกยทะลัก

ตั้

ไทยโพสต์ • นางสาวเกษรา 

ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้

จัดการ บมจ.เสนาดีเวลลอป

เม้นท์ หรือ SENA เปิดเผย

ว่า บริษัทยังคงเดินเกมตาม                       

พันธกิจต้นปีที่วางไว้ภายใต้                                    

มาตรการ “SENA Strong” 

พร้อมปรับตัว ปรับกลยุทธ์ใหม่

ใ ห้เหมาะกับสถานการณ์ 

จะเห็นว่าปัจจุบันด้วยสถาน 

การณ์ทางเศรษฐกิจทำาให้

มี โครงการที่มีปัญหาขาด

สภาพคล่องทางการเงิน ไป

ต่อไปไม่ได้หลายโครงการ 

บริษัท เห็นโอกาสในการ

ขยายธุรกิจด้วยการเข้าเทก                        

โอเวอร์โครงการท่ีอยู่ระหว่าง 

ก่อสร้าง ซึ่งข้อดีคือประหยัด

ทั้งเวลาและต้นทุน สามารถ

รับรู้รายได้ได้เร็ว ที่สำาคัญ

คือ โครงการเหล่านี้อยู่บน

ทำาเลที่ดีมีศักยภาพและบาง

โครงการมาพร้อมกับลูกค้า

เก่าที่เตรียมพร้อมโอนแล้ว 

แต่ที่ผ่านมาอาจติดเรื่องเงิน

ทุนหมุนเวียนเท่านั้น

สำาหรับปัจจุบันทาง                              

เสนาเข้าซื้อโครงการแล้ว                           

3 ทำาเล ประกอบด้วย 1.ย่าน                                                 

รัตนาธิเบศร์ 2.ย่านเจริญ 

นคร 3.ย่านบางซื่อ-เตาปูน 

โดยทั้ง 3 โครงการ พัฒนา

ภายใต้แบรนด์ใหม่ “เฟล็กซี่ 

(FLEXI)” แบรนด์ที่สะท้อน

ความเป็นตัวตนของคนรุ่น

ใหม่ทั้งกลุ่มเจน Y และ Z 

โดย “เฟล็กซี่” ถูกนำามาใช้                                      

กับโปรเจ็กต์แรกย่านรัตนา 

ธิเบศร์

อย่างไรก็ดี เป้ายอด

ขายในปีน้ีบริษัทปรับลดลง

เหลือ 7,111 ล้านบาท ส่วน

ยอดโอนของบริษัทได้ปรับลด

ลงมาเหลือ 6,943 ล้านบาท 

โดยในช่วง 8 เดือนท่ีผ่านมา 

(ม.ค.-ส.ค.64) บริษัทสามารถ

ทำายอดขายได้แล้ว 3,200 ล้าน                                                   

บาท ปัจจุบันยอดรับรู้รายได้                                             

จากมูลค่ายอดขายรอโอนท้ัง                                                

หมด 7,052 ล้านบาท ณ ส้ิน

เดือนมิถุนายน 2564 สามารถ

รับรู้ในปีน้ี 3,689 ล้านบาท.

ไทยโพสต์ • ROJNA ปักธง

ลุยธุรกิจกัญชง เดินเครื่อง

เทกโอเวอร์ “เฮิร์บ เทรเชอร์”                                               

ต่อยอดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

สมัยใหม่ ตั้งเป้าส่งออกโกย

รายได้ปีละ 1,000 ล้านบาท 

ชี้ความต้องการล้น ต่างชาติ

ให้ความสนใจซื้ออื้อ

นายภาณุพล รัตน 

กาญจนภัทร ประธานท่ีปรึกษา 

การยาสูบแห่งประเทศไทย 

(ยสท.) กล่าวภายหลังเป็น

สักขีพยานในพิธีลงนามความ                            

ร่วมมือ (MOU) ด้านอุตสาห 

กรรมกัญชงแบบครบวงจร 

ระหว่างบริษัท เฮิร์บ เทรเชอร์                                                        

ไทยโพสต์ • อีอีซี จับมือ 4                                            

พันธมิตรยักษ์ใหญ่ด้านนวัตกรรม 

เดินหน้าพัฒนาทักษะบุคลากร

ด้านดิจิทัล ขับเคลื่อนเทคโนโลยี 

5G ตั้งเป้าสร้างคนตรงความต้อง 

การอุตสาหกรรมดิจิทัล 40,000 

คนภายใน 3 ปี

นายคณิศ แสงสุพรรณ 

เลขาธิการสำานักงานคณะกรรม 

การนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอี

ซี เปิดเผยว่า ได้ร่วมลงนามความ

ร่วมมือ (MOU) “การพัฒนา

ทักษะบุคลากร เพื่อส่งเสริมการ

ประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล 

และ 5G แก่ภาคอุตสาหกรรมใน

พื้นที่อีอีซี (5G & Digital Talent 

Development in EEC)” ผ่าน

ระบบออนไลน์กับบริษัท ซิสโก้ 

ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำากัด, 

บริษัท มาเวนเนีย ซิสเท็มส์ (ประ 

เทศไทย) จำากัด, บริษัท 5จี แคท

ทะลิซท์ เทคโนโลยีส์ จำากัด และ

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น 

เอเชีย จำากัด (มหาชน)

นายคณิศกล่าวว่า การลง

นามครั้งนี้จะช่วยเช่ือมโยงการ

พัฒนาทักษะบุคลากร ควบคู่การ

ส่งเสริมประยุกต์ใช้ดิจิทัล และ 

5G แก่ภาคอุตสาหกรรม ตั้งเป้า

หมายพัฒนาทักษะบุคลากร ทั้ง

ด้านเพิ่มทักษะใหม่ ยกระดับ 

ปรับทักษะบุคลากร New–Up-

Re skill ตามแนวทางสร้างคนให้

ตรงกับความต้องการ (Demand 

Driven) ให้ได้ไม่ต่ำากว่า 40,000 

คนภายใน 3 ปี เพิ่มขีดความ

สามารถการแข่งขันในตลาดโลก      

ยกระดับรายได้แรงงานไทย ทำา 

ให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างสมดุล

และยั่งยืน  

ขณะเดียวกันยั งถื อว่ า

เป็นการต่อยอดความร่วมมือ 

เพื่อผลักดันส่งเสริมการประยุกต์

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 5G ต่อเนื่อง 

จากที่อีอีซีได้ร่วมกับภาคเอกชน

ท้ัง 4 บริษัทดังกล่าว นำาร่องใช้

เทคโนโลยี 5G ในเทศบาลตำาบล 

บ้านฉาง สู่ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ 

(สมาร์ทซิตี้) ที่ได้เริ่มปรับปรุง

โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทั้งหมด 

โดยคาดว่าในสิ้นปี 2564 จะ

สามารถติดตั้งเสา 5G smart 

pole แล้วเสร็จรวม 160 ต้น ซึ่ง                                         

จะครอบคลุมพ้ืนท่ีบ้านฉางท้ังหมด                                             

นำาร่องสู่โรงงานอัจฉริยะ Factory                               

4.0 ก้าวสู่เมืองอุตสาหกรรมแห่ง

อนาคต พร้อมยกระดับคุณภาพ

ชีวิตให้ชุมชมบ้านฉางครบมิติ

“ งานนี้ จะช่ วยกระชับ

ความสัมพันธ์อันดีด้านการลงทุน

ระหว่างไทย และสหรัฐอเมริกา 

ซึ่ งทั้ งสองประเทศมีนโยบาย

พัฒนาเศรษฐกิจตามโมเดล 

BCG ที่จะส่งเสริมให้เกิดความ

ร่วมมือพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมในอีอีซี ตามแผน

ลงทุนอีอีซี ระยะ 2 ที่จะทำาให้มี

มูลค่าการลงทุนรวมไม่น้อยกว่า 

2.2 ล้านล้านบาท เน้นการลงทุน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง” 

นายคณิศกล่าว.

จำากัด และ บมจ.สวนอุตสาหกรรม

โรจนะ หรือ ROJNA ว่า ความ

ร่วมมือดั งกล่ าวเพื่ อช่ วยยก

ระดับชีวิตความเป็นอยู่ ของ

เกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบที่ ได้รับ

ผลกระทบจากการแข่งขันของ

บุหรี่ต่างประเทศและอัตราภาษี

บุหรี่ใหม่ที่ปรับเพิ่มขึ้นก่อนหน้า

นี้จนมีรายได้ที่ลดอย่างมาก โดย

คาดว่าในจำานวนเกษตรกรผู้ปลูก                          

ใบยาสูบประมาณ 14,000 ครัว

เรือน จะมีไม่ต่ำากว่า 10% ที่เข้า

ร่วมโครงการเพาะปลูกกัญชง

กับภาคเอกชน

โดยขณะน้ี ยสท.อยู่ระหว่าง                         

หารื อกั บกรมพัฒนาชุ มชน 

ถึ ง ส่ งออกไป ยั ง ต่ า งประ                                       

เทศเพียงรายเดียวในประ                                                

เทศไทย 2.แผนการผลิตสาร 

สกัด CBD ในเฟสแรกให้ได้

ปีละ 9 ตัน ซึ่งสามารถจะ

สร้างรายได้ไม่ต่ำากว่า 1,000 

ล้านบาท เนื่องจากราคา

ขายสารสกัด CBD ในต่าง

ประเทศ หากเป็นค้าส่งจะอยู่

ที่ 150,000-400,000 บาท/

กก. และ 3.มีเป้าหมายสอดรับ 

กับแนวทางใหม่ของบริษัท ที่

ต้องการจะขยายงานไปยัง

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ

ชีวิตและการพัฒนาตั้งแต่

ระดับฐานราก.

กระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดสรร                                                

งบประมาณมาเป็นทุนช่ วย

เ ห ลื อ แ ล ะส นั บ ส นุ น ใ ห้ แ ก่

เกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบที่สนใจ

จะเปลี่ยนมาเพาะปลูกใบกัญชง 

คาดว่าคงต้องใช้เวลาอีกระยะ

หนึ่ง

นายคณวัตร จันทรลาวัณย์ 

รองกรรมการผู้จัดการ ROJNA 

กล่าวว่า ปัจจัยที่บริษัทสนใจจะ

เข้าร่วมธุรกิจกับบริษัท เฮิร์บ เทร                                                   

เชอร์ฯ เพราะ 1.บริษัท เฮิร์บ                                                

เทรเชอร์ฯ เป็นเพียงบริษัทเดียว                                                   

ท่ี ได้รับอนุญาตจากภาครัฐใน

การเป็นผู้ผลิต วิจัย ต่อยอดใบ                                                  

กัญชงในเชิงอุตสาหกรรม รวม
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ใ

marrygun55@gmail.com

ครที่ชอบดึงผมและขนตามรางกายตัวเองซ้ําๆ 

โดยไมสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเอง

ได และจะรูสึกผอนคลายหลังจากไดดึงผมของ

ตัวเองนั้น ขอใหรูไววา นี่เปนอาการของ “โรค

ดึงผม” ซึ่งจัดเปนโรคทางจิตเวชกลุมโรคขาดความ

ยับยั้งชั่งใจ (Impulse Control Disorder) อาการดัง

กลาวมักเริ่มในชวงวัยเด็กตอนปลายไปจนถึงวัยรุน

ตอนตน ซึ่งมีอายุระหวาง 10–13 ป และจะมีอาการ

ตอเน� องไปจนถึงวัยผูใหญ

การดึงผมบอยๆ อาจทําใหผมรวงเปนหยอม 

ศีรษะลาน และทําใหสูญเสียความมั่นใจในตัวเองได 

ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจมีพฤติกรรมกินเสนผมที่

ดึงออกมา (Trichophagia) ซึ่งอาจทําใหปวดทอง น้ํา

หนักลด และในระยะยาวอาจทําใหระบบยอยอาหาร

และลําไสอุดตันได

ในปจจุบันยังไมทราบสาเหตุที่แน�ชัดของโรคดึง

ผม แตสันนิษฐานวาอาจเกิดจากสาเหตุตางๆ ดังตอ

ไปนี้ ความเครียด ความโกรธ และความวิตกกังวล

จากเหตุการณตางๆ เชน ปญหาครอบครัว การใช

ความรุนแรง และการสูญเสียคนที่รักอยางกะทันหัน 

ความผิดปกติของการทํางานในสมองสวนที่เช� อม

โยงอารมณ นิสัย พฤติกรรม และความยับยั้งชั่งใจ 

ความช� นชอบหรือพอใจที่ไดสัมผัสเสนผมบนหนัง

ศีรษะ หรือแมแตการถายทอดทางพันธุกรรม หาก

คนในครอบครัวมีประวัติของโรคดึงผม อาจเพิ่ม

ความเสี่ยงของการเกิดโรคได

โรคดึงผมเปนโรคทางจิตเวชที่ควรไดรับการ

รักษา หากปลอยใหมีอาการเปนเวลานานและไมได

รับการรักษาอยางเหมาะสมอาจทําใหเกิดผลกระทบ

ตอสุขภาพได.

โรค..ชอบดึงผม

S
HEIN (ชีอิน) 

บริษัทอีคอมเมิรซ

ระดับโลกทางดาน

แฟชั่นที่มีมากกวา 

200 ประเทศทั่วโลก เรียก

ไดวาเปนแฟชั่นของคนยุค

ใหมที่เหลานักช็อป

ออนไลนไมควรพลาด 

แชรคียลุคสหลักๆ จาก

คอลเลกชันลาสุด Over 

The Hues ของ 

SHEIN เปนไอเดีย         

ใหสาวๆ นําไป

มิกซแอนดแมตช

ลุคสสุดชิคตาม

สไตลของแต                         

ละคน

เริ่มดวยชุด                  

เดรสสวยจบในตัวเดียว อาทิ เดรสรัดรูปคอจีน ลายพิมพ

หินออนสุดหรู ดูมีสไตล, เดรสลายสกอตแขนระบาย                                                                             

ตัดแตงจีบพรอมดีเทลผูกเชือกดานหนา ใหลุคสหวานซอน

เปรี้ยว, เดรสรัดรูปลายดอกไม เนนทรวดทรง ใหลุคสคุณ

หนูดูแพง

ตอดวยชุดเซตเสื้อท็อปสายเดี่ยว ดีไซนผูก

หลัง มาพรอมแรปเดรส ดีเทลขอบพูระบายทั้งเซต 

แมตชคูกับเสื้อคลุมซีทรู ดีเทลลายสุดเก สําหรับ

Over The Hues ฟงกชันใหม SHEIN

มิกซแอนดแมตชลุคสสุดชิคตามสไตล

สาวๆ ที่ชอบใสกางเกงกับลุคสทะมัดทะแมง 

แนะนํากางเกงขาบาน ลายพิมพหินออนสวย

ชิคไมซ้ําใคร ใสคูกับเสื้อซีทรูคอสูง ดีเทลลาย

หนังจระเขผาซีทรู ใหลุคสเซ็กซี่น�าคนหา ปด

ทายเอาใจสายหวานกันบาง กับเสื้อเปดไหล 

ดีเทล ลูกไมอันทันสมัย จับคูกับกระโปรง

ลายดอกดีไซนปลายระบาย

สุดน�ารัก.

สนับสนุนรถฉีดวัคซีนถึงบาน 

วิภา อัมพุช ผูอํานวยการใหญบริหารสินคา บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด  เดินหนาชวยเหลือ

สังคมทุกมิติ จับมือ กรุงเทพมหานคร สูวิกฤตโควิด-19 รวมสนับสนุนรถฉีดวัคซีนถึงบาน (BKK MOBILE 

VACCINATION UNIT : BMV) เพ� อเรงฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุกตามชุมชนใกลบาน-ที่ทํางาน และพื้นที่

เสี่ยงในกรุงเทพฯ โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผูวาฯ กทม.เปนผูรับมอบ ที่ลานคนเมือง ศาลาวาการ

กรุงเทพมหานคร เม� อเร็วๆ นี้

รับโลประกาศเกียรติคุณ

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข มอบโลประกาศเกียรติคุณ

ใหแกศูนยบริการลูกคาธนาคารไทยพาณิชย (SCB Call Center) โดยมี ภานุ โชติประสิทธิ์ ผู

ชวยผูจัดการใหญ ผูบริหารสายงาน Corporate Banking 2 ธนาคารไทยพาณิชย เปนผูแทน

ธนาคารรับมอบ จากการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยประสานขอมูลหมอพรอมของกระทรวง

สาธารณสุข

รวมสรางกุศลเทศกาลเจป 64  

ยศสรัล แตมคงคา ผูอํานวยการฝายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑอาหารไทย 

จํากัด เดินสายสนับสนุนการสรางบุญกุศลมอบผลิตภัณฑบะหมี่เจกึ่งสําเร็จรูป “ไวไว” ใหแกวัด

บรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ (เลงเน�ยยี่ 2) เพ� อใชในเทศกาลถือศีลกินเจ ประจําป 2564 

โดยมี หลวงจีนภาณุวัฒน เสี่ยสก ผูชวยเจาอาวาส อํานวยการบริหาร วัดบรมราชากาญจนา

ภิเษกอนุสรณ (เลงเน�ยยี่ 2) เปนผูแทนรับมอบ เม� อเร็วๆ นี้

มอบทุนบุตรบุคลากรทางการแพทย

เจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผูจัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ 

จํากัด หรือ SYS มอบทุนการศึกษาใหกับบุตรของบุคลากรทางการแพทย 

ณ โรงพยาบาลบานฉาง จังหวัดระยอง จํานวน 10 ทุน รวมเปนทุนการ

ศึกษา 60,000 บาท โดยในป 2564 ไดมอบทุนการศึกษาแลวจํานวน 

260 ทุน รวมเปนทุนการศึกษาทั้งสิ้น 940,000 บาท และวางแผนมอบ

ทุนการศึกษาตลอดทั้งป จํานวน 10 โรงพยาบาล เพ� อชวยเพิ่มโอกาส

ทางการศึกษาใหกับบุตรของบุคลากรทางการแพทย ซึ่งเปนกําลังสําคัญ

อยางยิ่งในชวงภาวะวิกฤตโควิด-19

รางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย ครั้งที่ 

13 ประจําป 2564 หรือรางวัล Thailand Tourism Awards ใหกับผูประกอบการ องคกรและชุมชนทองถิ่น 

เพ� อผลักดันการยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการทางการทองเที่ยว พรอมสรางความเช� อมั่นและประทับ

ใจแกนักทองเที่ยวในการทองเที่ยวรูปแบบวิถีใหม ปลอดภัยหางไกลโควิด-19 ณ พีเอ็ม สตูดิโอ กรุงเทพฯ 

โดยมี  พิพัฒน รัชกิจประการ รมว.การทองเที่ยวและกีฬา รวมงาน

แจกแมสกใหกับชุมชนปรกอรุณ 

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร คัมภีรญาณนนท ประธานคณะ

ปวงชนชาวไทยเพ� อชาติ ศาสน กษัตริย และประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จํากัด พรอมดวยกรรมการบริหาร นํา

หนากากอนามัยไปมอบใหชุมชนปรกอรุณ ภายใตกิจกรรม SKYMED 

NEWGEN ปนน้ําใจ สูสังคม กับการแจกจายหนากากอนามัยใหกับ

ประชาชน 5 ลานชิ้นทั่วประเทศ เพ� อชวยปองกันการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิด-19
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10 ท่องเที่ยว

โรงไฟฟ้าลำาตะคองฯคว้ารางวัลกินรีท่องเที่ยวเด่นด้านเรียนรู้

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ

วดี เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือรางวัลกินรี ครั้ง

ที่ 13 ประจำาปี 2564 ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ เพื่อรับรองคุณภาพสินค้าและบริการ

ทางการท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รับผิด

ชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม สร้างคุณค่าและมูลค่าของสินค้า

ทางการท่องเที่ยวไทยสู่ระดับสากล ในการท่องเท่ียวรูปแบบวิถี

ใหม่ ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 โดยในพิธีพระราชทานรางวัลดัง

กล่าว นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) เข้ารับพระราชทานรางวัลยอดเยี่ยม Thailand 

Tourism Gold Awards ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สาขาแหล่งท่อง

เที่ยวเพื่อการเรียนรู้ จากโรงไฟฟ้าลำาตะคองชลภาวัฒนา และรางวัล

ดีเด่น Thailand Tourism Awards จากศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำาตะ

คอง จ.นครราชสีมา โดยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการพัฒนา

ศักยภาพและการเรียนรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม

‘Taste Around Town Online Tour 2021’ กับเคทีซี

“เคทีซี” หรือบริษัท บัตรกรุงไทย จำากัด (มหาชน) ร่วมกับ

การท่องเที่ยวฮ่องกง จัดเอ็กซ์คลูซีฟ Virtual Event เฉพาะสมาชิก

บัตรเครดิตเคทีซีที่เป็นฮ่องกง “Real Fan” จำานวน 50 ท่าน ร่วม

สนุกกับ “Taste Around Town Online Tour” หนึ่งในกิจกรรมจาก

เทศกาล “Wine & Dine Festival 2021” ที่มีกำาหนดจัดขึ้นในรูปแบบ 

Virtual Event พร้อมกันทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในวันอังคาร

ที่ 2 พ.ย.2564 เวลา 14.00-14.40 น. (เวลาในประเทศไทย) โดย

เป็นการถ่ายทอดสดจากเคนเนดี้ทาวน์ ฮ่องกง แหล่งไดนิ่งสุดเทรนดี้

ของฮ่องกง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสำารวจความสวยงามของ

เคนเนดี้ทาวน์แบบ Virtual สนุกกับการผสมเครื่องดื่มค็อกเทลในรูป

แบบ Interactive โดยทางการท่องเที่ยวฮ่องกงจะส่งเซตค็อกเทลลิมิ

เต็ดเอดิชันและส่วนผสมต่างๆ มาให้ผู้ร่วมงานทั้ง 50 ท่านถึงบ้าน 

จะเป็น 40 นาทีที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสฮ่องกงและได้รับประสบ

การณ์แบบเรียลไทม์ โดยสมาชิกบัตรฯ ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วม

งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่ FACEBOOK: KTC WORLD วันนี้

ถึง 17 ต.ค.2564 เท่านั้น หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KTC WORLD 

โทร. 0-2123-5050 และเว็บไซต์ www.ktc.co.th

ลุ้นรางวัลพักฟรีกับเครืออนันตรา-อวานี

เครือโรงแรมอนันตราและเครือโรงแรมอวานีท่ัวไทย ได้

เตรียมเปลี่ยนเที่ยวทิพย์ให้เป็นทริปเที่ยวสุดหรู กับกิจกรรม Picture 

Perfect Thailand – Just Missing You ซึ่งจะจัดขึ้นบน Facebook 

และ Instagram ของแบรนด์ในทุกวันศุกร์ เป็นเวลา 2 เดือน เริ่ม

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 ต.ค.ถึงศุกร์ที่ 3 ธ.ค.2564 เพียงกดติดตาม Face-

book หรือ Instagram ของแบรนด์อนันตราหรือแบรนด์อวานี และ

โรงแรมประจำาสัปดาห์ พร้อมคอมเมนต์ใต้ โพสต์ประจำาสัปดาห์ว่า

อยากเดินทางท่องเที่ยวเข้าพักกับใคร และเพราะอะไร ก็มีสิทธิ์ลุ้น

เป็นผู้ โชคดีได้ควงแขนคนรักหรือเพื่อนซี้ ไปท่องเที่ยวพักผ่อนและ

เก็บภาพช่วงเวลาแห่งความประทับใจ ณ โรงแรมหรือรีสอร์ตประจำา

สัปดาห์ ฟรี 3 วัน 2 คืน โดยจะมีผู้ โชคดีสัปดาห์ละ 4 ท่าน ซึ่งแต่ละ

แบรนด์จะประกาศรายชื่อผู้ โชคดีในทุกวันพุธถัดไปบน social media 

ของแบรนด์ ในเวลา 17.00 น. เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 20 ต.ค.2564 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในไฟล์และดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ตาม

ลิงก์ด้านล่างนี้

https://www.dropbox.com/sh/n4napfo6s63sa2w/

AADHy79PFUq1SESzdM2eTJ2oa?dl=0

อรัฐบาลประกาศเปรี้ยงว่าเปิดประเทศแน่นอน ดีเดย์ 

1 พฤศจิกายนนี้ คนที่เดินทางจากต่างประเทศไม่ต้อง

กักตัว ดูเหมือนจะทำาให้คนไทยมีชีวิตชีวาถ้วนหน้า 

หมายถึงได้ทำามาค้าขายกันคล่องขึ้น ส่วนคนที่อยากเที่ยวและได้แต่

เที่ยวทิพย์มานานหลายเดือนก็กระชุ่มกระชวยกันเป็นแถว ที่ยังไม่ได้

ฉีดวัคซีนก็รีบไปรับให้ครบโดส

แต่ละจังหวัดมีแผนเปิดแหล่งท่องเที่ยวสำาคัญให้นักท่องเที่ยว

ไปเช็กอินได้อย่างอิสระ แต่เป็นท่องเท่ียวแบบวิถีใหม่ อยู่ร่วมกับ

ไวรัสให้ได้

บุรีรัมย์เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความพร้อมในการเปิดเมือง การ

ท่องเที่ยวบุรีรัมย์ถูกปลุกให้มีสีสันอีกครั้งจากกระแสเอ็มวี “LALISA” 

ของลิซ่า BlackPink ศิลปินไทยแห่งค่าย YG เกาหลีใต้ที่โด่งดัง โดย

เฉพาะบางช่วง MV มีปราสาทหินปรากฏเป็นฉากหลัง ได้รับแรง

บันดาลใจจากปราสาทหินพนมรุ้งสัญลักษณ์บุรีรัมย์บ้านเกิดลิซ่า จน

เกิดกระแสคนไทยเที่ยวตามรอยกันอย่างคึกคัก บอกได้เลยว่า ลิซ่าพา

บุรีรัมย์กลับมาฮอตอีกครั้งในยุคระบาดโควิด

ไม่หมดเท่านั้น “ลูกชิ้นยืนกิน” หลังสถานีรถไฟบุรีรัมย์ สตรีท

ฟู้ดเอกลักษณ์ฟีเวอร์ชั่วข้ามคืน เมื่อลิซ่าบอกเป็นเมนูโปรด คนก็แห่

มายืนกินกันเป็นแถว จนพ่อค้าแม่ขายขายดิบขายดีรับทรัพย์อู้ฟู่ ทั้ง

ทอดขายหน้าร้าน แพ็กลูกชิ้นส่งขายออนไลน์ออเดอร์กระฉูด

พูดถึงบุรีรัมย์คนจะนึกถึงการแข่งขันกีฬา ทั้งฟุตบอล ว่ิง

มาราธอน และการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก 

“โมโตจีพี” ซึ่งเป็นที่รู้จักของนักบิดระดับโลก 

แต่ว่ากันตามจริง บุรีรัมย์ ไม่ได้มีดีแค่นั้น ลึกๆ แล้วบุรีรัมย์

มี “วัฒนธรรม” เป็นฐานรากของเมือง โดยเฉพาะอารยธรรมขอมที่

ปรากฏให้เห็นไปแทบทุกพื้นท่ี อยากแนะนำาและพาทุกคนได้สัมผัส

ความรู้สึกแปลกใหม่ กับ “ชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมือง” ต.จรเข้มาก 

อ.ประโคนชัย ที่ติดท็อปเท็นสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยล

วิถี” ปี 2564 ของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เรียกได้ว่ามาเข้ากระ

แสจริงๆ ซึ่งนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

ลงพื้นที่ให้กำาลังใจชุมชน พร้อมเรียนรู้กิจกรรมที่โดดเด่นของชุมชน

บ้านโคกเมืองที่แตกต่างจากท่ีอื่น ซึ่ง วธ.และจังหวัดจะช่วยกันส่ง

เสริมและฟื้นการท่องเที่ยวบุรีรัมย์ให้กลับมา

บ้านโคกเมืองน่าสนใจที่ชุมชนมีชาติพันธุ์ ไท-ลาว และไท-

เขมร อยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์รักษาวิถีชีวิต งาน

บุญประเพณี และภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไว้จาก

รุ่นสู่รุ่น ชาวบ้านไม่เพียงภาคภูมิใจใน

อัตลักษณ์ แต่พร้อมถ่ายทอด

เรื่องราวที่มีเสน่ห์เหล่านี้

ให้กับนักท่องเที่ยวที่มา

เยือนชุมชน ก่อนโค

วิด หมู่บ้านท่องเที่ยว

วัฒนธรรมแห่งนี้ก็ได้

รับความสนใจอย่าง

มาก ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม

นักเดินทาง กลุ่มศึกษาดู

งาน หรือผู้สนใจวัฒนธรรม

และเรื่องราวของประวัติศาสตร์

สี สั นบ้ าน โคก

เมืองไม่ได้มีเพียงเท่า 

นั้น ด้วยตั้งอยู่บนแหล่งอารยธรรมขอมที่มีความเจริญรุ่งเรืองในสมัย

พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีโบราณสถานน้อยใหญ่อายุกว่า 1,400 ปี ให้ได้

เที่ยวชม ทั้งปราสาทเมืองต่ำา ปราสาทเขาปลายบัด กุฏิฤาษี ที่สร้าง

ขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 15-17 และสามารถเชื่อมโยงไปยังอุทยาน

ประวัติศาสตร์พนมรุ้งได้ง่ายๆ ห่างแค่ 8 กิโลเมตร 

ใครมาเที่ยวแนะนำาให้เจาะลึกวัฒนธรรมผ่านฐานเรียนรู้ทาง

ภูมิปัญญา เร่ิมจากฝึกทำาอาหารเด็ดพื้นถิ่นเมนูกุ้งจ่อมผัดสมุนไพรกับ

เชฟชุมชน ใช้ของดีกุ้งจ่อมประโคนชัยผัดกับสมุนไพร เสิร์ฟพร้อมข้าว

หอมมะลิภูเขาไฟร้อนๆ ฟินไปอีก ฝึกมัดย้อมผ้าหมักโคลนบารายพันปีที่

โดนใจกลุ่มวัยรุ่น ทอเสื่อกกยกลาย ทอผ้า นอกจากนี้ยังมีฐานสมุนไพร

เขาปลายบัด รู้จักข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟปลายบัด เพราะหมู่บ้านติดกับ

ภูเขาไฟปลายบัด 1 ใน 6 ภูเขาไฟบุรีรัมย์ที่ดับสนิทแล้ว ที่นี่ขึ้นชื่อแหล่ง

ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเหนียวนุ่มลือเลื่อง แล้วยังมีไร่องุ่นภูเขาไฟ

ออร์แกนิกเชิงเขาปลายบัด ปกติให้ชมหน้าหนาว จากนั้นไปเที่ยวปราสาท

เมืองต่ำา ชมบารายเมืองต่ำา โบราณสถานสำาคัญ ถ้าสนใจนั่งรถอีแต๋นขึ้น

ชวนท่องวัฒนธรรม‘บ้านโคกเมือง’บุรีรัมย์

เลิศล้ำาอารยธรรมขอม

ชวนท่องวัฒนธรรม‘บ้านโคกเมือง’บุรีรัมย์

เลิศล้ำาอารยธรรมขอม

ไปชมวิวบนภูเขาไฟปลายบัดเป็นอีกบริการชุมชนที่เพิ่มประสบการณ์ 

เที่ยวทุกซอกทุกมุมแล้ว เข้าพักโฮมสเตย์บ้านโคกเมือง มี 34 

หลัง ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย รวมถึงติดอันดับต้นแบบ Healthy 

Homestay และโฮมสเตย์รักษ์สิ่งแวดล้อม ส่วนเส้นทางท่องเที่ยวมี

แบบ 1 วัน และ 2 วัน ให้เลือกตามสะดวก  

พาพัชร์ ศรีชนะ ผู้แทนชุมชนบ้านโคกเมือง บอกว่า ชุมชนบ้าน

โคกเมืองเน้นสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวด้วยตนเอง เพราะชุมชน

มีสมบัติล้ำาค่า ทั้งวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ เราส่งเสริม

การเพิ่มมูลค่าคิดค้นผ้าหมักโคลนบารายพันปี และส่งเสริมให้เป็นผ้า

ประจำาอำาเภอประโคนชัย เดิมมัดย้อมด้ายและทอผ้าแปรรูปเป็นผ้า

คลุมไหล่หรือผ้าพันคอ ของที่ระลึกของชุมชน และจัดกิจกรรม DIY 

ซึ่งได้รับความสนใจมาก จะนำาผ้าทอมามัดเป็นลวดลายต่างๆ จากนั้น

ล้างให้สะอาด แล้วต้มด้วยสีธรรมชาติ ดาวเรืองให้สีเหลือง อัญชัน

ให้สีฟ้า ขั้นตอนต่อไปนำาไปหมักโคลนจากบารายสระน้ำาโบราณ จะ

ทำาพิธีขอหน้ากุฏิฤาษีก่อนดำาน้ำาเอาโคลนขึ้นมาใช้  

“ผ้าที่หมักโคลนจะนุ่มน่าสัมผัส สีติดทนนาน ลวดลายที่เกิด

ขึ้นมีเพียงหน่ึงเดียวในโลก สินค้าผ้าหมักโคลนขึ้นไปขายบนเครื่อง

บิน กลายเป็นรายได้หลักของชุมชน ภายใต้แบรนด์ ‘Baraya’ ช่วง

โควิดที่ไม่มีนักท่องเที่ยว เน้นขายออนไลน์ แล้วยังมีผ้าไหมลายผัก

กูดที่แกะลายจากซุ้มประตูเมืองต่ำา เป็นลายลิขสิทธิ์บ้านโคกเมือง 

นอกจากนั้นยังมีเสื่อกกยกลายปราสาทเมืองต่ำา สินค้า CPOT ตอน

นี้ชุมชนคิดค้นเทคนิคอีโคปรินต์ ผสมผสานธรรมชาติกับวัฒนธรรม

ที่มีในชุมชน เกิดลวดลายใบไม้ ทำาเสื้อที่ระลึก เป็นที่สนใจของวัย

รุ่น ปัจจุบันท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มฐานธนาคารน้ำาใต้ดิน จุดประกาย

เศรษฐกิจพอเพียง” พาพัชร์ชวนมาเที่ยวชุมชน พร้อมต้อนรับนักท่อง

เที่ยวแบบวิถีใหม่ วัคซีนครบโดสแล้วเข้าหมู่บ้านได้ 

คอนเฟิร์มว่า ชุมชนต้นแบบบ้านโคกเมืองมีเสน่ห์ครบเครื่อง ที่

สำาคัญทำาให้รู้จัก จ.บุรีรัมย์มากขึ้น สมกับคำาขวัญ “เมืองปราสาทหิน 

ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ำาเมืองกีฬา”. 

เที่ยวชมปราสาทเมืองต่ำาแบบวิถีใหม่ใกล้หมู่บ้านโคกเมือง

ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัด วธ.เยี่ยมชมผ้าหมักโคลนบารายพันปี

โคลนจากบาราย สระน้ำาโบราณพันปีที่บุรีรัมย์ตื่นตากับการทอเสื่อกกยกลาย อัตลักษณ์ชุมชนเรียนรู้ภูมิปัญญาทอผ้าที่ชุมชนบ้านโคกเมือง

อร่อยกับเมนูอาหารพื้นถิ่น ‘กุ้งจ่อมสมุนไพร’

ชาวโคกเมืองรับนักท่องเที่ยวด้วยชุดพื้นเมืองผ้าหมักโคลนบารายสีกลีบบัว
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11บันเทิงไทย

‘ช่อง3’ส่ง‘นางฟ้าอสูร’ลงจอช่วงเย็น

ผลงานชิ้นสุดท้ายของ‘เปี๊ยก พิศาล’

หลอกจนหมดตัว หมด

อนาคต ก่อเกิดเป็นเพลิง

แค้น จนมีเหตุให้ต้อง

ไปจับตัว ดาริกา (แจ็ค

ก้ี ชาเคอลีน) สาวสวย

รวยทรัพย์ลูกมหาเศรษฐี 

เขาและเธอได้พบกัน

อย่างไม่ต้ังใจ เมฆจำา

ใจจับตัวดาริกาไปเพื่อ

ใช้เป็นข้อต่อรองเรื่องเรือของเขาท่ี ปกรณ์ 

(นาท ภูวนัย) พ่อของดาริกานักธุรกิจพัน

ล้าน ยึดไปเพราะขาดส่งค่างวด เมื่ออยู่

กันไปนานวันความดีก็เร่ิมทำาให้ความโกรธ

เกลียดของสาวสวยเปลี่ยนเป็นความรัก.

อง 3 เตรียมนำ�ละครเย็น 

นางฟ้าอสูร ลงจอให้แฟนๆ ได้

ยิ้มจนต้องนั่งนวดแก้มแน่นอน 

แสดงโดย แจ็คกี้ ชาเคอลีน ประกบ

หนุ่มแม็ค-ปวิช เวียงนนท์ ผลงานการ

สร้างสรรค์จากอัครพล โปรดั๊คชั่น ซึ่ง

เป็นผลงานสร้างชื่อชิ้นสุดท้ายของผู้จัด 

อาเปี๊ยก-พิศาล อัครเศรณี

กำากับการแสดงโดย ธีรเดช สพัน

อยู่ ร่วมด้วยนักแสดงอีกคับคั่ง อาทิ ก้อง 

ห้วยไร่, ศรันฉัตร์ มิตรชัย, ศิระ แพทย์รัตน์, 

ณิชกานต์ สุขจิตสำาราญ, 

รชนีกร พันธุ์มณี, ปิยะ 

ตระกูลราษฎร์, นาท 

ภูวนัย และสุดา 

ชื่นบาน พร้อมออก

อากาศให้ได้ชมกัน

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 

เวลา 19.00-20.00 น.     

เริ่มตอนแรกวัน

อังคารที่ 19 ตุลาคม 

2564 ทางช่อง 3 กด 33 ติดตามชมสดและย้อนหลัง

ได้ทาง CH3Plus

นางฟ้าอสูร เรื่องราวของหนุ่มเลือดน้ำาเค็ม

อารมณ์ดี เมฆ (แม็ค-ปวิช เวียงนนท์) ท่ีท้ังชีวิตอยู่

กับท้องทะเล แต่ต้องตกอับเพียงข้ามคืนเพราะโดน

ช่
โดดเด่นในคว�มเป็น

ละครสะท้อนสังคมที่โดน

ใจคอละครในยุคปัจจุบัน

เป็นที่สุด สำาหรับละคร

ของ CHANGE2561 ที่จัด

เต็มอัดแน่นทุกอรรถรส แต่

ขณะเดียวกันละครก็ได้ยก

ระดับความคิดในเรื่องของ

ศีลธรรม แง่คิด และกฎ

แห่งกรรมควบคู่ไปพร้อมกัน 

ละครจะสะท้อนชีวิตจริง

ของมนุษย์ และมีบทสรุป

ของความรุนแรง เป็นการ

ตอบโจทย์ทุกอย่างครบจบ

ในละคร

ล่าสุดได้เดินหน้า

ฟิตติ้งละครน้ำาดีอีกเรื่องเป็นที่เรียบร้อย 

สำาหรับ สามีเงินผ่อน จากบทประพันธ์

ของ กรุง ญ. ฉัตร ที่ทาง CHANGE2561 

นำามารีเมกใหม่ ซึ่งจะออกอากาศทางช่อง

อมรินทร์ทีวีเอชดี ช่อง 34 โดยเพิ่มสีสันให้

ละครเข้มข้นมากขึ้นกับทัพนักแสดงคุณภาพ 

ไม่ว่าจะเป็นนางเอกคนสวย ขวัญ-อุษามณี 

ไวทยานนท์ มารับบท อนุศนิยา ประกบคู่กับ

พระเอกหนุ่ม ไม้-วฤธ ศิริสันธนะ ที่มารับ

บทเป็น ศตวรรษ และฟิล์ม-รัฐภูมิ โตคง

ทรัพย์ รับบทเป็น ชยากร

ส่วน 2 สาว ไอซ์-อมีนา กูล รับ

บท โสมมิกา และมิ้นท์-ณัฐวรา วงศ์

วาสนา รับบทเป็น มิรันตรี ที่สำาคัญ

ยังเป็นการโคจรมาปะทะฝีมือการ

แสดงครั้งแรกของทั้งขวัญและไม้ 

โดยเวอร์ชั่นนี้ ได้ผู้กำากับฝีมือดี ติ๊ก-

วศินี คุณะนิติสาร มานั่งแท่นกำากับ

ถ่ายทอดตัวละครโรแมนติกดรามาอีก

ด้วย และในการฟิตติ้งแบบ Social 

Distance ณ สตูดิโอ DAD STUDIO 

BANGKOK มี ฉอด สายทิพย์ และ

เอส วรฤทธิ์ มาคุมเข้มหน้าจอ

มอนิเตอร์ เช็กความเรียบร้อยด้วย

ตัวเอง. 

วันเสาร-อาทิตยนี้ นอกจากผูที่ถือศีลกินเจจะออกเจแลว 

ชวงกลางๆ สัปดาห ก็จะมีวันหยุดยาวถึง 4 วัน ผมเช� อวาหลาย

ทานคงจะไมไดอยูในกรุงเทพฯ ตองหาทางออกไปพักผอนตาม

ตางจังหวัดแน�ๆ หลังจากตองทนหลบโควิด-19 อยูแตในบานมา

นานแสนนาน

ถาไดไปเที่ยวจังหวัดชายทะเลใกลๆ คือที่จังหวัดระยองแลว 

ขอแนะนําใหไปที่อาวไขอยูไมไกลจากแหลมแมพิมพนัก มีราน

อาหารพื้นบานรสชาติอรอยมาก ราคาไมแพง ไดชิมแลวรับรองวา

จะติดใจถึงกับตองเปนขาประจําเชียว รานนี้ช� อ ตนกระบก ครับ

รานนี้มีประวัติอยูยั่งยืนยงมาเกือบ 40 ป สมัยแรกๆ ขาย

อยูที่แหลมตาล ใชช� อวา แหลมตาลซีฟูด มองเห็นวิวทะเล

สวยงามชัดเจน วันเสาร-อาทิตย จะมีนักชิมจากตางถิ่นไปนั่ง

ชิมอาหารพื้นบานกันอยางแน�นขนัด ผมเคยพบอดีตรองนายก

รัฐมนตรี คุณสุวัจน ลิปตพัลลภ อดีตเลขาธิการอาเซียนที่ลวงลับ

ไปแลว คือ คุณสุรินทร พิศสุวรรณ ฯลฯก็มานั่งชิมอาหารที่นี่ แต

หลังจากที่ทางราชการเอาที่บริเวณรานแหลม

ตาลซีฟูดไปปลูกปาชายเลน คุณธรรมเนียม 

ดอกไม เจาของราน เลยตองยายรานมาอยู

ในที่ดินของตนเอง ซึ่งก็ไมไกลจากที่เดิมมาก

นัก บริเวณหนารานมีตนกระบกอายุมากกวา 

100 ป อยูหนาราน จึงตั้งช� อวา ตนกระบก 

โดยเอาอาหารสูตรชาวบานของอําเภอแกลง 

จังหวัดระยอง ที่เคยขายดิบขายดีมาเปนเมนู

เด็ดๆ ของรานอยางครบครัน แถมยังมีกุง

หอยปูปลา ที่ชาวประมงพื้นบานหาไดแตละ

วันนํามาขายใหที่รานจึงมีเมนูอาหารทะเล

สดๆ ทุกๆ วัน

แรกๆ ที่เปดรานใหมในบริเวณบาน

ก็เปนรานเล็กๆ ทําอาหารกันเองในหมูพี่ๆ 

นองๆ ปรากฎวาแฟนๆ นักชิมทราบวาแหลมตาลซีฟูดยายมาอยูที่

นี่ ตางก็พากันมาอุดหนุน เพราะติดในฝไมลายมือและยังแนะนํา

บอกตอปากตอปากอีกดวย จนปจจุบันรานขยับขยายออกไปอยาง

ใหญโตอยูใตตนกระบก ถึงแมไมมีบรรยากาศชายทะเล แตก็

ทดแทนดวยฝไมลายมือการทําอาหารแบบชาวบานที่ถือไดวาหาที่

ใดเทียบไดยากครับ

ไปถึงรานแลวอาหารที่พลาดไมไดก็เชน

ยําสมุนไพร  คุณธรรมเนียมเธอจะใสผักสมุนไพรที่มีอยู

รอบๆ บริเวณบานของตัวเองที่มีพื้นที่กวางขวาง มี

ทั้ง ใบชะพลู ตะไคร ขิงสด แครอท ดอกดาหลา 

ดีปลี กานพลู มะนาว เมล็ดมะมวงหิมพานต ฯลฯ 

มารวมกัน โดยมีน้ํายําสูตรเด็ดเปนตัวชูโรง แถมดวยปลาขาวสาร

ทอดกรอบที่มีชุกชุมในทะเลละแวกรานและกุงสดเวลาที่กิน

นอกจากไดรสชาติจากสมุนไพรที่ชุมฉ่ําดวยน้ํายํารสเด็ดแลว จะ

ไดรสชาติความกรอบมันของปลาขาวสารเปนกับแกลมที่อรอยมาก 

อาหารจานนี้ราคา 150 บาท ครับ

ยําหมูยาง แมครัวจะใชคอหมูและเนื้อตรงสันมาอบหรือ

ยางจนสุกพอดี แลวใสน้ํายําเปนน้ําพริกเกลือแบบโบราณทําให

แทรกเขาไปในเนื้อหมู เคียงขางดวยกระเทียมซอยและผักสดตางๆ 

ที่แชเย็นกรอบจะเขากันเปนอยางดี ราคาจานละ 150 บาท

กุงซอสมะขาม อาหารจานนี้ก็พลาดไมไดเชนกัน คุณธรรม

เนียมจะคัดกุงสดขนาดใหญนําลงไปทอดพอสุกแลวคลุกกับซอส

มะขามฝมือของรานโรยดวยเมล็ดมะมวงหิมพานต ยิ่งกินก็ยิ่งมัน 

หอมกลิ่นซอสมะขามอยางชัดเจน อาหารจานนี้ราคา 200 บาท 

ครับ

แกงหมูหัวกระทือ เมนูนี้จะใชหมูสามชั้นและเนื้อสันใส

น้ําพริกแกงทําเปนแบบแกงแหงและใสหัวกระทือ ซึ่งเปนพืชผัก      

สมุนไพรคลายๆ ขา มีกลิ่นหอม จะกินเลนๆ หรือกินกับขาวสวย

รอนๆ จะอรอยมาก ราคาจานละ 100 บาท แตถาชอบเนื้อก็ขอ

แนะนําใหสั่ง แกงเนื้อสลัดได ที่แมครัวตองเลือกเนื้อสวยๆ ตรง

สะโพกมาผัดกับน้ําพริกแหงๆ ไมใสน้ํามัน ใสผักสลัดได ซึ่งเปนพืช

ทองถิ่นของภาคตะวันออก รสชาติอรอย ราคาจานละ 120 บาท

สวนอาหารหลักก็เชน กะปคั่ว ที่ใสทั้งตะไคร หอมแดง 

กระชาย กะปตําใหเขากัน ใสหัวกะทิที่เคี่ยวจนเปนน้ํามันกินกับผัก

สดๆ พื้นบานยกเปนกระจาด ราคา 150 บาท ครับ

น้ําพริกกะป ของรานตนกระบกก็ไมเหมือนใครครับ เพราะ

ใชเคยที่มีชุกชุมอยูละแวกรานมาทํากะปเอง จะไดกลิ่นหอมอยาง

ชัดเจน กินกับผักสดๆ อีกเชนกัน ราคา 150 บาท

ที่พลาดไมไดอยางเด็ดขาด เปนอาหารขึ้นช� อนักชิมกลาว

ขานกันทั่ว คือ แกงปาปลาเห็ดโคน ผมเคยกินแกงปามามากมาย

หลายรานประทับใจรานนี้มากที่สุดครับ เพราะน้ําพริกแกงที่ทํา

เองของรานตนกระบกนี้ทําจากพริกแหง ขา ตะไคร ผิวมะกรูด 

ขิงแหง กระเทียม ที่สําคัญคือ กะปอรอยของระยองและที่สําคัญ

มากที่สุดคือ ผักชีปา ที่มี

กลิ่นหอมคลายอะไรก็ไมรู

แตคุนจมูกมาก สวนผักที่

ใสมาในแกงปาก็เปนผักพื้น

บานตั้งแตกะเพราปาทั้ง

แดงและขาว พริกเหลือง 

พริกแดง พริกเขียว มะเขือ

เปราะ มะเขือพวง และ

ปลาเห็ดโคนที่แลกางออก

เรียบรอย เวลากินจะได

รสชาติที่รอนแรงทั้งเผ็ด

รอนแตอรอยมากยิ่งกินก็

ยิ่งอรอยจนเหง� อแตกซิบๆ 

อรอยถึงกับตองขอดน้ําแกง

กินกันเชียว (นักชิมบางทาน

ถึงกับขอน้ําแกงที่เหลือขอดชามกลับมาดวย) ถาจะใหอรอยมาก

ขึ้นตองกินแกลมกับปลาอินทรีแดดเดียว จะเขากันไดเปนอยางดี

ครับ ราคาชามละ 180 บาท

กินอิ่มอยางอรอยเรียบรอยแลว ขากลับขอแนะนําใหซื้อ น้ํา

พริกราดปลาสามรส ของรานตนกระบกกลับมาเก็บไวกินที่บาน 

เก็บไวไดนาน มีพอคาแมคาหลายคนมาซื้อน้ําพริกราดปลาสามรส

ที่นี่แลวไปราดปลาทอดขาย ราคาน้ําพริกราดปลาซอสสามรส

เพียงขวดละ 50 บาท เทานั้นครับ

อาหารพื้นบาน รสชาติอรอยที่

รานตนกระบก   
อาวไข จังหวัดระยอง

ช� อราน ตนกระบก

เจาของ คุณธรรมเนียม  ธรรมชาติ

สถานที่ อาวไข แหลมแมพิมพ จากอนุสาวรียสุนทรภู ตรงมาทางแหลมแมพิมพถึงแยกอาวไข เลี้ยวซาย

ตรงไป 200 เมตร จะพบรานอยูใตตนไมใหญ (ตนกระบก) ดานขวามือ เปดบริการตั้งแตเวลา 8.00-18.00 น.โทรศัพท 

08-9163-5174,08-5095-0621

ส่องภ�พฟิตติ้ง‘ส�มีเงินผ่อน’

จัดทัพนักแสดง‘ขวัญ’ประชัน‘ไม้’



12 ขาวประชาสัมพันธ

หนังสือพิมพ ไทยโพสต รับสมัครดวน

เจาหนาที่ IT หลายอัตรา

รายละเอียดงาน

-    ดูแลระบบสารสนเทศภายในองคกร

-    ติดตั้ง ดูแลรักษา แกไขปญหา , , , ,  . 

     ใหสามารถใชงานไดอยางตอเน� อง

-    ดูแล และตรวจสอบระบบ  ของระบบตาง  ใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

-    ประสานงาน และติดตามหนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไขปญหา หรือใหบริการตาม   

     คํารองที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ

-    วางแผนพั นาโครงสรางระบบสารสนเทศภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ

-    วางแผนจัดซื้ออุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศภายในองคกร

-    งานอ� น  เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ไดรับมอบหมาย

คณสมบัติผสมัคร

-    เพศชาย อายุ  ปขึ้นไป

-    วุ ิขั้นต่ําปริญญาตรี สาขาวิชา ,  หรือสาขาที่เกี่ยวของ

-    ประสบการณ   ไมนอยกวา  ป

-    มีความรู ความเขาใจ สามารถแกปญหา , ,  และ 

     รวมถึงระบบตอพวงอ� น

-    สามารถทํางานเปนทีม บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธดี มีใจรักการบริการ

-    มีความรับผิดชอบสูง

 สนใจติดตอ ายบคคล หนังสอพิมพ ทย พสต    สงรายละเอียด

ดที . .

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น
 

ไมวาจะยุค  หรือ  สยามพารากอน ก็เฟนหาที่สุดแหงนวัตกรรมมาสรางสรรค

สุดยอดประสบการณการชอปปงใหลูกคาอยูเสมอ ลาสุด สรัลธร อัศเวศน ผูบริหารสาว

แกรง จับมือ  และ  นําทัพหุนยนตอัจ ริยะ    มาเปนผูนําทาง

คอยอํานวยความสะดวกใหแกลูกคาที่มาชอปปง ทั้งพาไปรานคาที่ตองการ นําเสนอขอมูล

แคมเปญตาง  ตอบรับไลฟสไตลการใชชีวิตวิถีใหมแบบ   รวมสัมผัสประสบ

การณการชอปปงวิถีใหมกับหุนยนตนําทาง    ไดตั้งแตวันนี้ ที่ชั้น  ฝง 

  และ ชั้น  บริเวณ  สยามพารากอน

  (แจมบาร จ ) น้ําผลไมแบรนดดังอันดับหนึ่งจากแคลิฟอรเนีย 

เอาใจสายเ ลทต้ีใหมากข้ึนผานบริการ   แพลตฟอรมนองใหมลาสุด  

 ที่ใหคุณไดเพิ่มความสดช� นกับเคร� องด� มแกวโปรดแสนอรอยจากธรรมชาติ  

และเมนู   ชวยเติมความอิ่มทองระหวางวัน ไมวาจะเปน เทนเจอรีน จูซ, 

กรีน เก็ทอะเวย, โปรตีน เบอรรี่ซอย, เบอรรี่ อาซาอิ โบลว และอีกหลากหลายเมนูที่เต็ม

ไปดวยคุณประโยชน  ลิ้มลองความอรอยสดช� นจากธรรมชาติไดทุกวัน ผาน    

(เ พาะแจมบาร จูซ สาขาลาดพราว และสามยาน มิตรทาวน) ไดแลวตั้งแตวันที่  

ตุลาคม เปนตนไป 

รงแรมแคนทารี กบินทรบรี คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพรังสรรคเปนเมนูเลิศรส

หลากหลายทั้งอาหารยุโรป ญี่ปุน และ ไทย โดยฝมือเชฟโรงแรมชั้นนํา บริการจัดสง

อาหารสด สะอาด ปลอดภัย สงตรงความอรอยถึงออฟฟศและบานของคุณ อาทิ ปกไกรมควัน 

เกียวซา ซีซารสลัด สลัดไก  คลับแซนดวิช  พิซซามังสวิรัติ  พิซซาทะเล พิซซาผักโขมกุง 

อาหารญี่ปุนชุดโทริ เทอริยากิ ชุดซูชิ ชุดซาชิมิ ชุดอาหารไทย พรอมกับขาว  อยาง และ

ผลไม และอีกหลากหลายเมนูความอรอยใหเลือกตามใจคุณ เปดรับออเดอรทุกวัน เวลา 

.  - .  น. ลิ้มลองความอรอยไดตั้งแตวันนี้   พฤศจิกายน พิเศษ   บริการสงฟรี

เ พาะในเขตอําเภอกบินทรบุรี สําหรับการสั่งขั้นต่ํา ,  บาทขึ้นไป (หรือตามเง� อนไขที่

โรงแรมกําหนด) พิเศษ   ฟรี าวายเอี้ยนพิซซา  ถาด สําหรับการสั่งอาหารครบ ,  

บาทขึ้นไป พิเศษ   ฟรี ขนมปงกระเทียม  ชุด สําหรับการสั่งอาหารครบ  บาทขึ้นไป 

โทรสั่งอาหาร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โรงแรมแคนทารี กบินทรบุรี โทร. 

- -  หรือ - -  

ทร  จัดโปรแรง  ดวยแคมเปญ     กับสมารทโฟน  

รุนพิเศษที่มาพรอมแพ็กเกจสบาย  เริ่มตนเพียงเดือนละ  บาท เริ่มจากรุน   

 ( / ) ราคาพิเศษเพียง ,  บาท (ปกติ ,  บาท) รุน    ( / ) 

ราคาเพียง ,  บาท (ปกติ ,  บาท)    เพียง ,  บาท (ปกติ ,  

บาท)    เพียง ,  บาท (ปกติ ,  บาท)      

เพียง ,  บาท (ปกติ ,  บาท) และรุน      เพียง ,  

บาท (ปกติ ,  บาท) โดยสามารถจับจองเปนเจาของไดในราคาโดนใจ เม� อสมัครแพ็ก

เกจและชําระคาบริการลวงหนาตามเง� อนไขที่กําหนดพรอมรับสิทธิพิเศษ ฟรี  ทรูพรีเมียร

ลีก /  ตลอดฤดูกาลสด  คู / สัปดาห และผอน  นานสูงสุด  เดือน

ผานบัตรเครดิตที่รวมรายการ ที่ทรูช็อป ทุกสาขา, ทรูช็อปใน -  ทรูพารทเนอรทั่ว

ประเทศ หรือสั่งซื้อออนไลนผานเว็บทรูสโตร และ   ,   

    ตั้งแตวันนี้- ตุลาคม 

ศนยการคา วเจอรพารคและสเปลล รวมกับ รายการลิ้นติด ปร จัดงาน ลิ้นติด

โปรแฟร  รวมสุดยอดรานอาหารดัง เอาใจสาวกนักชิมทั้งหลาย ใหอิ่มหนําสําราญ ทั้ง

อาหารคาว-หวาน ราน ิต  อาทิ เจอวนขาวเหนียวมะมวงขนมหวาน, ปูมาสด ปาแหมม, 

ทีเด็ดยํา, เสือหมูทอดพระราม , หมูหมู หมูทุบ, ติมปลาสลิด, กุยชายคุณบัว ตลาดพลู 

เปนตน และอ� น อีกมากมาย พบกันไดตั้งแตวันที่ -  ตุลาคม ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น  

ศูนยการคาฟวเจอรพารค

บริติช เคาน ิล ประเทศ ทย เปดรับสมัคร รางวัลศิษยเกาสหราชอาณาจักรดีเดน

ประจําป -  (     - ) เชิญชวนศิษยเกาที่จบ

การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร เขารวมสมัครดวย

การเลาเร� องราวความสําเร็จที่ไดจากประสบการณการเรียนที่สหราชอาณาจักร โดยแบง

ประเภทรางวัลออกเปน  สาขา ไดแก สาขาวิทยาศาสตรและความยั่งยืน สาขาศิลป

วั นธรรมและความคิดสรางสรรค สาขาการสรางความเปลี่ยนแปลงในสังคม และสาขา

ธุรกิจและนวัตกรรม สําหรับศิษยเกาท่ีไดรับคัดเลือกในแตละสาขาจะไดรับเงินรางวัลมูลคา 

,  บาท โอกาสในการสรางเครือขายในสายงาน โอกาสในการเขาประชุมแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกับเอกอัครราชทูตอังกฤษประจําประเทศไทยและผูอํานวยการบริติช เคานซิล

รวมถึงเขารวมการคัดเลือกในระดับโลก (     - ) สนใจ

สมัครไดตั้งแตวันนี้   ตุลาคมที่ . . .  และติดตามรายละเอียดเพิ่ม

เติมไดทางเฟสบุคแฟนเพจ   

ีคอนสแควร ชวนเปดประสบการณใหมในการชมภาพถาย โดยใชแสงจากมือถือ

สองภาพ คนหาเร� องราวที่ถูกซอนอยูในความมืด การถายภาพโดยใช แสง  สรางสรรค

มุมมองใหม อยางไรขีดจํากัด ในงานนิทรรศการภาพถาย      

โดย ตั้ง ตะวันวาด ระหวางวันที่  ตุลาคม   พฤศจิกายน ณ    -  

  บริเวณชั้น  โซน  ศูนยสรรพสินคาซีคอนสแควร ศรีนครินทร  

รองเทา    จาก 

 ที่กาวไปอีกขั้นดวยสีสัน

และวัสดุที่รวมสมัย และยังเปนหนึ่งใน

แคมเปญ  ซึ่งเปนการ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตในทุกคอลเลก

ชันของแบรนด โดยเปนการแสดงคํามั่น

สัญญาที่เปนรูปธรรมของ  ที่จะลด

ขยะในขั้นสุดทายใหเปนศูนย 

 เปนวิวั นาการ

และความพยายามของแบรนด ในการ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตที่แทรกอยู ใน

คอลเลกชันของแบรนดทั้งหมด เปดตัวโดย

อารทิสติกไดเรกเตอรของแบรนดอยาง 

  ซึ่งพั นาดวยความ

เช่ียวชาญและมาพรอมนวัตกรรมของ

แผนกสิ่งทอของกลุมบริษัท 

สําหรับรองเทา    

จาก  เปนรองเทาที่ออกแบบมาใน

รองเทา Triple Stitch Sneaker กับอีกขั้นของความรวมสมัยจาก Zegna

แนวความคิดสมัยใหมมาพรอมไลฟสไตลที่

หลากหลาย รองเทารุนนี้ถือเปนเอกลักษณ

ของแบรนดที่มีความคงทนโดยผสมผสาน

สไตลและความอเนกประสงค ใหเขากับ

โครงสรางท่ียืดหยุนและน้ําหนักที่เบาอยาง

นาทึ่ง สําหรับวัสดุที่ใชมีทั้ง อัปเปอรผาขน

สัตวเนื้อนุมซึ่งทําจากเสนใย  

ที่นํากลับมาใชใหม หนังกลับเนื้อนุม หนัง

ลูกวัว หนังกวาง และผาใบ ตกแตงสายรัด

ยางยืดดวยโลโก  อันเปนเอกลักษณ 

บริ ัทเนเจอร เ ิรบ อินเตอร

เนชันแนล ลดิ้ง นําโดย นันทวรรณชยา

ภาจิตประพันธ กรรมการผูจัดการและ

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร พรอมดวยเจาหนาท่ี

ของบริษัท  มอบเงินบริจาคใหกับ  โรง

พยาบาลดานหนา ที่ตองการอุปกรณทาง

การแพทยมาชวยเหลือผูปวยในชวงวิกฤต 

ซึ่งกิจกรรมดังกลาวจัดขึ้นภายใต โครงการ 

สงตอกําลังใจ  โดยมีการเปดโอกาสให

กลุมลูกคาของบริษัทและประชาชนทั่วไป

มีสวนรวมในการบริจาคครั้งนี้ ดวยการ

รวมโหวตใหกับทั้ง  โรงพยาบาลผานทาง

เว็บไซต . .  และ

แปลงผลโหวตเปนจํานวนเงินบริจาคใหกับ

ทั้ง  โรงพยาบาล ดังนี้ ผลโหวตสูงสุด

ลําดับที่  คือ สถาบันมะเร็งแหงชาติ 

ยอดเงินบริจาคจํานวน ,  บาท 

โดยมี โชคชัย สุขเหลือง รองผูอํานวยการ

เนเจอร เฮิรบ สงตอกําลังใจให 3 โรงพยาบาล 

เพ� อสนับสนุนซื้ออุปกรณทางการแพทย

ดานอํานวยการ สถาบันมะเร็งแหงชาติ 

เปนผูรับมอบ 

ผลโหวตลําดับที่  คือ โรงพยาบาล

สง  ยอดบริจาคจํานวน ,  บาท โดยมี 

ไพ ูรย ฤกษนิธี รองผูอํานวยการดาน

อํานวยการโรงพยาบาลสง  เปนผูรับมอบ 

และผลโหวตลําดับที่  คือ โรงพยาบาล

ราชวิถี ยอดบริจาคจํานวน ,  บาท 

โดยมี พญ.สุมิตษิ์ตรา ปยะณัตดิ์พูล ผูชวย

ผูอํานวยการดาน  และกิจกรรมพิเศษ 

และพญ.อารยา บุญยะลีพนนณ ผูชวย

ผูอํานวยการดานสันติวิธี โรงพยาบาลราชวิถี 

เปนผูรับมอบ 

รวมจํานวนเงินบริจาคท้ังส้ิน ,  

บาท เพ� อสนับสนุนซ้ืออุปกรณทางการแพทย 

ถือเปนอีกหนึ่งกิจกรรมของบริษัท  ที่ ได

ดําเนินการชวยเหลือสังคมมาอยางตอเน� อง 

เม� อวันอังคารที่  ตุลาคม ที่ผานมา

จึงสามารถสวมใสไดกับหลากหลายลุค 

ถือวารองเทาอันทันสมัยคูน้ีคือนิยามของ

ความอเนกประสงคและถูกสรางขึ้นเพ� อทุก

ชวงเวลา

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๑๘/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายชาตรี ฐิติธนาภิบาล กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารองผานระบบออนไลน วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมี

คําสั่งใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมายเหตุ

๑ เงินสด - นายชาตรี 

ฐิติธนาภิบาล

๒๐,๒๐๐ 

บาท(ณ วันท่ี 

๑๐ พฤษภาคม 

๒๕๖๔) 

สํานักงาน ป.ป.ส. 

ตรวจยึด และเก็บ

รักษาไว

๒ เงินสดที่ไดจากการขายทอด

ตลาดรถยนตนั่งสวนบุคคล 

ยี่หอโตโยตา หมายเลข

ทะเบียน กต ๒๖๙๑ ภูเก็ต 

- นายชาตรี 

ฐิติธนาภิบาล

๖๐,๐๐๐ 

บาท(ณ 

วันที่ ๑๐ 

พฤษภาคม 

๒๕๖๔) 

สํานักงาน ป.ป.ส. 

ตรวจยึด และเก็บ

รักษาไว

๓ พระหลวงปูทวด พรอมกรอบ

ทอง น้ําหนักประมาณ ๑๔.๓ 

กรัม

๑ องค นายชาตรี 

ฐิติธนาภิบาล

๒,๕๐๐ 

บาท(ณ 

วันที่ ๑๐ 

พฤษภาคม 

๒๕๖๔) 

สํานักงาน ป.ป.ส. 

ตรวจยึด และเก็บ

รักษาไว

๔ สรอยคอทองคํา ลายหวงโซ 

น้ําหนักประมาณ ๑๕.๒ กรัม

๑ เสน นายชาตรี 

ฐิติธนาภิบาล

๑๕,๒๐๐ 

บาท(ณ 

วันที่ ๑๐ 

พฤษภาคม 

๒๕๖๔) 

สํานักงาน ป.ป.ส. 

ตรวจยึด และเก็บ

รักษาไว

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

เลขที่บัญชี ๓๙๙๒๗๖๘๐๐๑ 

ช� อบัญชี นางสาวสุนันทรา 

เอกธรรม

- นางสาว

สุนันทรา 

เอกธรรม

๖๗๐,๗๐๕.๑๗ 

บาท(ณ วันที่ 

๙ มิถุนายน 

๒๕๖๔) 

สํานักงาน ป.ป.ส. 

ตรวจยึด และเก็บ

รักษาไว

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๕ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๗๖๘,๖๐๕.๑๗ บาท 

(เจ็ดแสนหกหม� นแปดพันหกรอยหาบาทสิบเจ็ดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายชาตรี ฐิติธนาภิบาล กับพวก 

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

รอยเอก

(วิกร ทัพเปนไทย)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

พงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธาน

กรรมการบริหาร นางสาวจินตนา อุดมทรัพย 

ท่ีปรึกษาคณะบริหาร และนายภาณุพล กิตติคํารณ 

รองผูจัดการใหญดานการขายและการตลาด 

บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด รวมกัน

มอบเงินบริจาคจํานวน 500,000 บาท ใหกับ

สภากาชาดไทย โดยมี รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ 

ผูอํานวยการศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภา

กาชาดไทย และ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน 

ประธานคณะอนุกรรมการรณรงคเพ่ิมผูบริจาค

โลหิตเปนผูรับมอบ โดย สภากาชาดไทย

จะนําเงินบริจาคดังกลาวไปจัดทําเส้ือในโครงการ 

BLOOD HERO ป 2 เปนการกระตุนและเชิญชวนให

ชาวไทยรวมกันบริจาคโลหิต เพ� อสงมอบใหกับผูปวย

ท่ีจําเปนตองไดรับโลหิตในการผาตัดตางๆ รวมถึงการรักษา

ผูปวยที่มีการสูญเสียโลหิตอยางเฉียบพลัน ซึ่งการรักษา

ผูปวยตองมีโลหิตสํารองอยางเพียงพอระหวางการผาตัด 

เนื่องด้วยภาวะวิกฤติโลหิตขาดแคลนทั่วประเทศสืบ

เน� องจากการแพรระบาดของ COVID-19 สงผลกระทบ

ทําใหจํานวนผูบริจาคโลหิตลดลง บริษัท ไทยยามาฮา

มอเตอร จํากัด จึงไดรวมมือกับศูนย โลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย บริจาคเงินจํานวน 500,000 บาท ใน

การจัดทําเสื้อทีเชิรต BLOOD HERO ป 2 รุน Limited 

ยามาฮา สานตอโครงการ Blood Hero ป 2

Edition ปลุกพลังซูเปอรฮีโร เพ� อมอบใหกับผูท่ีมารวมบริจาค

โลหิตกับศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 

สําหรับผูที่สนใจสามารถรวมบริจาคโลหิตไดที่ศูนย

บริการโลหิตแหงชาติ ถนนอังรีดูนังต, หน�วยเคล� อนที่

รับบริจาคโลหิต, ภาคบริการโลหิตแหงชาติ 12 แหง 

และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต 170 แหง ท่ัวประเทศ

มาสดา มอบอุปกรณปองกันโควิด-19 ใหสภากาชาดไทย

ธีร เพิ่มพงศพันธ รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท มาสดา เซลส (ประเทศไทย) จํากัด เปดเผยวา จาก

สถานการณการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ท่ียังคงมีผูติดเช้ือมากกวา 1 หม� นรายตอวัน จึงทําใหบุคลากร

ทางการแพทยซึ่งเปนดานหนาในการดูแลรักษาผูปวยตองทํางานอยางหนัก และมีความจําเปนตองมีอุปกรณเพ� อ

ปองกันการติดเชื้อมากขึ้น ดวยเหตุนี้ มาสดาจึงตั้งใจจริงที่จะสงกําลังใจและชวยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อใหแก

บุคลากรทางการแพทยและเจาหนาที่ ดวยการสงมอบอุปกรณปองกันการติดเชื้อและการแพรกระจายเชื้อโควิด-

19 อันไดแก ชุด PPE จํานวน 1,700 ชุด หนากากอนามัย N95 จํานวน 1,000 ชิ้น และสเปรยแอลกอฮอล ผาน

ทางสภากาชาดไทยเพ� อจัดสรรไปยังโรงพยาบาลหรือพื้นที่ที่ขาดแคลน ใหบุคลากรทางการแพทยมีเกราะปองกัน 

และสามารถปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูปวยไดอยางปลอดภัยสูงสุด

MOTOR EXPO ชวยผูประสบภัยน้ําทวม      
ผูบริหาร บริษัท ส� อสากล จํากัด ผูจัดงาน “มหกรรมยานยนต” หรือ “Thailand International Motor Expo” 

สงมอบน้ําด� ม 3,600 ขวดใหอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง จุด สน.บางยี่ขัน และชมรมบรรเทารวมใจมิตรประชา 

เพ� อนําไปชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม 

ดูคาติ ประเทศไทย เสริมทัพบ๊ิกไบคกระชากใจแฟนดูคาติท่ัวประเทศ 

เปดตัว All New Monster ชูจุดเดนของ Naked Bike ในตํานาน 

น้ําหนักเบา อัดแน�นดวยเทคโนโลยี ขับขี่สนุกเทาที่ดูคาติเคยมีมา มั่นใจ

ตอบโจทยเหลาไบคเกอรที่ชอบความทาทายและกระหายที่จะปลดปลอย

ความเปน Monster เปดราคาสุดเราใจ เริ่มตนที่ 449,000 บาท พรอม

ใหจองแลวตั้งแตวันนี้ที่โชวรูมดูคาติทั่วประเทศ พิเศษครั้งแรกกับการ

เปดจอง พรอมแคมเปญพิเศษบนรานคาออฟฟเชียลของ Ducati บน 

LazMall ที่ลาซาดา รับสิทธิ์จอง All New Monster เพียง 5,000 บาท 

และเลือกจัดดอกเบี้ย 0% 4 ป หรือผอนสบายๆ เพียงเดือนละ 7,016 

บาท ไดอีกดวย

กฤษณะกร เศวตนันทน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โมโตเร 

อิตาเลียโน จํากัด ผูนําเขาและจัดจําหน�ายรถจักรยานยนตดูคาติอยาง

เปนทางการในประเทศไทย เปดเผยวา จากความสําเร็จในชวง 3 เดือน 

ที่ ดูคาติ ประเทศไทย ไดเขามาทําตลาดบิ๊กไบค ซึ่งไดมีการเปดตัวรถ 

ดูคาติ รุนใหมไปแลวถึง 2 รุน ดวยกัน นั่นคือ Scrambler Desert Sled 

Fasthouse ลิมิเต็ดอิดิชั่นที่มีเพียง 12 คัน ในเมืองไทย และ รุน 

Multistrada V4 / V4S บิ๊กไบคสายสปอรตทัวริ่ง  ที่มาพรอมเทคโนโลยี

และความปลอดภัยระดับไฮคลาสมากที่สุด วันนี้ ดูคาติ ประเทศไทย จึง

ไมรอชาเขยาตลาดและเติมเต็มความสนุกใหเหลาไบคเกอรตอเน� อง กับ

การเปดตัวบ๊ิกไบครุนใหมลาสุด “All New Monster” ท่ีสุดแหงความสนุก ที่

พรอมตอบโจทย ไลฟสไตล ขับขี่สนุก พรอมใหคุณปลดปลอยและ

กระชากความเปน Monster ใหสะใจและเต็มที่กับชีวิตในทุกเสนทาง

ทั้งในเมืองและตางจังหวัด และในปลายปนี้ทาง ดูคาติ ประเทศไทย 

พรอมเปดใหบริการโชวรูมแหงใหมกับลูกคาในโซนฝงธน เริ่มจากดูคาติ

สาขาราชพฤกษ ซึ่งเปนโชวรูมและศูนยบริการครบวงจรทั้งงานขาย

และบริการหลังการขาย มีพื้นที่ 270 ตรม. มีเบยเซอรวิส 3 เบย และ

สามารถโชวรถไดมากกวา 10 คัน รวมไปถึงในอนาคตอันใกลน้ี ทาง ดูคาติ 

ประเทศไทย ยังมีแผนเปดศูนยบริการใหครอบคลุมท้ังในภาคอีสาน พัทยา 

เชียงใหม รวมไปถึง หาดใหญ เพ� อเปนการรองรับ Biker Community 

ไดอยางทั่วถึง

มาร โค บิออนดิ รองประธานฝายขายและการตลาดของดูคาติ

ประจําตลาดเอเชียแปซิฟก เปดเผยวา Monster  ใหม คือ ดาวเดนของ

ทุกคนที่อยูในเมือง Borgo Panigale อยางแทจริง ดวยสถิติยอดขาย

กวา 350,000 คัน ตั้งแตเริ่มเปดตัวในป 1993 Monster นับเปนรุนที่

สรางความภาคภูมิใจ และบันทึกประวัติศาสตรความสําเร็จครั้งสําคัญ

ของดูคาติ โดยเปนรุนที่ขายดีและทํายอดขายสูงสุดตั้งแตเปดดูคาติมา 

สําหรับรุนลาสุด All New Monster ไดรับการออกแบบใหมทั้งคัน ใหมี

ความโดดเดนและเย่ียมยอดในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะความสปอรต นํ้าหนัก

เบาขึ้น ใชงานงายข้ึน และใหความสนุกสนานในการขับขี่สุดๆ ซึ่งจาก

การเปดตัวในภูมิภาคอ� นของโลกไดรับตอบรับอยางเนืองแน�น ผมจึงมั่นใจ

วา All New Monster ที่เปดตัวในวันนี้ จะไดรับการตอนรับและความนิยมจากไบคเกอรใน

ประเทศไทยอยางรอนแรง และสามารถสรางความสําเร็จดานยอดขายดวยเชนกัน

ดาน ดอม เหตระกูล กรรมการผูจัดการ บริษัท โมโตเร อิตาเลียโน จํากัด เปดเผยวา 

นอกจากสมรรถนะที่มาพรอมกับเคร� องยนตขนาด 937 ซีซี 111 แรงมา และแรงบิด 93 นิวตัน

เมตร และเทคโนโลยีความปลอดภัยที่เยี่ยมยอดและเหนือชั้นมากขึ้นแลว All New Monster ยัง

เปนบ๊ิกไบคท่ีรวบรวมความสนุกในการขับข่ีไวใหไบคเกอรอยางเต็มเปยม โดยอัดแน�นดวยเทคโนโลยี 

ความคลองตัวสูง มีน้ําหนักที่เบาที่สุด คือเพียง 166 กิโลกรัม ลดลงจากรุน Monster 821 ไปถึง 

18 กิโลกรัม ถือไดวาเปนนํ้าหนักท่ีดีและเหมาะสมมากสําหรับรถกลุมเดียวกัน และยังทํานํ้าหนักได

ดีใกลเคียงกับกลุมรถสปอรตตัวจริงอยาง Panigale V4 Superleggera อีกดวย นอกจากนี้ยังมี

แคมเปญพิเศษดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 4 ป ฟรีคาจดทะเบียน และพรบ. หรือเลือกผอนสบายๆ 

เพียงเดือนละ 7,016 บาท เทาน้ัน นอกจากน้ียังมีแบบดาวนเพียงแค 67,350 บาท พรอมรับประกัน

ตัวรถ 3 ป ไมจํากัดระยะทาง และบริการชวยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ฟรีคาบํารุงรักษา 

2 ป หรือ 30,000 กิโลเมตร และใหประกันภัยชั้นหนึ่งฟรี 1 ป และฟรีคาจดทะเบียนและ พรบ. 

ด า       เปดรา า ุดเรา จ เรม นท 449,000 บาท

บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด 

แนะนําชุดแตง “Nurburgring” สําหรับโคโรลลา อัลติส 

ท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากการลงแขงขันท่ีสนามแขงนูร

เบิรกริง สนามแขงรถระดับโลก ในประเทศเยอรมนี 

มาพรอมความโดดเดน สะดุดตา เติมเต็มอารมณ

สปอรตไดดียิ่งกวา สําหรับโคโรลลา อัลติส รุน

เคร� องยนตเบนซิน 1.8 Sport และรุน

เคร� องยนต ไฮบริดทุกรุน พรอม

ขอเสนอสุดพิเศษ 

สุรศักดิ ์ สุทองวัน รอง

กรรมการผูจัดการใหญ เปดเผยวา 

บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย 

จํากัด มีความยินดีแนะนําชุดแตง 

Nurburgring ที่มาจากแรงบันดาลใจ 

จากความสําเร็จในการเขารวมการแขงขันรายการ

ระดับโลก กับสนามแขงท่ีข้ึนช� อวามีความโหดและทาทาย

สนามหน่ึงของโลก และสามารถควาแชมป 2 ปติดตอกัน  

โดยชุดแตง Nurburgring มีการดีไซนใหมีความสปอรต 

พรีเมียม ดวยรูปลักษณภายนอก ซึ่งมาพรอม โลโก 

Nurburgring 24Hr สเกิรตหนา สเกิรตดานขาง สเกิรตหลัง  

สปอยเลอรฝากระโปรงหลัง ชุดคอยลสปริง และท่ีสําคัญ 

มีการติดตั้งชุดกลองควบคุมคันเรงไฟฟา ชวยเพิ่มการ

ตอบสนองของอัตราเรงใหรวดเร็วยิ่งขึ้นในขณะออกตัว  

เติมเต็มอารมณสปอรต และเพิ่มความสนุกสนานใน

การขับขี่ สําหรับชุดแตง Nurburgring สามารถติดตั้ง

ไดทั้งใน โคโรลลา อัลติส รุน 1.8 Sport ที่มาพรอมขุม

พลังเคร� องยนตเบนซินขนาด 1.8 ลิตร และ ในรุน Hybrid 

Smart, Hybrid Premium, และ Hybrid Premium Safety 

ซึ่งเปนเคร� องยนต ไฮบริด ที่มีแพคเกจการรับประกัน

โตโยตา แนะนํา ชุดแตง 

“Nurburgring” สําหรับ โคโรลลา อัลติส
รถยนตไฟฟาไฮบริด ที่ครอบคลุมทั้งแบตเตอรี่ และ

ระบบไฮบริด กับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ป 

และรับประกันระบบไฮบริด 5 ป พรอมขอเสนอพิเศษ

สําหรับทุกรุน กับแพคเกจขยายระยะเวลารับประกัน

คุณภาพรถใหมจาก 3 ป เปน 5 ป หรือ 150,000 กม. 

พรอมฟรีคาแรงในการเช็คระยะ 100,000 กม. มูลคา

กวา 34,000 บาท

ทั้งนี้ ชุดอุปกรณตกแตงพิเศษสไตลสปอรต 

สะทอนความเปนเอกลักษณ ไดรับการรับประกันโดย

บริษัท ทีอารดี เซลส (ไทยแลนด)  สูงสุดในระยะเวลา 

36 เดือน หรือระยะ 100,000 กิโลเมตรยิ่งไปกวานั้น 

เพ� อเพ่ิมทางเลือกใหลูกคาที่มองหารถที่มีความคุมคา 

โตโยตามีความยินดีมอบขอเสนอสุดพิเศษ กับชุดแตง 

Nurburgring มูลคา 42,000 บาท ฟรี พรอมประกัน

ภัยชั้น 1 Toyota Care มูลคา 31,000บาท หรือลูกคา

สามารถเลือกขอเสนอพิเศษ ดอกเบ้ีย 0.29% หรือเลือก

รับขอเสนอพิเศษ ดอกเบี้ย 0.79% พรอมประกันภัยช้ัน 

1 2 โดยลูกคาท่ีสนใจสามารถติดตอไดท่ีผูแทนจําหน�าย

ทั่วประเทศ

พิเศษสุดสําหรับลูกคาท่ีซ้ือรุน 1.8 Sport , Hybrid 

Smart, Hybrid Premium, และHybrid Premium 

Safety ตั้งแตวันนี้ เลือกรับฟรี ชุดแตง Nurburgring 

มูลคา 42,000 บาท พรอมประกันภัยชั้น 1 Toyota 

Care มูลคา 31,000 บาท หรือ สามารถเลือกรับขอ

เสนอพิเศษ ดอกเบี้ย 0.29% หรือ เลือกรับขอเสนอ

พิเศษ ดอกเบี้ย 0.79% พรอมประกันภัยชั้น 1 พรอม

ขอเสนอพิเศษสําหรับทุกรุน กับแพคเกจขยายระยะเวลา

รับประกันคุณภาพรถใหมจาก 3 ป เปน 5 ป หรือ 

150,000 กม. พรอมฟรีคาแรงในการเช็คระยะ 100,000 

กม. มูลคากวา 34,000 บาท เลือกเปนเจาของโคโรลลา อัล

ติส พรอมชุดแตง Nurburgring ได 6 สี 4 รุน สีขาว

มุก Platinum White Pearl * / สีเงิน Silver Metallic / สี

น้ําตาล Phantom Brown / สีดํา Attitude Black Mica 

/ สีแดง Red  Mica Metallic / สีเทา Celestite Gray 

รุนเคร� องยนต ไฮบริด Hybrid Premium Safety

1,099,000 บาท Hybrid Premium เกียรอัตโนมัติ ราคา 

994,000 บาท Hybrid Smart เกียรอัตโนมัติราคา 939,000 

บาท รุนเคร� องยนตเบนซิน 1.8 Sport964,000 บาท 

สําหรับสีพิเศษ Platinum White Pearl มีเฉพาะรุน 

Hybrid, 1.8 Sport เพิ่ม 10,000 บาท ***ราคาดังกลาว

เปนราคารถยนตพรอมอุปกรณมาตรฐานที่ผลิตจาก

โรงงาน รวมราคาชุดอุปกรณตกแตงพิเศษ

เบิรกริง สนามแขงรถระดับโลก ในประเทศเยอรมนี 

มาพรอมความโดดเดน สะดุดตา เติมเต็มอารมณ

สปอรตไดดียิ่งกวา สําหรับโคโรลลา อัลติส รุน

เคร� องยนตเบนซิน 1.8 Sport และรุน

เคร� องยนต ไฮบริดทุกรุน พรอม

สุรศักดิ ์ สุทองวัน รอง

 เปดเผยวา 

บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย

จํากัด มีความยินดีแนะนําชุดแตง 



คิดเป็นร้อยละ 95 ของความจุอ่าง ในขณะท่ี

การระบายน้ำาออกจากเขื่อนตามแนวทางการ

บริหารจัดการน้ำาไม่ให้กระทบกับแม่น้ำาชีอยู่ท่ีวัน

ละ 10 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนสามารถรองรับ

ปริมาณน้ำาได้อีกเพียง 130 ล้าน ลบ.ม.ก็จะ

เต็มความจุอ่าง ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

จัดการน้ำาจึงมีมติในการปรับระดับการระบาย

น้ำาของเขื่อนอุบลรัตน์เป็น 15 ล้าน ลบ.ม. โดย

มีผลทันที และให้เพ่ิมระดับการระบายน้ำาเป็น 

18 ล้าน ลบ.ม.ในวันต่อไป และปรับการระบาย

น้ำาทุกวันอย่างต่อเนื่องทุกวันแบบข้ันบันได และ

อาจจะสูงสุดท่ีวันละ 35 ล้าน ลบ.ม.

“การปรับเพ่ิมการระบายน้ำาน้ันจะต้อง

ได้ข้อสรุปและขอมติจากท่ีประชุมทุกคร้ังเพื่อ

ไม่ให้มวลน้ำาได้ไหลเข้าปะทะกับแม่น้ำาชีได้เร็ว

เกินไป หรือส่งผลกระทบต่อภาวะน้ำาล้นตล่ิง

ใน 2 ฟากฝ่ังแม่น้ำาพองเพ่ิมเติมในระยะน้ี โดย

จังหวัดได้ประสานงานร่วมกันกรมชลประทาน 

ซ่ึงล่าสุดพบว่า สำานักชลประทานท่ี 6 ทำาการ

ติดต้ังเคร่ืองผลักดันน้ำาท่ีเข่ือนมหาสารคาม 

เพ่ิมเป็น 50 เครื่องเสร็จส้ินแล้ว และจะทำาการ

เดินเคร่ืองทันทีเพ่ือเร่งระบายน้ำาจากแม่น้ำา

ชีให้ไหลลงสู่แม่น้ำามูลและไหลลงสู่แม่น้ำาโขง

ตามเส้นทางของน้ำา” นายสมศักด์ิกล่าว

ผู้ว่าฯ ขอนแก่นกล่าวว่า ขณะน้ีหัวน้ำา

ก้อนใหญ่ท่ีผ่าน จ.ขอนแก่นไปเมื่อสัปดาห์ท่ีผ่าน

มา ได้ไหลเข้าพ้ืนท่ีร้อยเอ็ดแล้ว ทำาให้พ้ืนท่ีสอง

ฟากฝ่ังแม่น้ำาชีขณะน้ีน้ันคือช่วงภาวะน้ำาก้อน

สุดท้าย ซ่ึงจากการวัดระดับล่าสุดของแม่น้ำาชี

พบว่าท่ีสถานีตรวจวัดระดับน้ำากุดกว้าง ต.เมือง

เก่า อ.เมืองฯ ระดับน้ำาลดลง 9 ซม. และท่ีสถานี

วัดระดับน้ำา อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ระดับ

น้ำาลดลง 7 ซม. ซ่ึงหากไม่มีน้ำาฝนเติมเข้ามาใน

ระยะน้ีระดับน้ำาในแม่น้ำาชีก็จะลดลงอย่างต่อ

เนื่องทุกวัน ซ่ึงจังหวัดเตรียมวางแผนในการสูบ

น้ำาค้างทุ่ง และน้ำาท่วมขังจากพ้ืนท่ีต่างๆ ให้ไหล

ลงสู่แม่น้ำาชี ซ่ึงคาดว่าในอีก 3 วันข้างหน้าจะ

เร่ิมดำาเนินการได้

แบงก์รัฐผุดแผนช่วยน้ำ�ท่วม

วันเดียวกัน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.

เกษตรและสหกรณ์ นำาข้าราชการกระทรวงตรวจ

เย่ียมความคืบหน้าการดำาเนินการการก่อสร้าง

ระบบระบายน้ำา ท่ีโครงการก่อสร้างระบบระบาย

น้ำาแม่น้ำาตรัง ต.บางรัก อ.เมืองฯ จ.ตรัง โดยขณะ

น้ีการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วกว่า 60%

“ประตูระบายน้ำาแห่งน้ีเมื่อเสร็จสมบูรณ์

จะสามารถระบายน้ำาท่ีท่วมทุกปีออกไปได้ 

นอกจากน้ี ยังกักเก็บน้ำาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง

ได้อีก 3 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจะก่อสร้าง

เสร็จในปี 2565 ขณะน้ีถึงแม้โครงการจะยังไม่

เสร็จสมบูรณ์ แต่จากปี 2563 ก็สามารถจัดการ

ระบายน้ำาออกไปได้ และได้มีการเพ่ิมเครื่อง

สูบน้ำามาเตรียมพร้อมไว้ 100 เปอร์เซ็นต์ ไว้

สำาหรับการแก้ไขเฉพาะหน้าถ้าเกิดมีน้ำามาก” 

รมว.เกษตรและสหกรณ์กล่าว

ด้านนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำานวยการ

สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะ

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงมาตรการช่วย

เหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่า สถาบัน

การเงินเฉพาะกิจภายใต้สังกัดกระทรวงการ

คลังได้จัดทำามาตรการช่วยเหลือและบรรเทา

ความเดือดร้อนให้กับประชาชนและผู้ประกอบ

การผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยการพัก

ชำาระหน้ีและสนับสนุนสินเชื่อเพ่ิมเติม

“มาตรการช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบ

จากอุทกภัยปี 2564 ของสถาบันการเงินเฉพาะ

กิจ จะสามารถช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบได้

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น ประชาชน เกษตร 

กร ผู้ประกอบการรายย่อย เอสเอ็มอี เป็นต้น ซ่ึง

จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้า ทำาให้มีเงิน

หมุนเวียน ช่วยฟ้ืนฟูกิจการ รวมถึงปรับปรุงและ

ซ่อมแซมอาคาร เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพต่อ

ไปได้” โฆษกกระทรวงการคลังกล่าว

จ.สิงห์บุรี น.ส.ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร อดีต

นายกรัฐมนตรี ส่งตัวแทนมอบสิ่งของช่วย

เหลือผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีตำาบลบางกระบือ 

อำาเภอเมืองฯ และบ้านน้ำาตาล อำาเภออินทร์บุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี 

นายเอกชัย ทรงอำานาจเจริญ ส.ส.อุบล 

ราชธานี พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงการลง                                                       

พ้ืนท่ีตรวจน้ำาท่วม จ.อุบลราชธานีของ พล.อ.ประ 

ยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม ว่าขอให้ทำาอะไรเป็นรูปธรรมบ้าง ไม่ใช่  

จะลงไปแค่แจกถุงยังชีพเพื่อสร้างภาพเพื่อไปหา

เสียง หรือไปเพื่อวัดกระแสกันเองภายในพรรค 

เช่นเดียวกับ นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ 

ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพ่ือ

ชาติ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์เดินทางไปจังหวัด

ต่างๆ อ้างว่าไปตรวจราชการ แต่ในความเป็น

จริงเป็นการเดินทางไปหาเสียงมากกว่า

อย่างไรก็ดี น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ประจำา

สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ออกมาตอบโต้

พรรคฝ่ายค้านทันทีว่า การลงพ้ืนท่ีของนายก

รัฐมนตรีและ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกฯ  ไม่ได้มุ่งหวังเพื่อหาเสียงหรือวัดกระแส

ภายในพรรค แต่ไปกำาชับให้ทุกภาคส่วนเร่งช่วย

เหลือประชาชนและแก้ไขปัญหาน้ำาท่วม

“ในยามวิกฤตเช่นน้ีจุดยืนของพรรค

เพื่อไทยคืออะไรกันแน่ หากนายกฯ ไม่พบปะ

ประชาชนหรือไม่ลงพ้ืนท่ีก็กล่าวหาว่าไม่สนใจ

ประชาชน พอลงพ้ืนท่ีก็บอกหาเสียงแก้ไขปัญหา

อะไรไม่ได้ การแสดงความคิดเห็นเช่นนี้กลับ

ไปกลับมา ไม่เอาผลประโยชน์ประชาชนเป็นท่ี

ต้ัง เพราะการลงพ้ืนท่ีไปตามท่ีต่างๆ ก็จะทำาให้

รัฐบาลทราบถึงปัญหามากข้ึน แล้วนำามาแก้ไข

ปัญหาได้ตรงจุดมากข้ึน” น.ส.ทิพานันกล่าว.
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14 ต่างประเทศ-ต่อข่าวหน้าหนึ่ง

4

ระเบิดมัสยิดอัฟก�นิสถ�นดับ 32 ศพ

กันด�ฮ�ร์ • เกิดเหตุระเบิดที่มัสยิดนิกายชีอะห์ในจังหวัด

กันดาฮาร์ ทางตอนใต้ของอัฟกานิสถาน ระหว่างการ

ละหมาดเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม ซึ่งมีผู้มาทำาพิธีละหมาด

จำานวนมาก มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 32 ราย แพทย์ผู้หนึ่งใน

โรงพยาบาลที่เมืองเมอร์วาอิซ ตอนกลางของจังหวัดกันดา

ฮาร์เผยกับเอเอฟพีว่า เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นมีร่างผู้เสียชีวิต 

32 ศพ ถูกนำามาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ และมีผู้ได้รับบาด

เจ็บเข้ารักษาตัว 53 คน แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่การแพทย์

อื่นๆ และเจ้าหน้าที่ของจังหวัดกันดาฮาร์ยืนยันตรงกันว่า 

ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดมัสยิดแห่งนี้มากกว่า 30 ราย 

โดยมีรถพยาบาลวิ่งไป-กลับในที่เกิดเหตุอย่างน้อย 15 คัน 

เฟซบุ๊กของมัสยิดที่เกิดระเบิดโพสต์ขอให้ประชาชนมาช่วย

บริจาคโลหิต ผู้อยู่ในเหตุการณ์เผยกับเอเอฟพีว่า ได้ยิน

เสียงระเบิด 3 ครั้ง ระเบิดครั้งแรกเกิดที่ประตูหน้าของ

มัสยิด ระเบิดอีกลูกเกิดท่ีทางทิศใต้ของมัสยิดและระเบิดลูก

ที่ 3 อยู่ที่บริเวณที่ล้างมือก่อนละหมาด เมื่อวันศุกร์สัปดาห์

ที่แล้ว เกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่มัสยิดนิกายชีอะห์ในจัง

หวัดคุนดุซ ทางตอนเหนือของอัฟกานิสถาน มีผู้เสียชีวิต 

อย่างน้อย 50 ราย กลุ่มรัฐอิสลามโกราซานอ้างว่าเป็นการ

กระทำาของกลุ่มตน

ซิดนีย์เลิกกักตัวผู้เดินท�งจ�กต่�งประเทศ 1 พ.ย.

ซิดนีย์ • โดมินิก เพอร์ร็อตเต็ต มุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์ 

ที่มีนครซิดนีย์เป็นเมืองเอก แถลงเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม

ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ผู้เดินทางจากต่างประเทศ

ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้ว อนุญาตให้เข้ารัฐแห่ง

นี้ ได้ โดยไม่ต้องกักตัวอีกต่อไป เขาระบุว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน        

2 เข็มแล้วจากทั่วโลก นครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์เปิด

แล้วสำาหรับธุรกิจ การกักตัวในโรงแรมจะเป็นเรื่องอดีต

ไปแล้ว นี่เป็นวันสำาคัญสำาหรับรัฐของเรา จากการระบาด

ของโควิด-19 ทำาให้ออสเตรเลียต้องปิดพรมแดนมาแล้ว 

19 เดือน และใช้มาตรการควบคุมโควิด-19 ที่เข้มงวด แต่

เพอร์ร็อตเต็ตแนะนำาว่าสำาหรับนักท่องเที่ยวและนักศึกษา

ที่ต้องการกลับมาออสเตรเลียในขณะนี้ ควรรอไปก่อน

อีกหลายสัปดาห์ ด้านนายกรัฐมนตรีสกอต มอร์ริสัน ซึ่ง

รัฐบาลกลางเป็นผู้ควบคุมเรื่องพรมแดน ขณะที่กฎการ

กักตัวเป็นอำานาจของแต่ละรัฐ กล่าวว่าผู้เดินทางจากต่าง

ประเทศเข้าออสเตรเลียที่พูดถึงในขณะนี้หมายถึงพลเมือง

ออสเตรเลีย, ผู้พักอาศัยและครอบครัวใกล้ชิด ยืนยันว่า

เขายังไม่เปิดพรมแดนสำาหรับนักท่องเที่ยวในขณะนี้ ด้าน

สายการบินแควนตัส สายการบินแห่งชาติออสเตรเลียเผย

ว่า จะให้บริการเที่ยวบิน 5 เที่ยวต่อสัปดาห์สำาหรับเส้น

ทางจากซิดนีย์ไปกรุงลอนดอน และจากซิดนีย์ไปนครลอส

แอนเจลิส.

เกาหลีใต้ผ่อนกฎเล็งอยู่กับโควิด

ทน�ยคว�มของ‘ซูจี’เผยโดนคำ�สั่งปิดป�ก

บึ้มมัสยิด • สภาพความเสียหายของมัสยิดนิกายชีอะห์ในจังหวัดกันดาฮาร์ ทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานที่โดนระเบิดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 

มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 32 ราย.

ศรัณย์วุฒิ

เสียสละชีวิตในการต่อสู้ ตนไม่อาจเทียบเทพเจ้า

กวนอูได้ แต่คนอย่างตนมีจิตวิญญาณคล้ายคลึง

ท่าน ยึดแนวเทพเจ้ากวนอู จะเป็นงูเห่าได้

อย่างไร ท่ีบอกว่าตนไปกินกล้วย ถ้าไม่ได้กิน ขอ

ให้คนท่ีกล่าวหามีอันเป็นไป แต่ถ้าตนกินก็ขอ

ให้ตนมีอันเป็นไปเช่นกัน ท้ังหมดเป็นความรู้สึก

จากใจของนักรบพันธ์ุดีท่ีชื่อศรัณย์วุฒิ

เขาบอกว่า ไม่ได้มีปัญหากับพรรคเพื่อ

ไทย นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี 

และคุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร ท่ีตนเคารพ

รัก แต่มีปัญหาจากการถูกกดดันของอสุรกาย

ร้ายปีศาจในห้องแอร์ของพรรคเพื่อไทย ตน

ไม่ใช่คนเดียวท่ีถูกกดข่ี แต่เพื่อน ส.ส.คนไหน

ท่ีไม่ก้มหัวให้ก็จะถูกกดข่ี วันน้ีขออย่าเข้าใจคน

ชื่อศรัณย์วุฒิผิด ตนชนะการเลือกต้ังโดยไม่

ซ้ือเสียง และยังจะยึดม่ันแนวทางน้ีต่อไป เมื่อ

ประชาชนเลือกด้วยความรักและศรัทธา 

“ผมจะทำาลายศรัทธาประชาชนไม่ได้เป็น

อันขาด ฝากถึงอสุรกายร้ายปีศาจในห้องแอร์ 

ถ้ายังทำาเช่นน้ี ส.ส.ท่ีมีคุณภาพจะออกจากพรรค

หมด การต่อสู้กับพรรคเพื่อไทยไม่ใช่เรื่องเล็ก

หรือง่าย เพราะอสุรกายหรือปีศาจร้ายเหล่าน้ีเขา

เชื่อว่ากระแสพรรคเพื่อไทยดีมาก ต่อสู้กับใครก็

ชนะ ทำาให้ ส.ส.ไม่กล้าออกมาต่อสู้”

 นายศรัณย์วุฒิกล่าวอีกว่า ได้รับความ

เจ็บปวดจากการถูกปิดกั้นการอภิปราย ถ้า

อภิปรายไม่ได้จะมี ส.ส.ไว้ทำาไม เขาเลือกมา

เพื่อสะท้อนความเดือดร้อนประชาชน แต่เหตุ

ใดพรรคจึงปิดก้ัน และข้อมูลท่ีให้แก่พรรคก็

หลุดไปฝ่ายตรงข้าม น่ีคือปีศาจร้ายของพรรค

เพื่อไทยท่ีทำาเช่นน้ัน ตนมาทราบภายหลังว่ามี

การนำาข้อมูลไปหาผลประโยชน์ทางการเมือง 

เพื่อหวังร่วมรัฐบาล น่ีคือพฤติกรรมของปีศาจ

ร้าย ตนยังเคารพรักผูกพันกับเพื่อนๆ พรรค

เพื่อไทยทุกคน ไม่เคยบอกว่าพรรคไม่ดี เพื่อน 

ส.ส.ไม่ดี แต่ตนกำาลังต่อสู้กับกลุ่มปีศาจร้ายใน

พรรค ท่ีตนเรียกว่า “กลุ่มข้ีรังแค”

นายศรัณย์วุฒิกล่าวต่อว่า การโหวตใน

การอภิปรายไม่ไว้วางใจน้ัน ยืนยันว่าเป็นการ

โหวตตามเอกสิทธ์ิ ส.ส. ซ่ึงส่วนตัวโหวตไม่ไว้

วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ 

และ รมว.กลาโหมคนเดียว เพราะเป็นต้นเหตุ

ของปัญหาท่ีบ้านเมืองบอบช้ำา ส่วนรัฐมนตรีอีก 

5 คน หลักฐานไม่ชัดแจ้ง แต่พรรคไปคลุมถุง

ชน ส.ส. ว่าให้โหวตตามมติพรรคท้ังท่ียังไม่ได้

มีการอภิปราย ท้ังน้ี หากปีศาจร้ายในห้องแอร์

มียุทธศาสตร์ทางการเมือง ต้องมียุทธศาสตร์

แกล้งแพ้ศึก เพื่อชนะสงคราม แต่ท่ีผ่านมายัง

ไม่เห็นทำาอะไรสำาเร็จ อย่างไรก็ตาม ถ้าจะสู้

กับอสุรกายร้ายในพรรคเพื่อไทย ส่ิงสำาคัญท่ีสุด                                                            

ท่ีจะสู้ได้ คือ ยุทธศาสตร์ต้องต่อสู้เพื่อประชา 

ธิปไตย จะทำาเพื่อประโยชน์ชาติเท่าน้ัน และ

ต่อสู้ด้วยความถูกต้องชอบธรรม

“เราจากกันด้วยดี ผมไม่ได้มีปัญหากับ

พรรค ไม่ได้มีปัญหากับ ส.ส. แต่มีปัญหากับ

ปีศาจร้ายในห้องแอร์ ผมเจ็บปวดมากท่ีพรรค

เพ่ือไทยยอมปล่อยให้อสุรกายร้ายขับผมออก

จากพรรค ท้ังท่ีผมไม่ได้ทำาอะไรผิด ท่านต้ัง

ข้อหากบฏ เป็นปฏิปักษ์ทำาลายชื่อเสียงพรรค 

ท้ังท่ีผมไม่เคยทำา ผมจากไปคร้ังน้ีด้วยความเจ็บ

ปวดมาก ผมร่วมทุกข์ร่วมสุข มาต้ังแต่พรรค

ไทยรักไทย ท่านทักษิณ คุณหญิงพจมาน ผม

เคารพรักท่านมาก และจะเคารพรักตลอดไป 

ขอปีศาจในห้องแอร์อย่าทำาร้ายผู้ใหญ่สองท่าน 

และอย่าทำาร้ายพรรค ซ่ึงไม่ว่าจะต่อสู้อะไร 

พวกน้ีทำาเพื่อประโยชน์ส่วนตน และพวกพ้อง

ท้ังส้ิน ผมสงสารท่านทักษิณ ท่านควรจะกลับ

ไทยได้นานแล้ว แต่พวกปีศาจไปทำาการเมืองท่ี

ไม่ควรทำา ทำาให้กระทบท่านทักษิณ เพราะหาก

ท่านทักษิณกลับมาไม่ได้ คนเหล่าน้ีจะยังทำา

อะไรตามอำาเภอใจได้ มีอำานาจมากมาย”

เขาเตือน ส.ส.เขตพรรคเพื่อไทยว่าบัตร

เลือกต้ังสองใบ ส.ส.เขตจะสอบตกระนาว ส่วน 

ส.ส.บัญชีรายชื่อจะได้มาก พวกปีศาจชุบมือเปิบ 

เพื่อนๆ ต้องเอาตัวให้รอด ไม่เช่นน้ันพวกท่านจะ

สอบตก แต่ปีศาจจะเดินเข้าสภาอย่างสง่างาม 

เดินเข้ามากันเป็นฝูงเลย นายทุนเข้ามาอุดมการณ์

พรรคเพื่อไทยก็ต่างออกไป ผมต้องขอบคุณท่ี

เพื่อน ส.ส.ให้กำาลังใจผม และอยากบอกทุกคนใน

พรรคเพื่อไทย ตราบช่ัวชีวันศรัณย์วุฒิไม่ลืม

เมื่อถามว่า ปีศาจร้ายคือคนกลุ่มไหน 

ใช่กรรมการบริหารพรรคหรือไม่ นายศรัณย์

วุฒิกล่าวว่า บางคนเป็น บางคนไม่เป็น แต่ตัว

ย่อคือ พ. ช่วงท่ียึดอำานาจหนีไปอยู่กับชัย ฟัน

เหล็ก ท่ีมาเก๊า เป็นตัวแทนนายทุน ใช้อำานาจ

กดข่ี ท่ีเจ็บปวดคือคนในพรรคก็ทำาตัวเป็นล่ิว

ล้อ อย่างไรก็ตาม ตนคงไม่ดำาเนินการฟ้อง

ร้องพรรคเพื่อไทย เพราะตนร่วมทุกข์ร่วมสุข

กับพรรคน้ีมา ตนไม่ได้ต่อสู้กับพรรคหรือท่าน

ทักษิณ ตนรักเคารพทุกคน

นายศรัณย์วุฒิกล่าวต่อว่า มีคนสงสัยว่า

จะไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ พรรค

ท่ีจะไปอยู่ ไม่ไปอยู่กับเผด็จการ วันน้ีท้ังสอง

ข้ัวเกือบทุกพรรคต้องการตัวศรัณย์วุฒิกันหมด 

แต่การตัดสินใจตนจะฟังเสียงของประชาชน 

โดยเฉพาะเสียงของคนอุตรดิตถ์ท่ีเลือกมา เขา

แนะนำาให้อยู่กับฝั่งประชาธิปไตย จึงจะฟัง

เสียงส่วนใหญ่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากนาย

ศรัณย์วุฒิแถลงข่าวเสร็จส้ิน นพ.ระวี มาศฉมาดล 

หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ได้เดินเข้าไปจับมือ

และโอบกอด โดย นพ.ระวีแถลงว่า นายศรัณย์

วุฒิไม่ได้มาในฐานะงูเห่า แต่มาในฐานะ ส.ส.ของ

ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ท่ี ส.ส.ต้องมีเอกสิทธ์ิ

ในการลงมติ โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชน

เป็นท่ีต้ัง ไม่ใช่ยึดผลประโยชน์ของพรรค

เม่ือถามว่าแน่ใจแล้วใช่หรือไม่ท่ีจะอยู่พรรค                                                             

พลังธรรมใหม่ นายศรัณย์วุฒิกล่าวว่า เราคุย                                                             

กันในหลักการว่าตอนน้ีร่วมกัน แต่องค์ประกอบ

ในการร่วมต้องวางโครงสร้างและเงื่อนไข รวม

ถึงวิธีการดำาเนินงานร่วมกันอย่างมีระบบ และ 

นพ.ระวี ยินดีท่ีจะรวบรวมพรรคต่างๆ ให้มา

อยู่ร่วมกัน

ท่ีสำานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

(กกต.) นายสนธิญา สวัสดี ท่ีปรึกษากรรมาธิการ

การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน 

สภาผู้แทนราษฎร ยื่นหนังสือต่อ กกต. เพื่อขอ

ให้ยุบพรรคเพื่อไทย กรณีขับนายศรัณย์วุฒิและ 

น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี ออกจาก

เพื่อไทย เนื่องจากโหวตสวนมติพรรค และกรณี

การท่ี ส.ส.พรรคเพื่อไทยเรียกรับเงินจากอธิบดี

กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล.

ชป.จับต�

อย่างไรตาม สำาหรับฝนท่ีตกลงมาในพ้ืนท่ี กทม. 

และปริมณฑลเมื่อวันท่ี 14 ต.ค. รวมถึงภาค

ตะวันออกน้ัน เหตุหลักมาจากร่องมรสุม เนื่อง 

จากมีหย่อมความกดอากาศต่ำาอีกตัวอยู่บริเวณ

ทะเลจีนใต้ และหย่อมความกดอากาศต่ำาตัว

น้ีไปดึงความช้ืนจากทะเลอันดามัน ทำาให้ร่อง

มรสุมมีกำาลังแรง ส่งผลฝนตกในแถบ กทม.

และปริมณฑล รวมถึงอีสานตอนล่าง

“วันท่ี 16 ต.ค.ก็ยังเป็นแนวร่องมรสุม

เหมือนเดิม ภาคกลาง ปริมณฑล รวมท้ังอีสาน

ตอนล่าง ก็อาจได้รับผลกระทบด้วย ซ่ึงในพ้ืนท่ี 

กทม.-ปริมณฑล มีความเป็นห่วงปริมาณฝน

จะตกต้ังแต่เย็นยันค่ำาลากยาว หว่ันเกิน 100 

มิลลิเมตร” อธิบดีกรมอุตุฯ กล่าว

ขณะท่ีนายประพิศ จันทร์มา อธิบดี

กรมชลประทาน กล่าวถึงสถานการณ์ฝนตก

เพ่ิมข้ึนว่า ส่ังการให้โครงการชลประทานท่ัว

ประเทศเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนท่ีจะเพ่ิมข้ึน

จากพายุโซนร้อนคมปาซุ ซ่ึงกำาลังแรง แม้กรม

อุตุนิยมวิทยาระบุพายุอ่อนกำาลังลงเป็นหย่อม

ความกดอากาศต่ำาแล้ว แต่จะมีผลให้มีฝนตก

เพ่ิมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับ

ช่วงน้ีร่องมรสุมท่ีพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง 

ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนล่างมีกำาลังแรง ทำาให้ภาคเหนือ

ตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝ่ังตะวัน

ตก มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนท่ี

นายประพิศกล่าวว่า ได้กำาชับให้ปรับแผน                                                              

บริหารจัดการน้ำาให้สอดคล้องกับสภาพน้ำาใน

เขื่อน เพื่อลดผลกระทบจากน้ำาล้นอ่างเก็บน้ำา

ท่วมพ้ืนท่ีบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำาให้น้อยท่ีสุด โดย

เฉพาะอย่างย่ิงเขื่อนท่ีมีปริมาณน้ำามากกว่า 80% 

หรือเกณฑ์ควบคุมสูงสุด (Upper Rule Curve) 

ตามท่ี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี ในฐานะผู้อำานวยการกองอำานวยการน้ำา

แห่งชาติ (กอนช.) ส่ังการไว้ โดย กอนช.ประเมิน

ปริมาณน้ำาไหลเข้าอ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ่ท่ีคาดว่า

จะได้รับอิทธิพลดังกล่าวในวันท่ี 17 ต.ค.น้ี 

ท้ังน้ี อ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ่ท่ีต้องเฝ้าระวัง

เส่ียงน้ำาล้นมี 20 แห่ง ประกอบด้วย ภาคเหนือ 

อ่างแม่มอก, อ่างแควน้อยบำารุงแดน, อ่างทับ

เสลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ่างอุบลรัตน์, 

อ่างจุฬาภรณ์, อ่างลำาตะคอง, อ่างลำาพระเพลิง, 

อ่างมูลบน, อ่างลำาแชะ, อ่างลำานางรอง, อ่าง

สิรินธร ภาคกลาง อ่างป่าสักชลสิทธ์ิ, อ่างกระ

เสียว ภาคตะวันออก อ่างขุนด่านปราการชล, 

อ่างหนองปลาไหล, อ่างนฤบดินทรจินดา ภาค

ตะวันตก อ่างศรีนครินทร์, อ่างวชิราลงกรณ, 

อ่างแก่งกระจาน และอ่างปราณบุรี

เร่งระบ�ยน้ำ�เขื่อนอุบลรัตน์

นอกจากน้ียังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำาล้น

ตล่ิงและดินถล่มจนถึงวันท่ี 20 ต.ค. ซ่ึง กอนช.

ประเมินและวิเคราะห์ว่ามีพ้ืนท่ีเส่ียงคือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณแม่น้ำามูล ได้แก่ 

จังหวัดบุรีรัมย์ อำาเภอประโคนชัย อำาเภอสตึก 

และอำาเภอคูเมือง, จังหวัดสุรินทร์ อำาเภอ

ชุมพลบุรี และอำาเภอท่าตูม, จังหวัดศรีสะเกษ 

อำาเภอเมืองศรีสะเกษ และอำาเภอราษีไศล

ภาคกลาง บริเวณแม่น้ำาป่าสัก ได้แก่ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำาเภอท่าเรือ,  จังหวัด

สระบุรี อำาเภอเมืองสระบุรี, แม่น้ำาลพบุรี ได้แก่ 

จังหวัดลพบุรี อำาเภอเมืองลพบุรี แม่น้ำาท่าจีน  

ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี อำาเภอสองพ่ีน้อง ภาค

ตะวันออก ได้แก่ จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี 

สระแก้ว จันทบุรี และตราด ภาคตะวันตก 

ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี 

ภาคใต้ จังหวัดระนอง และพังงา

“เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ

สถานการณ์น้ำาท่ีเพ่ิมข้ึน โครงการชลประทานใน

พ้ืนท่ีเส่ียงได้เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศ 

รวมท้ังสถานการณ์น้ำาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ

พ้ืนท่ีท่ีมีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตรใน

ช่วงเวลา 24 ช่ัวโมง และพ้ืนท่ีจุดเส่ียงท่ีเคยเกิด

น้ำาท่วมขังอยู่เป็นประจำา รวมถึงพิจารณาเร่ง

ระบายน้ำาในลำาน้ำา แม่น้ำา รวมท้ังใช้พ้ืนท่ีลุ่มต่ำา

เป็นแก้มลิงหน่วงน้ำาและรองรับน้ำาหลาก ตรวจ

สอบความม่ันคงแข็งแรงของอาคารชลประทาน

ให้พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมท้ังเร่ง

กำาจัดส่ิงกีดขวางทางน้ำา เพื่อให้การระบายน้ำา

ทำาได้ดีย่ิงข้ึน” อธิบดีกรมชลฯ กล่าว

ท่ี จ.ขอนแก่น นายสมศักด์ิ จังตระกุล ผู้

ว่าฯ ขอนแก่น กล่าวว่า ขณะน้ีปริมาณน้ำาเก็บกัก

ของเขื่อนอุบลรัตน์ล่าสุดอยู่ท่ี 2,298 ล้าน ลบ.ม. 

โซล • รัฐบ�ลเก�หลีใต้ประก�ศเตรียมผ่อนคล�ยม�ตรก�รเว้นระยะ

ห่�งท�งสังคมที่จำ�กัดก�รรวมตัวของประช�ชนเริ่มตั้งแต่สัปด�ห์หน้� 

ในช่วงเวล�ทดสอบ “ก�รอยู่ร่วมกับโควิด-19” ก่อนเปิดเศรษฐกิจในเดือน

พฤศจิก�ยนเมื่อประช�กรร้อยละ 80 ฉีดวัคซีนครบแล้ว

ย�่งกุ้ง • ขิ่น หม่อง ซอ หัวหน้า

ทีมทนายความของอองซาน ซูจี 

เผยเมื่อวันศุกร์ว่ารัฐบาลทหาร

เมียนมาออกคำาส่ังห้ามเขาให้ข่าว

กับสื่อมวลชน, นักการทูตและ

องค์กรระหว่างประเทศ

เอเอฟพีรายงานว่า คำาสั่ง

ปิดปากขิ่น หม่อง ซอ หัวหน้า

ทีมทนายความของอองซาน ซู

จี มีขึ้นหลังจากที่เขาถ่ายทอดคำา

ให้การต่อศาลของอดีตประธานา  

ธิบดีวิน มินต์ ท่ีเผยว่าเขาปฏิเสธ

ข้อเสนอของทหารท่ีให้เขาลาออก

เพื่อปกป้องตัวเขาเอง ระหว่าง

การรัฐประหารในวันที่ 1 กุมภา 

พันธ์

อองซาน ซูจี โดนดำาเนิน

คดีหลายข้อหารวมถึงข้อหาปลุก

ปั่นยุยงและฝ่าฝืนมาตรการควบ 

คุมไวรัสโคโรนา รัฐบาลทหาร

เมียนมาห้ามสื่อมวลชนเข้าฟังการ 

พิจารณาคดีของศาลในคดีของซู

จี และสื่อของทางการเมียนมา

ไม่เสนอข่าวการขึ้นศาลของซู

จี ทีมทนายความของซูจีจึงเป็น

แหล่งข้อมูลหลักที่เปิดเผยการ

ไต่สวนคดีซูจีของศาล 

ข่ินโพสต์ท่ีหน้าเพจเฟซบุ๊ก

ของเขาเมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม

ว่า เขาโดนปิดปากด้วยมาตรา 

144 โดยมาตรา 144 ของ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดี

อาญาของเมียนมาคือคำาสั่งห้าม

แพร่งพราย

ทนายความผู้นี้ โพสต์ภาพ

ของคำาสั่งนี้ที่ลงนามเจ้าหน้าที่

อาวุโสของอำาเภอปยี่นมะน่าใน

ดินแดนสหภาพเนปยีดอ 

คำาส่ังดังกล่าวระบุว่า การ                                           

สื่อสารของทนายผู้น้ีทำาให้รบกวน

หรือเป็นอันตรายกับผู้บังคับใช้

กฎหมายและอาจทำาให้เกิดความ

ไม่สงบในสังคม เริ่มตั้งแต่วันที่ 

14 ตุลาคม ห้ามทนายความขิ่น 

หม่อง ซอ สื่อสาร, ประชุมหรือ

พูดกับสื่อทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ, นักการทูตต่างประเทศ, 

องค์กรระหว่างประเทศ, ผู้แทน

จากรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์

กรอื่นๆ นอกประเทศ ทั้งโดยตรง

หรือโดยอ้อม 

รอยเตอร์รายงานว่าคำาสั่ง

ดังกล่าวระบุด้วยว่า สำานักข่าว

ในประเทศและต่างประเทศบาง

แห่งและสำานักข่าวผิดกฎหมาย 

เสนอข่าวที่ยั่ วยุ ให้ เกิดข้อมูล

เท็จที่เป็นภัยต่อเสถียรภาพของ

ประเทศ 

วันเดียวกัน รอยเตอร์

รายงานว่าไซฟุดดิน อับดุลเลาะห์  

รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย

บอกว่าเขาไม่ต้องการให้พลเอก

อาวุโสมิน อ่อง หล่าย เข้าร่วม

ประชุมสุดยอดผู้นำาอาเซียนที่จะ                                            

จัดประชุมแบบเวอร์ชวลระหว่าง

วันที่ 26-38 ตุลาคม ถ้าผู้นำา

รัฐบาลทหารเมียนมาไม่ปฏิบัติ

ตามแผนสันติภาพที่ตกลงไว้กับ

อาเซียน แหล่งข่าวเผยว่าขณะนี้

มี 3 ชาติ คือ มาเลเซีย, สิงคโปร์

และอินโดนีเซีย ไม่ต้องการให้

มิน อ่อง หล่าย ร่วมประชุม.

สำานักข่าวรอยเตอร์รายงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 

ว่า ในสัปดาห์นี้ รัฐบาลเกาหลีใต้

เพิ่งจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่

ข้ึนมาจัดทำาแผนยุทธศาสตร์สำาหรับ

การกลับคืนสู่การใช้ชีวิตปกติอย่าง

ค่อยเป็นค่อยไปในระยะยาว โดย                                  

เตรียมจะยกเลิกข้อจำากัดที่ครอบ 

คลุมถ้วนทั่วได้ในท้ายที่สุด และ

เปิดเศรษฐกิจอีกครั้ ง ในเดือน

พฤศจิกายน พร้อมกับความคาด

หมายว่าประชากรวัยผู้ ใหญ่ร้อย

ละ 80 จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-

19 ครบโดสแล้ว

นายกรัฐมนตรี คิม บูคยอง 

ของเกาหลีใต้ กล่าวต่อท่ีประชุม

รับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ในวันศุกร์ว่า นับต้ังแต่วันจันทร์

ท่ี 18 ตุลาคมเป็นต้นไป รัฐบาลจะ

ผ่อนคลายกฎข้อบังคับจำากัดจำานวน

การรวมตัวกัน โดยผู้ท่ียังไม่ได้ฉีด

วัคซีนจะสามารถรวมตัวกันได้ไม่

เกิน 4 คน นอกจากน้ี รัฐบาลจะ

ผ่อนคลายข้อจำากัดช่ัวโมงการเปิด

บริการของสถานท่ีเช่น ร้านอาหาร, 

ร้านกาแฟ และโรงภาพยนตร์

ตามมาตรการใหม่ ภายใน

พื้นที่ของโซล จะอนุญาตให้รวม

ตัวกันได้ไม่เกินกลุ่มละ 8 คน แต่

ต้องมีผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วอยู่ด้วย

อย่างน้อย 4 คน ส่วนในภูมิภาค 

อื่นๆ อนุญาตให้รวมตัวกันได้ไม่เกิน 

10 คน

เกาหลีใต้ไม่เคยใช้มาตรการ

ล็อกดาวน์อย่างเต็มรูปแบบเหมือน

กับหลายประเทศ แต่เลือกบังคับ

ใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม

อย่างเข้มงวดที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

แทน ซึ่งรวมถึงการจำากัดการรวม

ตัวไว้ไม่เกิน 2 คนหลังเวลา 18.00 น.                                                

โดยบังคับใช้มาตั้งแต่เดือนกรกฎา 

คม เมื่อเร่ิมเกิดการแพร่เช้ือระลอก

ที่ 4 ในประเทศ

ลี คีอิล รัฐมนตรีช่วยด้าน

นโยบายดูแลสุขภาพ แถลงด้วย

ว่า รัฐบาลจะผ่อนคลายข้อจำากัด

ด้านกีฬาด้วย โดยการแข่งขันกีฬา

กลางแจ้งที่ปัจจุบันจัดแข่งแบบปิด 

จะได้รับอนุญาตให้มีผู้ชมในสนาม

ได้ ด้วยเงื่อนไขว่าผู้ชมร้อยละ 30 

ต้องฉีดวัคซีนครบแล้ว

นายกฯ คิม กล่าวว่า ช่วง

เวลาหนึ่งปีกับแปดเดือนที่ผ่านมา 

ทุกคนพยายามกันอย่างเต็มที่เพื่อ

ค้นหาแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ยาว

ของโรคระบาด และใกล้เห็นแสง

รำาไรเข้ามาทุกทีแล้ว ช่วงเวลา 2 

สัปดาห์ที่เหลือของเดือนตุลาคมนี้

จะเป็นการทดสอบสุดท้ายเพื่อก้าว

ไปสู่การกลับไปทำากิจวัตรประจำา

วันแบบปกติ

ข้อกำาหนดการเว้นระยะ

ห่างทางสังคมแบบใหม่นี้จะบังคับ

ใช้ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคมนี้ แล้ว

หลังจากนั้น รัฐบาลจะประกาศ

ยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมเพิ่มเติม

สำาหรับธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจ

ส่วนตัว ซึ่งได้รับผลกระทบอย่าง

หนักจากมาตรการจำากัดแบบครอบ 

คลุมทั่วทั้งหมด 

เกาหลีใต้ควบคุมสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้

ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับหลายประเทศ                

ถึงขณะน้ีมีผู้ติดเช้ือสะสม 339,361 

ราย โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,684                        

รายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ส่วน

ผู้ป่วยท่ีเสียชีวิตน้ัน มีเพียง 2,626                                                              

ราย อัตราการฉีดวัคซีนของประชา                                                   

กร 52 ล้านคนนั้น ร้อยละ 78.4 ได้                                              

ฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 โดส และ                                                 

ร้อยละ 62.5 ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว  

เดือนน้ีเกาหลีใต้ยังได้เร่ิมฉีด                                                 

วัคซีนบูสเตอร์ ให้แก่กลุ่มที่ระบบ

ภูมิคุ้มกันอ่อนแอหรือกลุ่มเสี่ยง 

เช่น ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยและเจ้า

หน้าที่ในสถานพักฟื้นคนชรา 

ประธานาธิบดีมุน แจอิน 

ซึ่งมีอายุ 68 ปี ก็ได้ฉีดวัคซีนของ

ไฟเซอร์-ไบออนเทค เพื่อกระตุ้น

ภูมิเมื่อวันศุกร์ หลังจากเขาฉีด

วัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้าโดสที่ 

2 เมื่อเดือนเมษายน.



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

15กีฬา

นครราชสีมาจบที่ 4 วอลเลย์บอลเอเชีย

นครราชสีมา • การแข่งขันวอลเลย์บอล “พีพีทีวี วอลเลย์บอล

สโมสรชาย เอสโคลา ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2021” ที่ศูนย์การค้า

เทอร์มินอล 21 จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา รอบ

ชิงอันดับ 3 ระหว่าง “แมวปีศาจ” นครราชสีมา คิวมินซี วีซี ทีม

แชมป์ไทยแลนด์ลีกฤดูกาลล่าสุด พบกับ บูเรเวสต์นิค อัลมาตี จาก

คาซัคสถาน ที่เคยชนะ นครราชสีมาฯ ในรอบแบ่งกลุ่ม 3-0 เซต ผู้

เล่น 6 คนแรกของ นครราชสีมาฯ ประกอบด้วย วันชัย ทัพวิเศษ 

กัปตันทีม, นันทวุฒิ แตงกระโทก, บุญญฤทธิ์ วงศ์ธร, ธนัสถ์ บำารุง

ภักดี, ฉัตรมงคล ประเกตุแก้ว, อมรเทพ คนหาญ และธนภัทร 

เจริญสุข เป็นตัวรับอิสระ ปรากฏว่า บูเรเวสต์นิค อัลมาตี คว้า

อันดับที่ 3 ไปครอง เป็นฝ่ายชนะ 3-0 เซต 25-23, 25-17, 25-

21 ใช้เวลาทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 28 นาที โดย วันชัย ทัพวิเศษ กัปตัน

ทีมเป็นผู้ทำาคะแนนสูงสุดของนครราชสีมาฯ ทำาไป 11 คะแนน 

ส่วนนครราชสีมาฯ ทำาผลงานดีที่สุดในการเข้าแข่งขันศึกชิงแชมป์

สโมสรเอเชียครั้งแรกด้วยการครองอันดับ 4 ซึ่งนับเป็นหนที่ 3 

ของสโมสรชายไทยในการคว้าอันดับ 4 เอเชีย หลังเคยทำาได้ในปี 

2000 และปี 2006 ขณะที่คู่ชิงอันดับ 7 “ปลาทูพิฆาต” ไดมอนด์ 

ฟู้ด วีซี รองแชมป์ไทยแลนด์ลีกที่ลงแข่งระดับชิงแชมป์สโมสร

เอเชียเป็นครั้งแรก ชนะเอจีเอ็มเค จากอุซเบกิสถาน 3-1 เซต 23-

25 36-34, 25-21, 25-18 ทำาให้ไดมอนด์ ฟู้ดฯ คว้าอันดับ 7 มาได้ 

ขณะที่เอจีเอ็มเคได้อันดับ 8

ลูกครึ่งมาแรงลิ่วชิงฯ ‘มือเต็ง’-เทนนิส ปทท.

เมืองทอง • เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 59 ประจำาปี 2564 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ 

เมืองทองธานี จัดภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

โควิด-19 เมื่อวันที่ 15 ต.ค. ในรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทชาย

เดี่ยว รอบรองชนะเลิศ เดเมียน คาร์ดด๊อก ลูกครึ่งไทย-อังกฤษ 

จากชลบุรี มือวาง 9 ของรายการ ที่ถูกจับตาคว้าชัยได้ต่อเนื่อง 

หลังใช้ชั้นเชิงการหวดที่เฉียบขาด ไล่ต้อนชนะ วิมาน สวงขันธ์ มือ

วาง 5 จากอุดรธานี 2-0 เซต 6-3, 6-0 ทำาให้ เดเมียน คาร์ดด๊อก 

เข้าไปชิงชนะเลิศกับ “น็อต” ศุภวัฒน์ แซ่อุ้ย นักหวดเยาวชนทีม

ชาติจากภูเก็ต ที่โชว์ฟอร์มเต็ง 2 ของรายการ ตัดเชือกชนะ แทน

ตะวัน ทัดเดโอ มายอลิ แม็คจิโอลิ นักแสดงนายแบบและเป็น

นักกีฬาลูกครึ่งไทย-อิตาลี มือวาง 4 ของรายการจาก กทม. ได้ 2-0 

เซต ด้วยสกอร์ 6-3, 6-4 ส่วนประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 

ปี นัดตัดเชือกคู่แรก นักหวดฝีมือดีจากสงขลา แพรวา จงจิตร มือ

วาง 5 ของรายการ ดวลกับ ณัฎฐนิช คงสุจริต มือวาง 8 จาก

พิษณุโลก ก่อนท้ายที่สุดจะเป็นแพรวา ที่คว้าชัยได้ 2 เซตรวด 6-3, 

6-2 ผ่านเข้าไปลุ้นแชมป์กับงานหนักอย่าง ลัลนา ธาราฤดี มือวาง 

1 ของรายการจากนครศรีธรรมราช ดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่ ที่ตัด

เชือกชนะ เมลิสสา เซ ลูกครึ่งไทย-เยอรมัน มือวาง 3 จาก กทม. 

2-0 เซต 6-3, 6-0

‘ฐิติพงศ์-สิทธิศักดิ์’บิดลุยฝน

หัวแถวORซูเปอร์ ไบค์สนาม3

ยาเบอร์ท็อป10โลก

หลังเข้าลุ้นตัดเชือก

ศึกอินเดียนเวลล์ส

เปิด27ช้างศึกU23แข้งลีกยุโรปครบ

ไฟเขียว ‘มวย 7 สี’ ดวลในสตูดิโอแต่งดดู 

กรุงเทพฯ • แฟนมวยเฮ! “มวยไทย 7 สี” คืนสังเวียน โดยสำานัก

อนามัย กรุงเทพฯ ไฟเขียวให้จัดการแข่งขันได้ภายในบริเวณสตูดิ

โอ ซึ่งมีมาตรการและการป้องกันควบคุมโรคเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงกระทรวงสาธารณสุข

กำาหนด ทั้งยังมีมาตรการเข้มข้นในการการจัดสถานที่การแข่งขัน

เป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว 

(ฉบับที่ 43) ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 อีกด้วย โดยช่อง 7HD 

ยืนยันพร้อมจัดการแข่งขันภายใต้มาตรการคุมเข้มเพื่อการป้องกัน

โรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมรับนักชกขึ้นโชว์ลีลาแม่ไม้

มวยไทย มาระเบิดความมันเต็มอรรถรสครบเครื่องความเร้าใจ ใน

รายการ “มวยไทย 7 สี” ให้คอมวยติดตามลุ้นความมัน ถ่ายทอด

สด วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคมนี้ เวลา 14.30 น. ทางหน้าจอช่อง 

7HD กด 35 งด! การเข้าชมที่ “สนามมวย ช่อง 7HD” พบกับมวย

เด็ดสุดมันจากมวยรอบปูนเสือคับจอ และพลาดไม่ได้กับคู่มวยมัน

จาก รองคู่เอกเป็นการพบกันของคู่ชกถนัดขวามาครบเครื่องระหว่าง 

เปร้ียวปาก แฟร์เท็กซ์ กับ ยอดขุนพล ว.จักราวุฒิ และมวยคู่เอก 

“เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์” ข้ึนดวลตามถนัดของแต่ละคน ท้ังมวยแข้ง

พร้อมดวลปะทะมวยเข่า แลกกันกับ “ตะเภาแก้ว สิงห์มาวิน”

‘ทรู’ ถ่าย ‘หงส์-เรือ-ผี-สิงห์’ แย่งบัลลังก์จ่าฝูง

กรุงเทพฯ • ทรูพรีเมียร์ลีกระเบิดความมันทะลักจุดเดือด โปรแกรม

การแข่งขันนัดท่ี 9 ของบรรดาทีมบ๊ิกโฟร์หัวตารางท่ีต่างแยกย้ายลง

ฟาดแข้งลุ้นแย่งจ่าฝูงได้ทุกทีม ในวันเสาร์ท่ี 16 ตุลาคม 2564 เปิด

หัวด้วย “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล รองจ่าฝูงจะเล่นในแอนฟิลด์ต้อนรับ 

“แตนมหาภัย” วัตฟอร์ด บอลเปล่ียนโค้ชท่ีเคลาดิโอ รานิเอรี กุนซือ

คนใหม่จะประเดิมคุมทีมนัดแรก เวลา 18.30 น. ช่องทรูพรีเมียร์

ฟุตบอล เอชดี 1 และ 2 (600 และ 602) ต่อด้วยคู่ “ผีแดง” แมน

เชสเตอร์ ยูไนเต็ด อันดับ 4 บุกถิ่นคิง พาวเวอร์ของ “จิ้งจอก” เลส

เตอร์ ซิตี เวลา 21.00 น. ช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล เอชดี 1 และ 2 

(600 และ 602) ชมต่อเนื่องกับคู่ระหว่าง “เรือใบสีฟ้า” แมนเชส

เตอร์ ซิตี ทีมเต็ง 1 ที่รั้งอันดับ 3 เล่นในเอติฮัด สเตเดียม พบกับ 

“เดอะ คลาเรตส์” เบิร์นลีย์ เวลา 21.00 น. ช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล 

เอชดี 3 (603) ปิดท้ายด้วยคู่ดึกจ่าฝูง “สิงโตน้ำาเงินคราม” เชลซี 

เยือนถิ่นน้องใหม่ “ผึ้งพิฆาต” เบรนต์ฟอร์ด ที่ฟอร์มมาแรงแบบ

ม้ามืดอยู่ถึงอันดับ 7 ของตาราง เวลา 23.30 น. ช่องทรูพรีเมียร์

ฟุตบอล เอชดี 1 และ 2 (600/602) คอบอลรับชมการถ่ายทอดสด

ทรูพรีเมียร์ลีก โปรแกรมนัดที่ 9 ได้ทุกคู่ทุกสนามที่นี่ที่เดียว

‘แสงชัย’ขึ้นนำาไทยแลนด์พีจีเอที่หัวหิน
ไทยพีจีเอทัวร์ • แสงชัย แก้วเจริญ โปรวัย 22 ปี จากกรุงเทพฯ 

กด 7 เบอร์ดี้ ซึ่งรวมถึง 3 เบอร์ดี้ใน 4 หลุมสุดท้าย ก่อนขึ้นนำา

รอบแรกด้วยสกอร์ 6 อันเดอร์พาร์ 65 ในศึกไทยแลนด์พีจีเอทัวร์ 

รายการสิงห์-เอสเอที หัวหิน แชมเปียนชิพ ชิงเงินรางวัลรวม 2 

ล้านบาท ณ สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน

หัวหิน • แสงชัย แก้วเจริญ เก็บ 3 

เบอร์ดี้ในการเล่น 4 หลุมสุดท้าย

ก่อนขึ้นคลับเฮาส์ 6 อันเดอร์พาร์ 

65 ขึ้นนำารอบแรก โดยมี ศักดิ์ชัย 

ศิริมายา ตามหลังสโตรกเดียว ใน

ศึกกอล์ฟอาชีพไทยแลนด์พีจีเอ

ทัวร์ รายการสิงห์-เอสเอที หัวหิน 

แชมเปียนชิพ ชิงเงินรางวัลรวม 

2 ล้านบาท ณ สนามกอล์ฟหลวง

หัวหิน ระยะ 6,713 หลา พาร์ 71 

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ

วันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา

แสงชัย แก้วเจริญ นักกอล์ฟ

วัย 22 ปี จากกรุงเทพฯ ไดร์ฟเวอร์

ทำางานดี ก่อนเก็บเข้ามา 7 เบอร์

ดี้ รวมถึงการเก็บ 3 เบอร์ดี้ในการ

เล่น 4 หลุมสุดท้าย แม้จะพลาด

เสียไป 1 โบกี้ แต่ยังดีพอที่จะขึ้น

นำาการแข่งขันหลังจบรอบแรก

ด้วยสกอร์ 6 อันเดอร์พาร์ 65 นำา

หน้า ศักด์ิชัย ศิริมายา อยู่ 1 สโตรก

นักกอล์ฟวัย 22 ปี จาก

กรุงเทพฯ ท่ีกำาลังลุ้นแชมป์ไทยแลนด์                                                

พีจีเอทัวร์รายการแรกในอาชีพ หลัง

เคยได้อันดับ 4 มาแล้ว 2 คร้ัง ท่ี

สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น เมื่อปี 2019 

และพาโนรามา เมื่อปี 2020 ยัง

กล่าวต่ออีกว่า “ในช่วงท่ีเล่น 4 

สัปดาห์ท่ีภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ผมไม่                              

ค่อยโอเคกับไดร์ฟเวอร์นัก มาสัปดาห์น้ี

ถือว่าพลาดน้อย และท่ีน่ีเป็นสนาม

ท่ีแคบอยู่แล้ว ดังน้ันต้องทีออฟให้อยู่

แล้วเราจะมีโอกาสเสียน้อยครับ แต่

จริงๆ แล้วเป้าของผมคือเล่นทีละ

ช็อต คุมให้ลูกอยู่แฟร์เวย์ ตีเหล็กให้

ได้ข้ึนไปพัตต์”

ทางด้าน ศักด์ิชัย ศิริมายา 

นักกอล์ฟวัย 39 ปี จากชลบุรี หวด

เข้ามา 6 เบอร์ด้ี ก่อนจบรอบแรก 5 

อันเดอร์พาร์ 66 อยู่อัน ดับ 2 ตาม

มาด้วย ธนชาติ เชาวรักษ์ นักกอล์ฟ

วัย 31 ปี ท่ีลงเล่นไทยแลนด์พีจีเอ

ทัวร์ในฐานะนักกอล์ฟอาชีพเป็น

รายการแรกเปิดตัวได้ดีด้วยการหวด

เข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 67

ตามหลังผู้นำา 3 สโตรก ด้วย

สกอร์ 3 อันเดอร์พาร์ 68 ประกอบ

ด้วย ณัชพล ศรีนุ่น, วุฒิพงศ์ สีห

พันธ์, ถิรวัฒน์ แก้วศิริบัณฑิต, เศรษฐี 

ประคองเวช และพศวีร์ เลิศวิไล. 

บุรีรัมย์ • ศึกจักรยานยนต์ทาง                                      

เรียบชิงแชมป์ประเทศไทย ราย 

การโออาร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ 

2021 สนาม 3 มีคิวดวลความเร็ว

วันที่ 16-17 ตุลาคมนี้ ที่สนาม

ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต 

จ.บุรีรัมย์ ภายใต้มาตรการทาง

สาธารณสุข โดยล่าสุดวันที่ 15 

ตุลาคมที่ผ่านมา นักบิดจากทุกทีม

ลงทำาการซ้อมวันแรกท่ามกลาง

สายฝนที่เทกระหน่ำาลงมาอย่าง

ต่อเนื่อง

ในคลาสสูงสุดของประ 

เทศไทย ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี 

ปรากฏว่า “ต๊ิงโน๊ต” ฐิติพงศ์ วโรกร                                  

ผู้ชนะ 2 สนามแรกจาก คาวา

ซากิ ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม รั้ง

จ่าฝูงด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 

53.129 วินาที เฉือนคู่แข่งอย่าง 

“ตี” อนุภาพ ซามูล จากยามาฮ่า 

ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม ในอันดับ 2 

เพียง 0.252 วินาที “แสตมป์” อภิ

วัฒน์ วงศ์ธนานนท์ รั้งอันดับ 3 

ตามหลังเพียง 0.786 วินาที

ขณะท่ีการซ้อมในรุ่นซูเปอร์

สปอร์ต 600 ซีซี หลังผ่าน 2 

สนามแรกสถานการณ์การลุ้นแชมป์

มีความเข้มข้นอย่างมาก โดยการ

ซ้อมคร้ังแรกของสนาม 3 มีข้ึนท่าม 

กลางแทร็กท่ีชุ่มไปด้วยฝน ปรากฏ

ว่า “ดรีม” สิทธิศักดิ์ อ่อนเฉวียง 

จากฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ กด

เวลามาเป็นอันดับ 1 ด้วยเวลาต่อ

รอบ 1 นาที 57.675 วินาที ตาม

ด้วย “มุกข์” มุกข์ลดา สารพืช ทีม

เมทสาวแกร่งในอันดับ 2 ตาม

หลัง 2.439 วินาที ส่วนอันดับ 3 

เป็นของ “แชมป์” ภาสวิชญ์ ฐิติ

วรารักษ์ ตามหลัง 7.319 วินาที 

ด้านจ่าฝูงอย่าง “โฟลท” รัฐพงษ์ 

วิไลโรจน์ จากยามาฮ่า ไทยแลนด์ 

เรซซิ่ง ทีม ลงไปซ้อมแค่รอบเดียว

ก็นำารถเข้าพิต

ส่วนรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 400 

ซีซี อีกหนึ่งคลาสที่ได้รับการจับ 

ตามองอย่างมาก ปรากฏว่าในรุ่น

น้ีลงซ้อมในแทร็กแห้ง “เต้ิล” พีระ                                         

พงษ์ หลุยบุญเป็ง จากยามาฮ่า                            

ดับเบิลยูพี หาดใหญ่ เรซซิ่ง 

กิกะไบต์ ไฮสปีด พิเรลลี กดเวลา

มาเป็นอันดับ 1 ด้วยเวลาต่อรอบ 

1 นาที 47.091 วินาที เฉือน

แชมป์ 2 สนามแรกอย่าง “เอ้” วร 

พงศ์ มาลาหวล จากไฮสปีด เรซ

ซิ่ง ทีม เพียง 0.162 วินาที ส่วน

อดีตแชมป์เอเชียอย่าง “ต๋ง” พีร

พงศ์ บุญเลิศ จากเควายบี ต๋ง 

ท่ามะกา #26 ทีม รั้งอันดับ 3 

ตามหลัง 1.036 วินาที

ทั้งนี้ ศึกโออาร์ บีอาร์ไอ

ซี ซูเปอร์ไบค์ 2021 อนุญาตให้

แฟนเข้าชมการแข่งขัน 25% ของ

ความจุสนาม ทุกคนต้องมีใบรับ

รองฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมทำา

ตามกฎและมาตรการของ ศบค. 

ด้านนักแข่ง, ทีมช่าง, สื่อมวลชน

และเจ้าหน้าที่ทุกส่วน เพิ่มมาตร 

การในส่วนการตรวจ ATK ก่อน

เข้าสนาม

สำาหรับการแข่งขันในสนาม

ที่ 3 จะจับเวลารอบควอลิฟาย

เพื่อจัดอันดับสตาร์ทในวันเสาร์ท่ี 16 

อินเดียนเวลล์ส •  ออนส์ ยาเบอร์ 

นักเทนนิสสาวจากตูนิเซียทะยาน

ขึ้นไปติด 1 ใน 10 ของโลกครั้ง

แรกในชีวิต หลังเอาชนะ อเน็ตต์ 

คอนทาเวต จากเอสโตเนีย 7-5, 

6-3 ทะลุเข้าสู่รอบรองฯ เทนนิส

ดับเบิลยูทีเอ อินเดียนเวลล์ส เมื่อ

วันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา

ออนส์ ยาเบอร์ ที่ในฤดู 

กาลนี้ชนะไปแล้ว 48 แมตช์มาก

ที่สุดในทัวร์ และกำาลังลุ้นแชมป์

ดับเบิลยูทีเอทัวร์รายการที่ 2 ใน

อาชีพต่อจากเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่าน

มาที่ชนะที่เบอร์มิงแฮม “เกมของ

ฉันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาก

นัก”  ยาเบอร์กล่าว “ฉันต้องการ

จะเล่นลูกสไลด์, ลูกหยอดหน้าเนต

และตีโฟว์แฮนด์ให้ได้ดี ซ่ึงท่ีผ่าน

มาฉันพัฒนาข้ึนในหลายๆ ด้าน”

ยาเบอร์จะเข้าไปเจอกับผู้ชนะ

ระหว่าง พอลลา บาโดซา จาก

สเปน กับ แองเจลิก แคร์เบอร์ มือ

วางอันดับ 10 ของรายการจากเยอรมนี                                                            

เพื่อต๋ัวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ อย่างไร

ก็ตาม ชัยชนะในแมตช์น้ีเป็นการกา                                                   

รันตีว่า ยาเบอร์ขยับข้ึนไปอยู่ใน 10                                                         

อันดับโลกเป็นคร้ังแรก ในอาชีพแน่                                                  

นอนแล้ว“ มันน่าท่ึงมาก ท่ีผ่านมา                                                     

ฉันฝึกซ้อมอย่างหนัก และตอนท่ีจบ

การแข่งขันฤดูกาลท่ีผ่านมาฉันบอกกับ

ตัวเองว่าต้องการท่ีจะข้ึนไปติดท็อปเทน                                                 

ของโลกให้ได้ ซ่ึงผู้คนต่างก็ยังกังขา

ในฝีมือของฉัน แต่ฉันก็ทำางานอย่าง

หนัก” ยาเบอร์กล่าว

การแข่งขันที่จัดผสมผสาน

กันระหว่างดับเบิลยูทีเอ และเอที

พี มาสเตอร์ส ที่อินเดียนเวลล์ส 

รายการน้ีปกติจะจัดการแข่งขันใน

ช่วงเดือนมีนาคม แต่ท่ีสุดเพ่ิงกลับ

มาจัดการแข่งขันในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

หลังห่างหายไป 2 ปีคร่ึง เนื่องจาก

การแพร่ระบาดของโควิด-19

ทางฝ่ังเอทีพีน้ัน คาเมรอน 

นอร์รี จากสหราชอาณาจักร ใช้

การเสิร์ฟอันแม่นยำาคว้าชัยชนะ

เหนือเกมเสิร์ฟทรงพลังของ ดิเอโก 

ชวาร์ตซ์มัน 6-0, 6-2 ผ่านเข้าสู่รอบ 

รองฯ ชายเด่ียว ไปเจอกับ กริกอร์ 

ดิมิตรอฟ จากบัลแกเรีย ท่ีชนะ ฮู

แบร์ต ฮูร์กัตช์ มือวางอันดับ 8 จาก

โปแลนด์ 3-6, 6-4, 7-6 (7/2).

หัวหมาก • “ช้างศึก U-23” ประกาศรายชื่อ 27 นักเตะออกมาแล้ว 

ผสมกันตั้งแต่ไทยลีก 1-3 และ 4 แข้งจากลีกยุโรป เพื่อทำาศึกฟุตบอล

ชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบคัดเลือก ที่มองโกเลียปลาย

ตุลาคมนี้ บินซ้อมล่วงหน้า 1  สัปดาห์ ก่อนตัดเหลือ 23 คน “โค้ชโย่ง” 

ชม 27 คนล้วนคุณภาพ

ตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอล

แห่งประเทศไทยฯ ได้ส่งทีมฟุต 

บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี เข้า

ร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์

เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบ

คัดเลือก ที่ประเทศมองโกเลีย วัน

ท่ี 21-31 ตุลาคม 2564โดยทีมชุด

นี้ภายใต้การดูแลของ “มาดาม

แป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการ

ทีม พร้อมด้วย “โค้ชโย่ง” วรวุธ 

ศรีมะฆะ หัวหน้าผู้ฝึกสอน และ 

“โค้ชโชค” โชคทวี พรหมรัตน์ ผู้

ช่วยผู้ฝึกสอน ล่าสุด เมื่อวันที่ 15 

ตุลาคมที่ผ่านมา ได้ประกาศราย

ชื่อ 27 นักเตะแล้ว มีดังต่อไปนี้

ผู้รักษาประตู เกียรติพล 

อุดม (ราชประชา), เกียรติศักดิ์ 

ชาวดร (อุดรธานี เอฟซี), รณชาติ 

ภูชุม (บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด)

กองหลัง นาคิน วิเศษชาติ 

(ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด), จตุรพัช 

สัทธรรม (การท่าเรือ เอฟซี), อนุ

ศักดิ์ ใจเพชร (สุโขทัย เอฟซี), 

วันชาติ ชูสงค์ (อุทัยธานี เอฟ

ซี), สัมพันธ์ เกษี (ชลบุรี เอฟซี), 

ธวัชชัย อินทร์ประโคน (บุรีรัมย์ 

ยูไนเต็ด), โจนาธาน เข็มดี (โอบี 

โอเดนเซ), ชนภัช บัวพันธ์ (ราช

ประชา), อันโธนิโอ แสนใจรักษ์ 

(ชลบุรี เอฟซี), กฤษณพล บุญชารี 

(ทรู แบงค็อกฯ), ธีรภัทร เลาห

บุตร (อยุธยา ยูไนเต็ด), โอเวน ชา

ลี บัวพิศ (แซงต์ทรุยด็องส์)

กองกลาง อิรฟาน ดอเลาะ 

(บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด), สกุลชัย แสง

โทโพธิ์ (เกษตรศาสตร์ เอฟซี), ธน

วัฒน์ ซึ้งจิตถาวร (เลสเตอร์ ซิตี), 

ตะวัน โคตรสุโพธิ์ (เชียงใหม่ เอฟ

ซี), พงษ์รวิช จันทวงศ์ (เชียงใหม่ 

เอฟซี), ชยธร เทพสุวรรณวร (ทรู 

แบงค็อกฯ ), เบนจามิน เดวิส 

(ออกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด), สิทธา บุญ

หล้า (อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด)

กองหน้า จักรกริช พาละ

พล (ขอนแก่น ยูไนเต็ด), กรวิชญ์ 

ทะสา (เมืองทอง ยูไนเต็ด), ธีร

ศักดิ์ เผยพิมาย (พราม แบงค็อก) 

และกัณตภณ คีรีแลง (ทรู แบง  

ค็อกฯ)

โดย มาดามแป้ง นวลพรรณ 

ล่ำาซำา เผยว่า “นับเป็นการแข่งขัน

ประเดิมตำาแหน่งท่ียอมรับว่าหนักใจ 

และวันน้ีเราก็ได้นักกีฬาท้ัง 27 คน                                                 

ซ่ึงจะไปฝึกซ้อมล่วงหน้า 1 สัปดาห์

ก่อนการแข่งนัดแรก เพื่อคัดเลือก 23 

คนที่พร้อมที่สุดอีกครั้ง อย่างไรก็

ดี ที่ต้องขอบคุณมากๆ คงจะเป็น

สโมสรในไทยลีกและต่างประเทศ

ท่ีส่งนักกีฬามาร่วมเป็นหน่ึงในการ

สู้ศึกสำาคัญครั้งนี้”

ด้าน “โค้ชโย่ง” วรวุธ ศรี

มะฆะ หัวหน้าผู้ฝึกสอน กล่าวว่า 

“เรามองว่าท้ัง 27 คนท่ีอยู่ในรายชื่อ

ต่างก็มีศักยภาพท่ีรอโชว์ให้คนไทย

ได้เห็นในนามทีมชาติไทย เป็นการ

ผสมผสานนักเตะดาวรุ่งท้ังจากไทย

ลีก 1-2-3 รวมถึงการได้นักเตะ

จากต่างประเทศมาหลายคนแบบ

นี้ ถือเป็นโชคดีของทีม ในการเก็บ

ตัวล่วงหน้าที่มองโกเลียย่อมส่ง

ผลดี ที่จะทำาให้เราเห็นศักยภาพ

และความตั้งใจในการฝึกซ้อมร่วม

กัน เพื่อให้ได้รายชื่อ 23 นักเตะ

เพื่อเป้าหมายเข้าสู่รอบสุดท้าย”

สำาหรับนักกีฬาและสตาฟฟ์

โ ค้ชจะเ ดินทางจากสนามบิน

สุวรรณภูมิไปท่ีเมืองอูลานบาตอร์ 

ประเทศมองโกเลีย ด้วยสายการ

บินมองโกเลียน แอร์ไลน์ แบบ

เช่าเหมาลำา ในวันที่ 18 ตุลาคม 

2564 เที่ยวบินที่ OM3701 เวลา 

11.00-18.15 น.

ทั้งนี้ โปรแกรมแข่งขันของ

ทีมชาติไทยรอบคัดเลือก กลุ่มเจ 

มีดังนี้ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 

10.00 น. ตามเวลาไทย พบ (เจ้า

ภาพ) มองโกเลีย /28 ตุลาคม 

2564 เวลา 14.00 น. พบ สปป.

ลาว /31 ตุลาคม 2564 เวลา 

10.00 น. พบ มาเลเซีย ถ่ายทอด

สด ทาง AIS Play และช่อง 

ONE31.

ซ้อมเร็วสุด • “ดรีม” สิทธิศักดิ์ อ่อนเฉวียง นักบิดค่ายฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ กดเวลามาเป็นอันดับ 1 

ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 57.675 วินาที ในการซ้อมรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี ท่ามกลางสายฝน เมื่อวันที่ 

15 ต.ค.ที่ผ่านมา ก่อนศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย “โออาร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ 2021” 

สนาม 3 จะดวลความเร็ววันที่ 16-17 ต.ค.นี้ ที่สนามช้างฯ จ.บุรีรัมย ์

กกท.เข้าสู่ปีที่ 58 • นายพิพัฒน์ 

รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระ               

ทรวงการท่องเท่ียวเเละกีฬา เป็น

ประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนา 

กกท. ครบรอบปีที่ 57 ก้าวสู่ปี

ที่ 58 ได้มอบเกียรติบัตรและเข็ม

วิริยะอุทิศแก่พนักงานท่ีปฏิบัติงาน

ครบ 30 ปี 25 ปี และ 15 ปี 

จำานวน 59 คน ณ อินดอร์สเตเด้ียม  

สนามกีฬาหัวหมาก เมื่อวันศุกร์ที่ 

15 ตุลาคมที่ผ่านมา

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับกระทรวง

การท่องเท่ียวและกีฬา, การกีฬาแห่งประเทศไทย, สิงห์ คอร์เปอเรช่ัน, 

สนามริเวอร์เดล กอล์ฟคลับ และบริษัท แพลน บี มีเดีย จำากัด 

(มหาชน) ร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ “ไทยแลนด์ 

โอเพ่น ครั้งที่ 49” ชิงถ้วยพระราชทาน รัชกาลที่ 9 พร้อมเงิน

รางวัลรวม 10 ล้านบาท วันจันทร์ท่ี 18 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. 

ท่ี คลับเฮาส์ สนามริวเอร์เดล กอล์ฟคลับ จ.ปทุมธานี งานนี้ ได้

รับเกียรติจาก คุณรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟ

แห่งประเทศไทย และผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารอาวุโส สิงห์ 

คอร์เปอเรชั่น และ คุณสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน..••.. ปล่อย

ให้เดากันไม่นานว่าพิธีกรสาวคนไหนจะย้ายมาประจำาการที่ช่องสี

ฟ้า ล่าสุด พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เฉลยแล้วว่า “นิหน่า” สุฐิตา                                    

ปัญญายงค์ จะมานั่งแท่นพิธีกรคนใหม่ของรายการ Sport Corner 

ร่วมกับ “ป๊อป” วีระพล เต็มโชติโกศล ออกอากาศทุกวันจันทร์-

ศุกร์ เวลา 12.45 น. เป็นต้นไป แถมยังมาถูกที่ถูกเวลา ต้อนรับ

ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก คู่ แดงเดือด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ 

ลิเวอร์พูล ที่พีพีทีวี จะถ่ายทอดสด วันอาทิตย์ที่ 24 ต.ค.นี้ เวลา 

22.30 น. งานนี้แฟนๆ พลาดไม่ได้...••..ทรูตอกย้ำาความเป็น “คิง 

ออฟ สปอร์ตส์” จัดเต็มความมันศึกคนชนคน อเมริกันฟุตบอล

เอ็นเอฟแอล (NFL) สัปดาห์ที่ 6 ที่น่าสนใจพลาดไม่ได้กับเกม

บิ๊กแมตช์ของ 2 ทีมฟอร์มสุดฮอตที่ชนะ 4 แพ้ 1 เท่ากัน “สายฟ้า

ฟาด” แอลเอ ชาร์จเจอร์ส ออกไปเยือน “อีกาพญายม” บัลติมอร์ 

เรฟเวนส์ กลางดึกคืนวันอาทิตย์ต่อเช้ามืดวันจันทร์ที่ 18 ต.ค. เวลา 

00.00 น. ช่องทรูสปอร์ต เอชดี (666) ปิดท้ายกันด้วยเกมตรงกับ

เมืองไทยเช้าวันอังคารที่ 19 ต.ค. “ควายป่า” บัฟฟาโล บิลล์ส ท้า

ชนเจ้าถิ่น “เดอะ ไททันส์” เทนเนสซี ไททันส์ เวลา 07.15 น. ช่อง

ทรูสปอร์ต เอชดี (666)/ และเอ็นเอฟแอล เน็ตเวิร์ก (672)..••..อะเควลลา                                                                             

กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ สนามกอล์ฟระดับแชมเปียนชิพครบวงจร 

เลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน จ.พังงา จัดกิจกรรมพิเศษ “โฮลอินวัน 

ชาลเลนจ์” สำาหรับนักกอล์ฟที่สามารถทำา โฮลอินวันที่หลุม 11 ได้

เป็นท่านแรก รับรางวัลใหญ่เป็นสมาชิกสนาม 1 ปี มูลค่ากว่า 1 แสน

บาท ร่วมลุ้นรางวัลพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

สอบถามที่โทร. 0-7667-9308 อีเมล : membership@aquellagolf.

com..••..ฟุตบอลรีโว ไทยลีก 2021/22 กำาลังสนุก เข้าสัปดาห์ที่ 8 

แล้ววันเสาร์ที่ 16 ต.ค.นี้ 17.30 น. สมุทรปราการ ซิตี้ พบ การท่า

เรือฯ ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY/18.00 น. ขอนแก่นฯ พบ หนองบัว 

พิชญฯ (ททบ.5 และ AIS PLAY)/18.00 น. สุพรรณบุรี เอฟซี พบ บี

จี ปทุมฯ (GMM 25 และ AIS PLAY)/19.00 น. เชียงใหม่ ยูไนเต็ด 

พบ พีที ประจวบฯ (AIS PLAY) ส่วนวันอาทิตย์ที่ 17 ต.ค. 18.00 น. 

ทรู แบงค็อกฯ พบ ชลบุรี เอฟซี(GMM 25 และ AIS PLAY)/18.00 น. 

โปลิศ เทโร พบ ราชบุรี เอฟซี  (ททบ.5 และ AIS PLAY)/18.30 น. 

สิงห์ เชียงรายฯ พบ เมืองทองฯ (PPTV HD 36 และ AIS PLAY) 

และ 19.00 น. บุรีรัมย์ฯ พบ นครราชสีมาฯ (AIS PLAY) เลือกเลย

จะเชียร์ทีมไหน.

                       นายเหรียญ

Coins13@hotmail.com

ตุลาคม และดวลความเร็วรอบชิง

ชนะเลิศในวันอาทิตย์ท่ี 17 ตุลาคม 

ถ่ายทอดสดทาง True Sport HD 

/ True visions ช่อง 666 เวลา 

15.00-18.00 น. หรือชม Live 

Streaming ทางเพจ facebook.

com/ChangCircuitOfficial และ 

https://www.youtube.com/user/

bricchannel ต้ังแต่ 09.00 น. 

เป็นต้นไป รวมทั้งถ่ายทอดสดไป

ยัง 3 ประเทศเพื่อนบ้าน สปป.

ลาว, เมียนมาและกัมพูชา.



ปลื้มฮอลลีวูด

ตั้งแต่ปี 2563 จำ�นวน 18,123 ร�ย  

อย่�งไรก็ต�ม ที่มีก�รตั้งคำ�ถ�มเกี่ยวกับก�ร

ตรวจห�เชื้อแบบ ATK ยืนยันตัวเลขเหล่�นี้ ไม่ได้

ห�ยไปไหน มีก�รรวบรวมและเผยแพร่ที่กระทรวง

ส�ธ�รณสุข โดยยอดรวมก�รตรวจห�เชื้อแบบ ATK 

ตั้งแต่วันท่ี 20 ส.ค.-15 ต.ค. มีจำ�นวน 2,484,903 

ร�ย มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 161,959 ร�ย เฉพ�ะวัน

ที่ 15 ต.ค. ตรวจไป 31,781 ร�ย ผลเป็นบวก 2,192 ร�ย  

สำ�หรับยอดผู้ได้รับวัคซีนของประเทศไทยเมื่อวันที่ 

14 ต.ค. มีก�รฉีดวัคซีนเพิ่มเติม 1,034,549 โดส 

รวมยอดฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. ทั้งสิ้น 

63,614,352 โดส 

สำ�หรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดวันที่  

15 ต.ค. ได้แก่ กทม. 1,054 ร�ย,  ยะล� 767 ร�ย, 

ปัตต�นี 644 ร�ย, สงขล� 605 ร�ย, นร�ธิว�ส 

494 ร�ย,  นครศรีธรรมร�ช 488 ร�ย, ชลบุรี 434 

ร�ย, สมุทรปร�ก�ร 379 ร�ย, ร�ชบุรี 299 ร�ย, 

เชียงใหม่ 233 ร�ย ทั้งนี้ เป็นที่น่�สังเกตว่�ยอด

ติดเชื้อจังหวัดในภ�คใต้มียอดสูงจ�กเดิม และจ�ก

ข้อมูลคลัสเตอร์เล็กๆ ต่�งๆ ขณะนี้เริ่มกระจ�ยไปใน

ครอบครัวและชุมชนเหมือนกับ กทม.และปริมณฑล

ก่อนหน้�นี้ จึงขอให้เฝ้�ระวังควบคุมโรคอย่�งใกล้ชิด 

ในส่วนคลัสเตอร์ต่�งๆ ทั่วประเทศ อ�ทิ จ.เชียงใหม่ 

พบคลัสเตอร์ตล�ด โรงง�น สถ�นศึกษ� บ้�นพัก

เด็กเล็ก ส่วน จ.ชลบุรี พบคลัสเตอร์แคมป์คนง�น

และค่�ยทห�ร, ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบคลัสเตอร์

แคมป์คนง�น, ท่ี จ.อุบลร�ชธ�นี พบคลัสเตอร์ โรง

พย�บ�ลและร้�นอ�ห�ร, ที่ จ.ตรัง พบคลัสเตอร์ง�น

เลี้ยงเกษียณ, ที่ จ.ขอนแก่น พบคลัสเตอร์ง�นศพ, ที่ 

จ.จันทบุรี พบคลัสเตอร์ล้งผลไม้ และที่ จ.ลำ�พูน พบ

คลัสเตอร์แรงง�นเก็บถั่วแระ  

พญ.อภิสมัยกล่�วว่� ขอย้ำ�ถึงแผนก�รเปิด

ประเทศโดยก�รเข้�ร�ชอ�ณ�จักรแบบไม่กักตัวและ

ไม่จำ�กัดพื้นที่  โดยมี 5 ยุทธศ�สตร์ ได้แก่ ก�รเปิด

ประเทศแบบปลอดภัย, ก�รเฝ้�ระวังป้องกันควบคุม

โรคในกลุ่มเสี่ยง สถ�นที่เสี่ยง กลุ่มเปร�ะบ�ง, ก�ร 

เตรียมคว�มพร้อมด้�นก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข, 

ก�รพัฒน�ระบบข้อมูลเทคโนโลยีส�รสนเทศ ก�ร

สื่อส�รคว�มเส่ียง, ก�รสร้�งกลไกบริห�รจัดก�ร

แบบบูรณ�ก�ร โดยว�งเป้�หม�ยไว้ 4 เป้�หม�ย 

คือ ต้องสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้กับประช�ชนในก�ร

ใช้ชีวิตวิถีใหม่ ดำ�เนินกิจกรรมท�งเศรษฐกิจภ�ยใต้

ม�ตรก�รป้องกันโควิด-19, สร้�งคว�มม่ันคงด้�น

สุขภ�พให้ประช�ชนมีภูมิคุ้มกันหมู่, ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ของประเทศ, เสริมสร้�งสังคมและวัฒนธรรมให้

ประช�ชนกลับม�ดำ�เนินกิจกรรมด้�นสังคมและ

วัฒนธรรมได้  

ทั้งน้ี ในที่ประชุม ศปก.ศบค.วันเดียวกัน มี

ก�รพูดคุยถึงแผนรองรับก�รเปิดประเทศ โดย

กระทรวงก�รต่�งประเทศเสนอเรื่องก�รใช้ไทย

แลนด์พลัส เป็นก�รเปล่ียนแปลงก�รใช้เอกส�ร

สำ�หรับผู้ท่ีจะเดินท�งเข้�ประเทศไทย เดิมใช้ COE 

จ�กนี้ท�งกระทรวงก�รต่�งประเทศและกระทรวง

ส�ธ�รณสุข (สธ.) จะพิจ�รณ�ร่วมกันที่จะใช้ไทย

แลนด์พลัส โดยส�ม�รถเดินท�งได้ห�กตรวจพบว่�

ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว มีผลตรวจ RT-PCR 

ก่อนเดินท�ง ขณะนี้มี 2 ประเทศที่ได้ส่งฐ�นข้อมูล

ก�รฉีดวัคซีนของประช�กรม�แล้ว เมื่อหลังตรวจ

โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะส�ม�รถจับคู่กันได้เลย 

มีผลยืนยันก�รฉีดวัคซีนจ�กประเทศต้นท�งแล้ว

แน่นอน ส�ม�รถกระทำ�ได้ในทันที จะทำ�ให้ขั้นตอน

รวดเร็วม�กขึ้น จ�กที่ต้องขออนุญ�ตเดินท�งเข้�

ประเทศไทย 3-6 วัน ลดเหลือ 1-3 วัน ซึ่งจะมีร�ย

ละเอียดในเว็บไซต์ สธ.ต่อไป 

ผู้ช่วยโฆษก ศบค.กล่�วด้วยว่� ที่ประชุม ศบค.

ชุดเล็ก มีคว�มเป็นห่วงเรื่องก�รจัดเลี้ยง ก�รรวม

กลุ่ม ก�รทำ�กิจกรรมต�มประเพณี โดยเฉพ�ะกำ�ลัง

จะเกิดง�นทอดกฐิน เทศก�ลลอยกระทง จึงขอย้ำ�

ประช�ชนให้ยังคงระมัดระวังตัวส่วนบุคคล ก�รจัด

ง�นจะต้องผ่�นคณะกรรมก�รโรคติดต่อจังหวัด และ

ขอให้จัดโดยม�ตรก�รส�ธ�รณสุขจะต้องเข้มงวด 

ท�งด้�น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอช� น�ยก

รัฐมนตรีและ รมว.กล�โหม กล่�วถึงคว�มคืบ

หน้�โครงก�รภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ ซ่ึงล่�สุด “รัส

เซล โครว์” ด�ร�นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดัง ได้ทวีต

ชื่นชมประเทศไทย และโครงก�รภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 

ระหว่�งเดินท�งม�เพื่อถ่�ยทำ�ภ�พยนตร์ว่� เป็น

สิ่งที่เร�ควรภ�คภูมิใจ ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกส่วน

ร�ชก�ร พ่อค้� ประช�ชน และผู้ประกอบก�รทั้งหมด 

ที่ทำ�ให้ โครงก�รแซนด์บ็อกซ์ประสบคว�มสำ�เร็จ วัน

นี้มีด�ร�ระดับโลกเข้�ม�ถ่�ยทำ�ภ�พยนตร์ และได้

ชื่นชมประเทศไทยในหล�ยๆ ด้�น และทร�บว่�ธุรกิจ

ในเรื่องก�รถ่�ยทำ�ภ�พยนตร์ในประเทศไทย เป็น

แหล่งสำ�คัญที่เข�อย�กเข้�ม�ถ่�ยทำ�ภ�พยนต์ ซึ่ง

เป็นสิ่งที่เร�จะต้องดำ�เนินก�รกันต่อไปให้ส�ม�รถ

ท่ีจะปลดล็อกเพื่อดำ�เนินก�รได้ในอน�คตอันใกล้นี้

ให้เร็วที่สุด ขอฝ�กให้ช่วยกันร่วมมือกับรัฐบ�ลทุก

ภ�คส่วน 

น�ยธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำ�สำ�นัก

น�ยกรัฐมนตรี เปิดเผยว่� ประเทศญี่ปุ่นประก�ศ

มอบวัคซีนแอสตร้�เซนเนก้�ให้ไทยเพิ่มอีก 385,210 

โดส ค�ดจะถึงไทยช่วงค่ำ�วันที่ 15 ต.ค.นี้ ทั้งนี้  

น�ยกฯ ได้ขอบคุณรัฐบ�ลญี่ปุ่นที่ให้คว�มช่วยเหลือ

แก่รัฐบ�ลไทยในก�รบรรเท�สถ�นก�รณ์ก�รแพร่

ระบ�ดของโควิด-19 อย่�งต่อเนื่อง ซึ่งญี่ปุ่นได้ส่ง

มอบวัคซีนแอสตร้�ฯ ที่ผลิตในญี่ปุ่นให้ไทย 4 ครั้ง

แล้ว รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 2,043,100 โดส รวมทั้งยัง

ได้มอบเครื่องผลิตออกซิเจน และให้คว�มช่วยเหลือ

ในก�รขนส่งวัคซีนอีกด้วย 

ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนมห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ 

น้ำ�ไฮบริดกับพลังน้ำ�ที่มีขน�ดใหญ่ที่สุดในโลก” ของ

ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และรับ

ฟังก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�มูลจ�กน�ยจักริน ประเสริฐ

สุวรรณ ผอ.สำ�นักง�นชลประท�นที่ 7 ซึ่งร�ยง�นว่�

แม่น้ำ�มูลขณะนี้อยู่ในเกณฑ์ดี ช่วงหนึ่งน�ยจักริน

ระบุด้วยว่� “น�ยกฯ ไปไหนพ�ยุห�ยหมดเลย สล�ย

หมด” ทำ�ให้น�ยกฯ หัวเร�ะอย่�งอ�รมณ์ดี จ�กนั้น

ได้เยี่ยมชม “เส้นท�งเดินชมธรรมช�ติ หรือ Nature 

Walkway” เป็นจุดเช็กอินและแหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญ

แห่งใหม่

จ�กนั้น เวล� 15.20 น. ที่ศ�ล�ประช�ว�ริน 

ต.ว�รินชำ�ร�บ พล.อ.ประยุทธ์ ตรวจเยี่ยมก�ร

บรรเท�ภัยและก�รฟื้นฟูผู้ประสบภัยในพ้ืนที่ ทันที

ที่ม�ถึงตัวแทนช�วบ้�นได้ผูกผ้�ข�วม้�ให้น�ยกฯ 

และ ครม.ที่ร่วมคณะ โดยน�ยกฯ ได้ขอบคุณช�ว

บ้�นพร้อมกล่�วว่� “รักกันไว้เถิด” จ�กนั้นพบปะ

ผู้ประสบอุทกภัย โดยกล่�วว่�วันนี้รัฐบ�ลและ 

น�ยกฯ ให้คว�มสำ�คัญในก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�ม�

โดยตลอด ห�กมีคว�มสูญเสียอะไรก็ต�ม ตนต้อง

ขอแสดงคว�มเสียใจด้วย แต่รัฐบ�ลจะดูแลให้ดีที่สุด 

รวมทั้งก�รเยียวย�ต่�งๆ วันนี้ให้สำ�รวจไปแล้วใน

เรื่องคว�มเสียห�ย 

“ผมทร�บดีถึงปัญห�ของช�วน� ข้�ว มัน

สำ�ปะหลังทั้งหมด ขอเวล�ให้ผมระยะหนึ่ง ผมจะ

พย�ย�มทำ�สำ�เร็จให้ได้ม�กที่สุด วันนี้ม�ยืนยันกับ

ทุกคนว่�ตร�บใดที่น�ยกฯ ยืนอยู่ตรงนี้ สัญญ�กับ

ประช�ชนไว้แล้วจะทำ�ให้ดีที่สุด วันนี้เตรียมเปิด

ประเทศ เตรียมก�รท่องเที่ยว ก�รค้�ข�ยก็จะดีขึ้น”

เมื่อถึงช่วงนี้น�ยกฯ ถ�มประช�ชนว่� พร้อม

จะไปกับน�ยกฯ หรือไม่ ซึ่งประช�ชนตะโกนตอบ

ว่� “พร้อม” น�ยกฯ จึงกล่�วว่� “ไปด้วยกัน น�ยกฯ 

รัฐบ�ล ส.ส. และข้�ร�ชก�รทั้งหมดเป็นกระบวนก�ร

บริห�รร�ชก�รแผ่นดินทั้งสิ้น ทุกคนต้องร่วมมือกัน 

เมื่อม�ถึงช่วงน้ีน�ยกฯ ถ�มช�วบ้�นอีกว่� รับฝ�ก

หัวใจน�ยกฯ หรือไม่ ซึ่งช�วบ้�นตอบว่� “รับ” น�

ยกฯ จึงกล่�วว่� “ฝ�กหัวใจไว้กับทุกคน หัวใจของ

พวกเร�คือประช�ชนสำ�คัญที่สุด 

จ�กนั้นน�ยกฯ เดินพบปะประช�ชนพร้อม

มอบถุงยังชีพ และกล่�วตอนหนึ่งว่�  “อีส�นคนสู้ คน

อีส�นยอมแพ้ที่ไหน” พร้อมกล�่วว่� “ถ้�พวกเร�สู้ 

น�ยกฯ ก็สู้ สู้ไปกับน�ยกฯ น�ยกฯ สู้คนเดียวไม่ได้”

ในช่วงน�ยกฯ เดินพบปะประช�ชนได้มีก�ร

เปิดเพลง “บ้�นเกิดเมืองนอน” น�ยกฯ จึงถ�มช�ว

บ้�นว่� รู้จักเพลงนี้ ไหม บ้�นเกิดเมืองนอนของ

เร�อยู่ที่ ไหนประเทศไทย ประเทศไทยเป็นของใคร 

เป็นของคนไทยทุกคน คนไทยทุกคนต้องรักกันและ

ส�มัคคีกัน ช�ติ ศ�สน� และพระมห�กษัตริย์ เร�

ถอยหลังไปไหนไม่ได้อีกแล้ว ประเทศไทยอยู่แค่นี้

แล้ว อย่�แบ่งแยกกัน เร�เหมือนครอบครัว คนไทย

ต้องเป็นครอบครัวเดียวกัน และเดินหน้�ไปด้วยกัน

ขณะเดียวกัน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

น�ยกรัฐมนตรีและหัวหน้�พรรค พปชร. ให้สัมภ�ษณ์

ถึงก�รลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น ในเรื่องก�รจัดก�รน้ำ�

ไม่มีอะไรน่�ห่วงใช่หรือไม่ ว่�ไม่มีอะไรน่�ห่วง ทุก

อย่�งเป็นไปต�มแผนง�นที่กำ�หนดไว้ เมื่อถ�มว่�ก�ร

ลงพื้นที่มีผู้ชุมนุมม�ต่อต้�น พล.อ.ประวิตรกล่�วว่� 

ไม่เห็นเลย ผมไม่เห็นเลย ผมไม่เห็น ไม่มีก�รชุมนุม   

เมื่อถ�มอีกว่� มีโอก�สจะเห็น พล.อ.ประวิตรลงพื้น

ที่พร้อมกับน�ยกฯ หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่�วว่� ก็

มีโอก�ส ถ้�ตนเดินต�มทัน แต่ลงไปพร้อมกันทำ�ไม 

แยกกันทำ�ง�นไม่ดีกว่�หรือ 

ย้ำ� “บิ๊กตู่” แคนดิเดตน�ยกฯ

ถ�มว่�กรณี พปชร.จะเสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์

เป็นแคนดิเดตน�ยกฯ จะต้องสมัครสม�ชิกหรือไม่ 

พล.อ.ประวิตรกล่�วว่� ไม่จำ�เป็น ทุกอย่�งให้ทำ�ต�ม

กฎหม�ย กฎหม�ยว่�อย่�งไรก็ทำ�อย่�งนั้น เมื่อถ�ม

ว่�ตอบได้ชัดเจนหรือไม่ว่�วันน้ี 3 ป.ไม่มีก�รแยก

ออกจ�กกัน พล.อ.ประวิตร ส่�ยหน้�พร้อมระบุว่� 

ไม่ตอบแล้ว ขี้เกียจตอบ

เมื่อถ�มว่� เรียกน�ยณรงค์ศักดิ์ โอสถธน�กร 

ผู้ว่�ฯ ปทุมธ�นี หรือผู้ว่�ฯ หมูป่� เข้�พบที่มูลนิธิ

อนุรักษ์ป่�รอยต่อ 5 จังหวัด ใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร

กล่�วว่� ไม่ได้เชิญ เข�ม�ห� และแค่เข้�ม�คุยเรื่อง

หลังรับตำ�แหน่งผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดปทุมธ�นี

ส่วน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่� เลข�ธิก�ร  

พปชร. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ เยี่ยมให้กำ�ลังใจมอบถุง

ยังชีพให้ประช�ชนผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมในชุมชนวัด

แจ้งศิริสัมพันธ์ จ.นนทบุรี โดยมีน�งเจริญ เรี่ยวแรง 

ส.ส.เขต 1 พปชร. จ.นนทบุรี พร้อมด้วยอดีต ส.ส.น�ย

ฉลอง เรี่ยวแรง และทีมง�น รวมถึงน�ยทศพล เพ็งส้ม 

อดีตผู้สมัคร เขต 5 ให้ก�รต้อนรับ โดย ร.อ.ธรรมนัส 

ให้สัมภ�ษณ์กรณีแต่งตั้งน�ยพีระพันธุ์ ส�ลีรัฐวิภ�ค 

เป็นที่ปรึกษ� พล.อ.ประวิตร ว่�เค�รพก�รตัดสินใจ

ของหัวหน้�พรรค ซึ่งก�รลงพื้นที่ในช่วงนี้ทุกครั้ง 

ไม่ใช่ก�รวัดพลังอะไร จึงอย�กให้ทำ�ใจให้เป็นก

ล�งสำ�หรับคว�มพร้อมก�รเลือกตั้งเป็นธรรมช�ติ 

ของก�รเมืองที่นักก�รเมืองจะเริ่มขยับเมื่อเข้�สู่ 

ปีที่ 3 ก�รห�บุคคลที่จะเป็นผู้สมัครและสม�ชิก 

ของพรรค 

ท�งด้�นน�ยจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองน�ยก

รัฐมนตรีและ รมว.พ�ณิชย์ ในฐ�นะหัวหน้�พรรค

ประช�ธิปัตย์ (ปชป.)  พร้อมด้วยน�ยนิพนธ์ บุญ

ญ�มณี รมช.มห�ดไทย ลงพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก 

จ.นร�ธิว�ส และได้เปิดตัวว่�ที่ผู้สมัคร ส.ส. จังหวัด

นร�ธิว�ส ประกอบด้วย น�ยเมธี อรุณ นักร้อง

ดังวงล�บ�นูน, น�ยเจะอ�มิง โตะต�หยง อดีตผู้

สมัคร ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ พรรครวมพลังประช�ช�ติ

ไทย ที่กลับเข้� ปชป.อีกครั้ง และน�ยกูอ�เซ็ม กูจิ

น�มิง อดีต ส.ส.ปชป. พร้อมมอบเสื้อแจ็กเกต ตร�

สัญลักษณ์พรรคประช�ธิปัตย์ให้กับผู้สมัคร

น�ยจุรินทร์กล่�วว่� วันนี้น�ยเมธี ล�บ�นูน 

ตัดสินใจเข้�ร่วมอุดมก�รณ์กับพรรค ปชป. ในฐ�นะ

คนรุ่นใหม่ที่เดินเข้�พรรค หรือเป็นเลือดใหม่ที่ ไหล

เข้�ม�สู่ ปชป. ถือว่�เป็นช่วงเวล�ที่มีคว�มเหม�ะสม 

ส่วนน�ยเจะอ�มิง ตัวแทนของเลือดเก่�ไหลกลับนั้น 

เป็นผู้ร่วมอุดมก�รณ์กับพรรคม�ย�วน�น เพียงแต่

ก�รเลือกตั้งครั้งที่ผ่�นม�ได้ล�ออกและไปลงสมัคร

รับเลือกตั้งในน�มพรรคก�รเมืองอื่น ครั้งนี้ ได้ตัดสิน

ใจแล้วชัดเจนว่�จะขอเป็นเลือดเก่�ไหลกลับ 

น�ยเมธีกล่�วว่� ประช�ธิปัตย์เป็นสถ�บัน

ก�รเมือง มีอุดมก�รณ์ มีจุดยืน ส�ม�รถสร้�ง

ประโยชน์ให้กับบ้�นเมืองได้ พร้อมกับเชื่อม่ันในตัว

น�ยจุรินทร์ หัวหน้�พรรค ซึ่งเป็นผู้ที่มีคว�มรู้คว�ม

ส�ม�รถ เป็นผู้มีคว�มซื่อสัตย์ มีสัจจะ ห�กได้รับเลือก

ให้เป็นน�ยกฯ จะส�ม�รถนำ�พ�ประเทศเดินหน้�ได้ 

ด้�นน�ยเจะอ�มิงกล่�วว่� เหตุผลที่กลับเข้�

ม�อยู่พรรคประช�ธิปัตย์ เพร�ะมีคว�มม่ันใจในตัว

น�ยจุรินทร์ หัวหน้�พรรค ว่�จะส�ม�รถนำ�พ�พรรค

ก้�วหน้�ไปได้ พร้อมกับมีคุณสมบัติ

จี้แก้ พรป.พรรคก�รเมือง

ที่ จ.ขอนแก่น น�ยพิธ� ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้�

พรรคก้�วไกล นำ�ทีมว่�ที่ผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดขอนแก่น 

สักก�ระศ�ลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น พร้อม

ประก�ศปักธงอีส�นหน้�อนุส�วรีย์ประช�ธิปไตย

ขอนแก่น โดยน�ยพิธ�กล่�วว่� จังหวัดขอนแก่นถือ

เป็นประตูสู่อีส�น วันนี้พรรคก้�วไกลมีน�ยวีรนันท์ 

ฮวดศรี ว่�ที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 ขอนแก่น ซึ่งเป็นทน�ย

ด้�นสิทธิมนุษยชนที่อ�ส�เข้�ม�เป็นตัวแทนของช�ว

ขอนแก่น เป็นทน�ยคว�มที่ศูนย์ทน�ยคว�มเพื่อสิทธิ

มนุษยชน เป็นทน�ยคว�มให้กับทน�ยอ�นนท์ นำ�ภ� 

 “อย่�งที่พวกเร�พรรคก้�วไกลยืนยันม�โดย

ตลอดว่�จะเป็นน�ยกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้ 

ต้องชนะใจคนอีส�นให้ได้ ด้วยอุดมก�รณ์ที่แน่ว

แน่และคว�มจริงใจทั้งหมดที่เร�มี เร�จะพย�ย�ม

อย่�งสุดคว�มส�ม�รถที่จะชนะใจคนขอนแก่นและ

ประช�ชนทั้งหมดในภ�คอีส�นต่อไป”น�ยพิธ�กล่�ว

ด้�นน�ยนิกร จำ�นง ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ พรรค

ช�ติไทยพัฒน� กล่�วถึงก�รแก้ไข พ.ร.ป.ว่�ด้วยก�ร

เลือกต้ัง ส.ส. ว่�  ขณะนี้พรรคช�ติไทยพัฒน�และ

พรรคภูมิใจไทยได้ยกร่�งแล้วเสร็จแล้ว มีเนื้อห�ที่

แก้ไขไม่เกิน 10 ม�ตร� โดยแก้ไขร�ยละเอียดให้

สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเท่�นั้น ส่วนกรณี

ที่ กกต.ร�ยง�นกับน�ยวิษณุ  เครือง�ม  รองน�ยกฯ ว่�

มีก�รแก้ไข 30 ม�ตร�นั้น เชื่อว่�จะแก้ไขในประเด็น

อื่นๆ ที่มีปัญห�กับก�รบริห�รง�น ในฐ�นะองค์กร

อิสระที่ดูแลก�รเลือกตั้ง ห�กเสนอแล้วมีเหตุผล

พรรคก�รเมืองยินดีสนับสนุน

น�ยนิกร กล่�วว่�  ก�รเสนอแก้ไขกฎหม�ยลูก

นั้น เชื่อว่�จะใช้เวล�พอสมควร เพร�ะร่�งกฎหม�ย

ลูก มีสถ�นะเป็นกฎหม�ยก�รเงิน เมื่อพรรคก�รเมือง

เสนอให้ประธ�นรัฐสภ�แล้ว ประธ�นรัฐสภ�ต้องส่งให้ 

น�ยกฯ อนุมัติก่อน และเมื่อน�ยกฯ อนุมัติแล้ว จึง

จะเข้�สู่กระบวนก�รพิจ�รณ�ว�ระแรก และต้อง

จัดก�รรับฟังคว�มเห็นด้วย  ส่วนกรณีที่น�ยวิษณุ

ระบุว่�ยังไม่มีคว�มเร่งด่วนที่จะแก้ไข พ.ร.ป.ว่�ด้วย

พรรคก�รเมืองนั้นคว�มเห็นตนคือ พ.ร.ป.ว่�ด้วย

พรรคก�รเมืองมีคว�มจำ�เป็นต้องแก้ไข เพร�ะมีเนื้อห�

ที่ขัดแย้งกับร่�งแก้ไข รธน.ว่�ด้วยระบบเลือกตั้ง 

“โดยเฉพ�ะม�ตร� 51(2) ที่กำ�หนดเนื้อห�ต่อ

ก�รส่ง ส.ส.บัญชีร�ยชื่อที่กำ�หนดให้มี 150 คน ทั้งที่

ร่�งแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่รัฐสภ�เห็นชอบกำ�หนด

ให้มี 100 คน นอกจ�กนี้ กรณีที่กำ�หนดให้มีผู้แทน

พรรคก�รเมืองประจำ�เขตเลือกตั้ง เพื่อให้มีส่วนร่วม

ต่อก�รพิจ�รณ�ส่งผู้สมัคร ส.ส. เนื่องจ�กมีก�รปรับ

จำ�นวน ส.ส.แบบเขตเลือกตั้ง เป็น 400 เขต ทำ�ให้ต้อง

แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ทั้งหมด เพร�ะของเดิมกำ�หนด

ให้มี 350 เขต ดังนั้นต้องมีก�รขีดเส้นแบ่งเขตเลือก

ตั้งใหม่ ดังนั้นจึงควรแก้ไข” น�ยนิกรกล่�ว.

จ.ปัตต�นี น�ยอนุทิน ช�ญวีรกูล รองน�ยกรัฐมนตรี

และ รมว.ส�ธ�รณสุข กล่�วระหว่�งเดินท�งตรวจ

เย่ียมจุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ว่� ดีใจที่ ได้ม�

เห็นก�รให้บริก�รวัคซีนโควิด-19 ให้กับช�วปัตต�นี 

ซึ่งเป็น 1 ใน 4 จังหวัดภ�คใต้ที่สถ�นก�รณ์ติดเชื้อ

ค่อนข้�งสูง เฉลี่ย 500 ร�ยต่อวัน ขณะที่ก�รติดเชื้อ

รวม 4 จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ เฉลี่ยวันละ 2,000 ร�ย  

ซึ่งผู้บริห�ร สธ.มีคว�มกังวล ต้องก�รจะแก้ไขให้เร็ว

ที่สุดนโยบ�ยที่เกิดขึ้นคือภ�ยในเดือน ต.ค. จะต้องปิด

เกมวัคซีนใน 4 จังหวัดภ�คใต้ ฉีดให้ได้ 70% เพื่อให้

ทุกคนกลับม�ใช้ชีวิตได้อย่�งปกติเช่นเดิม นอกจ�กนี้ 

ได้จัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ 1 ล้�นโดสลงพื้นที่ 4 จังหวัด

ช�ยแดนใต้ เพื่อฉีดให้กับประช�ชน โดยเฉพ�ะ

นักเรียนอ�ยุ 12-18 ปี  

เมื่อถ�มว่� จะมีก�รล็อกด�วน์พื้นที่ 4 จังหวัด

ช�ยแดนใต้หรือไม่ น�ยอนุทินกล่�วว่� ม�ตรก�ร

ล็อกด�วน์พื้นที่ เป็นดุลยพินิจของผู้ว่�ร�ชก�ร

จังหวัด ในฐ�นะประธ�นคณะกรรมก�รโรคติดต่อ

จังหวัด  รวมทั้งต้องดูปัจจัยอื่นๆ ด้วย 

วันเดียวกัน น�ยอนุทินและคณะลงพื้นที่

ตรวจเยี่ยมให้กำ�ลังใจหน่วยบริก�รฉีดวัคซีน ที่

โรงเรียนนร�สิกข�ลัย อ.เมืองนร�ธิว�ส และติดต�ม

สถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัด

นร�ธิว�สด้วย.

ตร.ดึงมวลชน

แต่ยืนยันว่�ขณะนี้เจ้�หน้�ที่ ได้รับคว�มร่วมมือกับ

ประช�ชนจำ�นวนม�กในเรื่องข้อมูลข่�วส�ร จุดชุมนุม 

และข้อมูลทั่วไปที่ตำ�รวจได้ม�ซึ่งพย�นหลักฐ�น

รอง ผบช.น.กล่�วว่� สำ�หรับเรื่องก�รมีส่วน

ร่วมของมวลชนนั้น บช.น.ได้ร่วมกับกรุงเทพมห�นคร 

กระทรวงแรงง�น จะเข้�ไปตรวจเยี่ยมดูแลให้บริก�ร

สุขภ�พกับประช�ชนที่แฟลตดินแดงต�มนโยบ�ย 

3 สร้�ง คือ สร้�งคว�มเข้�ใจ สร้�งคว�มร่วมมือ 

สร้�งคว�มสงบสุข ตรงนี้เป็นเครื่องยืนยันว่�ขณะ

นี้ช�วแฟลตดินแดงอย�กเห็นคว�มสงบสุขที่ ได้รับ

คว�มเดือดร้อนม�น�น ส่วนก�รดำ�เนินก�รท�ง

กฎหม�ย บช.น.มีคดีเกี่ยวกับก�รชุมนุมทั้งสิ้น 680 

คดี สอบสวนเสร็จสิ้น 317 คดี อยู่ระหว่�งสอบสวน 

363 คดี

รอง ผบช.น.ยังกล่�วถึงกรณีที่คนร้�ยยิงเจ้�

หน้�ที่ตำ�รวจควบคุมฝูงชน (คฝ.) ได้รับบ�ดเจ็บส�หัส

ที่แฟลตดินแดงว่� อยู่ระหว่�งพิสูจน์ทร�บตัวบุคคล

ให้แน่ชัด ก�รออกหม�ยจับยังไม่เรียบร้อย จะดำ�เนิน

ก�รให้เร็วที่สุด เช่นเดียวกันกับแอดมินเพจทะลุแก๊ซ

ที่มีก�รโพสต์ยุยงปลุกป่ันให้คนออกม�กระทำ�คว�ม

ผิด ท�งผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ (ผบ.ตร.) ได้

มอบหม�ย บช.สอท.เข้�ไปดำ�เนินก�ร นอกจ�กนี้ 

บช.น.เองก็ได้มีก�รดำ�เนินก�รเช่นเดียวกัน

วันเดียวกัน พล.ต.ต.ไพศ�ล ลือสมบูรณ์ รอง

ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจภูธรภ�ค 4 (ผบช.ภ.4) เปิดเผย

ว่� เหตุก�รณ์ก�รปะทะระหว่�งกลุ่มผู้ชุมนุมในน�ม

คณะร�ษฎรขอนแก่นกับเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจในช่วงก�ร

ลงพื้นที่ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองน�ยก

รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ต.ค. มีก�รชุมนุม 3 จุด มี

เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจได้รับบ�ดเจ็บ 2 น�ย ซึ่งถูกก�ร์ด

ผู้ชุมนุมพย�ย�มชกที่ใบหน้� เจ้�หน้�ที่ ได้ควบคุม

ตัวก�ร์ดกลุ่มผู้ชุมนุมคือ น�ยอิศเรษฐ์ เจริญคง ม�

ดำ�เนินคดีที่ สภ.เมืองขอนแก่นแล้ว

รอง ผบช.ภ.4 ระบุว่� เจ้�หน้�ที่ได้ตั้งข้อกล่�ว

ห�น�ยอิศเรษฐ์ ในเบ้ืองต้น 2 ข้อกล่�วห�คือ ใช้

เครื่องขย�ยเสียงโดยไม่ได้รับอนุญ�ต และขัดขืน

คำ�สั่งเจ้�พนักง�นในขณะปฏิบัติหน้�ที่ อนุญ�ต

ให้ปล่อยตัวเป็นก�รชั่วคร�วแล้ว นอกจ�กนี้กำ�ลัง

รวบรวมพย�นหลักฐ�นในทุกจุดที่กลุ่มผู้ชุมนุมก่อ

เหตุปะทะ ป�สี ปล�ร้� หรือกระทำ�ก�รใดๆ ที่ผิด

กฎหม�ย เบื้องต้นเตรียมที่จะดำ�เนินก�รเพิ่มเติมอีก 

3 ข้อกล่�วห�คือ ทำ�ร้�ยร่�งก�ยเจ้�พนักง�น ฝ่�ฝืน 

พ.ร.บ.โรคติดต่อ และฝ่�ฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน.

ทำ�ต�มสัญญ�

เดินไปข้�งหน้� สิ่งที่ว�งไว้ยุทธศ�สตร์ 20 ปีต้องเดิน

ไปทุกปี ไม่ใช่ว�งไว้ 20 ปีจะอยู่กับที่ต�มที่น�ยกฯ พูด 

มีแผนแม่บทและแผนง�นโครงก�รที่ต้องทำ�ต่อเนื่อง

ทุกปี รวมผลง�น 5 ปีว่�เกิดอะไรขึ้นบ้�ง 

ต่อม� พล.อ.ประยุทธ์ได้เยี่ยมชม พร้อมพบปะ

กับช�วบ้�นในบูธกิจกรรมต่�งๆ และถ่�ยรูปอย่�ง

อ�รมณ์ดี และรับป�กว่�จะทำ�ถนนต่�งๆ ให้กับช�ว

บ้�น  น�ยกฯ ได้สวมงอบช�วน�และห�บส�แหรก

โพสท่�ถ่�ยรูป รวมทั้งกล่�ว “ขอบคุณนะจ๊ะ” หลัง

ช�วบ้�นบอกให้สู้ๆ พร้อมกล่�วว่� ขอให้ช่วยกันดูแล

ประเทศช�ติ และครอบครัว รวมทั้งต่อยอดหนองน�

โมเดล ก่อนที่น�ยกฯ จะขึ้นรถร�งเพื่อเยี่ยมชมฐ�น

ก�รเรียนรู้ต่�งๆ ภ�ยในศูนย์ก�รเรียนรู้ต้นแบบโคก

หนองน� โดยช่วงหนึ่งเจ้�อ�ว�สวัดศรีแสงธรรม

ระบวุ่� ได้ปลูกทุเรียนไว้ประม�ณ 50 ต้น ค�ดว่�อีก 

5 ปคีงจะได้กินผล แล้วจะเอ�ไปฝ�กน�ยกฯ ซึ่งเชื่อ

ว่�คงจะได้เจอกันอีก 5 ปีแน่นอน 

นอกจ�กนี้ ได้มีกลุ่มช�วบ้�นม�ถือป้�ย

สนับสนุนและให้กำ�ลังใจ อ�ทิ “ลุงตู่สู้ๆ” “เร�รักลุงตู่”  

ทำ�ให้ พล.อ.ประยุทธ์ สีหน้�ยิ้มก่อนจะทำ�มือ

สัญลักษณ์ไอเลิฟยูและมินิฮ�ร์ทกล่�วขอบคุณช�วบ้�น

น�ยกฯ ม�พ�ยุสล�ยหมด

ผู้สื่อข่�วร�ยง�นว่� ก�รลงพื้นที่ของน�ยกฯ 

ครั้งนี้ น�ยไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำ�แพงเพชร ในฐ�นะรอง

เลข�ธิก�รพรรคพลังประช�รัฐ (พปชร.) นำ� ส.ส.พปชร. 

ร่วมต้อนรับจำ�นวนหนึ่ง  

ต่อม� เวล� 13.20 น. ที่เขื่อนสิรินธร ต.นิคม

ลำ�โดมน้อย อ.สิรินธร พล.อ.ประยุทธ์ตรวจเยี่ยมก�ร

บริห�รจัดก�รน้ำ�และก�รใช้พลังง�นหมุนเวียนใน

ก�รผลิตไฟฟ้�โดยใช้นวัตกรรม “โซล�ร์เซลล์ลอย
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ขาวสมุทรส�ครเฮ! โควิดต่ำ�ร้อยต่อเนื่อง

สมุทรส�คร • ส�ธ�รณสุขจังหวัดสมุทรส�ครได้เปิดเผย

ตัวเลขล่�สุดของผู้ติดเชื้อโควิด-19 (14 ต.ค.2564) มีผู้ติดเชื้อ

ร�ยใหม่ 89 ร�ย เสียชีวิต 2 ร�ย และอยู่ระหว่�งก�รรักษ�

ตัวในโรงพย�บ�ล 1,324 ร�ย รักษ�ห�ยกลับบ้�นได้ 36 ร�ย 

และอยู่ระหว่�งก�รสังเกตอ�ก�รอีก 1,607 ร�ย ก�รฉีดวัคซีน

โควิด-19 ฉีดได้ 6,147 โดส เป็นเข็มที่ 1 จำ�นวน 1,508 โดส 

เข็มที่ 2 จำ�นวน 4,483 โดส เข็มที่ 3 จำ�นวน 156 โดส ยอด

สะสมรวมได้ทั้งสิ้นจำ�นวน 1,162,637 โดส

พิษณุโลก นร.ประจำ�ฉีดเกือบ 100%

พิษณุโลก • ที่โรงเรียนพิษณุโลกปัญญ�นุกูล อำ�เภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก น�ยลือชัย ชูน�ค� ศึกษ�ธิก�รจังหวัด

พิษณุโลก พร้อมคณะ ได้เดินท�งไปเยี่ยมให้กำ�ลังใจแก่เจ้�

หน้�ที่ ผู้ปกครองและนักเรียนของโรงเรียนพิษณุโลกปัญญ�นุกูล 

ที่เข้�รับก�รฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pizer) เพื่อเป็นก�รรองรับก�ร

เปิดภ�คเรียนที่ 2/2564 โดยเป็นก�รสร้�งภูมิคุ้มกันให้แก่บุตร

หล�น เนื่องจ�กนักเรียนกลุ่มดังกล่�วเป็นนักเรียนที่มีคว�ม

ต้องก�รพิเศษและอยู่ประจำ�ที่โรงเรียน ทำ�ให้ต้องได้รับวัคซีน 

ซึ่งผู้ปกครองต่�งยินยอมให้บุตรหล�นของตนรับก�รฉีดวัคซีน 

ด้�นน�งสุรีรัตน์ บุญจันทร์ รองผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนวิทย�

ศ�สตร์จุฬ�ภรณร�ชวิทย�ลัย พิษณุโลก ระบุว่� นักเรียนที่

ขอรับก�รฉีดรวมแล้วคิดเป็น 98.59 เปอร์เซ็นต์ 

ตรังลุยนั่งเรือเข้�เก�ะฉีดวัคซีนให้ ปชช.

ตรัง • ที่โรงเรียนบ้�นห�ดทร�ยทอง ตำ�บลเก�ะสุกร อำ�เภอ

ปะเหลียน จังหวัดตรัง น�ยขจรศักดิ์ เจริญโสภ� ผู้ว่�ร�ชก�ร

จังหวัดตรัง พร้อมด้วยน�ยอำ�เภอปะเหลียน, น�ยแพทย์ตุล

ก�นต์ มักคุ้น โฆษก ศบค.จังหวัดตรัง และเจ้�หน้�ที่แพทย์ 

พย�บ�ลโรงพย�บ�ลปะเหลียน, เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยปกครอง และ 

อสม.ตำ�บลเก�ะสุกร ร่วมกันนั่งเรือไปเก�ะสุกรเพื่อนำ�วัคซีน

ไปฉีดให้กับนักเรียนและประช�ชน เป็นก�รอำ�นวยคว�ม

สะดวก จะได้ไม่ต้องเสียเวล�ในก�รนั่งเรือขึ้นไปบนฝั่งเพื่อ

รับก�รฉีดวัคซีน และจะทำ�ก�รฉีดวัคซีนอีกกว่� 900 คน ซึ่ง

ท�งจังหวัดตรังตั้งเป้�หม�ยก�รฉีดวัคซีนของประช�ชนบน

เก�ะประม�ณ 70 เปอร์เซ็นต์ จึงจะเปิดก�รท่องเที่ยว ก�ร

ฉีดวัคซีนในครั้งนี้เป็นเก�ะแรกจ�ก 3 เก�ะที่ต้องเร่งรณรงค์

ในก�รฉีดวัคซีน เนื่องจ�กเก�ะสุกรเป็น 1 ใน 3 เก�ะที่ท�ง

จังหวัดตรังจะเปิดให้มีก�รท่องเที่ยว หรือตรังแซนด์บ็อกซ์ 

ทั้งนี้มีประช�ชนบนเก�ะสุกรประม�ณ 2 พันคน ที่ผ่�นม�

ฉีดวัคซีนไปแล้วกว่�พันคน หรือประม�ณ 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง

ประช�ชนต่�งให้คว�มร่วมมืออย่�งดียิ่ง 

สงขล�ยังอ่วมพุ่งอีกกว่� 600 คน

สงขล� • สำ�นักง�นส�ธ�รณสุข (สสจ.) สงขล� ร�ยง�น

ว่� จ�กก�รตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นห�ผู้ติดเชื้อโควิดใน 

จ.สงขล� วันที่ 15 ต.ค. พบผู้ติดเชื้อ 605 คน รวมผู้ติดเชื้อ

สะสม 37,512 คน เสียชีวิตสะสม 165 คน นอนรักษ�ตัวใน

โรงพย�บ�ลกว่� 6,100 คน อยู่ในอัตร�ที่เพิ่มขึ้นตลอดเกือบ 

2 สัปด�ห์ติดต่อกัน ส�เหตุหลักม�จ�กไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรก

ร้อยละ 52 ของกลุ่มเป้�หม�ย 1.4 ล้�นคน ทั้งนี้จ�กก�ร

คัดแยกผู้ติดเชื้อม�จ�กกลุ่มสัมผัสผู้ติดเชื้อในพื้นที่ม�กเป็น

อันดับ 1 เนื่องจ�กสอบสวนโรคพบในครอบครัวและชุมชน

ใน อ.ห�ดใหญ่ ด้�นน�ยแพทย์สงกร�นต์ ไหมชุม สสจ.สงขล� 

กล่�วว่� สถ�นก�รณ์ โควิดแพร่ระบ�ดลงครอบครัวและชุมชน 

จ�กหล�ยกิจกรรมเสี่ยงต่อก�รติดเชื้อในเครือญ�ติ เช่น ง�น

บุญประเพณี สังสรรค์ ง�นศพ และอยู่ในกลุ่มสีเขียว คือ

กลุ่มที่ติดเชื้ออ�ก�รไม่รุนแรง ที่อ�ก�รรุนแรงมีประม�ณร้อย

ละ 1 เท่�นั้น.
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